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वस्तावना
८सेंक८२७

केसरीच्या द्वारे प्रथम प्रसिद्ध झालेली माझी विलायतचीं बातमीपत्रे
एकत्र करुन यापुस्तकांत छापली आहेत. सन? ९१ ९जली हिंदी स्वराज्य-
संघ व राष्ट्रीय सभा यांनी विलायतेस शिष्टमंडळे पाठविली. त्या दोहोंचाहि
मी एक सभासद होतों. शिष्टमंडळे ज्या कामांकरितां गेली त्यासंबंधी
विलायतेत घडलेली हकीगतच मुख्यतः या पत्रांतून दिलेली आहे. त्यांत
कांहीं थोडे प्रवासवृत्त व विलायतेत पाहिल्या ऐकल्या गोष्टींचे तुरळक
उल्लेख आले आहेत. पण '' ग्राम गच्छतू तृण स्पृशति '' या न्यायाने
ते गौण आहेत हें वाचकांच्या लक्षांत येईलच, मी विलायतेस अवघा पांच
महिने होतों. त्वांत लंडनच्या बाहेर वस्तीला असा फार तर दोन दिवस
असेन. लंडनशिवाय ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, बर्मिगहॅम, विस्टल घेरून येव-
हीच गावे मी पाहिली. तीहि फक्त कांहीं तासपर्यंत. खुद्द लंडनमध्येंहि
शिष्टमंडळाचे व 'इंडिया' पत्राचे कामामुळे तेथोल इमारती, संस्था, प्रदर्शन,
वगैरे पाहण्याची संधि फारच थोडी मिळाली. यामुळे विलायतचें असें
वर्णन मला फारसें देता येण्यासारखे नव्हतें, व जें होतें त्यांतीलहिसदर
बातमीपत्रांतून फारच थोडा भाग देता आला. परत आल्यावर उरलेली
सर्व माहिती व्यवस्थितपणें एकत्र करून एक पुस्तक लिहावे असें माझ्या
मनांत होतें. परंतु त्याकामाला तेव्हांपासून अनेककारणानीं वेळच मिळाला
नाहीं. हो पर्वे मी विलायतेहून लिहीत असतां कित्येक वाचकांना ख
बरीच आवडलो असें त्यांनीं मला पलद्वारें तेव्हांच लिहून कळविले होतें.
इकडे आल्यावरहि ही सर्व पलें एकल छापून काढावी अशा आग्रहाच्या
सूचना त्यांनीं केल्या. पण हिलायतेसंबंधी स्वतंत्र पुस्तकच शक्य तर लिहावे
असे पुष्कळ दिवस मनांतघोळूत असल्यानें, तें काममींपाछ टाकले. पण
तशा प्रकारचे पुस्तक आणखी बरेच दिवस लिहून होण्याचा संभव नाही
असे आणून अखेर हौ पत्रे छाषण्याचे काम हातावेगळे करांत आरे.



२)
परिशिष्ट नंबर १ यांत दिलेली कविता केवळ विनोदबुद्धीने लिहिलेली

आहे, तीशब्दश: घ्यावयाची नाहीं, हें चतुर वाचकांस सांगावयास नकोच.
कंटाळा घालविण्याला विनोदासारखे दुसरें साधन नाहीं. बोटीवरील
'स्मोकिंग रूम'मध्ये एका कोपऱ्याला बसून जेव्हां अतिशय कंटाळलो तेव्हां
कांहीं तरीलिहावें म्हणून वही घेतली, व थट्टेखोरपणानें कांहीं तरी लिहिले.
इतकाच या कवितेचा अर्थ.

परिशिष्ट नंबर २ यांतमी कोलंबोहनू केसरीस पाठविले एक पल छापले
आहे त्यावरून आदल्या वर्षी ( १९१८ सालीं) शिष्टमंडळाची विलायत
कोलंबोसच कशी झाली हें दिसून येईल.

शेवटीं एकच गोष्ट सांगावयाची, ती ही की, कोलंबोच्या पलांत ज्या
लैकेशायर बोटीचा उल्लेख आहे, व जिच्यावरून विलायतेस जाण्याचा
आम्ही जीव तोडून प्रयत्न केला, ती कोलंबोहून आम्हांला मागें टाकून पुढें
गेल्यावर विलायतेस पोहचण्याच्या पूर्वीच पाणसुरुंग लागून फुटून बुडाली.
तसेंच ज्या इजिप्त नामक वोटीनें मी विलायतेहून परत आलों तीहि लुक-
तीच बुडाल्याची हकीगत वर्तमानपत्रांतून आली आहे. या बोटी बुडणे
व आम्ही त्यांत असणें या गोष्टींचा मेळ दैवाला पाडावयाचा नव्हता
एवढीच गोष्ट खरी. आयुष्यांतील टळलेली सकटे हीहि भोगलेल्या संकटा-
सारखीचएक ध्यानात राहण्यासारखी गोष्ट असते! म्हणूनचवरील बोटींचा
हा उल्लेख येथें केला आहे.
ता. १ - १० - १९२२पुणे द्ये. चिं. केळकर



७
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-८४६--०प्रवास-वणन
पत्र १ सें

ता. ३० एप्रिल १९१९-आशीर्वाद विशेष. मी तारीख मजकुर-
पर्यत सुखरूप आहें. मुंबई बंदर सोडतांना मलाहि तुम्हा सर्वाप्रमाणेंच
वाईट वाटलें. पण केव्हातरी निर्घारानें, निरोप घेण्यास आलेल्या मंडळी-
कडे पाठ फिरविणे थरूर होतें. म्हणून बोटींत चढताच आपल्या खोलींत
जाऊन बसलों, व बोट चालू होईपर्यत डेकवर मुळींच आलों नाहीं. बोट
सुमारें १२।। नंतर सुरू झाली. तेव्हां डेकवर जाऊन पाहतों तो, कांहीं
मंडळी धक्यावर गजाच्या दाराआड उभी राहून बोटीकडे पहात होती,
व कांहीं हातरुमाल फडकावीत होती. परंतु त्यांची तोडे मात्र दिसत
नव्हती. तरी पण डेकवर पगडीवाला असा मी एकटाच असल्यानें
माझ्या हातरुमालाची रस्ता आपणापैकी कोणीतरी ओळखतील असें
कमजून भीहि उलट हातरूमाल उडवीत होतों. रुमालांची रुमालांना
ही सलामी कांही वेळ झाल्यावर मी परत खोलींत येऊन बसलों.

बोटींत सामानसुमान इतकें पडलें होतें कीं, आत फिरण्यास यत्किं०

चितहि वाट नव्हती. खोली बरीच लहान-दुसऱ्या क्लासची असून पहिल्या
हासचें भाडे उकळण्याकरितां पहिल्या क्लासची म्हटलें गेलें की काय असाहि
संशय आला त्यांत चार माणसांचे सामान राहणार! तरी पण सुदैवाने
अगर दुर्देवानं पटेल यांचे सामान सगळेच चुकल्यामुळे, व ना. शास्त्री

यांचीहि एक पेटी चुकून राहिल्याने ईश्वराची खैर झाली! नाहींतर सामाना-
वर मनुष्य असें होण्याऐवजी ० मनुष्यावर सामान असें होण्याचीच
पाळी आली असती. खोलींत माणसे चार. मी, पटेल, शास्त्री व कुंझरू.
आम्हां दोघांस खालच्या जागा व त्या दोघांस वरच्या जागा होत्या.



विलायतचीं बातमीपत्रे.

.एका अर्थाने जहाजांत तरी हे दोन नेमस्त दोन जहालांच्या डोक्यावर
चढले असें झालें खरें. मग इंग्लंडांत: उलट सुलट कसें काय होते तें
पहावे! थॉमस कुक कंपनीला आमची राजकीय मते काय माहीत? त्यांनी
आम्ही चौघेहि हिंदी गृहस्थ म्हणून आम्हांला एकाच दालनांत कोंडले,
व दोन्हीं निरनिराळींमतेंविलायतेससांगावयास जाणारी माणसे अशा रीर्ताने
एकाच स्थळी आलीं. आम्ही सर्व एकाच केबिन मध्ये आहो हें तर खरेंच;
पण एका इंग्रजी म्हणीप्रमाणेहि आम्ही सर्व एकाच बोटीत आह.
'' बुइ आर इन धि सेम बोट '' ही गोष्ट लक्षांत ठेऊनच
आम्हां स परस्परांशी वर्तन विलायतेत होईल अशी मला आशा आहे.
असो. पटेल यांचें सामान जवळ नाहीं व शास्त्री कुंझरू यांना घाईनें
यावें लागल्यामुळें त्यांजबरोबर फारसे सामान नाहीं. यामुळे मजबरोबर मीं
भाराभर आणले सामान इतरांना थाडैं बहुत उपयोगी पडत असें.
मीं बरोबर सामान विनाकारण फार घेतलें असें मला निघतांनाच वाटत
होतें. आणि अनुभवावरून पाहता यापेक्षा निमे सामान आणले असतें
तरी बरें झालें असतें, असें या घटकेच्या अनुभवावरून वाटतें. नेमके
-सामान नेमक्या ठिकाणी ठेवले व तें हवें तेव्हां नेमके मिळाले तर त्याची
मौज. पण मी स्वभावत: थोडासा धांदरट असल्यामुळें माझ्या सामानाचा
व्हावा तसा उपयोग होत नाहीं.

स्वताजवळच्या व बोटीवरच्या मिळून, खाण्याचे पदार्थाना कांहीं कमी
नाही. ६ वाजता चहा, ९ वाजता छोटी हजेरी, १ वाजता फराळ, ७।।
वाजता जेवण जशा रीतीनें दिवसांतून चार वेळ खाण्यास मिळतें. केवळ?
वनस्पती-आहाराचे पदार्थच इतके मिळतात कीं, इतर पदार्थांकडे हुंकून
पहाणारा व बोटीच्या प्रवासाची सबब सांगणारा माणूस एकतर लोकोत्तर
खादाड किंवा बेताल जिभेचा असला पाहिजे. ध-यांनी मांसाहाराचे अध्य-
यन हिंदुस्थानांतच केलें असेल त्यांना प्रवासाची सबब सांगण्याचें काय
कारण? कांहीं असो; खाण्यापिण्याचे बाबतींत माझ्यासवधाने मुळींच
काळजी करूं नका. बरोबरचे पदार्थ काढून खाले तर अजीर्ण होईल
म्हणूनच ते फारसे काढले नाहींतत्यांना बहुतेक विलायत पहावी लागणार
असे दिसते!



प्रवासवर्णन. ३
?????????? ???????????????????????????????????हवा सुंदर आहे. पण खोल्या इंजिनाचे शेजारी असल्याकारणानें

.व एका अंगाने बोळ असल्यामुळें तापतात. खोलीतला विजेचा पंखा
व हवेकरिता राखलेला भोंकसा यांनींहि दिवसा काम भागत नाही. रात्री
माल गारवा असतो. हवेकरितां बहुधा दिवसभर डेकवर राहावें लागतें.
पण समुद्राकडे तरी नुसते कितीवेळ पहात निरुद्योगी बसणार? म्हणून
डेकेचे आतले अंगास स्मोकिंग रूम व दुसरे बाजूस लहानशी लायब्ररी
आहे, तिजमध्यें बसून लिहिण्यावाचण्याची करमणूक करून वेळ घालवावा
असा बेत केला आहे.

ता. १ मे-आज दोन प्रहरी बारा वाजेपर्यत दोनदिवसांतआम्हीं एकंदर
५५० मैल प्रवास केला या दोन दिवसांत समुद्रांत शिडांच्या दोन होड्या-
शिवाय दुसरें कांहीं एक दिसलें नाहीं. वर आकाश खालीं पाणी. समुद्र
अनंत अपार खरा,पण भोंवतीं ठराविक परिघाचे वर्तुळ म्हणजे २०२५ चौ.
रस मैलाचे आवार पडत असल्याने एखाद्या प्रचंड सरोवरांत आह इतकेंच
वाटतें. समुद्र अत्यंत शांत असल्यानें सरोवराची कल्पना दृढच होते.
समुद्र हा प्रवाशांना लहरी. वापासारखा वागवतो. तो शांत असला म्हणजे
मुलांना मांडीवर वाटेल त्या रीतीनें खेळू देतो, पण तोच रागावला म्हणजे
लाटांचे तडाखे देऊन त्यांचे हाल हाल करतो. लिहावयाच्या खोलींत
बसलों असतां आपण चल नसून स्थिर आह कीं काय असा एखादे
वेळीं भास होतो. करमगुकीकरिता म्हणून समुद्राकडे पहात बसल्यास या
शांततेचा कटाळाहि येतो. खरोखर शांतताप्रिय मनुष्याच्याहि मनाचा
८ पांग फेडण्यासारखा हा प्रवास आहे. एकच देखावा, एकच सहचर-
मंडळ, एकच नियमित व्यवसाय! पण मला या प्रवासांत सर्वीत
अधिक आवडणारी गोष्ट ही कीं, वाचावयास वर्तमानपत्रे नाहींत! वाटते
बरी पीडा टळली! यामुळे चित्ताला व्यग्रता मुळींच नाहीं. मन समुद्राला
व समुद्र मनाला काय गोष्टी सांगेल तेवढ्याच!

आमच्या बोटीचे नांव मेंनोरां. नांवाप्रमाणे हाएक ५।६ मजली मनोरा
आहे. जहाजाच्या कडेवर उभे राहिले म्हणजे तर त्या प्रचंड लाकडी लोखंडी
द्रोणाचे कौतुक वाटतें. त्याच्या बाजूला पहात गेलें म्हणजे ओळीने खालील
देखावे दिसतात. प्रथम फेसाळललो प्रचंड डोह. या डोहावर लाटा
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उडून फुटतात तेव्हां, निळ्या मखमलीच्या रुजाम्याचा कोणी राक्षस

चोळामोळा करून टाकीत आहे व त्यांतून सागरसुंदरीच्या गळ्यातील
अनेक लहानमोठ्या मोत्यांचे हार तुटून मोती घळघळून खाली येत-
आहेत, कीं काय असा अद्भुतरम्य देखावा दृष्टीस पडतो. आगबोटीच्या
घारेनेतुटणाऱ्या लाटांचे तुषारकचितू अंगावरहि येतात; वत्यांवर तिरपे सूर्य.
किरण पडले म्हणजे धावत्या इंद्रघनुष्याची शर्यत पहावयास सापडते. या
उखळ फेसाळलेल्या डोहापलीकडे पाहिले म्हणजे प्रथम निळ्या स्फटि-
काने बनविलेले एक विस्तीर्ण आंगण, त्याच्या पलीकडे मंदमंद उठणाऱ्या
प्रसन्न पण चंचल तरंगांची परंपरा, त्याच्या पलीकडे जवळ जवळ निश्चल
अशी काळी निळी क्षितिजापर्यंत पसरलेली बैठक, त्यापलीकडे आकाश
व पाणी यांचा क्षितिजावर झालेला संयोग किंवा मधुर मीलन, व त्याच्या
पलीकडे भ्रमात्मक मिथ्या पर्वतांची एक आखीव रांग. यापलीकडेहि जाऊन
पाहावे डोळ्यांना वाटतें. पण दिसत नाही म्हणून निराशेने परतावे
लागतें. समुद्राच्या पोटांत पृथ्वीसारख्याच डोंगर दऱ्या आहेत. पण
सागरपृष्ठाच्या समरसतेंत हा सर्व उजनीच भाव नाहीसा होतो. सागराच्या
पोटांत पृथ्वीपेक्षांहि अधिक विचित्र प्राणी व वनस्पति आहेत असें म्हण-
तात. पण एखाद्या कृपण धनिकाप्रमाणें त्यानें त्या सर्व दडवून ठेविल्या
आहेत. हा दिसतांना एकमार्गी एकरूप असा दिसतो. पण वातावर-
णाच्या सर्व लहरींचे उगमस्थान याच्या मध्येंच असतें हे वरवर पाहाणारास
काय कळणार' १ असो; याच्या मुठीत बसून आणखी २३ दिवस
काढावयाचे आहेत तेव्हां त्याला इतक्यांतच बरावाईट न म्हटले बरें!

जहाजावर वेळ जाण्याला समुद्राकडे पाहण्याव्यतिरिक्त उपाय म्हटला
म्हणजे हिंदी मित्रमंडळीशी संभाषण व युरोपियन सहचरांकडे कुतूहल
दृष्टीने पाहणे हा होय. दिवाण बहादूर माधवराव, ह्यांचा नोकरवजा
पुतण्या, ना. पटेल, ना. शास्त्री. सत्यमूर्ति, हृदयनाथ कुंझरू, डॉ मेथी
व डॉ. पेशीकाका हे आमचे मुख्य हिंदी सहचर आहेतडॉ. मेथा हे श्रीमंत
दूर- आजारी असून अमेरिकेस विद्युदुपचार करून घेण्यास जात आहेत.
डा. पेशीकाका हे डा. मेथा यांच्या खर्चानें त्यांचें सोबती म्हणून त्यांची
स्पधूक करण्याकरितां जात असून साधल्यास इंग्लंडांत ते नेसचिकित्सेब
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अभ्यास करणार आहेत. आम्हांपैकीं चौघे तामील. तिघे गुजराथी, तिघे
मराठी, व एक हिंदी बोलणारे गृहस्थ असल्यानें भाषाव्यवहार बहुधा इंग्र-
जीतच चालतो. पण परभाषेंतला हा व्यवहार लवकरच कंटाळवाणा
होतो. त्यांतूनहि आम्हांमध्यें दोन प्रकारची मते, व हेतूहि दोन प्रकारचे;
यामुळेंसार्वजनिक गोष्टीवरील विशुषेतःसजकारणावरील संभाषण कचितंहोते,
व झालें तरी लवकरच आवरते. तथापि आमचा सर्वांचा एक गट असून
भोजनगृहांत किंवा उघड्या तक्तपोशीवर आम्ही एका असतो पहिल्या
क्लासांत युरोपियन प्रवासी सुमारें पन्नास आहेत. त्यांचाहि अर्थीत एक
गट वेगळा आहे. ते आमच्याकडे पाहतात. आम्ही त्यांच्याकडे पाहतों.
खांद्याला खांदा लाऊन हिंडतो फिरतोहि,पण परस्पर भाषणव्यवहार नाहीं.
तोडाचे हें कुलूप प्रवासाच्या अखेरपर्यंत कायम राहणार असें दिसते! हें
युरोपियन लोक मात्र आपापल्यांत खूप खेळतात व करमधूक करितात.
करमणुकीत थोर लहानांचे व लहान थोराचे अनुकरण करितात. बुद्धांनी
लघोऱ्या खेळाव्या, आणि दोन वर्षांच्या मुलीनी आपल्या आकाराएवढया
बाहुल्या हातगाडीत घालून एखाद्या पोक्त आजीबाईप्रमाणेंसहल करण्यास
न्याव्या याहून अधिक मनोरंजक करमणूक कोणती?

हिंदी व युरोपियन या सर्वांच्याच करमणुकीत आज एक लहानशी
भर पडली. ' संध्याकाळीं पांच वाजता जीव बचावण्याची कवाईत होणार
आहे, तरी आपापले कापडी भोपळे घेऊन डेकवर यावें ' अशी इशारत
देण्यांत आली होती. पांच वाजता आगबोटीच्या चिमणीने तनि कर्कश
किंकाळ्या फोडल्या. ही कवाइतीची खूण! खऱ्या धोक्याच्या प्रसंगीं
येवूनच धांदलीला सुरवात व्हावयाची! व ही धांदल टळावी म्हणूनच
या कवाईतींत २ -२५ उतारूंना एक एक लहान होडी ठरवून ठेविलेली
असते; तिला नंबर दिलेले असतात; व अमूकपासून असूक नंबरच्या
खोल्यांतील उतारूंनीघोक्याची इशार मिळताच. आपापल्या होड्यांशी
येऊन उभे रहा असा संकेत असतो. पांच वाजता ही इशारत मिळताच
सर्व उतारू आपापले कापडी भोपळे गळ्यांत घालून या होड्याशी येऊन
उभे ठाकले, व पुढें आणखी काय काय शिकविण्यांत येतें याची वाट
पहात राहिले. लगेच खऱ्या संकटाच्या वेळेप्रमाणे खलाशी लोक गळ्यांत
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भोपळे बांधून डेकवरून धाऊ लागले. पण दहा मिनिटे गेली तरी
आम्ही उभे ते उभेच! शेवटीं कवाईत संपली. आपापले भोपळे उतरून
जाअसें सांगण्यांत आले. तेव्हां कुतूहलप्रिय लेकांची निराशा झाली.
आम्हाला वाटत होतें जहाजावर ठेवलेल्या जीव बचावण्याच्या लहान
होड्या खालीं सोडून त्यांत प्रवाशांनी दोऱ्यांच्या शिडयांनीं कसें उतराव-
याचे हें तरी शिकवतील. पण सर्व व्यर्थ. नाटकलयातालमीत मरणाची जी
कवाईत होते तिच्या इतकी देखील ही आमची जीव बचावण्याची कवा-
ईत रंगली नाहीं. असो; कवाईत संपताच सर्वजण हासत आपले भोपळे
घेऊन आपल्या खोलीकडे परतले. मृत्यू जोवर दूर असेल तो पर्यत त्याला
कोणीहि हसणारच!

पत्र नं. २
ता. २ मे-सुमारें आठशे मैल चालून आलों तरी तोच देखावा १.

जमिनीवर निरनिराळे देखावे पाहण्याची सवय झालेल्या डोळ्यांची पण
पुरी खोड मोडली. ताऱ्यांच्या स्थितीचें ज्ञान असणाऱ्यालाहि आकार्या
कडे पाहून आपण स्थलांतर केलें असें वाटण्याचा संभव नाहीं. मुंबई
सोडल्यावर एक तासानें, म्हणजे जमीन दिनाशी झाल्यावर, ज्या
ठिकाणी होतो तेथेंच आतांमीं आहें असें जर कोणी प्रतिपादिलें तर सभो-
वार पाहून नाही म्हणण्याची सोय नाहीं. फक्त जहाजावरचे घड्याळ, व त्या

कडे पाहून आपली घड्याळे, रोज सुमारें पंधरा मिनिटे मागें सासवी
लागतात तेव्हांच स्थलांतर खरोखर घडले असें वाटतें!

आज दोनप्रहरी बोट दहावीस मिनिटे स्तव्य उभी करण्यांत आली
होती. त्यावेळीं समुद्र इतका शांत होता कीं, साध्या तळ्याइतक्याहि
लाटा त्यावर उठत नव्हत्या.

आमच्या भोंवतीं पहिल्या क्लासाचे उतारू आहेत ते अर्थात् दुसऱ्या
वर्गाच्याउतारूहून अधिकश्रीमंत,उच सामाजिक दर्जाचेअसा फरक असतांहि
या दोन वर्गातील उतारूमध्यें दळणवळण असण्यास हरकत नसावी.
पण तसें कचितच दिसते. दुसऱ्या वर्गाच्या उतारूत मिशनरी वगैरे लोक
आहेत व त्यांना आमच्याशी बोलण्याची हौस दिसते.
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यांतल्या दोघांनी मला ' तुम्ही केळकरना ' असे! विचारले, तेव्हां
त्यहूंकशी बोलण्याचा संकोच सहजच वाटला नाहीं. फर्स्ट हासांतील
लोक मात्र तटस्थ आहेत व त्यांची ओळख करून घेण्याची आम्हालाहि
फारशी इच्छा नाहीं. दुसऱ्या वर्गाच्या उतारूपैकी कांहींनी आम्ही ज्या
कार्याकरितां विलायतेस जात आह त्या कार्याची माहिती समजून घेण्या-
ची इच्छा दर्शविली व ' स्मोकिंग सलून ' मध्ये बसून संभाषण प्रसंग

घडवून आणण्याचा घाट घातला. व दहा वीस लोक औत आलेहि. पण
तेथें असणाऱ्या फर्स्ट क्लासच्या उतारूनीं हरकत घेतली. ' येथें राजकीय
स्वरूपाची सभा भरविण्यांत येणार नाहीं. दुसऱ्या कासच्या
लोकांनी येऊन बसण्याची ही जागा नळ्येद.' असा गवगवा करण्यांत
-भाल्यामुळे ते बिचारे उठून गेले. इतर रीतीनें आम्ही त्यांच्याशी
भाषण प्रसंग घडवून आणणार आह.

ता. ३-४-५-६ हे चार दिवस हवेच्या दृष्टीने वाईट गेले. समुद्र शांत.
हें सुख, पण वारा नाही हें मोठे दुःख. चार दिवस असा उष्मा झाला
की बोलाव्याची सोय नाहीं. अंगांतून दहा वीस शेर घामाचे पाणी
गेलें असेल. पण सुदैवाने बोटीवर बर्फ हवें तितके फुकट मिळते. जितका
घाम गेला तितके गार पाणी औत ओतले. त्यांतून दोन दिवस मला ज्वर
आला. याचे कारण औत बाहेर असमाधान; दोन दिवस पडून होतो. मग
किनाईन घेतलें, उपवास केले तेव्हां प्रकृति फिरून ताळ्यावर आली.
तूर्त दूघभातच खाण्याचा विचार केला आहे. दूध हवें तितके वेळां '

मिळतें. केळी ब्रेड येवढयावर माझा निर्वाह चांगला होतो. या चार
दिवसांत मी डेकवर मुळीच गेलों नाहीं. पण डेकवर जाणारे लोकहि
हाकाच मारीत होते. परवापासून कांहीं लोक रात्री डेकवर निजावयास
जाऊं लागले. मी अद्यापि आपल्या खोलींतच निजतों.

तp.५ पासून अरबी सफ संपून तांबडा समुद्र सुरु झाला. सुरवातीला
एडन लागतें, पण बोट एडनला लागली नाही. थेट सुएझला जाणार
म्हणून एडनच्या डोंगूराचें फक्त दुरूनच दर्शन घडले. तसेच, हें पत्र

एडनला न टाकता आल्यामुळे तुह्यांस तें मिळण्यास आणखी दहाबारा
दिवस आधिक लागणार. असो. तांबडा समुद्र हा निळाच आहे. पण



रं विलायतचीं बातमीपत्रे.

---------' ं?????'?'''??क्र किनाऱ्यावर तांबड्या दगडाचे-तांबूस रंगाचे-डोंगर दिसतात. ह्यणून
त्यास तांबडा समुद्र ह्मणतात. आज तीन दिवस अरबस्तानच्या किनाऱ्या-
पासून कांहीं अंतरावरून जात आहो तांबड्या समुद्राची रुंदी थोडी
असल्यामुळें डाव्या बाजूस फक्त कांही मैलावर आक्रिकेचा किनारा आहे
असें माहीतआहे, पण तो दिसत नाहीं. अरबस्तानचा किनारा म्हणजे रुक्ष-
पणाची कमाल आहे. शेकडो मैलांच्या किनाऱ्यांत एक झाड दिसलें पण
तें नुसते बोडकेच नव्हे तर अगावर खवले पडलेले व दिसण्यांत भयंकर.
अरबस्तातचा किनारा पाहताना मला आपच्या कोकणच्या किनाऱ्याचे?
स्मरण झालें. कोकणच्या बोटीतून जातांना किनारा किती तरी नयनमनोहर
दिसतो! अरबस्तान ओसाड अरण्यांकरितां प्रसिद्ध कसें आहे त्याची
दुरून थोडी चुणूक कळली. तांबडासमुद्र लहान असल्यामुळें मधून
मधून जहाजे भेटण्यास सुरवात झाली. पहिले पांच दिवस आम्ही
कायते सागराचे अनन्य सामान्य असे राजे होतो असे वाटलें, पण खरें
बोलावयाचे म्हणजे समुद्राची भीतिहि तितकीच वाटत होती. हीकिनारा मधून मधून दिसतो म्हणून त्याचा आह्याला खरा आधार
कसचा, पण आपली जमिनीची सोबत इतकेंच कायते तांबड्या समुद्राची
उष्णतेकरितां फार ख्याती आहे, पण कालपासूनच्या अनुभवावरून अरबी
समुद्रच अधिक उष्ण वाटला. मुंबईस उकडूं लागलें ह्मणजे आपण
झणतो चला समुद्रावर चाकं; आणि इथें तर खुद्द समुद्रावरच आहो
पण काय उपयोग!

उष्म्याने अंगावर लाल गाघीहि आल्या, पण त्या आतां हळूं हळूं
मावळब आहेत.

ता. अ८-९-हवा थंड होऊं लागली आहे, पण खारट हवेने शौचास
काफ व्हावें तसें होत लाही. व तहान फार लागते. तरी पण थोडे खाणे
हाच खर्चास राम बाण उपाय आहे व तो करीत असतो. कालपरवा.
पासून येणारींजाणारीं जहाजे दिसूं लागली आहेत. मेलबोटीपक्षों आम्ही
सावकाश जातो याचे वयईट वाटतें, पण इतर जहाजांच्या मानानें आम्ही
जलद जातो हे पाहून लगेच बरें वाटते. काल आशिकेच्या बाजूच्या एका



प्रवासवर्णन.
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सांगतां आलें नसतें तें आतां मात्र येईल १

काल संध्याकाळी जहाजाची शीट मोठ्याने वाजल्याने फिरून आपले
जीव बचावण्याचे भोपळे बांधून डेकवर गेलों. हीहि कसरत तालीम आहे
असें वाटलें व तेंच खरें होतें. पण लगेच अर्ध्या तासानें मृत्छंबंघी रंगीत
तालीम करण्यापेक्षा एक प्रत्यक्ष मृत्यूचा देखावा दिसला. जहाजावरील
एक मुसलमान खलाशी नूमोनियाने गेल्या आठ दिवसांत आजारी होऊन
मेला त्यास इतर खलाशांनी दफन विधी करून जलसमाध दिली अर्थात्
हें पहाण्यास जहावजारील सर्व उतारु आपापल्या डेकवर गोळा झाले
होते व बोटहि पांच मिनिटे थांबविण्यांत आली होती. मेलेल्याची गंमत
जित्यांनी न पहावयाची तर कोणी? पण गंमत पहावयास कोणी न
मिळता बोटीवरच्या सर्व उतारूस मरा लागल्याचे प्रसंग या युद्धांत किती
तरी जणांवर आले असतील. एफनीवधीचालला असतां एक घंटा वाजली.
एक म्हणाला ही पहा मृताकरितां प्रार्थना करण्याची व दुःखप्रदर्शनाची
घंटा. दुसरा म्हणाला ' नव्हे ही जेवणाच्या तयारीची घंटा ' आणि तें
खरोखरच तसें होतें!

आम्ही उद्या सुएझामधून प्रवास करूं असें वाटतें. व उद्याच पोर्ट

सयदला पोचू; बाकीचा सविस्तर मजकूर पुढील पत्रांत लिहीन. पत्रे आज
संध्याकाळी बंद करून पोष्टांतटाकावयास द्यावयाची म्हणून येथेंच थांबतो.

पत नं. ३
पहिल्या आठवड्यांत व दुसऱ्यात सर्वच गोष्टींत फरक पडला. जमीन

दिसू लागली, थंडी पडूं लागली, प्रकृती सुधारली वै तहानभूक बेताची
लागू.लागली. लोकरी कपडे खालच्या मजल्यावर पेटीत सर्व ठेवले होते
त्यांपैकीं कांहीं वर आणून ठेवले, कारण यापुढें कडील जपले पाहिजे असें
सांगतात. माझें जेवणखाण फिरून नेहमींप्रमाणें सुरू झालें.

अरबस्थानचा किनारा दिसत होता म्हणून' लिहि तीं निवळ थेटे
आहेत असें सांगतात.



१० विलायतची बातमीपत्रे.

.ता. ९.. आरबस्तान संपून सिनाई पर्वताच्या टेकड्या दिसूंलागल्या.
याला लगत पालेस्टाईन प्रांत आहे. महंमदाची जन्मभूमि सोडून आतां
आम्ही. ख्रिस्ताच्या जन्मभूमीच्या देशालगत आलों. सायंकाळी पांच वाज-
ता एखाद्या बंदरांत आलोंसें वाटलें; इतके दोहो बाजूंचेडोंगरजवळ जवळ
आलेले दिसले. आफ्रिकेचा म्हणजे इजिप्तचा किनारा उजव्या किनाऱ्या-
पेक्षां अधिक जवळ आला, एक दीपगृहहि आढळले; पण शोध करिता
सुएझ अजून १५० मैल लांब?

ता. १०. सकाळी फिरून बंदरी देखावा सुरू झाला, ८।। वाजण्याच्या
सुमारास खास सुएझ बंदरांत आलों. बंदर मुंबई बंदरापेक्षां लहान आहे.
बंदर वर्तुळाकार असून एका बाजूस डोंगर बोडके व ताणूस,दुसऱ्या बाजूस
तांबड्या रेतीची जमीन व इतर दोन बाजूस बंदरूया इमारती तेलाच्या
वखारी वगैरे दिसतात. बोट नांगरतांच ईजिप्शियन सरकारचा डाक्तर
वर आला व त्याच्या पुढून सर्व मंडळी चालून गेल्याने डाक्तरी तपासणी
संपली! नंतर चित्रे, फळें, विड्या वगैरे विकणारे लोक होड्यांतून आले.
बंदरांत सुमारें ४।५ तास मुक्काम पडला होता. बंदराकडे पाहता कालवा
कोडून सुरू होतो याची कल्पनाच येईनासुमारे १ २।। वाजता बोट ७४चालू झाली. सुएझचें गांव सर्व डावे टाकून कालवा सुरू होता. हा त्य

गांव बोट जातांना दिसला. पांच पन्नास इमारती आहेत.झाडी वगैरे नाहा;
पण गावचे रस्ते रेखीव असून वरून सायकली.घोड्यांच्या गाड्या व मोटारी
हिंडत होत्या. किवाऱ्यापासून पंचवीस हानाचे अंतराने बोट जात होती.
सर्व किनाऱ्याभर मधून मधून तरते पूल असून लोकांना यावरून होड्यांतून;
बोट्रीतून चढता उतरता येतें, सर्व रहदारी कालव्यावरून बोटीनी चालते.,
हेके कालवा अरुंद झाला व हीच रुंदी यापुढें कायम राहणार. वरच्या
डेकवरून पाहिले तरच पाण्यांतून चाललो असें वाटतें. खालीं खोलींतून
पाहिले तर पाणी दिसत नाहीं, व जमिनीच्या एखाद्या चरातून आगबोट
चालली आहे असें वाटतें

कालव्याच्या दोहो अंगांनी माती खोदल्यामुळे झालेल्या स्वाभाविक भि-
तीचीं तोंडे लहान लहान दगडानी बांधून काढली ओहत. पुण्यास पर्वती

अलीकडे हिराबागेजवळम्युनिसिपॅलिटीची पाण्याची नवीन तळींकेलीं आहेत
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त्यातली दोन तळी रुंदीच्या बाजूने एक धरून ल -सैलकाळर्शिलीं.म्हणजे थेट तसा सुएझचा कालवा दिसेल. कालवा बेकेभूनेकडेहुनध्ये
घरे बांधून स्वांतून रक्षणाची व रिपेरीची व्यवस्था केली मुस्लिच्छेपु
तशी कालव्याला ही बरें होत. येथें तरल्या पुलाजवळ वाफेच्या लहान-हान बोटी तयार असतातइतरहि कालव्यांतून फिरत असतात. कालव्यांत
साचणारी वाळू काहन पाण्याची उंची कायम ठेवणे हें मुख्य काम असतें.
दोहो अंगांनी तारायंत्राची डबल लाईन आहे. या कालव्यावर युद्धांत तु-
कोंनीं हल्ला करण्याचा विचार केला होता म्हणून उजव्या हाताच्या बाजूने
वाळूच्या उंचवट्यांत खंदक ( लढाऊ) खणलेले आहेत. व पलीकडे का-
टेरी तारांची कंपांउंडें केली आहेत. सुएझ संपताच झाड दिसेनासे झालें;
कारण कालवा बहुतेक वाळूच्या ओसाड अरण्यांतून जात आहे.

दोन तास चालून गेल्यावर हळू हळू कालवा रुंद होऊं लागलासा
वाटतो. प्रथम वाटलें समोरून येणारी जाणारी जहाजे जावी म्हणून जाग-
जागी कालवा रुंद केला असेल, पण पुढें ती कल्पना खोटी ठरली. मग
वाटलें, मोठे लवण आहे व त्यांत समुद्राचे पाणी भरल्याने तळे बनले
हीहि कल्पना बसेना. आतां पाहतों त कालवा गेला, लवण गेलें आणि
दोन्ही बाजूंस मैल दोन दोन मैल पाणी पसरलें आहे! तेव्हां लक्षांत आलें
कीं ज्या दोन तीन सरोवरांच्यामुळें इंजिनियर लिसेप यास कालव्याची
कल्पना सुचली त्यांतले हें पहिलेंसरोवर. स्मोकिंगरूममधूनपाहतो तो फिरून
समुद्र आलासा वाळू लागला या सरोवरांतून दोन तास चालून गेल्यावर
कालवा सुरू झालारात्री दुसरें व तिसरे सरोवर लागलें; मधून मधून कालवा
दुहेरी असल्यासारखा वाटला. दुसरें जहाज जाण्यास वाट देण्याकरित ां
आमचे जहाज एक वेळ थांबले होतें.

ता ११ रोजी सकाळी ६ वाजता पोर्ट सय्यद येथें येऊन पोचले, हें
बंदर सुएझपेक्षां अधिक सोईचे आहे व आगबोटी तर मुंबईपेक्षां जास्त
एकत्र दिसल्या. पश्चिमोत्तरदिशेस धक्का आहे. धक्क्यापासून सुमारें पन्नास
हातांवर आमचे जहाज नागूरलें होतें. धक्क्यावरून रस्ता मोठा' जाती,
पलीकडे सर्व प्रकारच्या दुकानांच्या इमारती आहेत. म्हणण्यासारख्या भव्य
नाहींत. धक्क्याखालीं पंप लागून लांबलचक तरते डेंटफॉर्म अधून त्यांवर
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अनेक लहान जॉलीबोटी वर ओढून ठेवल्या असतात. वाटेल ती उचलली
आणि पाण्यांत लोटली की झालें! एका क्षणाचे काम. त्याच्या अलीकडे
पाण्यांत सर्व देखावा काशीच्या घाटाखाली तरते ष्ठॅटफॉर्म असतात त्यांसार-
रवा भासतो. कालव्याच्या तोंडाजवळ कालवा करणाराचा मोठा पुतळा
आहे.

सकाळी न्याहारीझाल्यावर सरकारी अधिकारीयेऊनत्यानें पासपोर्ट तपा-
सन छाप मारून दिल्यावर ज्यांना गांवांत जावयाचें होतें त्यांना परवानगी
मिळाली. आम्ही सर्व मिळून होडीतून घळ्यावर गेलों; थॉमस कुक कंप-
नीचे ऑफिसांत नोट मोडून पैसे केले व तार ऑफिसांत जाऊन पुण्यास व
लंडन येथें तारा केल्या. नंतर कांहीं पायाने व कांही गाडीने हिंडून गांव
बघितला, व १ वाजता वोटीवर परत आल. गांव बराच मोठा, सुमारें
६० । ६५ हजार वस्तीचा आहे. कालवा झाल्यापासून हा विशेष भरभराटला.
येथें सर्व अंमल इजिप्शियन सरकारचा आहे; पण तंत्रे सर्व इंग्रजांच्या

हातीं. मूळ फ्रेंचांनी कालवा खोदण्याचे श्रेय घेतलें; पण पुढें कालवा-
कंपनीचे शेअर पुष्कळसे इंग्रजांच्या हातीं जाऊन त्यांचें वर्चस्व झालें. येथे
अधिराज सत्ता तुर्की सुलतानाची, गादी खेदिवाची, कारभार इंग्रजांचा,
बाजार मंचांचा, भाषा धेडगुकी, असा प्रकार असून सर्वप्रकारचे युरो-
पीयन लोक पहावयास सांपडतात. धक्तयाजवळचे गांव कोलंबोइतकेंहि
चांगले नाहीं, रस्ते गचाळ आहेत. जुने शहरा लगत आरबटाऊन म्हण.
तात तें तर गलिच्छपणाचें आगर दिसलें. असो. पोर्टसटयद येथें पाय-
उतार झाल्याने अरेबियन नाईटच्या मुलखाचा व आक्रिकाखंडाचा प्रत्यक्ष

स्पर्श झाला असें म्हणण्यास हरकत नाही.
सुमारें दोन प्रहरी चार वाजेपर्यंत बोटीवर कोळसा भरण्याचे घाणेरडे

काम, आरडाओरड आणि बोटीवर जाणारायेणारांची धामधूम सुरू
होती. वोटीच्या स्वच्छ डेकवर बोटभर कोळ्याच्या पुडीचा थर जमला
होता. चार वाजता किनाऱ्यावर गेलेली सर्व मंडळी परत आली. त्याबरोबर
सुमारें ३०४० लष्करी तरुण अधिकारी ० पुष्कळसें सामान घेऊन
लंदनला जाण्याकरितां बोटीवर आले. यांना खोल्या' दुसरीकडे दिल्या
आहेत; पण ते सर्व फर्स्टक्लास थेंजर असल्यानें स्मोकिंगरूममचे येऊन
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बसतात यामुळे जागा बहुतेक अडते. शिवाय त्यांचें हसणेंखिदळणे सुरू
झालें म्हणजे गुजरांचा बाजार भरू लागला असें वाटतें. येथें पाहावें
त्याच्या तोंडांत पांढरी सिगारेट किंवा चिरूट. नाहीं म्हणावयास मिश-
नरी लोक तेवढे विड्या ओढीत नाहींत. पण याचा वचपा कांहीं स्त्रिया

विड्या ओढतात यामुळे भरून निघतो. बेड्यांनी जसा कांहीं स्मार्ताग्नि

घेतला आहे. तोडाचे होमकुंड सदा पेटते व धुमतें असतें. यामुळे स्मोक-
गरूममध्ये सगळा धूर! या सर्व कारणामुळे वर येऊन बसावेसे वाटत
नाही, शिवाय पूर्वीचा सर्व उकाडा जाऊन छान थंड हवा सुरू झाल्याने
खोली ऊबदार तीच बरी वाटते. रात्रीं ८ वाजता भूमध्यसमुद्राच्या प्रवा-
साला सुरवात झाली. भूमध्यसमुद्र निळा म्हणून वाखाणतात; पण आरबी
समुद्रापेक्षां अधिक निळा नाहीं. युरोपीयन लोकांना याच्याइतका प्रिय

असा दुसरा समुद्र नाहीं, बाकी इतिहासाच्या दृष्टीने याच्याइतका कीर्ति-
वान किंवा प्रसिद्ध असा .दुसरा समुद्र नाहीं हें खरें. तीनहि खंडाची द्वारे

यांत आहेत. सुएझचा कालवा झाल्यापासूनच काय, पण पूर्वीसुद्धा जगाचा
पुष्कळसा व्यापार या समुद्रांतून चालत असे.

पत्र न. ४
ता. १२. आज सर्प. दिवसभर अतिशय गार व सोसाट्याचा वारा

सुटला होता. तोंड बाहेर काढू देत नव्हता. गरम कपडे सर्वाच्या अंगावर
चढले; परंतु डेकवर जातांच हुडहुडी भरे यामुळे बहुतेक सर्व दिवस खोलीच्या
आश्रय करून होतों. भूमध्य समुद्राची हवा मोठी जोमदार असते म्हण-
तात. निदान भूक बरी लागू लागली खरी. पण घरच्याप्रमाणें येथील
ठराविक पदार्थीचाहि कंटाळा लवकरच येतो. एकंदर पदार्थ मिळतात ते
खालीलप्रमाणें:-गव्हाची ( ओट) खीर, चहा, काफी, दूध, साखर,
केळी, नारिंगें, ब्रेड, लोणी,' लोणचे, पाकविलेले मुरंबे, मोहरी, मीठ,
पाकविलेलें आलें, लिंबू, भात, डाळ, भाजी, बटाटे, सास्ती किंवा तांद-
ळाची आंबोळी, कणीक व फळें घालून वर्षांचे पाण्यांत केले पक्काच
आईसक्रीम वगैरे. यापैकी कांहीं नित्य टेबलावर असतात व कांहीं आल.
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टूनपालटून असतात. डाळ भाजी वगैरे पदार्थाना कांहीं रुचि नसते.
फोडणी नाही. आपण लागेल तेवढे मीठ लावून खावे. यामुळे कोणास
आमटी खारट झाल्याचा बोल घरच्याप्रमाणें येथें लावता येत नाहीं. सर्वा-
बरोबर पंक्तीस बसले म्हणजे ठराविक अनुक्रमानें ताटे ( बशा) येतात व
पदार्थ येतात तेव्हां आपल्या हाताने वाटेल तितकाच पदार्थ घ्यावा; कोणी
आग्रह करीत नाहीं. पंक्तीस न बसता आजारी वगैरे असल्यास पंक्तीचे
पदार्थ खोलींत मागवावे म्हणजे मिळतात. तात्पर्य, घरच्या जेवणाची
मौज येथें नाहीं, तरी पोट भरण्यास बिलकुल हरकत नाहीं. दुसऱ्या
( अभक्ष) पदार्थाकडे लक्ष जाण्याचे. कारण नाहीं; एवढेच नाहीं तर
शेजारी मनुष्य तें खात असलेला पाहिला तर कसेंच वाटतें. आम्ही आठ
नेटिव्ह लोक एका कडेला दोन टेबलांवर बसतो. सर्व युरोपीयन पलीकडे
बसतात. आम्हां आठांत दुसरे चार मांसाहारी व आम्ही चार शाकाहारी
आह. म्हणून आमचे एक टेबल व त्यांचें एक अशीं निराळी मांडलेली
आहेत. एकदा जागा घरल्या म्हणजे अखेरपर्यंत कायम राहतात. दुसरा
कोणी त्यांवर येऊन बसत नाही. युरोपीयन लोक जेवतांखातांना हासत-
खिदळत असतात. आमचे जेवण बहुधा मुक्यानंच चालते. इंग्रजी कोणास
किती चांगले बोलतां येत असलें तरी देशी भाषेत गप्पा चालतात, तशा
इंग्रजींत रं शकत नाहींत. शिवाय साहेबाला आमच्या चुका कळतील
म्हणून पोटांत भीति! ही साहेबाची भीतिच अजून आम्हांस बाधते;
पण ती जायला आमचे डोके आणखी थोडे वर निघाले पाहिजे.

ता.१३-१४. काल आजकालचा गार वारा थांबला व साधारण आपल्या
हिवाळ्यासारखो थंडी पडली आहे. डेकवर थेट सिंहगड वाटतो.

बोटीवरील युरोपीयन लोक स्तूप मजा मजा करीत आहेत. वेळ घाल-
विण्याकरितां ते खेळ वगैरे खेळतात हें स्वाभाविकच आहे; पण त्यांना
मर्यादा म्हणून कशी ती नाही, याचें मात्र आश्चर्य वाटतें. कांहीं मिशनरी
व म्हातारे यांशिवाय या दंगलींत सर्व सामील असतात. आज दोन
दिवस तर त्यांनीं बोट जशी काय डोक्यावर घेतली आहे. लगोऱ्या,
शर्यती, बदाबदी, इ, नाच, सोडती, गाणेंवजावणें, फोनोग्राफ सर्व

प्रकार सुरू आहेत
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ता१५ आज सकाळी ७ वाजता आम्ही माळा बेटाजवळ येऊन
पाचेलो. बेटास बोट लागत नाहीं असें पाहून निराशा झाली. कारण
माला बेट प्रेक्षणीय आहे म्हणतात. बेटापासून दोन मैलांवरून बोट
गेली. बेटावर सकाळचे ऊन पडल्यामुळें इमारती, किले, तटबंदी व
देवळे यांचे आकार अजमावतां आले. बेट रुक्ष दिसलें. झाडी नाही.
कदाचित पलीकडच्या बाजूस असावी. माझ्या येथें द्राक्षे उत्तम होतात असें
म्हणतात. बेटाचा सात आठ मैल लांबीचा भाग दिसत होता. पांडरका
खडक व पाहुरक्या इमारती यांचा देखावा सुंदर होता. सुएझ व जिब्रा-
ल्टर यांच्या दरम्यान हें महत्वाचे व्यापारी व लष्करी ठिकाण आहे.
याला ऐतिहासिक महत्वहि बरेंच आहे. संध्याकाळीं ६ चे सुमारास
'पाजाला' नांवाचा दोन मैलांचा डोंगर लागला. त्याच्या बरीच जवळून
बोट गेली. हें केचाचे बेट असून यावर काळे पाण्याचे कैदी ठेवतात असें
कोण सांगितलें. डोंगरावर इमारती अगदीं थोड्या; पण तंबूसारख्या
लहान लहान पांढऱ्या इमारतींच्या रांगाच्या रांगा मात्र दिसल्या. मग ते
तंबूच असल्यास नकळे. आज दोहो अंगांनी जाणारीं येणारी जहाजे बरी-
चशीं दिसली, त्यांत एक दोन क्रूझरे असावी

आम्ही अमावास्येला मुंबईहून निघालो आज पौर्णिमा. पंधरा दिवस
झाले, पाण्यांत आहो! ता. २४ पर्यंत अजून हा प्रवास आहे. असो.
बिचारा कंटाळा येतो खरा, पण प्रवास दुःखाचा नाही.

ता. १६. आज सांगण्यासारखे इतर कांहीं घडले नाही. फक्त दोन.
प्रहरी १ वाजल्यापासून वारा पाऊस सुरू होऊन वादळ झालें. काल
संध्याकाळीं पाजाला बेटाकडे पाहत असतां एक जहाजावरील अधिकारी
मला म्हणाला, समुद्र इतका शांत असलेला मीं साऱ्या जन्मांत पाहिला
नाहीं; पण या सुमारास पश्चिमेकडे ढग येण्यास सुरवात झाली होती,
व सूर्य मावळतांना काळ्या कुळकुळीत वानराच्या लाल तोंडासारखा
दिसत होता. तेच ढग फैलावून आज लहानसे वादळ झालें. डेक भिजून
गेलें व सर्व मंडळी आपापल्या ओल्यांतून बसली. जहाज खूप हलू लागलें.
संध्याकाळीं जेवणीच्या वेळीं टेबलावर निम्याहून कमी मंडळी होती.
कित्येकांना बोट लागली. आमच्या खोलीत कुसूरू त्यांपैकीं एक होते.
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इतर कोणास बोट लागली नाही. रात्रीं बोट फारच हालली व खोलींतलें
सामानहि धडाधड पडत होतें. ११ चे पुढें आम्हांस झोप लागली. मग
आमचे समुद्र काय करणार?

ता. १७. सकाळी उठून पहातो तो हवा बरीच निवळली होती व
बोटीचे डोलणें बरेंच कमी झालें होतें. थामुळें फिरून आम्ही पूर्व क्रमास
लागलो ९ वाजता आक्रिकेच्या किनाऱ्यावरचे डोंगर फिरून दिसूं लागले.
यावरून आम्ही जिब्राल्टरच्या जवळ जवळ येत चाललो आहो असे
वाटलें; पण हा सम आहे. सर्व दिवसभर आफ्रिकेचे हे डोंगर दिस-
तच आहेत. पण जिब्राल्टर अश्व ३०० मैल दूर आहे!!

ता१८ आज सकाळी ७ वाजल्यापासून आक्रिकेचा किनारा दिसे-
नासा होऊन त्याचे जागीं स्पेनचा किनारा दिसूं लागला, वसर्व दिवसभर
तोच दिसत होता. किनारा सर्व डोंगराळ असून शेपन्नास मैल लांबीच्या
'नेव्हाडा' नामक पर्वताची सोबत सर्व दिवस पुरली. पर्वत उंच असून
त्याला एकामागे एक अशा अनेक रांगा होत्या. सर्वात उंच भागावर
बर्फ पडलें होतें. डोंगराच्या माथ्यावर बर्फ पडले असें मीं आजच प्रथम
पाहिले. प्रथम लांबून पाहता पावसाळ्यांत ढग डोंगराच्या शिखरावर टेक-
तात तसे टेकलेले दिसले; पण तज्ञ होते त्यांनीं तेव्हांच तें बर्फ म्हणून
ओळखले. या बर्फावर समोरून ऊन पडूं लागलें तेव्हां शोभा दिसू लागली
ती सांगतां येत नाहीं. उपमाच द्यावयाची तर अशी देता येईल कीं,
जसे काहीवांगीभाताच्या ढिगावरखिसलेले खोबरे पसरलें आहे! भाताच्या
ढिगाच्या मानानें बायका खोबरे जितके थोडे घालतात तितकेच बर्फीह
डोंगराच्या मानानें थोडे होतें व याहि दृष्टीने उपमा शोभण्यासारखी आहे!
मात्र उपमेवरून मला वांगीभात खाण्याची इच्छा झाली आहे असे सम-
जावयाचें नाहीं! निम्मा दिवस ही शोभा पहात मीं डेकवर उभा होतों.
आज हवाहि सुंदर होती. थंडी माफक, ऊन स्वच्छ, समुद्र कमालीचा
स्तब्ध, व देखावा उस्कृष्ट; सर्व प्रवासांत आजच्याइतका आल्हाद केव्हांच
झाला नाहीं.

ता१९ पहाटे १।। वाजता झोत जिबाल्टरला फचेलों. आगगाडी
चालू असता निजले म्हणजे ती थांबल्याने आपण जागे होतों तसाच



प्रवासवर्णन. १७
बोट थांबल्यानें जागा झालो व पहातो त बोट बंदरांत उभी असून
दोन्ही बाजूस दिव्यांचा लखलखाट. लगेच डेकवर जाऊन सर्व शोभा
पाहून परत येऊन निजलों. आज दिवसा सर्व पहावयास सापडणारच
आहे; पण रात्रीं विशेषत: उक्:ष्ट चांदण्यांत पहावयास सापडणारी
शोभा दिवसा पहावयास मिळणार नाहीं, म्हणून पाहून घेतली. असो.
टपालांत पत्र टाकण्याची वेळ झाली म्हणून येथेंच थांबतो.

पत्र नं. ५
सकाळी लवकर उठून सर्व कामे करून डेकवर जाऊन आधीं चौफेर

बंदराचा देखावा पाहिला. बंदर पाहुन बंबेची आठवण होते. बंदर बॅक.
बेहून मोठे आहे. बदरांत येण्याचे तोंड मात्र बॅकबेहूनहि लहान आहे.
पूर्वेकडून आत शिरल्यावर उजवीकडे जिब्राल्टरचा किला, पश्चिमेचे
बाजूस स्पॅनिश जिब्राल्टर शहर, उत्तरेस आल्जिसेरिस हें स्पॉनिश शहर,
पूर्वडत्तर कोपऱ्यास अटलांटिक महासागरांत शिरण्याचे द्वार व त्यापलीकडे
मोराकौ देशाचा किनारा. बंदरांत जहाजेच जहाजे व मोठमोठ्या मोटार-
बोटी तर काय माशासारख्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर वावरत होत्या.
सकाळची न्याहारी झाल्यावर दोन तासानी एक मोठी बंदरबोट येऊन
बंदरांवर आम्हांस घेऊन गेली. धक्यावर पोचण्याझीं प्रचंड कोळशाच्या
वरवारी लागतात. धक्यावर एक गाईड ( वाटाड्या) भेटला त्याला '

.घेऊन दोन गाड्या करून शहर पाहण्यास गेलों. शहरास चौफेर तटबंदी
भुईकोट किल्ल्याच्या रीतीची असून तिचा प्रकार पाहून तर थेट दिलीच्या
किल्ल्याची आठवण झाली. वेशीच्या तोंडी आमचे पासपोर्ट तपासून
आम्हांस परवान्याची तिकिटे देण्यांत आली. सायंकाळी नाकेबंदीची तोफ
होईपर्यतच शहरांत फिरण्याची परवानगी होती; पण आम्हांस चार वाज-
ताच यावयाचे होतें. वेशीजवळच फळफळावळीचे मार्केट आहे. येवून
शहरचा मुख्य रस्ता लागलो. हा सुमारें २० फुट रुंद असून त्यांतच दोन
पदपथ आहेत. दोन गाड्या जाण्यायेण्यास अडचणच वाटते. रस्ते मुंबई
क्षारखे डावराने घोटलेले असतात. दोन्ही अंगास लहान लहान दुकाने;

२
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पण बंदरांत राजे शेकडों प्रवासी उतरत असल्यानें या दुकानांतून हजारों
रुपयांची घडामोड होते, जरूरीपेक्षां चैनीच्या पदार्थांची दुकानेच अधिक
आहेत. शहरच्या मध्यभागी एक परेडग्राऊंड ( लहानशीच) व त्याभोवती
ऐक बाग आहे. शहराच्या पूर्व-दक्षिणचा भाग पाहण्यास परवानगी
नाहीं. येधून लष्करी भाग सुरू होतो. शहर सर्व एका मोठ्या तुटक डग-
राच्या लवणावर वसले आहे. मलबारहिलकडे लांबून पाहिले म्हणजे
जशी घरावर घरे दिसतात तशी डोंगराचे लवणावर सपाटी करून घरे
बांधली आहेत. सुमारें दहा पंधरा मजले घरांवर घरे दिसतात. व लांबून
शहर एकाद्या चित्रासारखे दिसते. जिब्राल्टरचा इतिहास एखायक्लोपीडि-
यांत वाचावयास सांपडतो तो वाचला म्हणजे त्याचें महत्त्व कळून येईल.
किल्याचा डोंगर तुटक असल्यामुळें भव्य दिसतो. तो पांढुरका अधून
उन्हांत पाहिले तर त्याच्या अंगावर खवलेखवले दिसतात. याजकडे
पाहून दौलतावादच्या किल्ल्याची आठवण होते. पण तो थोडा लहान
आहे. किल्ल्याच्या खालच्या भागावर थोडथोडी तुरळक झाडी आहे. सर्व
किल्ल्यावर लष्करी ठाणी व तटबंदी असून त्यावर शेकडो तोफा पसरून
पण लपवून ठेवलेल्या आहेत. त्या अशा कीं, भूमध्यसमुद्र व अटलांटिक
महासागर यांतून एकमेकांत शिरणारे कोणतेंहि जहाज या तोफांचा
मारा चुकवू शकणार नाहीं. हा किला म्हणजे एक किलीच आहे. युरो-
पांतील सर्व दर्यावर्दी मार्गाच्या पेटीला कुलूप असून त्या कुलपाची ही
किली इंग्रजांनीं आपल्या हातांत ठेवली आहे. ती कोण कर्धी हिस-
काकू घेतो पहावे! आज दोनशें वर्षे ती इंग्रजांचे हाती आहे. त्यापूर्वी)
स्पॅनिश व त्यापूर्वी मुसलमान लोकांच्या हातीं ही किली होती.

शहर पाहून झाल्यावर आम्ही स्पॅनिश जिब्राल्टर पाहण्यास गेलों.
याच्या कस्टम हाउसपलीकडे इकडच्या गाड्या जात नाहींत. आमच्या
वाटाड्याच्या कृपेने आमची तपासणी कष्ट झाली नाही. गावचे सर्व
रस्ते उत्तम फरसबंदी आहते. ते पाहून ' काशीच्या रस्त्याची आठवण
होते. सर्व स्पेनमध्यें फरसबंदीशिवाय गावातील रस्ता नाहीं असें कोणी
म्हणाले. फरसबंदीमुळे स्वच्छता दिसते. धूळ मुळच नाहीं. पण खऱ्या
अस्वच्छतेस तोटा नव्हता. घरं व दुकाने सरमिसळ असून बायका दुका-



विलायतचीं वातमीपत्रे.

नावर बसण्याचे प्रमाण इंग्रज दुकानांहून अधिक आहे. येथें कांहीं किर-
कोळ खरेदी झाल्यावर मंडळी परतली. हें स्पॅनिश शहर, पाहून मात्र

कांहीं नवीन गोष्ट पाहिली असें वाटलें. ब्रिटिश जिब्राल्टर हें मुंब-
ईच्या कांहीं भागांची नक्कल आहे. त्यांत अरुंद रस्त्यांपेक्षा कांहीं नवीन

.जव्हते.

बंदरावर जाण्यापूर्वी आम्ही एका हिंदी दुकानांत शिरलों. आम्ही
हिंदी लोक पाहतांच त्यांना मोठे प्रेम वाटलें. जिब्राल्टर येथें सुमारें पंघरा
हिंदी दुका असून तीं सर्वसिघी लोकांची आहेत. सिंध हैदराबाद येथील
एका विशिष्ट वाणिया जातीच्या लोकांनी आज ४० वर्षे हा धंदा उच-
ला असून जगांतील प्रत्येक मोठमोठ्या बंदराच्या शहरी त्यांची दुकाने
आहेत. कोलंबोस आम्हांस सिंधी व्यापारी भेटलेच होते. यांच्या दुकानां-
तून युरोपियन लोकांस आवडणाऱ्या अशा पौर्वात्य पद्धतीच्या चिजाच
ठेवलेल्या असतात. व त्या विकून हे दुकानदार युरोपियन लोकांकडून
बराच पैसा मिळवितात. जिब्राल्टर येथें या व्यापाऱ्यांच्या पाचसहा पेढ्या
असून प्रत्येकीचीं येथें एकाच पेठेत दोनदोन तीनतीन दुकाने आहेत.
येथें सुमारें ८० हिंदी आहेत व ते फक्त सिंधीच आहेत ही गोष्ट लक्षांत
ठेवण्यासारखी आहे. हिंदुस्थानच्या गप्पागोष्टी झाल्यावर या लोकांनी
आम्हांस फराळास दिलें व थोडासा फलपुष्पोपहार घेऊन ते आम्हांस
बंदरावर पोंचवावयास आले. आमच्या बोटींतले पुष्कळ युरोपियन
जिब्राहर पाहण्यास उतरले होते व त्यांनींही बरोबर फुलें आणली होतीं;
पण आमचे पुष्पगुच्छ त्यांच्याहूनहि मोठमोठे पाहून त्यांना थोडे आश्चर्य

वाटलें व त्यांच्या दृष्टीने आमची अब्रूहि थोडीशी वाढली असेल!
आम्ही परत आलों तो आमची बोट कोळशाच्या वखारीजवळ येऊन

कोळसा भरीत होती. हें काम पुढें होऊन संध्याकाळीं ६।। वाजता आम्ही
बंदरांतून बाहेर पडून आणखी एक तासानें खऱ्या आटलांटिक महासा-
गरांत शिरलो.
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ता. २१. आज सर्व दिवसभर पोर्तुगालचा किनारा दिसत होता.
रात्रीं एकदोन दीपगहे आढळली. जवळपास एखादं मोठे बंदर असावें
असें वाटलें; पण अंधारामुळें दिसलें नाही. भूमध्यसमुद्र सोडल्यापासून आग-
बोट हालण्यास सुरवात झाली. वारा वादळ नाही,पण हासमुद्र स्वभावतःच.
उच्छृंखळ आहे. बोटींत सरळ उभे राहताच येत नाहीं. सामानहि मधून
पडते. जेवणाच्या मेजावरचीं भार्डी वगैरे पडूं नयेत म्हणून लाकडी चौकटी
भेजाभोवती आणून लावल्या आहेत. भोजनगृहांतली गर्दी थोडी कमी.
झाली आहे. बोट इतकी हलते कीं, एका कलाटणींत ४५ अंशावरचे
तारे दिसतात न दिसतात तो लागलीच पायाखालच्या पाण्यातले मासे
दिसतात. बिस्केचा उपसागर याहून कठीण म्हणतात. असो. आतां प्रवास
चार दिवसांवर आला! काल सकाळी एकदम धुके इतकें लोटले कीं,
२७५ हातांवरचा पदार्थ दिसेना. बोटीचा वेग थोडा कमी करण्यांत आला,
व वाफेचा कर्णा वरचेवर बाजू लागला. धुके पडलें म्हणजे इतर बोटींस
इशारा मिळावा, एकमेकींचे अंतर कळावे, म्हणून हा कर्णा मधून मधून
वाजवीत असतात.

ता. २२-२३ आज म्हणण्यासारखे कांहीं घडले नाहीं. फक्त एक
दोन वेळां मोठे व्हेल मासे आढळले. व्हेलमासा पाण्याच्या पृष्ठभागाकडे
येऊ लागला म्हणजे तोंडांत पाणी घेऊन टाळूतून वर सोडतो, त्या योगले-
मोठा कारंजा उडत असतो. तो बराच दुरून दिसतो. या कारंजाचे:
रोखाने पाहिले तेव्हां माशाचा निमा भाग पाण्यावर आलेला दिसला.

कालपर्यंत बोट बेसुमार हालत होती. आज हाल कमी झालें. बे ऑफ
विलेची बोट हालण्याबद्दल फार ख्याती आहे. पण आम्हांस त्यापेक्षां

अटलांटिक महासागरानेंच अधिक त्रास दिला. इतर समुद्रांपेक्षां येथें थोडा
निराळा प्रकार आढळतो. तो असा की, इतरत्र लाटांची लांबी लहान
असून त्या फुटतात व फेस येतो, तो क्षितिजापर्यंत दिसत असतो; व या
यओगाने दिसांत खळबळ फार दिसते. या महासागरांत लाटांची लांबी



विलायतचीं बातमीपत्रे. २१
?????????? ५३ ???????????????????????? -.०९.० ???????????

फार असून त्या कोठेंहि फुटलेल्या आढळत नाहींत, फेस मुळीच दिसत
नाहीं व खळवळहि ऐकू येत नाहीं; पण लांबून लाट येतां येतां समुद्राचा
पृष्ठभाग इतका उंच होतो कीं, डोंगर वर उठल्यासारखा वाटतो. व ल्या-
बरोबर जहाजाची कड पाण्याला लागते. हें पाहून वाटतें कीं, खरोखरच
समुद्राचे ऊर भरून आलें! इतर समुद्रांच्या खळबळीस स्त्रियांच्या दुःख-
भराची उपमा साजली तर या महासागराच्या या भरतीस पुरुषांच्या
.दुःखाची उपमा साजेल!

आज सकाळी आम्ही बे फ बिस्के सोडून इंग्लिश चेंनलमध्यें प्रवेश
केला असें जहाजाच्या रोखावरून दिसूं लागलें. इंग्लिश चॅनल आल्या-
बरोबर इंग्रजांना घर आलेसें सहजच वाटूंलागलें. इंग्लंडचा किनारा दसत
नाहीं, पण डाव्या हातास कांहीं मैलांवर तो जवळ आहे असें मनास वाटतें
ना! रात्रीं झोपेत आईचा हात मुलाच्या अंगावर नसला तरी ती शेजारी
आहे या कल्पनेने मुलास आईची सोबत पुरी होते तसेंच हें आहे.
आम्ही मात्र हौसेनें इंग्लंडास जात आहो खरे; तरी पण इंग्लंड जवळ
आले या कल्पनेपेक्षां हिंदुस्थान तितके दूर गेलें या कल्पनेचा पगडाच
मनावर अधिक बसतो! तूर्त आम्हांला आगबोट हेंच घर वाटत आहे
खरें. पोर्ट सय्यद व जिब्राल्टर येथें गांव पाहण्यास आम्ही जाऊन परत
येऊन बोटीवर पाय ठेवतांना आम्ही 'घरीं' परतआल्यासारखे सुख वाटलें.
सवयीने घराची कल्पना बदलते; दुसरें काय? बोटींत आज २४ दिव-
शांत आम्हांला खालीं केबिन व वर डेक किंवा जेवणाचा दिवाणखाना
यांशिवाय थारेपालटण करण्यास चवथे ठिकाण नाहीं. खालून वर व वरून
खाली खेपा घालणे हीच करमणूक! तरी पण उद्या बिन सोडून जातांना
घर सोडल्यासारखे वाईट वाटेल. सरकशींतले वाघ-सिंह मैदानांत उत-
रण्यापेक्षां परत पिंजऱ्यात जातांना किती हौसेनें उडी मारतात हें आपण
पाहतोंच. तूर्त आमची गत पिंजऱ्यातल्या पांढऱ्या उंदरासारखी झाली
आहे. त्यांच्या पिंजऱ्याला आमच्याहजहाजासारखेच दोन मजले असतात
व आमच्या खालवरच्यांयेरझाराप्रमाणे तेहि वाटोळा रहाटावर असेच
फिरून करमणूक करितात!
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इंग्रज लोक मात्र जातील तेथें खरोखरीचे घर करतील. त्यांना कांहीं
कमी नाहीं. पण त्यांना हें सुख बोटीविषर्यी आपलेपणामुळे व एकजु-
टीमुळे वाटत असलें तरी त्यांच्या अंगांत हौसेचा जो पारा खेळत असतो
तोही यास कारणीभूत आहे! आमच्या वाटणीचे म्हणजे पहिल्या क्लासचे
डेक २ ०।२२ फूट रुंद व सुमारें सवाशे फूट लांब आहे. तेवढ्यांत
पाचपन्नास ईझिचेअर्स, व वेताच्या खुर्च्या यांची गर्दी आहे. त्यांतच
सुमारें पन्नाससाठ स्त्रीपुरुष येरझारा घालीत असतात. त्यांतच मुलांच्या
हातगाड्या फिरतात. त्यांतच मुलांना झोके घेण्याकरितां दोरीचा झोपाळा
आहे. त्यांतच मुले दोऱ्यांतून उड्या मारण्याचे खेळ खेळतात. त्यांतच
मुलांचे लपंडावाचे खेळ चालतात. त्यांतच थोरांचे लगोऱ्याचे खेळ
चालतात. त्यांतच बायका शतपावलीचा व्यायाम करीत असतात.
त्यांतच कांहीं मोठे पुरुष मुलांप्रमाणे ओणव्यांची रांग लावून कांहीं
लांबून धांवत येऊन पाठीवर उडवा घालून स्वारांचा खेळ खेळतात.
त्यांतच दोर लावून टग ऑफ वारचा खेळ चालतो. त्यांतच एका बाजूस'.
सोडतीच्या तिकिटाचे दुकान मांडले असतें. आणि त्यांतच आमच्या
सारखे परके हिंदीलोक ओठ मिटून खिशांत हात घालून, दुसऱ्यास लागेल
म्हणून आग चोरून दिसण्यांत गंभीर तत्ववेत्याप्रमाणें, पण खरोखर-
अस्पृश्य सुतक्याप्रमाणे-वावळ्यासारखे कचितू हिंडत असतात!

परवा रात्री या लोकांनी डेकवर छोटीशी रंगभूमि सजवून विजेची
राषेनाई करून खेळ व गाण्याचा जलसा केला. त्यांत सातआठ पुरुष
व दोन बायका होत्या सर्वजणानी चिनी लोकांचे पेहराव घेतले होते.-
गाणे यथायथाच होतें; पण एका गोऱ्या खलाशाचें सोंग व मागाहून.
गलवतावरील कॅप्टनाने केलेले जादूचे चमत्कार प्रेक्षणीय होते. तसेंच
आज रात्रीं ' किडत आक्रिकन रायफल ' नामक पलटणाच्या लोकांनी:
खेळ केले.

आज दोनप्रहरीं धुके बरेंच पडलें होते व सावधगिरीचे कर्णे वाजत
होते, संध्याकाळचे सुमारास खूप थंडी पडली; ती इतकीर्की, डेकवर
आववत नव्हतें. साडेसात वाजण्याचेसुमारास ' आईल ऑफ वाईट' नामक.
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बेट व त्यावरील दीपगृह दिसूं लागलें. हेंच इंग्लंडचे प्रथमदर्शन म्हणा-
यचे। लंडन येथें उद्या सकाळी दहा वाजता पोचू असें म्हणतात!

ता. २४. सकाळी उडून पाहतों तो बोट स्वस्थ उभी आहे. धुके
दाट पसरलें आहे व कर्पे वाजतच आहेत. मध्यरात्री उठलो, तेव्हां बोट
थांबल्याचा भास झालाच होता; पण अंधारामुळें डेकवर जाऊन पाहता
आलें नाहीं. सकाळी झालें तरी नक्की कारण कळेना, ४ वाजण्याचे सुमा-
रास फिरून बोट चालू लागली, पण मुंगीच्या पायाने धुक्यामुळें दूरवर
दिसत नाहीं. व अद्यापि या भागांत पूर्वी जर्मनीने पसरलेल्या पह्या.
सुरुंगाचा अंदेशा असल्यामुळें अत्यंत सावधगिरी जावे लागतें. हें धुके
अत्यंत चंचल स्वभावाचे आहे. क्षणांत तें अदृश्य होतें व क्षणांत फिरून
भरते. कोठून येतें तें कळत नाहीं; पण पाहता पाहता पाण्याच्या समुद्रा-
वर धुक्याचा समुद्र जमतो! ११ वाजता बोट फिरून बिलकुल थांब-
विण्यांत आली. कारण आमच्या प्रत्यक्ष डोक्यावर धुके नव्हतें.
तरी पुढें आम्हांस ज्या भागांतून जावयाचें तो धुक्याने भरलेला आहे
व आजूबाजूने जाणाऱ्या आगबोटी दिसत नाहींत. तरी लांबून त्यांचें
कर्कश कर्णे ऐकू येत आहेतच. या वेळीं आम्ही इंग्लंडच्या पूर्व-दक्षिण
टोकाअलीकडे कांहीं मैल आह. मधून ऊन पडते तेव्हां डाव्या हातांत
सुमारें २ मैलांवर हाईच्च व फोकसटाऊन ही शहरे व त्यांचे डोंगर
व इमारती दिस आहेत. क्रेच किनारा सुमारें २५ मैल लांब आहे
अर्थात तो अदृश्य आहे. फोकसटाऊन व बोलोन यांच्या दरम्यान इंग्लं-
डांतून फ्रान्सला जाणाऱ्या दर्यामार्गाजवळ आतां आम्ही आहो. थोडे
पुढें गेल्यावर केंले-डोव्हर हा राजमार्ग लागेल. आम्ही मेल बोटीने
मार्सेलसवरून आलों असतो तर आम्ही डोव्हर येथेंच उतरावयाचे; पण
आमची बोट थेट लंडनला जावयाची असल्यानें आम्हांला या नजीकच्या
बंदरांत उतरता येत नाही.

ता २५ काल सकाळी आमच्याआमच्यांत एक पौडाची पैज
लागली कीं लंडनच्या भूमीवर आम्ही आज म्हणजे शनिवारी उतरतो
कीं रविवारी? स्वाभाविकपणे आम्हीं आज तिसरे.प्रहरी तरी खास उत-
रावयाचे असें जाणून पटेल, शास्त्री व कुंझरू यांनी शनिवार सांगितला,
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वा या मुद्दाम रविवार सांगितला. ते म्हणाले ' तुम्ही एक पौड हरणार,
उगाच नशीबाची परीक्षा कां पाहता?' मी म्हणालों, 'मला नशीबाने आज-
चर सहसा दगा दिला नाहीं, आजच दिल्यास पाहता येईल ।' काल रात्रीं
निजेपर्यंत पैज त्यांनीं जिंकली असें उघड होतें. कारण बोटीचा खुद्द
कॅप्टन म्हणाला कीं, शनिवारी सकाळी दहा वाजता लंडनला पोचू.
मग आणखी काय पाहिजे? पण सकाळीं १० वाजता लंडनपासून ५०
मैलांवर बोट नांगर टाकून विश्रांति घेत बसलेली पाहून मात्र त्या

तिघांच्या तोंडचे पाणी पळाले.
दुपारी २ वाजता धुकं निवळले व बोट चालू झाली. ३ वाजता

वाटाड्या जहाजावर आला, बोट फिरून जोराने सुरू झाली, डोव्हर
रॅमसगेट वगैरे बंदरी भाग झपाट्याने येऊन गेले; ५ वाजता तेम्स
नदीच्या आखातांत शिरलो. ७ वाजता नदीच्या मुखांत शिरलो. व ८।।
वाजता उतरण्याच्या बंदराजवळ म्हणजे टिलबरी व ग्रेव्हस ड यांच्या
दरम्यान बोट येऊन उभी राहिली. संध्याकाळची जेवणे आधींच झाली
होतीं तेव्हां आतां काय होडीत बसून किनाऱ्यास जावयाचें उरले. पटेल
म्हणूं लागले पैज जिंकली एक पौड टाका. इतक्यांत बोर्डवर नोटीस
लागली कीं, दुसरे दिवशीं सकाळी ९ वाजल्याशिवाय कोणी बंदरावर
उतरावयाचें नाहीं! झालें त्यांच्या तोंडचा घास गेला व मीं पैज जिंकली.
पैजेचे पैसे कोणी दिले नाहींत व कोणी घेतले नाहींत, पण तिजवरून
बोटीचा प्रवास संपविण्यास आम्हीं किती उत्सुक झालो होतों येवढें सम-,
जेल. दुसरे दिवशी सकाळी उतारूंना उतरता यावें म्हणून आदले
दिवशीं परवाने तपासण्यांत आले होते. तपासनीसानें आमचे पासपोर्ट
पाहून आडवेतिडवे पुष्कळ प्रश्न केले व वरीच माहिती उतरून घेतली.
रात्तेवारी कस्टमचा मनुष्य येऊन त्यानें चाचणी घेतली व १० वाजता
आम्ही टिट्रबरी बंदरच्या किनाऱ्यावर उतरून स्पेशल ट्रेनमध्यें येऊन
बसल. बोटीवरून वाफेच्या पडावांत, धडावातून धक्क्यावर, धक्यावरून
डब्यांत पांचसहाशें उतारूंचें सामान नेण्यांत २३ तास गेले. शेवटी
सेंटपॅकर्स स्टेशनावरून आम्ही ३ वाजता बिऱ्हाडीं आलों.
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आमचे घर सुंदर व सोयीचे असून लिहिण्यावाचण्याची सर्व साधने

आहेत. युरोपियन नोकर पदरी ठेवण्याचा अपूर्व मान आम्हांस मिळाला
आहे व ते बिचारे हिंदी अन्नाचे दोन तीन पदार्थ चांगल्या रीतीनें
तयार करतात. अस्पृश्य-स्पर्शाचा कडेलोट झाला आहे! उपास सोसू-
.नहि अभश्य-भक्षण टाळले. पण स्पर्शदोष दुर्निवार आहे, त्याला कोण
काय करणार?

ता २६. कालपासून येथील हिंदी गृहस्थ मंडळी आम्हांस भेटण्यास
येके लागली. आणखी पुष्कळ भेटावयाची आहेत. तात्पर्य, हिंदी चेहरे
पाहण्याची वाण नाही व त्यांना पाहिले म्हणजे हिंदुस्थानच वाटतें. तेव्हां
हेहि काम झालें. आजपासून आमच्या कामाकरिता बाहेर हिंडण्यास व
स्थलपरिचय करण्यास सुरवात केली आहेव ट्रॅम, ऑक्तीबस, जमिनीवरची
आगगाडी तळघरातील आगगाडी यांचा थोडाबहुत परिचय झालाहि.
येथून पुढें पाहूं तें सर्व अपूर्वच. पण पत्रांतून लंडन शहरचे वर्णन देण्याचे
काम करूं लागली तर सर्व दिवस त्यांतच जाईल म्हणून येथेंच थांबतो.

८.)
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नं. १. ।

( ता. २९ मे १९१९)
आम्ही मुंबईहून मित्रमंडळींचा निरोप घेऊन ता. २९ एमीला

निघाल तें लंडन येथें ता. २५ मेल येऊन सुखरूप पोचलो हल्लीचे
दिवस समुद्रप्रवासास चांगले असतात. भूमध्यसमुद्रांत एक दिवस
वादळाचा थोडासा प्रकार झाला, याहून अधिक लासझाला नाहीं. सुएझचे
कालव्यापासून थंड हवा सुरू होते. लंडनमध्ये ही भर उन्हाळा आहे
तरी एखादे दिवशीं ५ ०-. ५५ अशापर्यतहि पारा खालीं जाऊं शकतो.
जगातील कपडा काहून बसणे तर अशक्यच, पण गरम कपडे न घातले
तर हवा केव्हा बाघेल याचा नियम नाहीं. लंडनची हवा अशीच
' विश्वास--घातक ' आहे!

आम्हास प्रवासामध्यें जगांत काय चालले आहे याची दाद नव्हती.
त्याचा सर्व वचपा लंडनास आल्यावर निघाला. येथें वर्तमानपत्रे तिकडच्या
प्रमाणें वाचावयास मनुष्य बसेल तर त्याला दिवसाचे २४ तासहि पुरणार
नाहींत. तास दोन तापांनी हवी तरी नवीन नवीन बातमी मिळू शकते.
पण नुसत्या जगाच्या बातम्या ऐकत बसून काय भागणार? अर्थात
केव्हातरी आपले काम पुढें ओढून जगाला मागें ढकलावेच लागतें?

आम्ही लंडन येथें पोंचण्यापूर्वी नुकतेच माँटेमुसाहेबांचे हिंदुस्थानच्या
अंदाजपत्रकावर पार्लमेंटांत भाषण झालें होते, तसेंच आम्ही आल्यावर
चार दिवसांतच साउथबरो फीथॅम कमिट्यांचे रिपोर्ट, हिंदुस्थानसरकारचा
खलिता व नवीन राजकीय सुधारणाबाबतचें विल इतके महत्त्वाचे कागद
प्रसिद्ध झाले. अर्थात् आमच्याकरितां उद्योगू वाढून तयार होता. म्हणून
हे कागदपत्र वाचणे व आमच्या उपयोगी पडणाऱ्या लोकांस भेटणे या
कामास आम्हास ताबडतोब सुरुवात करावी लागली.
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माँटेग्यूसाहवोंचे अंदाजपत्रकावरील भाषण ऐकण्यास पार्लमेंटचे अवघे;
बारा सभासद हजर होते! यावरून पार्लमेंटांत हिंदुस्थानच्या कामकाजा-
संबंधी किती कळकळ वसत आहे हें दिसून येईल. ग्यालरींत प्रेक्षकांची'
गर्दी, पण खालीं सभागृहांत शुकशुकाट! मॅत्त्वेस्टर गार्डियन पलाच्या
रिपोर्टरनें या प्रकाराचे वर्णन याप्रमाणे केलें आहे-तील ध्ष्टp०ा?ाऊ०ाऊएटइ

०11१६ ाऊाऊईं०0ाऊ, ५०, 1०० p०ााऊाऊाऊराऊ०ाऊ! ११च्या. आवि१९२७

८१५३१ १७वल वडभडांष्णा१, ०ाऊr १९१६१ धपाध्य२लील, ' हिंदुस्थान हछी सुतक्याप्रमाणे उदास आहे ' असें माँटेग्पू
यांनी भाषणात बोलून दाखविलेच आहे. अर्थात त्याच्या जोडीला पार्ल.
मेंटांतील देखावाहि सुतकी देखाव्याप्रमाणेच भासल्यास नवल नाहीं.

मॉठ्येमूसाहेबांचे भाषण अंदाजपलकावर होते पण त्यांत आकडे जवळ'
जवळ मुळींच नव्हते म्हटलें तरी चालेलाजमाखर्चाखेरीज इतक्या अनेक गोष्टी
त्यांत होत्या कीं त्याला एखादा टवाळ ' चांभारचौकशी ' सुद्धा म्हणेल!
पण ही चांभारचौकशी करण्याचा प्रसंग वर्षांतून एकदा येतो व स्टेट-
सेक्रेटरीला काय किंवा इतरांना काय त्या प्रसंगाचा फायदा जरूर घ्यावा
लागतो. यंदाच्या भाषणांत मुख्य चारदोन विषयच होते. अफगाणिस्था-
नातील गडवडीला मॉठ्येयुसाहधोनी फारसे महत्व दिलं नाहीं. रौलेट
आक्टाची संभावना त्यांनीं थोडक्यांतच केली. माँटेग्पूसाहेबांना स्वतः हा-
कायदा फारसा पसंत नाही, एवढेच नव्हे तर त्यांना फसवून दिली-
सरकारने रौलेटबिल कायदेकौसिलात मांडण्याची परवानगी मिळविली'
अशीहि एक गटारगप्प आहे. पण एकदा झालें तेंच कायम, या तत्वावर
कोणत्याहि सरकारचे काम चालू असतें; तेव्हां माँटेग्यूसाहेव हिंदुस्थान-
सरकारावर तरवार कशी उपसणार? त्यांनीं हा प्रसंग साधून हिंदी
लोकांच्या राजनिष्ठवेर तरवार उपसली नाहीं हेच उपकार! इंडो-ब्रिटिश
असोसिएशनचे माल त्यांनीं चांगलेच कान उपटले.

सर्वात मुख्य विषय सुधाराचा. या बाबतींत मात्र ठेच्या अंगांत
उत्साहाचा संचार 'झाल्पासारखा दिसला असें माडविरील प्रेक्षकांना
वाटलें. दहा बारा सभासद हजर व तेहि सर्व अनुकूल; प्रतिपक्षी कोणीच-
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हजर नाहीं. असें असतां हिंदुस्थानच्या लोकांना दिले वचन पाळण्याचे
महत्व ते जोराजोरानें प्रतिपादन करीत होते, व हिंदुस्थानांत अस्वस्थता
नांदत आहे, कदाचित वाढेलहि; असें आहे तरी सात्विक दिलजमाईच्या
उपायांनीच सर्व अडचणींचा परिहार करण्याची आपली इच्छा आहे,
असें त्यांनीं सांगितलें. प्रेक्षकांची गर्दी कमी असली तर नटाला नाट्य
करण्याला अवसान चढत नाही म्हणतात. पण मुत्सद्यांना नाटक्याहूनहि
नाटकी बनावे लागतें हेंच खरें!

एवढे मोठे हिंदुस्थान पण त्याच्या वार्षिक विवादप्रसंगाला इतके थोडे
लोक हजर असतात याची शरम इकडेहि थोड्याशा इंग्लिश लोकांना
वाटते. भिमोरेअठ याने एक पत्र लिहून असा प्रश्र विचारला आहे की,

४२५ १रिष्ट; १०६ १५ ८१ष्ट८ ०१०० एर्णांतांच्या १०.
१७वध ४६१०१५ !हळपू)र १८ ध तुष्ट०१७१२० ६११६ पादुई-रि
८५१ गाणाला! ०१६११८६१ १६व१२. भजड इ४५तां१८०
१०१ १शाभूलणंही १८०१साल! ९४ ध तेएडला प्रालावनवरखांगहू ध्या!- १६८१६५? हिंदुस्थानांतील लोकमतावर या
गोष्टाची परिणाम काय होतो हें दिसतच आहे. पण हिंदुस्थानांतील
लोकांना किंवा लोकमताला विचारतो कोण?

आतां हें खरें आहे कीं, हिंदी राज्यकारभाराप्रमाणें खास इंग्लंडच्या
राज्यकारभाराच्या चर्चेच्या अनेक प्रसंगीं देखील पार्लमेंटचे सभासद
अलीकडे असावे तितके हजर राहत नाहींत; पण त्याचें खरें कारण माल
अनास्था हें नसून कार्यबाहुल्य हें आहे. पार्लमेंटचें पुष्कळसें काम, म्हणजे
-कच्चा तपशिलाचा काथ्याकूट करण्याचें काम, ग्रँड कमिटी वगैरे पाटे-
कमिट्यांकडे सोपविलेले असतें व या कमिट्या आणि पार्लमेंट यांची
बसण्याची वेळ प्रायः एकदाच येत असल्यामुळे अनेक सभासदांना पार्ल.
मेटात हजर राहता येत नाहीं, व याबद्दल तक्रारहि सुरू आहे. पण याचा
अर्थ अनास्'ग नसून हजर राहण्याची आस्था हाच आहे. हिंदुस्थानच्या
चर्चेचा प्रकार मात्र तसा नाहीं. एरवी दिवस मोकळा असला तरी या
चर्चेला कोणी फारसे येणार नाहीं. उलट पूर्वी सभागृहे भरले असलें तरी
.हहुळपानचा विषय निघताच तें मोकळे होतें. नाटकगृहातील प्रेक्षकांपैकीं
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भरतवाक्य गायलेले ऐकण्यास किती लोक वसतात? तितकेच पार्लमेंटरी
सभासद भारतपुराण ऐकण्यास बसतात!

पण पार्लमेंटचा हा मद्दड घोडा हिंदुस्थानांतील दंगेधोपे वगैरेंची चर्चा
असली म्हणजे मात्र कान टवकारतो. सरहद्दीवरील लढाईच्या बातमीच्या
औषधाच्या एका घोटाने पार्लमेंटला दुष्काळी मूक लागते. मग सभासद
सभागृहांत मेजवानीला हजर! जाइल्ससाहबोना टिळकांनीं एकदा असे
म्हटलें होतें कीं, हिंदुस्थानच्या कारभारासवधाने इंग्लंड निरंतर झोपी
गेलेला असतो, व तो डचकून खडबडून जागा होण्यासारखे कांहीं घडते
तेव्हांच त्याची झोप जाते, साध्या हालेने तो जागा होत नाहीयाचा अर्थ

उघड व सरळ आहे. या वाक्याचा अर्थ विपरीत घेऊन त्यांनी तेवढ्या
आधारावर त्यांच्या विरुद्ध साक्ष दिली. वरील वाक्याचा अर्थ लोकांनी
दंगे करावे असा होत नाहीं; पण दंगे झाले म्हणजे त्याचा परिणाम असा
होत असतो ही गोष्ट कोणा प्रामाणिक इंग्रजाला नाकवूल करितां येईल?
ग्लॅडस्टनसाहेव कांहीं आयलंडांत दंगेधोप्यांना उत्तेजन देणारे नव्हते, पण
एका तुरुंगाला सुरुंगबत्ती लावून आयरिश बंडखोरांनीं अत्याचार केला
तेव्हां ते म्हणाले की, या आवाजाने आयर्लदची लोकस्थिति इंग्लंडला
जितकी कळून आली तितकी इतरकोणच्याहि ओरडीने कळून आलीनाहीं!

''हिंदुस्थानच्याकारभारासवधानें पार्लमेंटचीजबावदारी ''हे निवळ पोकळ
शब्द आहेत, त्यांना फारसा अर्थ नाहीं; पण असें होणें हेंच स्वाभाविक
आहे. घरचे टाकून बाहेरच्याला कोण विचारणार? शिवाय इंग्लंडच्या.
राज्याचा विस्तार वाढला; पण पार्लमेंटच्या सभासदांची संख्या वाढली
नाही, सभासदांच्या दोन हातांचे चार हात किंवा दोन कानांचे
चार कान झाले नाहींत, किंवा दिवसांचे तासहि ४८ झाले नाहींत! खाद्य
फार वाढलें, पण त्याबरोबर खाण्याची व चावण्याची साधने आणि पचन-
शक्ति ही वाढली नाहींत तर पुष्कळसें अन्न न खाता फुकट जातें व न
चावता खाण्ये तें बाधते. असाच प्रकार पार्लमेंटच्या कामाचा आहे.

अर्थात् त्याला पिशाच एकचे, म्हणजे अधिकारदान व कामाची वाटणी.
हें दान आणि ही वाटणी विलायतेंतले इंग्रज. यांच्यामध्यें आपापसांत-
होऊन तरी आम्हाला काय फायदा? आम्ही हिंदी लोक आम्हाला,
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करायला कारभार नाहीं म्हणून रिकामे, आणि पार्लमेंटला करायला
इतर कारभार फार म्हणून त्याला हिंदुस्थानाकडे पाहण्यास वेळ नाही!
पार्लमेंट आम्हां हिंदी लोकांना आपले मानसपुल म्हणतें तर तिचे अधि-
-कार आमच्या लोकांच्या हातीं! व ते आले तरच आजची ही हास्य-
.जनक स्थिति टळेल. a*aाँटेग्युसाहेबांच्या नवीन बिलाने ही स्थिति कितपत
पालटते पाहावे. तूर्त सर शंकरं नायर यांनीं हिंदुस्थानसरकारच्या खलि-
.त्याचा जो कयास केला आहे त्यावरून पाहता सुधारणांचा सगळा
डाव हिंदी राज्यकारभाराच्या मुख्याधिकाराचे उच्चाटन विलायतेतून व्हावें,
पण तो सर्व दिलीच्या सेक्रेटरीयटमध्ये स्थानापन्न व्हावा असाच दिसतो;
मण हा डाव आम्ही बांधूदेता कामा नये!

पत्र नं. २
( ता. ५ जले १९१९)

लो. टिळक व डेप्युटेशनची इतर मंडळी यांची प्रकृति ठीक असून
कामकाज सुरू झालें आहे. टिळकांचा पाय बर्फावरून घसरल्यामुळे
.मुरगळला होता तो आतां साधारण बरा आहे, टिळकव मी कालच (ता. ४
जून रोजीं) केंब्रीज येथें जाऊन आलों. केंब्रीज येथें सुमारें ८ ०। ९०
हिंदी विद्यार्थी हिंदुस्थानच्या सर्व भागांतून अम्यासाकरिता आले आहेत.
हिंदी मजलीस नांवाची संस्था केंब्रीज येथें आज कांहीं वर्षें अस्तित्वांत अस-
ल्याचे केसरीचे वाचकांस माहीत असेलचया सभेत व्यत्यवाने, वादविवाद
मोकळ्या मनाने होतात. या सभेपुढे काल टिळकाचे व्याख्यान झालें.
हिंदी विद्यार्थ्याखेरीज कांहीं थोडे युरोपिअन विद्यार्थीहि मुद्दाम आले
होते. देशाच्या सद्यःस्थितीचें वर्णन करून टिळकांनी आपल्या तरुण
-श्रोत्यांस असा रोखठोक प्रश्न केला कीं, '' तुम्ही उच्च प्रतीचे शिक्षण
मिळवून व स्वतंत्रतेच्या हवेत भिकणारे विचार बरोबर घेऊन हिंदुस्थानांत
जाणार. पण केवळ स्वार्थसाधनपर न बनता देशकार्याला वाहून घ्यावयाचे
असा निश्चय तुम्हांपैकी कितीजणांनी केला आहे? '' याला उत्तरे देतांना
कांहीं विद्यार्थ्यानी आपल्या पारेबुद्धीमुळें व अज्ञानामुळें वराच हंशा पिक-
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विळा. तथापि पुष्कळांच्या मनावर प्रश्नाचें खरें मर्म ठसून त्यांनीं आपण
तुमच्या उपदेशाप्रमाणें खास वागणार आहो असें सागितले. एका
तरतरीत ब्राह्मण मुलाने त्यांना आश्वासन दिलें की, मी सिव्हिल सर्विस
परीक्षा पास होणार, पण नोकरींत शिरणार नाही असा निश्चय तुमच्या
उदाहरणावरून यापूर्वीच केला आहे. ईश्वर या मुलास आपला निश्चय
पाळण्यास सामर्थ्य देवो. कारण जाणूनबुजून स्वार्थत्याग कशाला म्हणतात
याचे तें एक उदाहरण होईल. असो. मी केंब्रिज येथें स्वतंत्र व्याख्यान
देण्यास फिरून कांहीं दिवसांनीं जाणार आहें. दरम्यान लो. टिळक हे
ऑक्सफर्ड येथील मजलसीच्या निमंत्रणावरून येत्या १५ तारखेस
तेथे जातील.

कॉग्रेस डेप्युटशेनकडे सोपविलेल्या कामांत येथील ब्रिटिश काँग्रेस
कमिटीशी बोलणेंचालणें करण्याचेंहि एक लहानसे काम आहे हें केसरीच्या
वाचकांस माहीत असेल. गतवर्षापर्यत ही कॉग्रेस कमिटी व खुद्द कॉग्रेस
यांच्या दरम्यान कांहीं बेबनाव नव्हता. पण मवाळजहालांचा तंटा वाटून
नेमस्तांची वेगळी परिषद भरण्याचे घाटूं लागल्यापासून येथील ब्रिटिश
कॉग्रेस कमिटीहि पक्षपात करूं लागली. पूर्वापारच्या स्नेहसंबंधामुळे तसें
होणें स्वाभाविक होतें. खुद्द राष्ट्रीय सभेचे येथील यंत्र जें ' इंडिया ' त्यांत
राष्ट्रीय सभोवेरूद्ध मजकूर येऊ लागला. अशा स्थितींत राष्ट्रीय सभेचे पैसे
ब्रिटिश कॉग्रेसकमिटीला देऊन आपल्याच पैशाने आपल्याला शिव्या
खाण्याचे सभेने सहजच नाकारले. तथापि राष्ट्रीय सभा व ब्रिटिश काँग्रेस
कमिटी यांचे कायमचे संबंध कोणते असावे याचा कायमचा निकाल करणें
जरूर असल्याने कमिटीच्या सभासदांशी प्रत्यक्ष बोलूनचालून हा निकाल
लावावा अशी कामगिरी डेप्युटेशनकडे सोपविण्यांत आली आहे. त्या-
प्रमाणें आम्ही येथें येतांच कमिटीचे अध्यक्ष डॉ. क्लार्क यांस पत्र पाठवून
कळविले. गेल्या सोमवारी कमिटीची सभा भरली त्या वेळीं आम्ही
निमंत्रणावरून गेलों होतों. सुमारें दीड तास वाटाघाट झाली. त्यांत
कायमच्या संबंधाचा विचार पुढें स्वस्थपणानें करावा, तूर्त कमिटीने
कॉग्रेसचे म्हणणें पलिमेंटमध्ये व ब्रिटिश जनतेपुढे मांडण्यास सर्व प्रकारे
पूर्वीप्रमाणें मदत करावी असें ठरलें. कमिटीत डॉ. रुदरफर्ड. डॉ. लार्क
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हे बरेचसे आमच्या मताचे आहेत. लॉर्ड क्ययुईड ( पूर्वीचे हरवर्ट
रोंबर्टस) व मि. स्विनी यांचा नेमस्त पक्षाकडे ओढा आहे व मि.
पारखे व डालर्गेडो हे अर्थात्. सर्वस्वी आमच्याच पक्षाचे आहेत. यामुळे
बहुमत आमच्या बाजूस आहे. तथापि कमिटी व डेप्युटेशन यांची
फिरून गांठ पडावी व मग कायमचा निकाल लागावा असें ठरलें आहे;
तेव्हां दरम्यान मि. पोलाक यांची लावालावी कितपत यशस्वी होते हें
पाहणे आहे. तूर्त एवढे मात्र दिसते कीं, मतभेदामुळें नि. कॉ. कमिटी
झटून उत्साहाने आम्हांस मदत करण्यास सिद्ध न झाली तरी स्वतः
कमिटी काँग्रेसचे तर्फे म्हणून कॉग्रेसच्या ठरावाविरुद्ध सिलेक्ट कमिटीपुडे
साक्ष देणार नाहीं! पण ही काथ्याकूट बरेच दिवस चालणारी अस.
त्यामुळें आज त्याविषयी अधिक कांहीं लिहूं इच्छित नाहीं.

येथें जि. काँग्रेसकमिटीच्या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय सभेस मदत करणारी
दुसरी मंडळी म्हणजे मव्हपक्षाची. यांत कांहीं स्वतंत्र आहेत व कांहीं
बेसंटबाईचे फार दिवसांचे स्नेही आहेत. पैकी पहिल्यांची मदत आम्हांस
केव्हांही मिळण्यासारखी आहे, दुसऱ्यांचीहि मदत आजवर पुष्कळ
झाली ही गोष्ट प्रांजलपणे कबूल केली पाहिजे, पण बेझटबाईचे व राष्ट्रीय

सभेचे बिनसल्यापासून यांच्या उत्साहांत थोडीशी शिथिलता सहजच आली
आहे. आजवर लो. टिळक यांनीं कुशलतेने सर्व पक्ष सारखे संभाळून
धरले असून मजूर पक्षांत हिंदुस्थानच्या प्रश्नाला जवळजवळ कायमचे

प स्थान मिळविले आहे, तथापि बेझटबाई येथें आल्यावर काय होतें ते
पाहणे आहे. गेल्या मंगळवारी आम्हां मंडळींना या मंडळींनी चहाला
बालेविलें होतें; तेव्हां मि. लेंन्सवरी, मिसेस डेसपार्ड, मि. ग्रॅहामपोल
लेडी डीलावर, मिस व्हिलिअर्स वगैरे मंडळी हजर होती बेझटवाई
येतांच आपण सर्व मिळून चर्चा करूं व जेणेकरून सुधारणांचा प्रश्न पुढें
ढकलला जाईल अशीच खटपट करूं असें त्यांनी आश्वासन दिलें मजूर
पक्षाचे स्वतंत्र सभासद ह्मणजे कर्नल वेजबुड, बेनसू वगैरे मंडळीच्या
आम्ही अनेक वेळां गाठी घेतल्या असून ते सर्व प्रकारे मदत करावयाला
तयार आहेतच. या दोघांपैकी एक किंवा दोघेहि कदाचितू सिलेक्ट
कमिटीवर नेमले जातीलसें वाटतें.
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या आठवड्यांत आम्ही कांही थोड्या पार्लमेंटरी सभासदांच्या गाठी
घेतल्या. त्या निमित्ताने पार्लमेंटची सर्व भव्य इमारत व दोनहि सभांचे
कामकाजहि आम्हांस पहावयास सापडले. ज्या सभासदांनी आम्हांस
सभागृह दाखविले ते अर्थात् उदारमतवादी आहेत; एवढेच नव्हे तर
एका जुन्या प्यूरिटन घराण्याचे वंशज आहेत. त्यांनीं इमारतीच्या कोणत्या
भागांत लोकपक्षानें कोणता विजय मिळीवला वगैरे गोष्टी मधूनमधून
हौसेनें सांगितल्या. पार्लमेंटचा बराच भाग जळल्यामुळें या शतकांत तो
फिरून बांधला गेला असला तरी बाराव्या शतकाइतका जुना भागहि
या इमारतींत कांहीं कांहीं अवशिष्ट आहे. हिंदुस्थानांत देखील जुन्या
इमारतींचा अवशेष आहे, परंतु तो केवळ दगडाच्या व आठवणीच्या
रूपाने. पण पार्लमेंटच्या याच इमारतींत, याच वास्तूत इंग्लंडचा आज
सातआठशे वर्षांचा राजकीय इतिहास अखंड घडत आला आहे व त्याचें
स्वातंत्र्य अबाधितपणे राखले जाऊन उलट वाढलें आहे हें पाहिले म्हणजे
कौतुक वाटतें. अमुक ठिकाणी फॉक्स व बर्क यांचें सुऱ्या उपसण्याइतकें
खडाजंगी भांडण झालें, अमुक ठिकाणी प्रजापक्षाचे पुढारी टेन्स नदीत
नावा घालून राजाच्या तरवारीपासून बचावले गेले, अमुक ठिकाणीं वॉरन
हेस्टिंग्सची चौकशी झाली वगैरे दाखवून शेवटीं एका लहानशा खोली-
पाशी गेल्यावर आमचे स्नेही म्हणाले, '' याच खोलींत बसून पार्लमेंट.
च्या कमिटीने चार्लस राजाला शिरच्छेदाची शिक्षा दिली व त्या कमिटींत
माझा त्या वेळचा पर्वूज प्रमुख होता.'' हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या दिवाण-
रवान्यांत त्या सभेचे निम्मे देखील सभासद सुखाने बसूशकणार नाहीत
इतका तो लहान आहे! प्रघानमंडळी बसतात त्या कोपऱ्यात तर अंधारच
होता; ज्या साम्राज्यावर सूर्य कधीच मावळत नाहीं त्याचा सर्व कारभार
याच अंधारांत चालतो! हाऊस ऑफ लार्डसचे सभागृह पाहून तर ही
बड्या लोकांची वामकुक्षीची खोली, व तोंडातील लोण्याचा गोळा विरघळू
न देता राज्यकारभाराविषयी '' वादविवाद करण्याची जागा असली
पाहिजे हें कोणी परकाहि सांगूशकेल!

गेल्या गुरुवारी सुधरिणा-विलाचें पहिलें वाचन झालें. हें निवळ
औपचारिक होतें. विलाच्या प्रती आतां ठासून वाटल्या गेल्या आहेत व

३
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-आज संध्याकाळीं मॉतेपूसाहेब दुसरें वाचन काका त्यावर सविस्तर

भाषण करणार आहेत. हा योग अपूर्व असल्यामुळें आली हाऊस ऑफ
कॉमन्सच्या ग्यालरींत जाऊन वसण्याकरिता तिकिटे मिळविली आहेत.
लडनास आल्यावर लगेच आली माटेग्यूसाहेवाची मुलाखत घेण्याकरितां
त्यांस पत्र लिहिले व 'पारिसहून आल्यावर नक्की तारीख ठरवून डेप्युटेशन-
ला मुलाखतीस बोलविती ' असें त्यांचें उत्तर आलें आहे. दरम्यान काल
सायंकाळी आठ वाजता माँटेस्तूसाहेबांनी हाऊस ऑफकॉमन्?द्यया भोजन-
गृहांत सर्व हिंदी पाहुण्यांना एक मेजवानी दिली. या मेजवानीस त्यांनीं
आम्हां डेप्युटेशनच्या मंडळीला निमंत्रण दिलें होतें व त्याप्रमाणें दिवाण
बहादूर, ना. पटेल व मी गेलों होतो. त्याप्रमाणें मॉडरेट डेप्युटेलनची सर्व

मंडळी, इंडिया ऑफीसचे सर्व सभासद, लंडनमध्ये हलीं असणारे अँग्लो-
-इंडियन बडे अधिकारी व मॉठ्येघूसणाहेबांच्या मित्रगणांपैकीं मुख पार्लमेंटरी
सभासद व खाजगी गृहस्थ वगरे अनेक लोक होते. भोजनोत्तर मोठे:
साहेबांनी हिंदी पाहुण्यांच्या सन्मानार्थ पानसमारंभ ( टोस्ट) करविला.
जेवणाचे आधीं व नंतर मिळून सुमारें दोन तासपर्यंत पार्लमेंटच्या प्रचंड
गच्चीवर सर्वानी एकमेकांच्या गाठो घेऊन सभाषर्णं केली. हा प्रसंग मन
मोकळे करून बोलण्याचा असतो व या वेळीं उजनीच भाव विलीन
होतो; यामुळे उभय शिष्टमंडळाच्या लोकांस अनेक युरोपियन गृहस्थांना
आपापले विचार खुलासेवार सांगतां आले. या खासगी संभगपणातधोलटया.
चालण्याच्या खोचा बऱ्याच कळून येतात. पण खुले बोलण्याचाच
संकेत असल्यामुळें दोन टोले द्यावे व दोन टोले घ्यावे आणि वरती
उभयतांनी खोखो हवून संपादणीचे सारवण घालावे असा प्रकार पुष्क-
लसा चालला होता

राष्ट्रीय सभेने अधिक मागण्या मागितल्या तर त्यापासून मोटे-साहेबांचे बिलाला धोका येईल, आणि पुष्कळाच्या पाठीमागे लागून
आयते मिळत होतें तें थोडेहि गमावले अशी हिंदुस्थानची हास्यजनक
स्थिति होईल हाच काय तो नेमस्तांचा राष्ट्रीय सभेच्या ठरावावर
मुख्य आक्षेप आहेतहा आक्षेप कितपत खरा आहे याचा लो. टिळकानी
पूर्वीच अंदाज की- होता व आम्ही येथें आल्यापासून कसून लास
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काढला. त्यात अस्तराना झालें कीं, केवळ बिलापेक्षा अधिकगावाने
बिलाला धोका येईल हें म्हणणें बिलकुल खरें नाहीं. मि. मटे- यांनीं
मंलिपद स्वीकारतांना इतर मंत्रिमंडळ व मुख्य प्रधानांचे असें आश्वासन
घेतलें आहे कीं, ' मी सुधारणांचें जें बिल आणीन तें तुम्ही मान्य केलें
पाहिजे; एरवीं हिंदुस्थानच्या कारभाराची जवाबदारी मी पतकरणार
नाही.' माँटेग्युसाहेबांच्या पक्षाला आज पार्लमेंटमध्ये भरभक्कमपाठवळ आहे
व ते करतील तें आज होईल. अद्यापि संयुक्त मंत्रिमंडळाची पद्धत

अमलांत असल्यामुळें विरोधी म्हणून जो पक्ष-९फएण्डष्ठ-नांवाला
आहे, तोहि स्नेहगर्भ असाच आहे. आज पार्लमेंटमध्यें तिसरा पक्ष असा
मुळींच नाहीं. कांहीं तिस्मारखान किंवा एकांडे शिलेदार आहेत. ते
रॅडिकल आहेत. रीस किंवा वेनेट ( टाइम्स ऑफ इंडियाचे माजी संपा-
दक) यांसारखे कॉझरव्हेटिव्ह आहेत, पण त्यांच्या -गर्गी सामर्थ्य नाहीं.
व रीससाहेवानीं तर मटे साहेबांचा पक्ष अगदीं उघड उघड स्वीका-
रला आहे. मजूर पक्षच काय तो मंत्रिमंडळाचा प्रतिपक्ष; पण तो तर
म्हणतो हिंदुस्थान चतकोर भाकरी कां मागतो, सगळीच एकदम कां
मागत नाहीं? त्यांना हां हां म्हणून उलट आम्हांलाच संभाळून धरावे
लागतें, व हिंदुस्थानची स्थिति अशी आहे असें सांगून सर्व होमरूल
एकदम मागणे शक्य नाहीं, असें समजून सांगावे लागतें. तात्पर्य, राष्ट्रीय

सभेची मागणी केल्यास विलास धोका नाहीं, एवढेच नव्हे तर डॉ. क्लार्क

विनोदाने म्हणाले त्याप्रमाणें '' लार्ड सिडेनहॅमच्या पक्षाला वाटेल त्यानें

जाऊन मिळावे; तुमच्या विरोधामुळें कांहीं होत नाहीं. तुम्ही विल हाणून
पाडावाचे म्हटलें तरी पडणारे नाहीं. तुम्ही नको म्हणाला तरी मटर-
साहेबांनी योजलेल्या सुधारणा तुमच्या गळ्यांत बांधिल्याशिवाय ते
सोडणार नाहींत! '' हल्ली पार्लमेंटची स्थितीच अशी कांहीं आहे कीं,
प्रधानमंडळ म्हणेल ते होईल. ही स्थिति फार दिवस टिकणार नाहीं हें
उघड आहे. व इंग्लंडचे लोकऽआपापल्या दृष्टीने तूर्त पार्लमेंटवर नाखूश
आहेत. पण त्यांचाहि इलाज चालत नाहीं. तथापि याविषयी पुढें केव्हा
तरी मोकळा वेळ मिळेलै तेव्हां खुलासेवार लिहनि.a*aाँटेग्युसाहेबांचे भाषण
ऐकण्यास आतांच पार्लमेंटकडे निघाल आहें तेव्हां तूर्त येथेंच थांबत.
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पत्र नं. ३
( ता. १२ खून १९१९)

डेप्युटेशनची मंडळी अजून येतच आहेत. श्री. दादासादेब खापर्डे
गेल्या रविवारीं येऊन सुखरूप पचले. नॅशनल होमरूल लीगतर्फे बेझंटबाई,
मि. तेलंग व मि. वाडिया आले आहेत.

नेमस्त पक्षातर्फे सर विनोद मित्र, ना. शास्त्री, समर्थ वगैरे पूर्वीच
आले असून बाजूसुरेंद्रनाथ बानर्जी, पृथ्वीशचंद्र रॉय वगैरेहि याच आठव-
ड्यांत येऊन दाखल झाले. ना. चिंतामणी वगैरे थोडे यावयाचे आहेत ते
आले म्हणजे सर्व पक्षांच्या डेम्युटेशनांचा पुरा संच तयार झाला.

गेला आठवडा इंग्लिश लोकांचा सणाचा होता. सोमवार ते शनिवार
सर्व कामकाज बंद होतें. जो तो आपली बायकामुले घेऊन समुद्राकनारी,
नदीतीरीं किंवा डोंगराळ प्रदेशांतहवा खाण्याला किंवा करमणूक करण्याला
गेला होता. पार्लमेंटच्या सभासदांना पंधरा दिवसांची रजा असल्यामुळें
तेही बाहेर गेले आहेत. हवा कोंदट पावसाळी असली तरी सणासुटीच्या
दिवसांत लंडनमध्ये कुढलेला सुखवस्तु मनुष्य पाय मोकळे करण्याला
बाहेर जातोच. यंदा तर वसंतऋतु प्रसन्न होऊन त्यानें इंग्रज लोकाना
चैन व करमणूक करण्याला जणू काय निमंत्रणच दिलेले आहे. गेले ७८दिवस तर आकाश निरभ्र असून उत्कृष्ट ऊन पडते; पारा सावलीत ७०
पर्यंत व उन्हांत ११० पर्यंत जात असून आमच्यासारख्या उष्ण प्रदेशां-
तील लोकांसहि येथें हल्ली '' आज थोडेसे उकडतें खरेंच '' असें म्हणावे
लागतें. वसंतकतच्रा हा प्रसाद आज चारपाच वर्षांनीं लाभला असें येथील
लोक म्हणतात. त्यांतून युद्धाची काळजीसंपून समाधानकारक तह होण्या-
ची चिन्हे ' दिसत असल्यामुळें इंग्लिश लोकांच्या आनंदाला नुसते भरते
आलें आहे. दही प्रत्येक सणाच्या नांवामणें 'व्हिक्टरी' हा जय-शब्द ते
लावीत असतातएप्सम येथील शयर्ती पाहण्याला यंदाइतका लोकसमुदाय
आजवर जमला नव्हता म्हणतात. क्रिकेट वगैरेचे सामने सुरूच आहेत.
सामान्य गरीब लोकांनी तर हाईड पार्कमध्यें इतका बेसुमार स्वेच्छाचार
चालविला आहे कीं पोलीसास खटले भरता भरता पुरेवाट झाली आहे ।
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हिंदी सुधारणांच्या बिलाचेंदुसरें वाचन गुरुवारी होऊने सिलेक्ट कमिटी

नेमली गेल्याचे वर्तमान तिकडे तुम्हांस यापूर्वीच तारेने कळले असेल.
मागील पत्री लिहिल्याप्रमाणें आम्ही डेप्युटेशनची सर्व मंडळी पार्लमेंटच्या
सभागृहात या दुसऱ्या वाचनाच्या वेळीं हजर होतों. ग्यालरीखाली सभा-
सदल्या बाकांना लागून असलेल्या खास चष्म्यातमला जागा मिळाल्या-
ने पाहाव्याला व ऐकावयाला चांगले मिळाले पण दुर्देवाने पाहण्याऐक-
ण्याइतकें चांगले तेथें फारसे नव्हतें. प्रथम प्रश्नोत्तरे होण्याच्यावेळीं सुमारें
दीडशे सभासद हजर होते; पण माँटश्वेसाहेब बोलावयास उठले त्या वेळीं
पन्नाससाठ शिलक उरले; व त्यांचें भाषण संपण्यापूर्वीच ही संख्या तीस
पर्यंत आली! प्रधानमंडळाच्या बाकावर स्वतः मॉठ्येवू व मि. फिशर या-
शिवाय एकहिप्रघान नव्हता! एकंदर सभासदांपेक्षां हिंदी प्रेक्षकच अधिक
होते. वाटलें कीं, आम्हां हिंदी लोकांना समासदांच्या जागांवर बसू
दिलें असतें तर सभागृह अधिक भरलेलें तरी दिसलें असतें आणि माँटेग्मू-
साहेबांस वक्तृत्व करण्यास अधिक जोर आला असता! तथापि माँटेग्यू
साहवोना मोकळ्या बाकांकडे पाहून बोलण्याची नेहमींच सवय असल्या-
मुळें आज त्यांना कांहीं विशेष अवघड वाटलें नसा. सुदैवाने या प्रसंगी
त्यांचें भाषण ऐकण्याला हिंदी गृहस्थ तरी हजर होते व या गोष्टींची
जाणीव त्यांना होती हें, ते जे मधूनमधून हिंदी लोकांकडे दृष्टिक्षेप करीत
असत त्यावरून स्पष्ट दिसत होतें. पार्लमेंटमधील हा प्रकार आम्हांला
नेहमी ऐकून माहीत होताच. पण आज प्रत्यक्ष पाहावयास सापडला!
शूराला तरी या अनास्थेमुळें पार्लमेंट उदास व उररण्यासारखे भयाण
भासले. माँटेमूसाहबोना या जून्यमय सभागृहांत प्रतिध्वनीशिवाय दुसऱ्या
कोणाकडून फारसे उत्तर मिळत नव्हतें.

मॉडेपूसाहेब आपलें भाषण कागदावरून न वाचतांस्मरणानें व स्फूर्तीने

बोलतात. बोलतांना प्रत्येक शव्दावरजोर देतातआपणांपुढील पेटी (ट्रेझरी
बॉक्स) वर मधूनमधून बुकी वळून ठोसे लगावतात; मधूनमधून स्मित
करितात; त्यांचा आवाज मोठा असून वक्याचे पुष्कळसे गुण त्यांच्या
अंगीं आहेतच; पण रिकाम्या बाकांपुढें उत्साहाने बोलण्याचा गुण साध्या
वक्यांमध्ये नसतो तोहि त्यांच्यामध्यें आहे! कदाचितहागुण केवळ कर्तव्य



३८ विलायतचीं बातमीपत्रे

बुद्धीने येत असेल. त्यांच्या स्वतःच्या योजनेपलीकडे त्यांना आम्हांस
कांहीं द्यावयाचे नाही ही गोष्ट विसरणारास त्यांचें भाषण अत्यंत कळक-
ळीचे वाटल्याशिवाय राहिलें नाहीं त्यांच्या भाषणात चार मुडे मुख्य होते.
( १) सुधारणा अमलांत आणण्यास आम्ही उशीर केला तर आमच्या-
वर यापुढें कोणी विश्वास ठेवणार नाहीं; झाला हाच उशीर बेसुमार
झाला. ( २) प्रांतिक सरकारानी सुचविलेल्या योजनेत खरें जबाबदारीचे
स्वराज्य मुळींच नाहीं. ( ३ )लॉर्ड सिडेनहेंम व इंडो-ब्रिटिश असोसिए-
शन यांची योजना लबाडीची असून हातीं धरण्याच्याहि लायकीची नाहीं.
( ४) हिंदुस्थानांत जातीभेद असला तरी तो सुधारणेच्या मार्गांत येऊ
देण्याचे कारण नाही; उलट जवाबदारीने सार्वजनिक अधिकाराची कामे
करण्यास वाव मिळेल; असा मतदारीचा हक्क दिल्यास जातिभेदादि जुन्या
सामाजिक बाबीतले वैपम्य कमीहोऊन सर्व जाति व वर्ण खांद्यात खांदा
भिडवून काम करूं लागतील आणि अशानेच अखेर हिंदी राष्ट्रीयत्व सिद्ध

होईल. प्रांतिक सरकारांवर टीका करितांना ते जपून व किंचित आदरयुक्त
बुद्धीने बोलले, पण इंडो-ब्रिटिश असोसिएशन व लॉर्ड सिडनहॅम यांज-
विषयी बोलतांना त्यांनीं तिरस्कारयुक्त वाणीने त्यांचा निषेध केला. ' हिंदुस्था-
नात काय किंवा इंग्लंडांत काय सिव्हिल सर्विसच्या हातून कोणतीच
सुधारणा आपण होऊन कोणास आजवर मिळाली नाहीं, व पुढेंहि मिळा-
वयाची नाही; त्यांनानोकराप्रमाणें सांगकामे बनवून वाकविले म्हणजेच त्याचा
खरा उपयोग होतो. बिनसरकारी लोकांच्या डोक्यांतच राजकीय सुधारणा
प्रथम जन्मास येतात व तेच लोक सुधारणांचे वाळंतपण करण्यास लायक
असतात ' असें माँटेग्पूसाहवे जोराने म्हणाले तेव्हां सभागृहांत बरीच
चळवळ उडाली!

माँटेग्यूसाहेबांचे भाषण सुमारें तास दीड तास झाले; त्यानंतर अनेक
सभासदार्नी भापणें केली. ठासून विला विरुद्ध असें त्यांत एकच होतें.
विलाचे आहे तसें समर्थन करणारी भाषणे कांहीं होतीं; व विलाने थोडे हक्क

दिले जातात अधिक द्यावयास पाहिजेतू असें चारपाच सभासदांनी प्रति-
पालन केलें; दे. काहींना आम्ही कांहीं दिवसांपूर्वी आमचे म्हणणें कळ-
विलें होतें, काहींनी टिपणेंहि करून घेतली होती. पण बरेच मुद्दे गळले व
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लोकांची मागणी आहे ही गोष्ट पार्लमेंटला म्हणजे हजर असणाऱ्या पंच.
वीस तीस सभासदांस कळली. मात्र वर्तमानपत्रांत त्यांच्या भाषणास हवी
तेवढी जागा मिळाली नाहीं यामुळे सभागृहावाहेर तिचा बोध फारच
थोड्यांस झालासिलेक्ट कमिटींत या मतास उचलून धरणारे बहुमत मिळ-
ण्याचा संभव नाहीं. तथापि राष्ट्रीय सभेचे म्हणणें कमिटोपुढे मांडले जातें
एवढेच आमचे पहाणे आहे व तें साधण्याच्या प्रयत्नांत आम्ही आह. असो;
पार्लमेंटरी सभासदांची भाषणपद्धति पाहून हिंदी श्रोत्यांच्या मनावर फारसा
चांगला परिणाम झाला नाहीं. वक्तृत्व, मुद्देसूदपणा व माहिती सर्व वेता-
बाताचीच दिसली. राष्ट्रीय सभेतील भाषणे यापेक्षा किती तरी वरी असतात.
बोलायचे म्हणून बोलणारे व प्रतिष्ठेस हपापलेलेहि कांहींदिसतात. विषया-
तर पुष्कळच होतें. सर हेनरी के नामक एका सभासदाने बिलावर बोल-
ताना हिंदुस्थानच्या वायव्यसरहद्दीवरील आपल्या प्रवासाचे वर्णन इतकें
लांबबिलें कीं ऐकणारांस कंटाळाच आला. पार्लमेंट रोज सहासहा तास
बसते म्हणून कांही निभाव लागतो; एरवी कठीण प्रसंग होता. बिलाची
चर्चा सुमारें आठ तास झाली व बोलले अवघे नऊदहा असामीच!
मॉठ्येयूसाहेबांखेरीज एकहि सभासद खऱ्या मुद्देसूदपणाने बोलला नाही. या-
प्रमाणें वादविवाद होऊन मध्यरात्रीच्या सुमारासविलाचें दुसरें वाचन मंजूर
झालें. एका सभासदाने उपसूचना करून वादविवाद लांबविण्याचा घाट
घातला होता. पण बहुतेकांनी त्यास फजित केलें.

ता. ७ पासून २४ जूनपर्यत पार्लमेंटला व्हिटसन सणाची सुटी
आहे. पार्लमेंट फिरून उघडल्यावर हाऊस ऑफ लॉर्डसमध्ये सुधारणांच्या
बिलाचे दुसरें वाचन होईल व त्यानंतर सिलेक्ट कमिटीची सर्व नावे
प्रसिद्ध होतील. कामटीचे काम जुलै १ ५चे सुमारास सुरू होईल असे वाटतें.
सिलेक्ट कमिटी आठवड्यांतून तीन वेळां भरते, व कमिटीपुढें साक्षी
साक्षीदार बरेच येतील. यामुळे कमिटीचे काम निदान दोन महिने
चालल्यास नवल नाहीं. दोन मीद्दून्यानंतर रिपोर्ट होईल; तोपर्यतु फिरून
पार्लमेंटची दोन महिन्यांची सुटी येइल. तात्पर्य सिलेसुट कमिटीचे काम अद-
मासाप्रमाणे लवकर संपले तरी भिलाचे तिसरे वाचन दिसेबरपर्यत निघण्याचा
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फारसा सभव आज तरी नाहीं. दरम्यान कांहीं गंडांतर आल्यास येईलहि.
तहावर सह्या होऊन स्थिरस्थावर होतांच पार्लमेंटच्या निवडणुकी
फिरून होण्याचा संभव आहे असें मजूरपक्षास वाटत आहे. निदान
त्यांची तशी इच्छा आहे. पक्षभेदाच्या धोरणावर भांडणें भांडत राज्यका-
रभार करण्याची ज्यांना नित्य सवय आहे त्याना हें संयुक्त प्रधानमंडळ
( कोलशन) कुळीच्या आमटीप्रमाणें मिळमिळीत वाटतें. नव्या
निवडणुकी झाल्या तर आपणांस पार्लमेंटांत अधिक जागा मिळतील
असा मजूरपक्षास भरवसा आहे. पण लाईड जार्ज यांनीं केलेला तह
सर्व वाचावयास मिळून लोकांस तो पसंत पडला तर प्रघानमंडळाचा
पराभव होण्याचा संभव नाहीं, व स्थानिक सुधारणा ( गरीब लोकांना
राहण्याची घरं बांधून देणे वगैरे -करण्याचा 'जूट ' लाईड जार्ज
यार्नी काढला ह्मणजे त्यावर त्यांना लोकांस सहज सुलविता येईल व
नवीन निवडणुकीचे कारण पडणार नाहीं असेहि कित्येकांचें मत आहे.

आयर्लडतवघाने बोलतांना परवा मि, स्थथ यांनीं ' इंग्रजी
मुत्सद्दीगिरीवर हा एक काळाकुट्ट डाग आहे ' असें वर्णन केलें. हिंदु-
स्थानासंबंधी हेंच वर्णन ते करते, पण त्यांना हिंदुस्थानची माहिती किंवा
त्याविषयी कळकळ नाहीं इतकेंच काय तें.! हिंदीराष्ट्राच्या लोकनियुक्त
प्रतिनिधीना लंडनहून पारित येथें जाण्याला पासपोर्टहि मिळाला नाही.
आयरिश पुढाऱ्यांना पारिसला जातां आलें, पण जाऊन उपयोग झाला
नाहीं. प्रे. विलसन यांच्याशी पत्रद्वारेच न बोलतां आयरिश पुढाऱ्यांना
त्यांची समक्ष गांठ घेता आली, व त्यांजकडून तोंडी सामोपचाराचीं
आश्वासने मिळविता आली; पण शातता-परिषदेपुढे आयर्लडचा प्रश्न

प्रे. विलसन यांसहि काढता आला नाहीं. मग हिंदुस्थानची काय कथा?
फरक इतकाच कीं, या त्यांच्या दुबळेपणाबद्दल अमेरिकेत प्रे. विलसन
यांचा निषेध होत आहे, व हिंदुस्थानासवधाने त्यांना जाब
विचारण्यास त्यांच्या सदसद्विवेक बुद्धीशिवाय दुसरा कोणी
-नाहीं. प्रे. विलसन यांच्या पारिख येथील कामगिरीविषयी अमेरिकेत
बरेंच प्रतिकूल मत उत्पन्न झालें आहे. ' विलसन साहेवाची छाप युरोपियन
मुत्सद्यांवर पडण्याऐवजी युरोपियन मुत्सद्यांनींच त्यांना ग्रासून टाकले.
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राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचें तत्व शाततापरिषदेत प्रस्थापित व्हावयाचें बाजूस
राहून चार मुख्य युरोपियन राष्ट्रांनीं आपापल्या पोळीवर विलसन यांच्या
हातून खच्चून तूप ओतवून घेतलें; आणि वरती तोंडीं लावण्याबद्दल
अमेरिकेच्या परंपरापुनीत अशा मनरोडॉक्ट्रिनवरही हरताळाचा बोळा
फासला' असे आरोप विलसन साहेबांवर अमेरिकन लोक करूं लागले
आहेत. अमेरिकेत आयर्लडला इतकें अनुकूल लोकमत असतां शांतता-
परिषदेपुढें विलसनसाहबे आयर्लडचा प्रश्न चर्चेस काळू शकले नाहींत.
या गोष्टीचा उघड निषेध पूर्वी अमेरिकेच्या लोकसभेने केला होता. गेल्या
आठवड्यांत सेनेट खभनैंहि अशाच अर्थाचा ठराव प्रचंड बहुमताने मंजूर
केला. पण त्याचाहि उपयोग होईलसें दिसत नाहीं. कदाचित जर्मनी,
ऑस्ट्रिया, टर्की, बल्गेरिया यांच्यावर जबर तह लादण्याचे काम खलास
झाल्यावर शेवटचा गोड घास म्हणून खाण्याकरितां विल्सनसाहेबांनीं आय-
हैदचा प्रश्न शिलक ठेवला असल्यास न कळे. काल रोजी त्यांनीं असे-
रिकन आयरिश डेम्युटेशनची गांठ घेतली. पण तहाचे यश पूर्णपणे पद-
रात पडल्यावर इंग्रज मुत्सद्दी विल्सनसाहेबांची मोहबत कितपत ठेवतील
याची वानवाच आहे. अमेरिकेत सुमारें दीड कोटि आयरिशकायि लोक
आहेत असें म्हणतात. असें असतां अमेरिकेची मदत आयर्लडला अद्यापि
फलप्रद होत नाहीं. तेव्हां हिंदुस्थानानें स्वराज्य मिळविण्याच्या बाबतींत
स्वतःखेरीज दुसऱ्या कोणाच्या पायावर उभे राहण्यांत किंवा दुसऱ्याच्या
तोंडाकडे पाहण्यांत अर्थ नाहीं हें उघडच दिसते. पण सर्व दिशांना खडे
मारीत असावें, चुकून एखादा कोठे लागेल तितकाच आपला फायदा,
अशा बुद्धीने सर्व बाजूंनी काम करीत राहिलें पाहिजे, तें टळत नाहीं.
मात्र मुख्य कोणतें, गौण कोणतें याची जाणीव मनाशी स्-पष्ट असली
म्हणजे झालें!

असो; स्टेटसेक्रेटरी मि. माँटेस्तू यांजकडून आम्हांस भेटीस बोलावणे
यावयाचे होतें तें परवा आलें. त्याप्रमाणें काल रोजी आम्ही त्यांची इंडिया
ऑफिसमध्ये मुलाखत घेतली. शु प्रसंगीं लॉर्ड सिंह, सर बुइल्मम डख,
इंडिया ऑफिसचे अथरवी दाने सभासद व त्रि. चार्लस रोंबर्टस हो?
हजर होते. संभाषण सुमारें दीड तास चालले होतें. व औपचारिकपणा
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टाकून देऊन मॉठ्येद्यूसाहेब मोकळ्या मनाने सर्वाशी चर्चा करीत होते.
मात्र लॉर्ड सिंह यांनीं अधिकाऱ्यांहून अधिकारी असल्याप्रमाणे आम्हांस
अडविण्याचा प्रयत्न मधून्-मधून केला, पण त्यांना योग्य उत्तरे
मिळालीं. इतर गृहस्थ फारसे बोलले नाहीत. या मुलाखतींत कोण काय
बोलला हें प्रसिद्ध करणें योग्य होणार नाहीं. तथापि, नवीन क्टाखालीं
होणाऱ्या नियमांचा सर्व मसुदा नसला तरी त्यांचें धोरण कळण्याइतकी
माहिती आगाऊ प्रसिद्ध केली जाईल. 'कमिटीचे काम शक्य तितके लव-
कर संपविण्याची माझो इच्छा आहे. तरीपण सर्व पक्षांना आपलें
म्हणणें व आपल्या उपसूचना कमिटीपुढें मांडण्यास भरपूर अवसर
मिळेल; मात्र कमिटीचे काम लावविणे बरें किंवा आखडते घेणे बरें हैं
ज्याने त्यानें आपापल्या बुद्धीप्रमाणे ठरवावेर आणि नियमांची टिपणे
प्रसिद्ध झाल्यावर फिरून मुलाखतीस या, फ्रिरून आपण वोलूं ' असें
आश्वासन मॉडेघूसाहेबांनी डेप्घुटेशनला दिलें, इतकी माहिती तूर्त उघ-
डपणें कळविण्यास हरकत नाहीं.

पत्र न. ४.
( ता ० १९ जुन १९१९.)

गाल्या आठवड्यांत इकडील मानान उन्हाळ्याचा कहर झाला. पारा
एक दिवस ८२ अंशांपर्यंत जाऊन ?ं लंडन शहर होरपळून निघाले! '
असें वतीन वर्तमानपत्रानी दिलें मात्र आम्ही अंगांत लोकरीचे कपडे
घालून सुखाने हिंडत होतों ही गोष्ट वेगळी, सबंध महिन्यांत पाऊस
नाहीं, फळांचा बहार करपून गेला, व खिस्ती भटांना देवळाक ' पर्जन्य

सूक्तऽ आळक्तिगची पाळी उसली. केळीच्या पानांत घालून ठेवलेल्या
विड्याच्या पानासारखे, थंड हवेने इंग्रज लोकांना नेहमी-र- तुकतुकीत ठेव-
ले असतें, यामुळे थोड्याशा जणतेने त्यांचा जीव सहजच घाबरा होतो.

हलीं पार्लमेंटचे सभासद व इतर अनेक लोक सुटींत बाहेर गेले अस-
कल्यामुळे -आमचं बरेचसे काम घरीं असून चालले आहे. या कारणाने
स्थानिक चळवळीकडे टाधिक लक्ष देता येतें. लंडनमध्ये आजकाल तीन
विषय मुख्य आहेत.- १ युद्धकर्ज, २ तह. व ३ राष्ट्रसंघ. नव्या युद्ध-
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कर्जाची मोहीम सुरू झाली असून इंग्लंडचे श्रीमंत लोक ठरलेली कोड्या-
वधि पौंडांची रक्कम तेव्हांच भरून काढतील याबद्दल. वादचनाही. तरी
पण त्या अनुषंगाने साधारंए-जनता काय .म्हष्टाते हें लक्ष्श्चांतं घेण्यासारखे
आहे. कोणी म्हणतो, कर्जींचा रकमर.द्वेग्रप्रीतिमु भरली जाईल असें
नाहीं तर मोहक सवलतीमुळे! दुखरा म्हणतो, पुढील पिढीवर भारी
व्याजाचा बोजा काय म्हणून? ज्याने करावे त्यानेंच भरावे. तिसरा
म्हणतो, 'श्रीमंत लोकांजवळ हवा तेवढा पैसा आहे, तेव्हां ऐनभांडवला-
वरच कर वसवून एकदम वसूल कां करीत नाहीं? भांडवलावर आणि
नफ्यावर टक्केवारी बसविली कीं एकदम पैसाच पैसा! सालोसाल तिजो-
रींतून व्याज भरीत बसण्याकरितां वाढते कर देण्याचा मुर्दड गरीबांवर
कां?' चवथा म्हणतो ' मोठमोर्ठी कर्जे काढुन प्रघानमंडळानें हवी तशा
दिवाळीच मांडावयाची कीं नाही ?' हिंदुस्थानांत युद्धावावत सरकारच्या
उधळपटीबद्दल ' ब्र ' काढण्याची सोय नाहीं. पण येथे या प्रकरणाची
चौकशी करण्याकरितां कमिशन बसले होतें. व त्याच्या रिपोर्टांत प्रधान-
मंडळावर बराच ठपका ठेवण्यांत आला असून युद्धव्यवस्थेच्या नांवावर
कोणत्या प्रधानाच्या दिमतीस किती मोटारगाड्या होत्या व त्या खासगी
कामाकरिता कशा वापरल्या गेल्या याची यादी प्रसिद्ध करण्यांत आली
आहे विमानखात्यानें विनाकारण विमाने करावी व मोडून टाकावी असा.
प्रकार राजरोस चालू होता! रशियात सैन्य फारसे ठेवायचे नाहीं उगाच
जुजबी बंदोबस्त ठेवायचा,त्याला सालिना दहा कोट पौड लागणार, व रश- -
यांत दोन कोटि पौडांचा दारूगोळा रवानाहि झाला आहे. युद्धखात्याच्या
एका कंत्राटदाराच्या पार्या दहा लक्ष पौड तोटा झाला! एका निरुपयोगी
स्फोटक द्रव्याच्या कारखान्यावर आठ महिन्यांत पसतीस लक्ष पौंड खर्च

आला वैमानिकांची एक शाळा काढुन लगेच चंद करण्यांत आली,
तिच्यावर पांच लक्ष पौंड खर्च झाले. अशा प्रकारच्या गरीबांच्या तक्रारी
आहेत; पण अमिताच्या घरचा कारखाना! शिवाय ताटांत सांडले काय
वाटींत सांडले काय एकच! इंग्लंडांत उधळपट्टी झाली तरी हिंदुस्थान-
प्रमाणें पैशाला परदेशी जाण्याला पाय फुटज्ञ नाहींत हें लक्ष्यांत

ठेविले पाहिजे!
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तहासंबंधानेंहि दुमत दिसून येतें. वरच्या वर्गाला अखेर जर्मनीवर
जबर अटाचीं तह लादण्यांत येणार याबद्दल खूप आनंद झाला आहे.
मुख्य प्रधान लॉईड जॉर्ज हे अटी थोड्याशा सौम्य करणार अशी येथें
मध्यंतरी बातमी पसरली होती; त्याबरोबर लंडन टाइम्सने त्यांच्या या
कृत्याला ' डिसग्रेसफुलू ' असें विशेषण उघड दिलें. पण जबर अटी
लादण्याचा आग्रह धरण्याचे श्रेय फेंच प्रधानाने मिळविल्यामुळे लॉइड
जॉर्ज यांजवरील देशद्रोहाचा आरोप आयता परस्पर निभावला. माँटेस्तू-
साहेबांनी दिलेल्या भोजनाच्या प्रसंगी टेबलावर माझ्या शेजारी बसलेल्या
एका बड्या गृहस्थानं, कदाचित् माझें मन पाहण्याकरितां असेल, मला
विचारले कीं, '' तुम्हास तहाच्या अटींबद्दल काय वाटतें? '' मीं म्हणालो
'' मला यांतले फारसे कळत नाहीं. '' तथापि त्यांनीं ' तरी पण ' असें
म्हटल्यावर मी म्हणालों '' मला अटी फारच कडक वाटतात व यापुरती
जर्मनीविषयीं कोणाहि त्रयस्थाला सहानुभूतीच वाटेल. '' ते गृहस्थ
म्हणाले '' पण जर्मनी यशस्वी झाला असता तर त्यानें इंग्लंडवर कशा
अटी लादल्या असत्या याची कल्पना तुम्हांस आहे काय? '' मी म्हणालों
' होय, जर्मनीनेहि हेंच केलें असतें व मग तीच सहानुभूति आम्हांला
तुमच्याबद्दल वाटली असती; पण त्यामुळें अटी सौम्य ठरत नाहींत.'

राष्ट्रसंघाच्या पुरस्काराकरितां येथें एक लीग स्थापन झालेली असून
तिच्या विद्यमाने भरलेली जाहीर सभा पाहण्याकरितां आम्ही गेल्या शुक्र-
वारी आलबर्ट हॉलमध्ये गेलों होतों. व्हिक्टोरिया राणीच्या पतीचे स्मारक
म्हणून हें प्रचंड सभाग्रुह वीस लक्ष रुपये खर्चून बांधलेले आहे म्हणतात.
हेंच लंडनमधील सर्वांत पहिल्या नंबरचे सभागृह, यांत सुमारें आठ
हजार मनुष्ये खुर्चीवर व दोन हजार सर्जात बरं शकतात. शिवाय
रघु:र्व्याद्येया रांगामधून दुसऱ्याचा अंगस्पर्श न होतां जाण्यायेण्यास लागण्याचे
इतकी ऐसपैस जागा आहे. हें सभागृह सहा मजली असताहि प्रत्येक

भागांतील मनुष्यास, त्यांचे कान-डोळे धड (असल्यास, मुख्य सभापीठा-
वर बोलले चालले ऐकावयास व पहाझ्यास सापडते. सभागृहाच्या
घुमटांत विजेच्या दिव्यांची मोठी सुंबरें टांगलेली असून कोणाच्या
डोळ्यावर प्रकाश न पडता तळमजल्यावरहि बारीक अक्षर स्वच्छ वाचता
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येतें. असो; सभेस सुमारें पाचसहा हजार आहे हजर' ४. आहे
आणखीहि भरावयाचे, पण राष्ट्रसंघाच्या कल्पनेविषयी या देशांत दुमत
आहे. मजूरपक्षाचा या संघावर विश्वास नाहीं. सरकारपक्षाच्या स्फूर्ती

नेच ही चळवळ सुरू आहे. या गोष्टीचा पुरावाहि चालला असतांनाच
पहावयास मिळाला. कांहीं बायानी चवथ्या मजल्यावर निषेधाची अक्षरे

लिहिले एक मोटे निशाण उभारले. मुख्य वक्ते लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल हे
बोलत असतां निरनिराळ्या भागांतून ' रोट ' ' टिबबटू ' वगैरे उद्गार
मोठ्याने निघत. वकास मधूनमधून प्रश्न विचारले जात. शेवटीं एका
प्रेक्षकानें तर '' रॉबर्ट सेसिल, वू आर ए कडी इंटर '' असे शह ओर-
डून सभागृह दणाणून सोडले. तेव्हां इतर कित्येक प्रेक्षकांचा राग अना-
वर होऊन तो ओरडत व लाथा झाडीत असतां त्यांनीं त्याची ' पालखी '
करून त्यास ढकलीत खालीं नेले सभा पांच मिनिटे बंद पडली. तथापि
पोलीस आपली जागा सोडून हलले नाहींत. जरूरीखेरीज लोकांच्या भांड-
णांत न पडण्याचा येथील पोलिलास हुकूम असावासा दिसतो.

पूर्वी ठरल्याप्रमाणें लो. टिळक, मी व रा. जोशी गेल्या रविवारी
ऑक्सफर्ड येथें गेलों होतों. दोन प्रहरी शहर व कांहीं प्रमुख कॉलेजे
पाहून झाल्यावर रात्रीं आठ वाजता ' मजलसी ' पुढें टिळकाचे व्याख्यान
झालें. केंब्रिजप्रमाणें येथेही त्यांनीं ' विद्यार्थ्याचा भावी आयुष्यक्रम '
या विषयावर प्रथम सवा तास व माणून उत्तरादाखल भाषण केलें.
निरनिराळ्या प्रांतांतील 'हिंदी विद्यार्थी, तसेंच एक इंग्रज व एक असे-

-रिकन विद्यार्थी बोलले. केंब्रिजपक्षों येथें अधिक जोराचा वाद
झाला. सत्याग्रहाच्याहिपेक्षां खालच्या पायरीच्या सौस्वातील सौम्य
अशा निवळ जनताधर्मापासनू जालीमांतील जालीमापर्यंत सर्व उपा-
यांचें तात्विक समर्थन करणारा एकना एक ' विद्यार्थी हातोच. पण विद्यार्थि-
दशेतील ध्ये कितीहि उक्यूल असली तरी पुढें छोड्यामोठ्या संसारांत
पडलेल्या विद्यार्थ्यास येणाऱ्या प्रत्यक्ष अडचणी किती तरी दुस्तरअसतात;
याकरिता कोणत्याहि देशांतील र्जनतेस काळी पचेल व मानवेल असें,
पण लोकमताच्या वरच्या एक पायरींचें, ध्येय मनांत ठेवून जेणेकरून ही
एक पीयरी जनता वर चढेल, आणि त्या मार्गाचा उघड अंगिकार करून तें
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ध्येय अमलांत आणण्यास आपणांस मदत करील व आपल्या पाठोपाठ
येईल अशा रीतीनें वाग? खरें शहाणपणाचे होय, असें जगाचा अनु-
भव व इतिहास सुस्तचांना शिकवतो ही गोष्ट टिळकानी आपल्या तरुण
ओत्यांस नीट समजावून सांगितली. तात्विक विचारसरणीनेंच ठरवावयास
आपण बसलों तर ध्येये काय अनंत आहेत; पण कोणाहि देशभक्ताची
तारीफ केवळ त्याच्या ध्येयावरून जग करीत नसून त्या ध्येयाकरितां तो
स्वत: किती उद्योग व स्वार्थत्याग करितो यावरून करीत असतें. देशा-
प्रीत्यर्थ म्हणून राजकीय, घार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक यापैर्की वाटेल
तें ध्येय आपल्या स्वभावास व परिस्थितीस वनकूल म्हणून मनुष्याने पत्क-
रलें तरी त्याचें श्रेय सारखेच आहे. पण आपल्या आवडत्या ध्येयाकरितां
आपलें आयुष्य खर्च करण्यास तयार होणें व आपल्या कार्यक्रमांत प्रात

होणारी दुःखे बिनतक्रार सोसणे यांतच खरा पुरुपार्थ आहे, एरवी यांची
कोरडी चर्चा करीत --नसणे हा नुसता चावटपणा लेन! आजची ध्येये व
मार्गे कोणास चुकीचे वाटले तर त्यानें नवीन शोधून काढावे. नव्या
पिढीच्या यशस्वी उद्योगाने आपल्या ज्या चुका उघडकीस येतील त्या

कबूल करण्यास जुन्यापिढीच्या पुढाऱ्यांस केव्हांहि आनंदच वाटेल. एकाच
आयुष्यक्रमांत एक ध्येय सोडून दुसरें अधिक बरें वाटलें तर हा; पत्कर-
ण्यास हरकत नाही. मात्र तात्त्विक ध्येयाच्या वायफळ चिकित्सेनें डोके
न पिकवितां, मध्यम वय-प्रवेशाच्या वेळीं योग्य वाटेल तें ध्येय पसत
करावे, आणि मग त्या ध्येयाकरिता जन्मभर स्वतःस वाटून घेऊन कोण-
त्याहि उद्योगाचे फळ देशाला वाहीन असा निश्चय मनाशीं करून विद्या-
ढर्यार्नी युनिव्हत्तिटींतून बाहेर पडावे. विशेषतः ऑक्सकर्ड-केंब्रिजसारख्या
पहिल्या प्रतीच्या विद्यालयांत ठेवून, हजारों रुपये खर्चून, ज्या विद्यार्थ्यास

आईशपांनी किंवा पालकांनी उत्तमांतलें उत्तम शिक्षण दिलें त्यांच्यावर ही
जवाबदारी विशेष आहे; वगैरे गोष्टींचा उपदेश टिळकानी श्रोत्यांस केला.

औक्सफड येथील युनिव्हर्सिटीत ऽविलेन बरेच कमी विद्यार्थी अस
तात. कारण एक तर केंब्रिजप्रमाणें ऑक्सफड २ हिंदी विद्यापीठांच्या
पदवीधरांस प्रवेशपरीक्षा माफ नसते. शिवाय हिंदी विद्यार्थी भाषा व
इतिहास यापेक्षा गणितादि विषयांकरितांच इकडे येत असून हे विषय
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शिकण्याची सोय केंब्रिज येथें आईष्ठ-मुच आहे, इली जोरळ येथें
अवधे पंचवीस हिंदी विद्यार्थी आहेत. प्रवेक्षमध्येली-.आक-सिंगपल्यास-.
व ती बहुधा लवकरच मिळेल असें म्हणतात-ही संख्या थोडी वाहेल
ऑक्सफर्ड येथील 'मजलसी' चे अध्यक्षस्थान ही मिस शकुंतला नामक
एका पंजावी कुमारिकेकडे आहे व त्याच या दिवशीं सभेच्या अध्यक्ष
होत्या- ऑक्सफर्ड व केंब्रिज या युनिव्हर्सिड्या सर्व ब्रिटिश साखाज्यांतील
उच्च शिक्षणाचे केंद्रस्थान आहेत. हिंदुस्थानखेरीज इतर देशांतील विद्या
र्थीहिहे येथे थोडेबहुत असतात. दोनाचे शह, त्यांतल्या त्यांत केंब्रिज
विद्यार्थीमय आहेत. कॉलेजे व विद्यार्थ्याच्या खासगी रहात्या रवाणावर्ळी
वगळल्या असतां शहर असें कांहींच उरत नाहीं. कॉलेटरूया इमारती
जुनाट व बरसलेल्या दिसतात; पण एक तर त्या खरोखरच जुनाट म्हणजे
शेकडो वर्षांच्या आहेत; व त्यांची पडझड दुरुस्त कराववाची असतां
त्यांचें पुराणस्वरूप बिघडू नये अशाच रीतीनें ती करण्याची खबरदारी
घेण्यांत येते. इंग्रजी वाङ्मयांतील व इतिहासातील बरींचंश प्रमुख नावे
ऑक्सफर्ड किंवा केंब्रिज यापैकी कोणत्यांना कोणत्या तरी युनिव्हर्सिटीत
लेख, चित्र, पुतळे यांच्या रूपाने आढळतात. आपल्या क्षेत्रांतील उप-
ध्यांच्या वह्याप्रमाणे येथील कॉलेजांच्या वह्यांतून शेकडो वर्षांच्या जुन्या
नामावळीं सांपडतात. पूर्वी परीक्षा व पदव्या यांचें महत्व नव्हतें तेव्हांहि
इंग्लंडांतील श्रीमंत घराण्यांतलीं मुले कांहीं वर्षे येथें घालवीत युनिव्हर्सि-
ड्यांतूनच इंग्लंडची प्रमुख राज्यकर्ती माणसे निघाल्यामुळें विडगर्थिदशेतहि

त्यांची भावी बुद्धि, पराक्रम, शौर्य वगैरेची ओळख लोकांस पटत असे
सॉक्सफर्डचे विद्यार्थी दंगेखोर म्हणून पूर्वापार प्रसिद्ध आहेत. '' १७-.०२१६७०२७४८१६ द्र?ाऊ)ाऊाऊइp,ष्टइrाऊाऊ००!?धाऊइाऊइ?इए 155००11 ला ड८११४.
हें वाक्य मीं ग्रीनच्या इतिहासांत वाचले होतें, त्याची मला परवा ऑक्स
फर्ड येथें आठवण झाली. हें सर्व मान अलीकडे अर्थातच कमी झालें
आहे. विशेषत: इंग्लंडांत इतर अनेक युनिव्हर्सिड्या स्थापन झाल्यापासून
यांच्या महत्वांत थोडासा कमीपक आला आहे; पण हिंदुस्थानाते संस्कृत
विद्येत जसा काशीक्षेत्राची तसाच केवळ बौद्धिक') शिक्षणाच्या बाबतीत
इंग्लंडांत या दोन युनिव्हर्सिड्यांना अद्यापि मान आहे. केंब्रिज युनिव्हर्सिटी
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ही अत्यंत श्रीमान असून तिला सरकारी मदतीची अपेक्षा नाही,ऑक्सफर्ड
युनिव्हर्सिटीला मात्र सरकारी मदतीची गरज भासू लागली आहे.
सरकारी मदत कौ म्हणजे पाठीवर खोगीर घालून घेण्यासारखे आहे,
आम्हांला ती मदत नको व तें खोगीरहि नको असें एक पक्ष मोठ्या
जोराने प्रतिपादन करीत आहे! ऑक्सफर्ड येथें ग्रीक भाषा हा विषय
अवश्य शिक्षणक्रमांत असावा कीं नाहीं याचा जंगी वाद चालू होता.
ग्रीक भाषा काढून टाकू नये असा अखेर सेनेटनें निकाल केला.
ऑक्सफर्ड व केंब्रिज या दोनहि युनिव्हर्सिड्या पुराणमतवादित्वांचीं
आगरें आहेत?

या आठवड्यांत येथील हिंदी पाहुण्यास पाचचार ठिकाणी निमंत्रणे
होतीं. काल बुधवारी इंडिया ऑफिसमध्ये मॉठ्येमूसाहेबांनी लेडी चेल्म्स-
फर्डी यांच्या सन्मानार्थ चहापार्टी दिली, तिला राजेरजवाडे व अनेक
डेमुटेशनाची मंडळी हजर होती. लेडी लिटन यांनीं आपल्या ओळखीच्या
हिंदी लोकांस चहास बोलाविले होतें. त्याचदिवशी लंडनच्या बाहेर मि.
ब्रॅडले नांवाच्या एका सुखवस्तु गृहस्थाच्या घरीं इंग्रजी भाषेतील हिंदी
नाटकाचा प्रयोग पाहण्यास कांहीं लोकांस आमंत्रण होतें. इग्लडच्या
उत्कृष्ट हवेत वनांची कृलिम शोभा आणलेल्या उपवनांत दिवसा उजेडी
बाबूदास गुस व त्यांची मंडळी यांनीं गायनवादन कथानिरूपण झाल्यावर
' आराकानची राणी ' हा खेळ पाऊण तासांत करून दाखविला. एका
लतामंडपांत ग्रीनरूम केली असून वृक्षवेलींची भूमिका पडद्यांचे काम
करीत होती! नाटकाचा सर्व प्रकार धेडगुजरीच होता; पण युरोपियन-
वाया खूप टाळ्या पिटीत. दास गुस, त्यांचा वेष व भाषा पाहून, असाहि
मनुष्य उद्योगाच्या भरावर इंग्लंडांत पोट भरू शकतो याचे आश्चर्य
वाटलें. उद्योग करून नुसते पोटच भरावयाचे तर तें हिंदुस्थानांतच
भरलेलें काय वाईट? इंग्लंडांत पोट भरावयाचे तें भरून शक्य तर
इंग्रज लोकांकडून पैसे मिळविणारे व शिवाय आपल्या मातुभूमीचें स्मरण
ठेऊन तिच्याकरिता चळवळ करणारे लोक मु।त्र मिळतील तितके
थोडेच आहेत!
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गेल्या आठवड्यांत इंद्राने विलायतच्या लोकांची प्रार्थना मान्य

करून थोडेसे ' पाणी ' पाडलें. त्याबरोबर सर्वत्र आनंदीआनंद झाला.
डीड दिवसांत उणापुरा एक इंच पाऊस झाल्याबरोबर '' एक एकरी
शंभर टन पाणी मिळाले '' असा हिशेबहि करून टाकून वर्तमानपत्रांनी

'' आतां पिके वाचली '' असा शेरा मारला. इंग्रज लोक पावसाप्रमाणें
अधिकाराच्या बाबततिंहि अल्पसंतुष्ट असते तर काय बहार झाली असती!
आज आभाळ गडगाहून गाराहि पडल्या. फिरून स्वच्छ ऊन. येथें
ऊन व पाऊस ही एका दिवसांत दहापांच वेळां पाठशिवणीचा खेळ
खेळतात आणि त्यापैकी एकालाहि येथील लोक भीत नाहींत. इंग्रज

लोकांना स्वतःकरितां छत्री लागत नाही; पण आपलें छत्र जगांतील सर्व

लोकांच्या डोक्यावर राहावें याविषयी मात्र त्यांना अहर्निश काळजी
वाटत असते! कोणी म्हणेल हा हवेचा मजकूर पत्रांत कशाला? पण
इंग्रजी सांप्रदायाप्रमाणें हवामानाचे दोन शब्द बोलल्याखेरीज इतर
गोष्टी बोलण्याच्या नसतात.

निरनिराळ्या शिष्टमंडळांचे प्रतिनिधी येथें जमले असल्यामुळें,
सर्वार्नी मिळून संयुक्त स्वरूपाची व किमान दर्जाची म्हणून एखादी
योजना सिलेक्ट कमिटीपुढें मांडणे शक्य आहे काय अशा
ऊष्टीने गेल्या आठवड्यांत येथें कांहीं खटपट करण्यांत आली. ज्यांच्या
शिरावर ' मैडेट ' नाहीं ते अर्थातच मुखत्यार आहेत. पण ज्यांच्या
शिरावर ' मेंडेट ' आहे त्यांना म्हणजे राष्ट्रीय सभेच्या शिष्टमंडळालाहि
निदान ऑल-इंडिया कोंग्रेसकमिटीला लिहून कदाचित् एखाद्या
बाबतींत फेरसंमति मिळविता येण्याचासंभव आहे, नाहीं कशावरून? मटे-
ग्मूसाहेबांना बहुमताचे पाठबळ असल्यामुळें त्यांचें बिल पास होण्यास
कांहीं हरकत नाहीं, व मॉडरेट पक्षाचे साक्षीदार -साहेबांचेया यावतीपुरते राजकीर्य ' स्नेही ' असें म्हणवीत. असले तरी ते देखील
इलीचे बिल किंवा माटेखू यांची योजना यांनी समाधान न पावसा हिंदु-

४
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''' ?????ं?'?Irं'????ं?Irं?'????????????????ं?स्थानसरकारच्या राज्यकारभारांत जबाबदारीची खातो, खजिन्याची
किली, .जकातीचे स्वातंत्र्य वगैरे अनेक भारी महत्वाच्या व मटे-काहेब कघींहि एकदम देणार नाहींत अशा मागण्या उघडपणे मागणारच.
मग संयुक्त मागणी करण्याने कांहीं हित होणार असेल तर मॉडरेट व
राष्ट्रीय सभा यांच्या शिष्टमंडळांनी एकविचार करून संयुक्त मागणी
कां मागू, नये? पार्लमेंट नाहीं म्हणणार तर तें सर्व पक्षांना मिळून
तरी नाहीं म्हणूं दे ' असा युक्तिवाद करण्यांत येऊन त्याप्रमाणें
बेझंटबाईच्या होमरूल लीगच्या स्थानिक पुरस्कर्त्याच्या निमंत्रणावरून
सर्व पक्षांतील कांहीं निवडक मंडळींची खासगी सभा कर्नल वेजयतड
यांच्या अध्यक्षतेखाली भरविण्यांत आली होती. दोन तासभर एखाद्या
सबजेक्ट कमिटीतल्यासारखा पण सौम्य वाद झाला; पण अखेर ज्या
त्या पक्षाने आपापल्या मागण्या स्वतंत्र रीतीनें मांडाव्या किंवा अनुकूल
पार्लमेंटरी मेंबरांना समजून द्याव्या असाच निष्कर्ष निघाला. असो;
सर्व पक्षांची शिष्टमंडळें एकत्र होण्याचा योग पुनः एकवार म्हणजे
गेल्या शनिवारी आला. त्या दिवशी येथील ब्रिटन-इंडिया नामक
सभेने सर्व हिंदी मंडळीला नॅशनल लिबरल ह्यबमध्यें चहास बोलाविले
होतें. केंब्रिज-ऑक्सफर्डचे विद्यार्थी, इंग्रज पाहुणे वगैरे मिळून सुमारें
दीडशे मऊवे होती. चहानंतर टिळक, बेझटबाई, बॅ. डबे, हार्निमन,
सत्यमूर्ति वगैरे मंडळींची भाषणे झाली. ना. शास्त्री यांस भाषण
करण्याबद्दल विनंति करण्यांत आली होती, पण ती त्यांनीं नाकारली.
नेमस्त शिष्टमंडळांनां स्वतंत्रपणे भाषणे करण्याची संधि देण्याकरिताऽ.
गेल्या मंगळवारी नॅशनल लिबरल कुवात लिबरल फेडरेशनतर्फे सभा
भरविण्यांत आली होतीया सभेत मुख्य भाषण मि. म व दुय्यम
भाषण लार्ड सिंह यांचें व्हावें व त्यानंतर नेमस्त पुढाऱ्यांची भाषणे व्हावी
अशी योजना करण्यांत आली होती. पण प्रघानोपप्रघानांना पारिसला
जावे लागल्यामुळे हा अपूर्व योग तसा साधला नाहीं. मॉटेमुसाहेबांच्या
जागीं आयत्या वेळीं मि. चार्लस राबर्टसू यांची योजना झाली होत.
त्यांनी आपल्या अज्ञ श्रोवृवृंदाला सुधारणांची योना समजून सांगित-
लावर, सुधारणांचे पाऊल याहून पुढें कां गेलें नाही याचा डिफेन्स



लडक्ये

देतांना सांगितलें कीं, स्वातंत्र्याचा सतिके-हा असतां -अस्ति ०२४

रशिया यांत पूर्वी घडले तसे प्रकार एईसूकूईंस्थेशित? कुटईनाथ यांनीं माँटेग्युसाहेबांची स्तुति व हिंच्छबस्टेडळेंकि '
करून जाताजाता हिंदुस्थानसरकारच्या राज्यकारभारांत थोडासा अधि-
कार मिळाला तर हवा असें सांगितले. ना. शास्त्री यांनी नवीन परि-
स्थितींत गव्हर्नराचे काम किती नाजूक व जोखमीचे होणार आहे याचे
वर्णन करून आठहि प्रांतांत गव्हर्नर नेमावयाचें ते विलायतेतनू न्यावे,
सिव्हिल सर्वंट लोकांना या जागा देऊं नयेत, विलायतेतल्या पार्लमेंटरी
पद्धतीचे उत्तम शान व अनुभव असणाऱ्या सुस्तचांनी या जागा पतक-
(यास बिलकूल संकोच करूं नये अशी विनती केली. शेवटी रा. समर्थ

यांनी व्याख्यात्यांचे आभार मानतांना इलीची योजना हिंदुस्थानांतील
चांगल्या मनाच्या लोकांना ( १८२ प्राणातू ६१ १णावध.) आते-
क्षय पसंत आहे असें झधून नेहमींच्या पद्धतीप्रमाणें आपणाला
शाबासकी घेऊन प्रतिपक्षावर शिंतोडा उडविलाच! सभेचे अध्यक्ष मि.
कॉटन हे आपल्या परिचयाच्या कॉटन साहेबांचे चिरंजीव आहेत; पण
दराच्या वडिलांच्या अंगचे वरेच गुण त्यांच्यामध्यें दिसत नाहींत!

एका अर्थाने सर्व हिंदी राष्ट्राचे डोळे राजकीय सुधारणांकडे लाग-
लेले आहेतच. पण त्यांतल्या त्यात मुसलमानांचें लक्ष याच वेळी दुसऱ्या
एका गोष्टीकडे इतकें वेधून राहिलें आहे कीं, त्यापुढं राजकीय सुधारणा
ही बाब त्यांना तूर्त ६उलक वाटते.. जर्मनी-आस्ट्रिया यांची वाट
ल्रागली की, पारीख येथील ' वडी चौकडी ' टर्र्काला पुढें आणणार.
आजच्या झोंकावरून ही चौकडी मुसलमानी साम्राज्याची शकले करून
सुलतान व मुसलमानी खलिफत यांची फूट पाडणार अशी धास्ती वाटूं
लागली आहे. सर्व जगांतील मुसलमानाना ही गोष्ट अप्रिय असून त्यांचा
राग अतिशय भडकला आहे. जे हिंदी मुसलमान पूर्वी इंग्रज सरकारला
केवळ मायबाप मानीत होते ८-. तेच आतां त्यांच्यावर एवढाले डोळे
-करूं लागले आहेत. राजकीय सुधारणांच्या बाबतीत चळवळ करण्याला
इतर शिष्टमंडळें इतकी खालीं असतां मुसलमानांतर्फे फक्त एकच गृहस्थ
इंग्लंडला आले आहेत; पण त्यांचाहि येथें मुख्य उद्योग तहाच्या वाटाघा-
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टीत टर्कीचे काय होणार या संबंधाचा आहे ही गोष्ट ध्यानांत ठेविली
पाहिजे. त्यांनीं कांग्रेसप्रमाणें इंग्रज लोकांच्या पाठीस पडून काम न करितां.
स्वतःच्या नांवावर काम चालविले आहे. ना. आगाखान वगैरे मंडळी
राजकीय सुधारणांच्या बाबतीत फारसे बोलत नाहींत, पण हिंदुस्थानापेक्षां
टर्कीच्या सुलतानाची चिंता त्यांना अधिक असून ते या दुसऱ्या विषयाची
चर्चा उघड करितात. गेल्या सोमवारी लंडन येथील सेंट्रल मॉसलिम'
असोसिएशनच्या वतीने सेक्रेटरी प्रि. इस्पहानी यांनी आम्हां सर्व शिष्ट-

मंडळांना चहास बोलाविले होतें. त्या वेळीं मुसलमान गृहस्थांनी याच
विषयावर भाषणे केली. येत्या शनिवारी बाबू सुरद्रेनाथ बानर्जी यांच्या
अध्यक्षतेखाली मि. चाकूच हसन यांचें या विषयावर ' एसेक्स ' हॉल-
मध्ये भाषण होणार आहे. मि. भोंडे हे मुसलमानांचा पक्ष घेऊन प्रधान
मंडळांत भांडत असतात असें म्हणतात. पण याचा मोबदला म्हणून
मुसलमानांकडून राजकीय सुधारणांच्या वादांत तटस्थ व अल्पसंतुष्ट
राहण्याचे वचन मागून न घेवोत' ह्मणजे मिळविली!

स्वतःच्या साम्राज्यांतील लोकांची मने कितीहि उद्विग्न होवोत, पण
इंग्लंड व अमेरिका यांचे संबंध दृढ करणें हा तूर्त इंग्रजांच्या मुत्सद्दी-

गिरीला मुख्य विषय होऊन बसला आहे. तीन शतकांपूर्वी इंग्लंडच्या.
जुलमाला कंटाळून कांहीं इंग्रजांनीं अमेरिकेला जाऊन वसाहत केली.
त्तेथेहि त्यांजवर जुलूम झाल्यामुळें ते बंडखोर बनले व त्यांनीं इंग्लंडचा'
तावा झुगारून देऊन स्वतंल स्वराज्य स्थापले. ही इंग्लंडला अमेरि
कंची गरज पडली तेव्हां, अमेरिकन व इंग्रज हे मूळच भाऊभाऊ आल्ये
हा मुद्दा पुढें करण्यांत येऊन इंग्रजांनी अमेरिकन लोकांची मदत मिळ-
विली. हें सख्य पुढें किती दिवस अबाधित राहील हें जरी आज सांग-
वत नाहीं, तरी तूर्त या बंधुप्रेमाच्या समुद्राला अटलांटिक महासागराहून-
हि मोठी भरती आली आहे; व उभयतांमधील हा महासागर जर नाहीसा
करून टाकता येईल तर हवा आहे अशा अर्थाचे उद्गार उभयपक्षी
निघत आहेत. वाफेच्या जहाजाच्या साह्याने इंग्लंड व अमेरिका यांच्या-
बले .अंतर एका आठवड्याच्या मजलेइतकें या १ची ठरविण्यांत आलेंच
होतें, पण आतां विमाने झाल्यापासून तें अंतर संपूर्ण नष्टप्राय करतां
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येईल अशी आशा उभयपक्षी उत्पन्न झाली आहे. गेल्या आठवड्यांत
अलकॉक नांवाच्या वैमानिकानें अवघ्या सोळा तासांत अमेरिकेहून एका
मजलेत अटलांटिक ओलांडिला या गोष्टीने विमानविद्येच्या घन्यवादा-
बरोबर लो अमेरिकन स्नेहवादानें सर्व इंग्लंड दुमदुमून गेलें. चारशे
वर्षीपूर्वी कोलंबसालार जो प्रवास करण्याला तीन महिने लागले तो
अलकॉक याने पांच प्रहरांत केला. थोड्याच काळांत लंडनची वर्तमान-.
पत्रे ज्या दिवसाचीं त्या दिवसास अमेरिकेत वाचावयास हळू लागतील १

ही इकडची तार देखील तिकडच्या माणसाच्या हातांत पडण्यास
' सरासरीने ' सोळा तास सहज लागतात असें म्हणतात. असो.
विमानविद्येत इंग्लंडने थोड्याच काळांत सर्व राष्ट्रांवर आघाडी मारली
खरी! इंग्रजांची राजनीति कशीहि असो त्यांचें धाडस व त्यांचा उद्योग
याची कोणासहि प्रशंसाच केली पाहिजे, एवढेच नव्हे तर त्यांना साम्राज्य
लाभण्यास हे गुण विशेष कारणीभूत झाले आहेत हें कोणासहि-विशेषत:
हिंदी लोकांना-विसरून चालावयाचें नाही.

जर्मन वकिलांनी तहावर सह्या करण्याचें कबूल केलें आहे. पण तहावर
' प्रत्यक्ष सह्या होणार कीं नाहीं ' हें येत्या शनिवारपर्यंत नक्की कळणार
नाहीं. यामुळे तहासंबंधीं लंडनमध्ये होणारा उत्सव थोपवून घरांत
आला आहे. तथापि, तहावर सह्या अखेर होणार अशा समजुतीने पुढील
यादींची तयारी एव्हांपासून सिद्ध होऊं लागली आहे. आयर्लडचा लढा
मिटविला जावा अशा सबघाने अमेरिकन खास आग्रह घरणार. सुडपटी-
.च्या आयरिश रिपब्लिकचा अध्यक्ष डी. व्हॅलेरा हा अमेरिकेत प्रगट
काला असून तो तेथें मजा करीत आहे. तो गुसपणानें देशपर्यटन करतो,
व वाटेल तेथें अवचित प्रगट होतो. आयरिशरिपब्लिक अमेरिकन सरकारानें
मान्य करावे असा प्रश्न उघडपणे कांहीं अमेरिकन लोकांनी
उपस्थित केला असून, जूयार्कच्या म्युनिसिपल सभासदांनीं डी. धेंहलेरा
यास नागरिकत्वाचे हक्क सन्मानार्थ द्यावे असा ठराव केला आहे. आय-
लँडांत धामधूम सुरूच आहे. खुद्द इंग्लंडांत मजुरपक्षास शोर येऊन
भांडवलवाल्यांवर जयृमिळवण्याकरिता त्यांनीं कबुर उघडपणाने बांधिली
आहे. कोळशांच्या खाणी सरकाराने आपल्या तान्यांत घ्याव्या असा कमि-
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- ????????????ं'ंं''??'????ंं'?'?'??'???ड निकाल दिल्यामुळें मजूरपक्ष हा आपणास मोठा जय मिळाला
असें मानीत असून, तह झाल्याबरोवर पार्लमेंटच्या नव्या निवडणुकी
होणार असें मजूरपक्षाचे पुढारी म्हणूं लागले आहेत. कालपासून साऊथ-
पोर्ट येथें मजूरपक्षाचें फार महत्त्वाचे कान्फरन्स भरले असून, भांडवल-
याल्याशी असणारा मजूरपक्षाचा वाद केवळ पार्लमेंटांत बहुमत मिळवि-
ण्याचा प्रयत्न करून संपवावा, की संपाचे हत्यार चालवून संपवावा, हा
येथें चर्चेचा मुख्य विषय होऊन राहिला होता. राष्ट्रसंघ ही संस्था रहावी
-पण जर्मनीवर लादलेल्या तहाच्या अटी दुरुस्त व्हाव्या, रशियाशी चाल.
लेले युद्ध थांबवावे, व सर्व राष्ट्रांतील सोशिआलिष्ट लोकांनी मिळून प्रे.

विल्सन यांच्या हातून घडलेली चुक दुरुस्त करावी असें प्रतिपादन कर-
गारी बरीच भाषणे या मजूर परिषदेत झालींवेझटबाई पूर्वी फेविअन सोसा-
यटींत सामील होत्या, त्यांनीं आपण मबूरपक्षाचे राजरोस सभासद
झाल्याचे जाहीर केलें असून कदाचित पार्लमेंटमध्यें सभासद होण्याचा
त्यांचा इरादा असावा असा त्यांच्या जाहीरनाम्यावरून ध्यनि निघतो.
बाई साऊथपोर्ट येथील सभेस गेल्या असून बहुधा त्या तेथें हिंदुस्थान-
संबंधी कांहीं तरी उद्धार काढतील. काय बोलतात पहावे!

पत्र नं. ६
(ता. ३ जुलई १९१९

लंडनचा या आठवड्यातील मुख्य विषय म्हटला म्हणजे तह. जर्मनी
तहावर सही करणार ही गोष्ट निश्चितप्राय होती. तथापि अखेरपर्यंत
काय होतें काय नाही याविषयी इंग्रजांना धागधुग वाटे. शेवटीं शनि-
वारी दुपारी सव्वातीन वाजता तहावर सह्या झाल्याची बातमी येथें
साडेतीन वाजता प्रसिद्ध झाली, त्याबरोबर विजयोत्सव सुरूझाला. सरकारी
वडा उत्सव अजून पुढें व्हावयाचाच आहे; पण लोकांनी छोटा उत्सव
तावडतोक उरकून घेतला. शहरचा मुड्य चव्हाटा ट्राफलगार प्लेअर; या
ठिकाण हजारों रिकामटेकडे लोक पॅरिसहून बातमी येण्याची वाट पहात
आगाऊच वसले होते. त्यांतच दुकाने, कचेऱ्या बंदहोऊन वाहेर पडलेल्य
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-क.कर्णी- ?????????????????? .०४ .९.९९.. ????????? न -लोकांची भर पडली. गाड्या व मोटारी यांची वाहतुक अशक्यच झाली.
चोहींकडे तोफांचे प्रचंड आवाजच त्यांतच फटाक्यांचे बार होऊं .लागले.
वर आकाशांत विमाने घारीसारखी फिरू लागली लहान मोठी निशाणे
डोक्यातील टोप्यांपासून तो उंच इमारतीच्या शिखरापर्यंत लागली. इतर
सर्व बाजार बंद पडून निशाणांची खरर्दो-विक्री हारच मुख्य व्यापार
होऊन बसला. भररस्त्यावर स्त्रीपुरुष उड्या मारू लागले. एखाद्या जत्रे-
तल्याप्रमाणे नाच, गाणें बजावणे, खेळ, तमाशे, मद्यपान व भामटेगिरी
याना ऊत आला. हौशी लोकांच्या थव्यांनी राजवाडा वेढून गेला व
राजाराणी सत्यांत येऊन लोकांना दर्शन देऊं लागली. रात्रीं अनेक
विमानांनी हजारों फुटांवरून लखलखीत दीपकिरण पाडून राजवाडा
पुष्कळ वेळ पाजळून धरला होता. इंग्लंडच्या ऐहिक वैभवाचा कळस
झाला असें चर्चिल साहेबांनी नुकतेच बोलून दाखविले तें खरेंच आहे.
जगातल्या सांधीकोपऱ्यांत लक्ष्मी अजून दडून बसली असेल तिला
तेधून खेचून आपल्या देशांत आणण्यास या विजयाने इंग्रजांना मार्ग

मोकळा झाला. हिंदुस्थानच्या वती बिकानेरच्या महाराजांनी तहावर
सही करून या बोडणांत हात ओला करून घेतला. पण हिंददेवीच्या
कपाळावर स्वराज्याचा टिळा मात्र आतांच लागण्याचे चिन्ह दिसत
नाहीं! बारशाच्या समारंभांत वांझोटीकडे पाळण्याला चार झोके
देण्याचे काम येणे यांत फारसे औचित्य नाहीं, पण श्रीमंतांच्या घरचे
सोन्याचे जड पाळणे हालवायाला गरीब शेजारणीहि उपयोगी पडतात!
ज्यांना चोळीचा एक खण दिला म्हणजे पुरतो!

तहावर सह्या झाल्या याचा अर्थ, युद्ध खपले तेव्हां आपल्या तोंडावरचे
कुलूप निघाले, सरळ सरळ बोलायला राजरोस मोकळीक झाली, असे
प्रघानमंडळाचे प्रतिपक्षी म्हणूं लागले आहेत. साऊथपोर्ट येथें भरलेल्या
मजूरपक्षाच्या वार्षिक संमेलनांत तहावर सह्या होणार हें गृहीत धरून
भरपूर टीका करण्यांत आल. मजूरपक्ष सर्वच युद्धाला विरोध करणारा
नव्हता; पण जर्मनीवर लादलेल्या अटी फार कडक अहेत त्या
आपण होऊन राष्ट्रंसंघाने ढिल्या केल्या पाहिजेत असा ठराव रॅमसे
मॅकडोनाल्ड यांच्या सूचनेवरून मजू परिषदेत करण्यांत 'आला.



५१ विलायतची बातमीपत्रे.

याहून महत्त्वाचा ठराव म्हटला म्हणजे पार्लमेंटवर मिस्त न ठेवता
मजूरपक्षानें स्वावलंबनाचा आश्रय करून-अथीत संप करून
आपल्या मागण्या मान्य करण्यास प्रघानमंडळाला माग पाडावें हा
होय. या ठरावावर दुमत झाले. बहुमताने तो मंजूर झाला. हा
ठराव अर्थातच शिफारशीच्या स्वरूपाचा आहे; कारण अखेर निकाल ट्रेड
युनियन्सकडे म्हणजे मजूरपक्षाच्या अनेक संघांकडे आहे, व या संघांतील
बहुमत कदाचित याच्या विरुद्धहि जाण्याचा तूर्त संभव आहे. तथापि
पार्लमेंटमधील आपल्या प्रतिनिधींच्या कामगिरीवर मजूरपक्ष संतुष्ट नसून
अवघ्या साठ सभासदांच्या सहाय्याने आपणांस काहीएक मिळणार नाहीं,
असें त्यास वाटत आहे! झलडात तरी सनदशीर चळवळ आणि बिन-
सनदशीर चळवळअसा भेद करण्यास जागा नसेल असें सकृद्दर्शनी कोणासहि
वाटण्यासारखे आहे. पण त्या शब्दांना येथेहि अर्थ आहेच. मजुरांनीं संप
करून कारखानदारांवर शक्य तर आपल्या मागण्या लादणे हा ट्रेड युनि-
यनच्या लोकांचा मार्ग सनदशीर असा ठरला आहे. पण पार्लमेंटवर
आपलें मत लादण्यास त्यांनी संपाचा अवलंब करणेंहा मार्ग बिनसनदर्थर
मानला जात अधून या कृत्याला बंड किंवा राज्यक्रांति ( रेव्होखूशन) या
सदराखाली कायदेपंडित ओह पहात अहेत. पूर्वी मजूरपक्षाला मतदारीचा
हक्क फारसा नव्हता; ही देशांत त्यांचें बहुमत असून मनांत आणल्यास
त्यांना पार्लमेंटांतील निम्याहून अधिक सभासद निवडून देता येणे तात्विक
दृष्ट्या शक्य आहे; या गोष्टीनें वरील युक्तिवादाचे समर्थनहि होऊं शकते.
पण ज्याच्या हातीं जी सद्यःफलदायी सत्ता तिचा त्यानें उपयोग करणें
हाच स्वतंत्र देशांतील लोकांची सनदशीर चळवळ असें मजूर-पक्षास वाटत
असावें दिसते असो. साउथपोर्ट-परिषदेदन बेझटबाई गेल्या होत्या व
मजूर पक्षाच्या प्रतिनिधी म्हणून नव्हे पण सभासद या नात्याने तेथें त्यांनी
हिंदुस्थानासंबंधानें चांगले भाषण केलें. आमच्या ख्येयुटेशनपैकी परिषदेस
प्रेक्षक या नात्याने गेलेल्या लोकांचा खाजगी रीतीनें सत्कार करण्यांत आला.

केयुटेशनचे काम शक्य त्या प्रमाणांत सुरू आहे. उपयोगी पडणाऱ्या
गृहस्थाच्या गाठी घेणे, व्याख्याने देणे व देवविणें, वर्तमानपत्रांकरिता
किंवा खासगी गृहस्थांच्या माहितीकरितां लेख व टांचणें करून देणे,
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सिलेक्ट कमिटीकरितां साक्षीचा व उपसूचनांचा मसुदा करणें वगैरे कामे
डेम्युटेशनच्या लोकांकडे सोईप्रमाणे वाटून देण्यांत आकी आहेत. गेल्या
शुक्रवारी रात्रीं हॅकने येथील सल्ले-स्कुलच्या जागेत लो. टिळक यांचे
'' हिंदुस्थानच्या राजकीय सुधारणा '' या विषयावर व्याख्यान झालें.
श्रोतृसमुदाय बराच असून सर्वस्वी मध्यम वर्गाच्या इंग्रजांचा होता. सदर
व्याख्यानांत टिळकानी एक तासभर सांगितलेली माहिती श्रोत्यांना सर्वच
नवीन होती. हिंदुस्थानच्या दारिद्याविषयीं त्यांनीं सांगितलेल्या गोष्टीवर
मनुष्याचा प्रथम विश्वासहि बसत नाहीं असे श्रोत्यांनी आपल्या उद्रारा-
वरून दर्शविले. व्याख्यानानंतर अनेकांनी अनेक प्रश्न केले. कित्येकांनीं
हिंदुस्थानानें अमुक करावे तमुक करावे असा आपापल्या बुद्धीप्रमाणे उप.
देश केला व इतर कित्येकानी त्यांना परस्पर उत्तरादाखल असें सांगितलें
कीं, प्रत्येक देशाची स्थिति वेगवेगळी असते म्हणून हिंदुस्थानांत प्रस्तुत

काळी लोकांनीं कसें वागणे योग्य होईल व कोणते उपाय योजले जाणे
हें स्थानिक पुढाऱ्यांनी ठरविणेच बरें व ते करीत आहेत तेंच त्यांच्या
स्थितीच्या मानानें योग्य आहे. असो. पेयानंतर गेल्या सोमवारी एसेक्स
हॉलमध्ये दिवाण माधवराव व सत्यमूर्ति यांची मजूरपक्षाच्या एका सभे-
पुढें भाषणे झालीं. अध्यक्ष मि. नील मॅकनील एस् पी. हे होते. सत्यमूर्ति

यांनी हिंदुस्थानच्या दारिद्रथासंबंधाने आकडेवार माहिती सांगितली.
.नंतर मि. सकलादवाला यांनी हिंदुस्थानला स्वराज्याचे हक्क देण्यांत इंग्लं-
डांतील कामकरी वर्गाचा कसा फायदा आहे हें समजावून सांगितलें.
विलायतेत भांडवलवाल्यांना कामकरी वर्गाचा जाच वाटूं लागला म्हणजे
त परदेशांत, विशेषत: हिंदुस्थानांत जाऊन कारखाने काढतात; त्यामुळें
तेथील मजूर वर्गाची स्थिती बिघडते. शिवाय तिकडे कारखान्यांचा रोज-
गार चांगला चालतो; यामुळे इकडे कारखाने फार खर्चाने चालविणे
परवडत नाही; म्हणून येथील कारखान्यांना ओहटी लागून मजुरांचे नुक
सान होतें; म्हणून साम्राज्याच्या सर्व भागांत सारखेच लोकस्वातंच्य व
स्वराज्य पाहिजे आणि हिंदुस्थान वू इंग्लंड यांची स्थिति तंतोतंत. सारखी
नसली तरी कनिष्ठ वर्गाला सुस्थित प्रास करून देणे व प्रजापक्षाचें
वर्चस्व स्थापित करणें हे दोनहि विषय दोनहि देशांत सारख्याच जरूरीचे
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आहेत असें त्यांनीं प्रतिपादलें.
जर्मनी व रिट्यानंतर तुर्काशी तहाची वाटाघाट सुरू झाली आहे.

वाटाघाटीत काय निष्पन्न होणार हें दिसतच आहे. तुर्की वकिलांचे म्हणणें.
ऐकून घेऊन त्यांना पारिसमध्यें राहू न देता परत धाडले, या गोष्टीवरून
परस्पर विरुद्ध असे तर्कवितर्क लोक करीत आहेत. या विषयावर
ना. आगाखान व अमीरअली यांच्या सहीचे पत्र पूर्वी प्रसिद्ध झालेंच होतें.
तथापि मुसलमानांतर्फे इंग्लंडांत आतां फारशी चळवळ चाललेली दिसून
येत नाहीं. येथें मुसलमानांची एक संस्था आहे. पण आगाखान, अमीर-
अली वगैरे लोक या संस्थेशी उघड संबंध ठेवतातसें दिसून येत नाहीं.
सदर संस्थेमार्फत गेल्या शनिवारी एसेक्स हॉलमध्ये ना. सुरेंद्रनाथ बानर्जी
यांच्या अध्यक्षतेखाली मद्रासचे ना. याकूब हसन यांचें व्याख्यान झालें.
ना. याकूब हसन हे हिंदुस्थानांत मवाळपक्षांत आपला समावेश करून
घेतात; व राष्ट्रीय सभेला बहकलेली म्हणणारापैकी ते आहेत. असें
असतां त्यांनीं वाचलेला निबंध इतका सणसणीत होता कीं त्यांना
मवाळ कोण म्हणेल? नेमस्त लोकहि त्यांचें स्वतःचें कांहीं बिघडले
किंवा त्यांनीं स्वत: हातीं घेतलेल्या विषयांत सरकारकडून अन्यायाचा
विरोध झाला म्हणजे असेंच बोलण्यास कमी करीत नाहींत. राष्ट्रीय
पक्षाचे लोक आपली दृष्टि अधिक व्यापक ठेवतात. व त्यांना अनेक
विषयांत तोच प्रकार आढळून येतो; यामुळे नेमस्तांकडून एक वेळ
घडणारी गोष्ट राष्ट्रीयपक्षाचा मनुष्य अनेक वेळां करतो इतकाच फरक
उभयतांत नसेल काय, असा प्रश्न मुसलमान पुढाऱ्यांच्या भाषणावरून
विचारावासा वाटतो. असो; या सभेत दोन इंग्रज सहस्थांचींभाषणें झाली.
एकाने इंग्रज दुसरी साम्राज्यें नष्ट करीत असतां त्यांना स्वतःला सासा-
ज्याची हाव किती आहे या मुद्यावर जोर दिला; व इंग्लंडची टर्कीशी
आजवरच्या धोरणांत कशी चलबिचल झाली हें सांगितलें. दुसरा गृहस्थ
प्रोफेसर असून त्यानें तुर्कस्थानांत वीस वर्षे घालविली आहेत. तुर्क लोकांनी
केलेल्याकसलीच म्हणून खोटे रिपोर्ट इंग्रजी वर्तमानपत्रांत पूर्वापार कसे
येत, त्या पत्रांना खरी वस्तुस्थिति लिहून कळविली तरी ते तिला कशी दाद
देत नसत, तुर्कस्थानांत शिक्षणाची सोय गावोगाव कशी आहे वगैरे गोष्टी
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यासांडलेआकाळो. वारांचे टांकात ८४-रोजवाआणले
उतारे देऊन ते सत्वापासून स्पष्ट कसे होत आहेत याचे विवेचन केलें.

काल ' ईस्ट व वेस्ट ' नामक संस्थेमार्फत एसेक्स हॉलमध्ये व्याख्याने
झालीं. अध्यक्षस्थानी लॉर्ड इसलिंगटन हे होते. त्यांनी पार्लमेंटरी सिलेक्ट
कमिटीचा उल्लेख करून हिंदुस्थानची र्कीव करावयाची ती सोडून सिलेक्ट
कमिटीच्या कामाबद्दल व रिपोर्टाबद्दल लोकानी सहिणूता व सहानुभूति
दाखविली पाहिजे असें भलतेच विधान केलें. कमिटीचा रिपोर्ट निराशा-
जनक होणार असें इसलिंगटनसाहेबानां स्वप्न पडलें असावें! असो; नंतर
सुरेंद्रबाखी सवादीड तास भाषण केलें. अखेर अखेर लोक कंटाळले व-
उशीर झाल्यामुळें कांहीं उठूनहि गेले । या सवा तासांत सुरेंद्रबावूनी बुद्ध-
धर्म गौतममाहात्म्य इत्यादि पुराणकथाच सर्व सांगितल्या! नाहीं म्हणा-
याला हिंदी राजकीय सुधारणांसंबंधानें ते शपथेला मोजकी दोनतीन वाक्येंच
बोलले व त्यांचें तात्पर्य इतकेंच होतें कीं, '' माँटेत्यूसाहेबांची योजना
उत्तम असून ती सर्वानी मान्य करावी. तिने आम्हांस जो न्याय पाहिजेतो-
मिळेल. त्या योजनेत फक्त एखाददुसरी सुधारणा शक्य तर व्हावी. ''
एवढी वाक्यें ते न बोलते तर त्यांच्याबरोबर श्रोत्यांनाहि बुद्धाचे भिक्षापात्र
घेऊन ' जुन्यापुराण्या अरण्या ' तून हिंडूनच आपल्या कानांची भूक
भागवावी लागली असती! नंतर ना. शास्त्री बोलले; त्यांनीं पांच मिनिटांत
वरिष्ट सरकारांत जबाबदारीचा हिस्सा व आर्थिक स्वातंत्र्य दिल्याशिवाय
आजची सुधारणांची गरज भागणार नाहीं असें मुद्देसूद रीतीनें सांगितलें.
ज्यो सोमवारी हाउस ऑफ लॉर्डदमध्ये लॉर्ड सिंह यांच्या अभावीं लॉर्ड
कर्झन यांनीं हिंदी राजकीय सुधारणांच्या बिलाच्या वाटाघाटीकरिता
संयुक्त कमिटीवर सभासद नेमून देण्याचा ठराव मांडला व तो लॉर्ड-
सालिसबरी यांच्या भाषणानंतर मंजूर करण्यांत आलाया दोनहि भाषणांचा
सारांश तारेने तुम्हाला पूर्वीच वाचावयास सापडला असेल. पैकी लॉर्ड
सॅलिसबरी यांनी उघड उघड विरुद्ध भाषण केलें. लॉर्ड कर्टन हे १९१७
च्या जाहिरनाम्याला गुंतले गेले असल्यामुळें व ते स्वत: प्रधानंमडळाचे
वरिष्ठ सभेतील प्रतिनिधी असल्यामुळें त्यांना विलाविरुद्ध भाषण करितां
आलें नाहीं. तथापि त्यांनी त्यांतल्या त्यांत प्रच्छन्न ११०च बराच केला.
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आपल्या वेळचें हिंदुस्थान व आताचे हिंदुस्थान यामध्ये सर्व बाईनी बरेंच
अंतर पडलें आहे एवढी गोष्ट मात्र त्यांनीं कबूल केली, ही तरी कृपाच
म्हणावयाची. असो. सिलेक्ट कमिटीची जी नांवे प्रसिद्ध झाली आहेत
त्यांपैकी मि. स्परू एवढेच काय ते मजूरपक्षाचे असून सर डोनाल्ड
मेंकलीन एवढेच काय ते लिबरलपक्षाचे आहेत. हाऊस ऑफ कॉमन्सने
नेमून दिलेले सहा सभासद माँटेग्यूसाहेबाचा पक्ष बहुधा उचलून धरतील
आणि वरिष्ठ सभेच्या सभासदांपैकीं त्यांच्या पक्षास दोन तरी रहातील असें
वाटतें. घोडामैदान जवळच आहे. काय होतें तें पहावे मॉटेग्पूसाहेबांना
-बहुमत मिळेल हें उघड दिसते. पण मटिग्यूसाहेब जें देणार तें फार थोडे
आहे याची वाट काय?

पल नं ० ७
( ता. १० जुलै १९१९)

सुधारणा-बिलाच्या सिलेक्ट कमिटीचे काम पुढील आठवड्यापासून
'सुरू होईल. कमिटीचे काम सहा आठड्यांहून अधिक चालेलसें दिसत
नाही, व कमिटीपुढें साक्ष देऊं इच्छिणाऱ्या संस्था तर पुष्कळच आहेत.
अर्थात प्रत्येक डेप्युटेशनच्या तर्फे एक किंवा दोन साक्षीदार घेण्यांत
येतील असा रंग आहे. असें झालें तरी साक्षीदारांची संख्या बरीच होईल.
तूर्त इतकी साक्षीदारांची संख्या नियमित केली जाईल असे मानल्यास
नांवे निश्चितप्राय आहेत. हिंदुस्थानसरकारतर्फे सर जेम्स मेस्टन; प्रांतिक
सरकारातर्फे सर मायकेल ओडवायर; विलायतसरकारांतर्फे सर वि. डक्क्र्र्रृ;

इंडोब्रिटिश असोसिएशनतर्फे वेली व कार्डस, मागसलेल्या वर्गातर्फे डॉ.
नायर व लॉर्ड पेटलंड; राष्ट्रीय सभेतर्फे दिवाण माधवराव व ना. पटेल;
इंडियन होमरूललीगतर्फे लो. टिळक व ना. खापर्डे; ऑल इंडिया होम-
रूललीगतर्फे श्री. रामस्वामी अय्यर व बॅ. जिना; नॅशनल होमरूललीगतर्फे
मिसेस बेझंट; मॉडरेट डेप्युटेशनतर्फे ना. सुरेंद्रनाथ बानर्जी व ना. शास्त्री;

ममलागतर्फे मि. याकूब हसन व ० वेळेवर आल्यास हसन इमाम
अगर बॅ. जिना.) टग्खेराज जमल्यास, डेक्कन ' सभेमार्फत मि. गुप्ते;

महाराष्ट्रांतील मागसलेल्या लोकांतर्फे ना. कामत; पुण्यातील सार्वजनिक
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' .-.-..--..-...--.-..----'.--.-..------..-.न्--एं-rई-ं-ं,-?इ-??,. ?इं- -.-.---.-----रू---,--
सभेतर्फे रा. केळकर वगैरे साक्ष देण्यासद्-तयार आहेत. तसेंचेसुरे कें. जी
गुस, ना. चिंतामणी, रा. समर्थ, या. रामचंद्रराव यांचासमावेशक्रौंणर्त्याना
कोणत्या तरी रीतीनें करण्याची'खटपट होईलच. ना. सर शंकर नायर,
खर आगाखान, बाबू भूपेंद्रनाथ बसू वगैरे मंडळीच्याहि-. साक्षी. होण्याचा
संभव वराच आहे. सरकार याशिवाय आणखी कण साक्षीदार देईल
याची परिस्कृटता झालेली नाहीं. तात्पर्य, रइrत्रिंंंए थोडी आणि सोगे फार
अशातला सिलेक्ट कमिटीचा प्रकार होणार आहे. नोव्हेंबरच्या सुमारास
बिल पास न झालें तर पुढील वर्षी सर्व खटाटोप प्रथमपासून करावा
लागणार व दरम्यान पार्लमेंट जुन्याचे नवे होऊन प्रघानमंडळ बदलते
की काय ही भीति; यामुळे सर्व काम झपाठ्यानें उरकावे असा माँटेग्धू'
साहवोंचा प्रयत्न आहे. पण याचा परिणाम इतर साक्षीदार हवे तितके
घेऊन लोकपक्षाच्या संस्थांचे साक्षीदार कमी घ्यावयाचे असा विपरीत
होतो कीं काय हें पहावयाचे आहे. इंडो-ब्रिटिश असोसिएशनचा
विचार हरप्रयत्नानें बिलाचे काम लांबविण्याचाअसून त्यास लॉर्ड सिडनहॅम
साहेबांची पूर्ण मदत आहे असें लोक उघड बोलतात.

राष्ट्रीय सभेचे खास शिष्टमंडळ येथें येऊन तिच्या ठरावानुसार चळ-
वळ करीत असतां तिच्या पैशाने चालविलेल्या ' इंडिया ' वर्तमानपत्राने
तिच्या ठरावांविरुद्ध व धोरणाविरुद्ध लिहीत असावें, एवढेच नव्हे तर
तिच्याविरुद्ध उठलेल्या नेमस्त शिष्टमंडळाचा उघड किंवा प्रच्छन्नपणानें
पाठपुरावा करीत रहा, हा अप्रयोजकपणाचा कळस होय; किंबहुना
बदया पत्राचें हें वर्तन पाहून ' मदीयेन भक्तपरिव्ययेन पारलौकिको भर्ता

अन्विते! ' या मुच्छकटिकांतील वाक्यांचे स्मरण होतें. असो. ब्रिटिश
कॉग्रेस कामेटीचे आम्हार्शी वागण्याचे धोरण सामोपचाराचें आहे हें मी
मागें लिहिच होतें; व कमिटीच्या ऑफिसची जागाहि तिने आमच्या
ऑफिसकरिता वापरण्यास दिली; यामुळे इंडियाचे संपादक मि. पोलक
यांनी आम्हांस असें कळविले की, तुमच्यापैकीं सहीनिशी कोणी लेख
वेळेवर दिल्यास तो आपण इंडिअंत घालू पण आपल्याच वर्तमानपत्रांत
आपण परक्याप्रमाणे लेख सहीवर द्यावा आणि संपादकांनी त्यावर मालकी-
हक्काने टीका कराही ही गोष्ट हास्यास्पद वाटून आम्ही मि. पोलक यांनी
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'दिलेल्या सवलतीचा फारसा उपयोग केला नाहीं. शेवटी थोडे दिवस
वाट पाहून आम्ही इंडिया पत्राच्या स्थानिक चालक ( डायरेक्टर) मड-
ळास पत्र लिहिले तेव्हां त्यांनीं असा ठराव केला कीं, '' इंडिया पत्राने

दिली येथील राष्ट्रीय सभेच्या ठरावानुसारच लिहिले पाहिजे. ' हा ठराव
हाती येतांच संपादकांच्या तब्बेतीची चाचणी पहाण्याकरितां आम्ही
कांहीं मजकूर ताबडतोब मि. पोलक यांच्याकडे पाठविला, पण त्यांना तो
पसंत पडला नाही. पण पोलाकसाहेब हे काही इंडिया पत्याचे मालक
नव्हत, त्यांना डायरेक्टरांचा हुकूम अमान्य करण्याचा काय अधिकार १

अर्थात् त्यांना केवळ आपलेंच धोरण चालवावयाचें तर संपादकाच्या
जागेचा राजीनामा देण्याखेरीज गत्यंतर नाहीं व त्याप्रमाणें ते आपला
राजीनामा डॉ. क्लार्क यांच्याकडे धाडणार आहेत असें समजते. तसें
-झाल्यास डेम्युटेशनच्या मंडळीस इंडिया पश्च आपल्या हातीं घेऊन चाल-
वावे लागेल व त्यास आम्ही एका पायावर तयार आहो. कॉग्रेक्कया सत्तेचे
येऊन जाऊन एक वर्तमानपत्र, तें कोणत्याहि कारणानें हातीं न राहि-
त्यास आम्हांस तात्पुरते स्वतंत्र वर्तमानपत्र काढावे लागणार! पण बहुधा
हा प्रसंग 'इंडियाच्या डायरेक्टर मंडळींच्या समक्तदारपणाने टळावा
असे वाटतें. पोलाकसाहेबांनीं सहा आठवडे तरी गोता देऊन घेतला. पुढे
काय होतें पहार्वे.

पंजाबांत घडलेल्या गोष्टी मि. माँटेग्यु यांस फारशा पसंत नाहीत असे
म्हणतात. पण हिंदुस्थानातील शहाणे अधिकारी करितील ती पूर्व-दिशा असे
मानण्याचा प्रघात असल्यामुळें स्टेटसेक्रेटरीसाहेबांनाहि गरीब प्रजाजनर-
प्रमाणें तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. रलेटकराच्या
वेळींहि असाच थोडासा प्रकार झाला म्हणतात. या क्टासंबंधी हिंदु-
स्थानांतून तारेने परवानगी मागितली एका गोष्टीकरितां व ती वापरली
दुसऱ्या कामाकरिता अशी बाजारगप्प आहे. पणहोऊन गेल्यावर मोठे-साहेब काय करणार? क्ट राजाकडून- रद्द करवावा तर व्हाइसरॉय-
साहेब राजीनामा देणार; आणि ' मी राजीनामा देतो ' अशा व्हाइस-
रायॉंनी उच्चारलेल्या शब्दांना जो मान प्रधानमंडळात आहे तो मान तेच
शब्दद्वयुद्द स्टेटसेक्रेटरी यांनी उच्चारल्यास त्यांना मात्र नाही! असो;
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माँटेग्युसाहेबांच्याजाळेका स्वतांचा, यावर.?बातय्यांत काकितपत आहे हें आज नक्की कसें कळणार? कदाचित् लार्ड मोलें यांच्या-
प्रमाणें ते म्हातारपणी आपल्या 'आठवणी' लिहितील तेव्हां कळून येईल ०

तूर्त इतकें खरें की, निदान पंजाब प्रकरणाची चौकशी करण्याचें माँटेग्यू-
साहेबांनी ठरविले असून त्याकरिता लॉर्ड जस्टिस केव्ह, व दोघे इंडियन
अशा तिघांचे कमिशन नेमले जाईल असें म्हणतात! लॉर्ड केव्ह ही
न्यायमूर्ति शैलेटसाहेबांसारखीच आहे असें बोलतात. पण त्यांचे सहकारी
सभासद म्हणून ज्यांची नावे पुढें येत आहेत ते वरे दिसतात. कमिशनने
कर मायकेल ओडवायर यांच्यावर टपका ठेवला तरी त्यांचें पारिपत्य काय
होणार? ते आपलें पेनशन पदरांत बांधून घेऊन स्वदेशी परत आले
असून हिंदुस्थानची बदनामी करण्यास ते कमिशनपुढें साक्षीदार म्हणून
येणार आहेत! ''राजा कधीं चूक करूं शकत नाहीं'' अशी म्हण इंग्लं-
डांत आहे तीच अँग्लो इंडियन अधिकाऱ्यांस हिंदुस्थानांतहि आजकाल
त्यांच्या सद्दीमुळे लागू आहे. स्वर्गात देवांच्या शरीराची सावली पडत
नाही त्याचप्रमाणें हिंदुस्थानांत अँग्लो-इंडियन अधिकाऱ्यांच्या हातून
कृष्णकृत्य व्हावयाचेंच नाही अशी येथें समजूत असते. आधी चौकशी
व्हावयाची नाहीं, झाली तर साक्षीपुराव्यांत अधिकारी हात साधून घ्याव-
याचे; त्यांतून बचावून विरुद्ध रिपोर्ट झाला तर तो सहसा प्रसिद्ध व्हावयाचा
नाहीं, प्रसिद्धझाला तरी त्याचा अंमल व्हावयाचा नाहीअशी हीसंकटपरंपरा
हिंदी लोकांच्या मार्गांत आहे. वॉरन हेस्तिंग्जपासून मुंबईच्या काफर्ड-
प्रकरणापर्यंत हाच अनुभव आला. मग ओडवायरसाहेब हे एकच त्याला
अपवाद कसे होतील?

हिंदुस्थानांत अधिकाऱ्यांना हरप्रयत्नानें सावरून घरणारे इंग्रज येथें
म्हणजे आपल्या स्वतःच्या कारभारांत त्यांना 'उठता लाथ बसता बुकली'
कशी देतात हें मोठे पहाण्यासारखे आहे. नोकरीबद्दल कृतज्ञता किंवा
चुकीबद्दल क्षमा हा पदार्थ इकडे ठाऊक नाहीं. उदाहरणार्थ, हल्लीच्या
प्रघानमंडळाची शोभा तहावर मा होण्यापुरती होती. दुसऱ्याचारदिवसा-
पासून इंग्रज लोक घरचा भांडणाच्या गोष्टी बोलू लागले. वादाचे व
मतभेदाच विषय नसले तरी आम्हांस पार्लमेंटांत पूर्वीसारखे पक्षभेद पाहि-
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???????????????????? ???????????????क्षेत असें म्हणणारेलोक जेथे आहेत तेथेंमतभेदाचे विषय असल्यावर संयुक्त
प्रधानमंडळ कोणास आवडणार? मुख्य प्रधान पारिसहून परत आल्यापासून
एकीकडे तहासंबंधी राजकीय, धार्मिक, व सामाजिक समारंभ सुरू झाले
आहेत तर दुसरीकडे पार्लमेंटांत खुद्द त्यांचे साथीदार बंडाळी करूं लागले
असून, एका प्रश्नावर नुकताच प्रधानक्तळाचा पर;जयहि झाला. पण
पराजय झाला म्हणजे प्रधानमंडळानें राजीनामा दिलाच पाहिजे हा जुना
संकेत हळूहळू मागें पडूं लागला आहे! पाठीवर वार घेऊन घरीं तोंड
दाखविण्यापेक्षा मरण बरें असें म्हणणाऱ्या आमच्या रजपुतांच्या शीला-
सारखे पूर्वी इंग्रज प्रधानमंडळाचें शील असे. ही तें कालमान बदलून
कोणीकडून तरी आपली प्रधानकी कायम राखावयाची. मग शनुपक्षार्शी
संगनमत करून स्वकीयांशी बेइमान होण्याचा, किंवा बहुमताचे पराजय
सोसून 'थापडवाईक' बनण्याचा प्रसंग आला तरी चालले असें हें नवे
शील इंग्रज मुत्सद्दी वर्गात प्रस्थापित होऊं पहात आहे. लॉइड जॉर्ज

यांच्यापुढे फार भानगडीचे असे चारदोन प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत.
आयर्लडचे काय करावयाचें? अर्थात् युद्ध चाच असतां कस्टहेनशन भर-
विण्याच्या वेळीं कबूल केल्याप्रमाणें ते कोणतें तरी होमरूलचें विल पास
करून घेऊन त्याचा अंमल करणार? कीं फिरून पूर्ववत कार्सनसाहेबांच्या
विरोधाची आणि आयरिश लोकांचे एकमत न होण्याची सबब सांगून
कानावर हात ठेवणार? होमरूल देत नाहीं म्हणावे तर आयर्लडांतली
बंडाळी वाढणार व नवे जिगर दोस्त अमेरिकन रागावणार; बरें होय
म्हणावे तर कोंझरव्हेटिव्ह स्नेही रागावणार व कार्सनसाहेब मोहरा स्त-
णार. कोळशांच्या खाणी सरकारी मालकीच्या करणार कीं नाहीं? होय
म्हणावे तर कौझरव्हेटिव्ह लोक संयुक्त प्रधानमडळातनू जाणार, आणि
नाहीं म्हणावे तर कोळसा-कमिशन उलट अभिप्राय देऊन बसले असून
मजूरपक्ष उचल खाणार! वास्तविक लॉइड जर्ज हे केवळ आपल्या वर्च-
नांना जाणणारे वेडेपीर नसल्यामुळें आणि वेळ मारून नेण्याचे कसब
ल्येहैचपाळागा असल्यामुळें त्यांना या फेलांतून कांहीं तरी मार्ग सुचेलहि.
पण ''केसरचा मोड- कसा झाला हे पाहिलेच. क्या लॉइड जॉर्ज यांचा
शेंदूर कोणत्या रीतीनें उतरतो हे आतां पहावयाचे राहिलें आहे, आणि
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लोक उघडपणे९ लागले आहेत.
पण लॉइड बर्ड यांनी पारिसहून येतांनाच एक भारलेला ताईत

आत्मरक्षणाकरितां दंडांत बांधून आणला आहे. हा ताईत म्हणजेकेसर-
च्या इनसाफाचें कारस्थान. केसरची चौकशी लंडनमध्ये व्हावयाची असें
बड्या चौकडीने ठरविलें आहे. ही बातमी मुख्य प्रघानांनीं गेल्या गुरुवारी
तहावर भाषण करितांना पार्लमेंटांत फोडली. ती ऐकून सर्व इंग्लंड आन-
दानें-किंवा अद्मुतरसपूर्ण कौतुकाने असें म्हटलें असतां अधिक शोभेल-
क्षणभर हालून गेलें. मुत्सद्यांपेक्षां कोणत्याहि देशांत तमासगीर अधिक
असावयाचेच ही गोष्ट मनांत बाळगून लॉइड जॉर्ज यांनी केसरच्या इन-
साफाचा डोंबारी खेळ सुरू करण्याकरितां अशा रीतीने मुहूर्तमेढ रोवली.
त्यांना हें पक्के माहीत आहे कीं, हा खेळ सुमारें एक वर्ष टिकेल. अर्थात्
एक वर्षापर्यत प्रघानमंडळांत क्रांति घडवून आणण्याची चळवळ बंद
पडेल, निदान फारशी प्रभावी होणार नाहीं. प्रे. विल्सन आणि लॉइड जॉर्ज
हे पारिख येथें जर्मनीवर तह लादीत असतांना इकडे त्यांच्याच देशात
त्यांच्याविरुद्ध बंडाळी सुरू झाली होती; व दोघांनाहि लोकप्रियतेचें कांहीं
तरी भक्कम साधन बरोबर घेऊन जावयास पाहिजे होतें; व दोघांनी तें
नेंलेंहि-मात्र आपापल्या स्वभावानुसार. विल्सनसाहेब भाबडे आहेत व
त्यांना वेड असलें तरी तें परोपकाराचें; म्हणून त्यांनीं आपल्या पदरांत
राष्ट्रसंघाचा मसुदा बांधून नेला. लॉइड जॉर्ज पडले मुत्सद्दीर तेव्हां आपल्या
देशांतील प्रतिपक्षीयांची नजरबंदी करितां यावी म्हणून त्यांनीं केसरच्या
इनसाफाचा गुस बीजमंल ताइतांत बांधून घेतला; कारण राष्ट्रसंघाच्या
मसुद्यांच्या जोरावर इंग्लंडचे चैनी गडी संतुष्ट होऊन राहतील असें त्यांचें
मन घेईनाच. विलसनसाहेब अमेरिकेस पोचण्याच्या आधींच त्यांच्या
जडीबुटीचा निय्या गुण उडून गेला होता; लॉइड जॉर्ज यांच्या ताइताचा
दर्प अधिक प्रभावी दिसतो; तथापि केसरचा इनसाफइकडात न होईल
तर फार बरे असें चांगले बांगले इंग्रज निरनिराळ्या दृरष्टीने सुचवूलागले
आहेत. पुढील निवडणुकीस उभे न राहण्याचा विलसनसाहेबांचा बेत जाहीर
झालेला आहे; लॉइड जॉर्ज यांना निवृत्ति-मार्ग फारसा माहीत नाही.

५
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इंग्रज लोक हे जितके प्रगमनशील तितकेच पुरणमंतवादी आहेत.
इकडे प्रगतीचे पाणी त्यांच्या हनुवटीपर्यंत येऊन भिडले असतें, व इकडे
ते तोंडाने जुन्या गोष्टींचा पुरस्कार करीत असतात. केंब्रिज' युनिव्हर्सिटीत
बायका परीक्षा पास झाल्या तरी त्यांना पदवी देत नाहींत, पण इकडे
बायकांना मतदारीचा हक्क मिळून एक बायको पार्लमेंटाची सभासद म्हणून
निवडलीहि गेली! बायकांना मतदारीचा हक्क मिळेना, पण त्यापूर्वी सर्व

प्रकारच्या कचेऱ्यांतून बायका पुरुषांप्रमाणे कामधाम करीत होत्या! पाले-
मेटांत राजाला काहीएक अधिकार उरलेला नाहीं, व ' गॉड सेव्ह धि
किंग ' (राजस्तोत्र) गाइलें जात असतां एखादा पार्लमेंटचा सभासद
खुशाल बसला तरी त्याचें कोणास कांहीं करितां येत नाही; पण सर्व

कारभार राजाच्या नांवानेंच चालला पाहिजे! वर्तमानपत्रांतून तहाची
बातमी लोकांनी वाचून व तपसबघी केलेल्या मद्यप्राशनाच्या धुंदींतून लोक
शुद्धीवर येऊन कामाला लागल्यावर कांहीं दिवसांनीं जुन्या पद्धतीप्रमाणें
राजाच्या तुतारीवाल्यांनीं मोठ्या लवाजम्यानिशीं मिरवणूक काहून शहरांत
चारचवाड्यांवर तहाचा जाहिरनामा वाचून दाखवावाच लागतो. जुने लंडन
शहर व नवे लंडन शहर यांच्यांतला भेद लोपनू शेकडो वर्पे झाली तरी
अजून या दोहोंच्या दरम्यान काल्पनिक सीमेवर राजदूतांनी उभे राहून
पलीकडे दहा हातांवर उभा राहिलेल्या लॉर्ड मेयरला तुतारी वाजवून
आपल्या आगमनाची वर्दी दिली पाहिजे, त्यांनीं कोण म्हणून विचारिलें
पाहिजे, यांनी आम्ही राजदूत म्हणून सांगितलें पाहिजे, मग जुन्या काळुचे
वेंशी उघडण्याचे नाटक करण्याकरिता, रस्त्यावर आडवा लावलेला रश-
माचा दोरा तोडला पाहिजे 'व मग राजदूतांनी आत प्रवेश केला पाहिजे!
पार्लमेंटांत सभासदाच्या नांवानें निर्देश करावयाचा नाही तर त्याची निवड-
णकू करून दिलेल्या गांवाच्या किंवा पेठेच्या नांवानें करावयाचा! वडील
राजपुत्राला ' परवा ' बारिस्टर करून घेणात आले श्रीमंताच्या मुलांचा
अभ्याचा त्यांच्या शिक्षकांनीं घोकला तुरी चालतो; त्याचप्रमाणे त्यांच्या
परीक्षाहि अभ्यास केल्याशिवाय उतरतांत, हें ठीलूच आहे; पण राजपुलाला
तो '' वडे वापका बेटा '' म्हणून जर बॅरिस्टर करून घेंतां येतें तर त्याज-
कडून नेहमीच्या सरनाम्यांतील तपशील भरून घेण्याचे कां वगळता येऊ
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नये? ज्याला परीक्षा माफ त्याला प्रतिशालेख कां माफ होऊं नये? पण
नाहीं; त्यांत जुना नमुना ,वरोवेर वटला पाहिजे. मौज ही' वी, त्याप्रमाणें
सरनामा ष्टकालनांव भरून देतांना राजपुजाला आपल्या हाताने
खालील गोष्टी लिहून द्याच्या लागल्या. प्र-तुझ्या धापींचा धंदा कोणता'?
उ-माझ्या बापाचा सांगण्यासारखा धंदा नाहीं.' प्र-अतु स्वतः काय
करीत असतोस '? उ.- 'मी बेकार निरुद्योगी आहें! ' सारांश,
इतका पुराण-मतवादीपणा इतर देशांत कचितच आढळेल; आणि हे
डग्लिश लोक हिंदी लोकांना जुन्या मताच्या अभिमानाबद्दल हसणार!

पत्र नं. ८
( ता') १७ जुलै १९१९)

सुधारणा-बिलावरील सिलेक्ट कमिटीचे काम काल ( ता. १६ जुलै)
रोजी ११ वाजता जाहीर रीतीनें हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या कांमेटीरूममध्ये
सुरू झालें. सोमवारी व मंगळवारींहि कमिटी भरली होती, पण तिचे या
दोन दिवसांचे काम गुप्तपणे चालले होतें. या गुस बैठकींत कमिटीचे काम
केव्हा कसें करावे, किती साक्षीदार घ्यावे वगैरेगोष्टींचा विचार होऊन शिवाय
कमिटीचे सभासद मि. माँटेग्पूव लॉर्ड मधू.यांच्या साक्षीघेतल्या गेल्या असें
म्हणतात. कालची बैठक जाहीर होती तरी डेम्युटेशनच्या लोकांखेरीज
अवांतर एकहि प्रेक्षक हजर नव्हता व नुसती डोमुटेशनची सर्व मंडळी
हजरअऽसती तरी त्यांनाहि बसण्याइतकी नाशा मिळाली नसती! वर्तमान-
पत्रांकरितां ठेवलेल्या टेबलाचा फायदा घेण्यास तीनचार पत्रांचे बातमीदार
आले होते. परंतु दहावीस ओळींपेक्षां अधिक मजकूर कोणत्याहि वर्तमान-
पत्रांत येईल असें वाटत नाहीं. प्रेक्षकवर्गाच्या बाकांवर जागा न मिळा-
ल्यानें मी वर्तमानपत्राच्या बातमत्यीरात शिरलो होतों. माझ्या पुढच्याच
खुर्चीवर लॉर्ड सिडनहेंमसाहेबांची स्वारी विराजमान झाली होती. त्यांना
अध्यक्षांच्या उजव्या रागेत ' लास्ट ' नंबर मिळाल। होत?. उजव्या हाताला
मीळेपूसाहेब, डाव्या हाताला लॉर्ड सिंह, एका बाजूस -अगेळीने तीन हू-सेक्रेटरी, दुसऱ्या बाजूस a*aाँटेग्पूसाहेबांचे हस्तक रीज-वेनेट अशा प्रभाव-
ळींत अध्यक्ष लॉर्ड सेलने हे वसले होते.
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काल पहिली साक्ष सर जेम्स मेस्टन यांची झाली. त्यांनी प्रथम बिलां-
तील पाचचार कलमांत हिंदुस्थानसरकारास काय सुधारणा हव्या तें सांगि-
तल्यावर, अध्यक्षांच्या विनंतीवरून प्रांतिक व्यवस्थेत राखून ठेवलेल्या
खात्यांची व देऊन टाकलेल्या खात्यांची पिशवी वेगवेगळी कां असावी
याचे त्यांनी सरकारी दृष्टीने विस्तृत विवेचन केलें. साक्षीच्या सुरुवातीस
त्यांनीं असें सांगितलें होतें कीं, २० आगष्टच्या जाहिरनाम्याचें घोरण,
मीटग्रचेल्म्सफर्ड यांची योजन व हल्लीचे बिल या सर्व गोष्टी हिंदुस्थान-
सरकारास पूर्णपणे संमत असून त्यांना पिछेहाटीचें धोरण स्वीकारावयाचें
नाहीं. पण ही विधाने औपचारिक होतीं. कारण बिलातील ४,६,८,९.२७ इतक्या कलमांत त्यांनीं ज्या सुधारणा सुचविल्या
त्यांचें धोरण कृपणपणाचें होतें. तथापि उलट तपासणीत त्यांनीं बरींच
उदारपणाचीं मते कबूल केली. काल ऑर्मसबी गोअर, बेनेट व रजि या
तिघांनीं केलेली उलटतपासणी संपली. बाकीच्यांच्या उलटतपासणीस
सोमवारी प्रारंभ व्हावयाचा आहे. हिंदुस्थानांत गेल्या दहा वर्षात फारच
फरक पडला आहे, व तीस वर्षांपूर्वीचे हिंदुस्थान तेंच आजचे हिंदुस्थान
काय असा समहि पडतो, राष्ट्रीयत्त्वाची भावना व राजकीय सत्तेची आवड
अगदीं खालच्या लोकांपर्यत भिनली आहे, उत्तरहिंदुस्थानांत जाताच्या
भांडणाचा प्रश्न नाही, व स्वराज्याचे अधिकार दिल्याने ब्राह्मणांविरुद्ध
ब्राह्मणेतर उडून नवीन भाडणे उपस्थित होतील असें आपणास वाटत नाही,
असें सर जेम्स मेस्टन यांनी आपल्या उलटतपासणीत सांगितलें. केसरीचच्या
वाचकांस या सर्व जबान्या कळण्याची उत्कंठा असेल; पण आक्टोबरपयत
त्या सरकारी रीत्या प्रसिद्ध होऊं शकत नाहींत. जाबाच्या घे कमिटीचा रियो-
र्टह एकदमच आक्टोबरमध्यें प्रसिद्ध होईल असा अंदाज आहे.

इंग्रज लोकांना हिंदुस्थामाविषयीं पार्लमेंटांत काय वाटाघाट चालली
आहे याची दादहि नाहीं व ती असावी की कां? त्यांचे स्वतःचे प्रश्नच
त्यांना पुरून उरण्यासारखे पुष्कळ व भष्टी महत्त्वाचे आहेत. जर्मन कायसर.
चा खटला लडनमध्यें.चालावा की नाहीं, यावर एफ आठवडाभर वर्तमान-
पत्रांतून एकसारखा वाद चालू असून त्याचा निष्कर्ष नकारार्थी निघाल्यासा-
रखा दिसतो. टाइहसपासून तो डेली हेरळपर्यत एकाहि पत्राने कायसरल
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लंडन येथें आणण्यास संमति न दिल्याने मुख्य प्रघान लॉईड सें यांनीतिजोरीच्या गुप्त कध्यांतून जो हिरा म्हणून काढला ती गारगोटी ठरून ते
जवळ जवळ मूर्खाच्या मालिकेत ओढले जात आहेत. आपखेर' पद कायम
ठेवण्याचा हा डाव फुकट गेल्यंस्कृळे त्यांना दुसरें --कग्हीं तरी कारस्थान
उभारावे लागणार. दगडी कोळसा तोकांर्य,की या दगडी कोळसाच्या
वादांत प्रधानमंडळ ढासळून पडण्याच्या बेतांत आलें होतें; पण बानेर लॉ
यांनी सामोपचराचें धोरण स्वीकारल्यामुळें तूर्त तो प्रसंग टळलासा दिसतो.
आयर्लडच्या प्रश्नावर लॉर्ड मॅकडोनेल यांनी वाद उकरून काढला, त्यांत
आयर्ड्यमधील सर्व पक्षास अप्रिय असा १९१४ चा होमरूल थेंक्टट रद्द

करून त्याच्या जागी एखादी सर्वसंमत अशी व वसाहतींच्या स्वराज्याच्या
घाटाची योजना पुढें आणण्याचा प्रधानमंडळाचा विचार आहे असे लॉर्ड
चेंन्सेलर यांनी जाहीर केलें. पण हें आश्वासन रिकाम्या डव्याप्रमाणें पोकळ
वाजत होतें, खणखणत नव्हतें. आयरिश होमरूल म्हणजे वानराची जखम;
सगळ्या वानरानी येताजाता खुशाल चिवडावी!

इंग्रज लोक सनदशीर चळवळीचे मोठे भोक्ते आहेत याबद्दल वाद
नाहीं. पण निराशेचा प्रसंग स्वतः त्यांच्यावर आला असतां त्यांनाहि आपण
काय बोलतों, काय करतो याचे भान रहात नाही. पार्लमेंट हेंच साम्राज्यां-
तील सर्वाधिकाराचें स्थान आहे. जी काय सुधारणा व्हावी अगर न व्हावी
असें कोणास वाटत असेल ती त्यानें पार्लमेंटकडून हवी तशी करवून
घ्यावी हाच राजमार्ग, हाच सनदशीरपणा. पण आज निदान तीन लोक
तीन तऱ्हेने हा राजमार्ग सोडून आडरानात शिरू पाहत आहेत. सिनफे-
नरेआयरिश लोक इकडे पार्लमेंटातील जागा अडवून बसले असून तिकडे
प्रजासत्ताक राज्य स्थापीत आहेत. मजूर-पक्ष इकडे पार्लमेंटांत बहुमत
होण्याची खटपट करीत असून तिकडे संपाच्या साधनाने आपलें कार्य
साधू पहात आहे. तिसरे उदाहरण म्हटलें म्हणजे सर एडवर्ड कार्सनयांचें.
ते इकडे पार्लमेंटचे सभासद असून ब्रिटिश पार्लमेंटचे वर्चस्व आयर्लडवर
कायम राहावें असा आग्रह धरीत आहेत, पण ल्याच पार्लमेंटने दहुमतानें
रीतसर मंजूर केलेले कायदे अमलांत येतील तर आपण ते मोडूं व सशस्त्र-
प्रतिकार करूं अशी धमकी घालीत आहेत!!
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ता. १२ जुलै रोजीं बेलफास्ट येथें अलूस्टरवाल्यांनी एक प्रचंड सभा
भरविली होली, व तींत कार्सनसाहेबांनीं आयरिश क्याथोलिकांनामनसोक्त
शिव्या देऊन बंड करण्याची धमकी घातली. सुमारें सवादोनशे वर्षांपूर्वी
बॉईन नदीच्या कांठीं प्रॉटेस्टंट इंग्रजी सैन्याने क्याथोलिक आयरिश बंड-
वाल्यांवर जो मोठा जय मिळविला त्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी या दिवशीं
अलटरवाले अशीच सभा भरवीत असतात. शिवाजी वअफझलखान यांच्या
युद्धाविषयी खुली चर्चा करणें हिंदुस्थानांत निषिद्ध आहे. पण संभाजीच्या
मृत्यूच्या सालीं प्रॉटेस्टंट व क्याथोलिक यांच्या दरम्यान आयलंडांत
झालेल्या युद्धाची चर्चा इकडे खुशाल हवी तशी करितां येते; येवढेंच
नव्हे तर प्रटेट लोकांना क्याथॉलिक लोकांचा धर्मगुरु जो पोप त्याची
प्रतिमा चवाड्यावर जाळण्यांत येते. अशा अपमानामुळे मने चेतलीं न
जाण्याइतके आयरिश लोक निगरगट्ट आहेत म्हणावे तर तसेंहि नाहीं,
कारण अत्याचारांची खाई आयर्लडमध्ये रात्रंदिवस पेटलेलीच आहे. असें
असतां दारूने भरलेल्या तळघरांत जळती मशाल टाकण्याच्या अपराचा-
बद्दल सर एडवर्ड कार्सन यांच्यावर सरकार खटला करीत नाही! आणि
याच कार्सनसाहेबांनी टिळकांचा मुकदमा चालू असतां चिरोलसाहबोचे
वकी--- या नात्याने टिळकांवर कसकसे तोंड टाकले हें केसरीच्या वाचकांस
स्मरत असेलच कार्सनसाहेबांना कायदा लागतो की नाहीं असा एका
सभासदाने पार्लमेंटांत प्रश्न केला. पण बोनर लॉ यांनीं त्याला केवळ धर-
सोडीचे उत्तर दिलें.

चालू आठवड्यांत ब्रिटिश कॉग्रेसकमिटी व इंडियापल यांजविष-
यांच्या वादास थोडेसे तोंड लागलें हें सांगण्यास आनंद वाटतो. रीहीय
सभेच्या पैशाने विलायतेत चाललेली चळवळ त्या सभेच्या ठरावांना अनु-
सरून चालावी ही गोष्ट आधळ्यासहि दिरुण्यासारखी आहे-. पण राष्ट्रीथ

सभा म्हणजे ' आम्ही ' असा व्यक्तिनिष्ठ अभिमान कित्येक जुन्या
खोडांच्या मनांतून नाहीसा होत नसल्यामुळे या साध्या सरळ गोष्टीचा
प्रकाकण्ष्ट्यंद्यया डोक्यांत पडण्यास बराच वेळ लागला; आणि हा प्रकाश
आपल्या डोक्यांत पडूं नये म्हणून कित्येकांनीं अजूनहि आईल्या विवेक-
बुद्धीच्या खिडक्या घट्ट लाख घेतल्या आहेत. पण पडद्यानी प्रकाश आत
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न येऊ दिला तरी कोंबड्याच्या आरवण्याचा आवाज त्यांना अडवून
धरता येत नाहीं. नेमस्त लोकांना हिंदुस्थानामध्ये राष्ट्रीय सभेच्या नांवाचा
विटाळ सोसत नसला तरी विलायतेंतील कोंग्रेसकमिटी आपल्या हातीं
ठेवण्याचा लोभ कां सुटत नाहीं, किंबहुना तेवढ्यापुरता काँग्रेसच्या
नांवाचा विटाळहि मालू नये असें त्यांच्या मनाने कां घ्यावे समजत नाही.
खुद्द तर विल्यम वेडरबर्न, ह्यस्त, कॉटन ही मंडळी आज हयात असती
तरी ब्रिटिश कॉग्रेसकमिटीच्या धोरणाविषयीचा बिकट प्रश्न त्यांच्यापुढे
आलाच असता, व काँग्रेसचे धोरण तरी संभाळावे किंवा कमिटीने नांव
तरी बदलावे यांतून कोणता तरी एक मार्ग त्यांनीं ताबडतोब पत्करला
असता. वास्तविक त्यांच्याबद्दल हिंदुस्थानांतील लोकांच्या मनांत किती
तरी आदर होता व तो सकारणहि होता, कारण त्यांनीं आमच्याकरितां
परिश्रम केले, स्वकीयांचा उपहास सहन केला व पदराला खारहि लावून
घेतला. तथापि अशांनाहि टाळता आला नसता असा हा प्रश्न महत्वाचा
आहे, पण त्यांच्या पथ्यातून राष्ट्रीय सभेतील पुढाऱ्यांर्शी फार तर बरोबरी-
च्या नात्याने वागण्याचा ज्यांचा अधिकार त्यांनीं ब्रिटिश कॉग्रेसकमिटी
आपल्या हातीं ठेवून तिच्याकडून कॉग्रेसचा उपमर्द करण्याची हाव धरावी
हें विपरीत नव्हे काय? गतवर्षी मुंबईस जादा काँग्रेस भरली तेव्हांच
आपणापुढे वाटून ठेवलेला बेबनाव येथील कॉग्रेसकमिटीस दिसून आला
असला पाहिजे. पुढें दिलीच्या सभेत हा बेबनाव विकोपास जाऊन ब्रिटिश
काँग्रेसने राष्ट्रीय सभेच्या अधिकाऱ्यांना विचारल्याशिवाय नवीन साला-
करितां कोणतीहि पैशाची जबाबदारी पतकरूं नये असें कमिटीस हारेने कळ-
विसगौतहि आलें होतें. अर्थात कमिटी यापूर्वीच जागे होऊन आपल्या
ठिकाणी पोक्त विचार करून आपला निकाल राष्ट्रीय सभेस कळवावयास
पाहिजे होता. तें तर राहिलेंच, पण खुद्द केघुटेशन येथें आल्यावर
प्रथल्याशी हुजत घालण्यापर्यंत कमिटीने मजल नेली.

पण या आठवड्यांत ' इड्रिया ' पत्राच्या कारणानें हा वाद नेटाला
लागून पत्राच्या डायरेक्टरांनीं व ब्रिटिश काँग्रेसकमिटीने असा ठद्दाव केला
कीं, इंडिया पत्राच्या संप्रादकांनीं पंत्राचे धोरण राष्ट्रीयसभेच्या ठरावाप्रमाणें
ठेवले पाहिजे व त्यांचें समर्थन केलें पाहिजे. ही गोर्ष्ट संपादक मि. पस्कोक
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यांस मान्य होण्यासारखी नसल्याने त्यांना अथातच राजीनामा द्यावा लाग-
णार. असो. गतवर्षी राष्ट्रीय सभेकडून ठराविक हुंडी न आल्यामुळे येत्या
डिसेंबरच्यापुढें इंडियापत्र चालविण्यास कमिटीच्या हातीं पैसा नाहीं,
या गोष्टी लक्षांत घेऊन जरूर तर सर्व प्रकारे इंडियापत्राची जबाबदारी
संभाळण्यास आम्ही तयार आहो असें केयुटेशनच्या वतीने पत्राच्या डाय-
रेक्टर बोर्डास कळविण्यांत आलें. बोर्डास ही गोष्ट इष्टच होती. अखेर
गेल्या सोमवारी बोर्डाची व केयुटेशनची सभा भरून तीत असा ठराव
करण्यांत आला कीं, पोलाकसाहेबांस कॉग्रेसच्या घोरणाप्रमाणें पत्रांत लिहि-
ण्याबद्दल फिरून निक्षून सांगण्यांत यावें. त्याप्रमाणें मंगळवारी त्यांना
सांगण्यांत आलें, तेव्हां त्यांनीं डायरेक्टर यांजकडे आपला राजीनामा
दिला व ता. २४ जुलैपासून डेप्युटेशनने इंडिया पत्र आपल्या हातीं घेऊन
तें चालवावें असें ठरलें.

इतकें झालें तरी मि. पोलाक यांच्या मनातील आढी गेलेली नसून
त्यांनीं लॉर्ड कघूइड यांच्या करवी फिरून हा प्रश्न ब्रिटिश काँग्रेसकमिटी-
पुढें विचाराकरितां काढावा असें योजिले ओह, व या प्रश्नाचा कायमचा
निकाल येत्या शुक्रवारच्या सभेत लागेल असा अदमास आहे. कॉग्रेस व
लंडन येथील ब्रिटिश काँग्रेसकमिटी यांचा खरा संबंध काय आहे हें न
कळण्याइतके लॉर्ड कड, मि. पोलाक किंवा त्यांचे नेमस्त पक्षा-
तील स्नेही अप्रबुद्ध आहेत असें नाहीं; शिवाय असेहि ऐकण्यांत आहे कीं
मुंबईच्या नेमस्ताग्रणींनीं जुन्या काँग्रेसफडापैकी दहावीस हजार रुपये विला-
येतेस पाठविले असून पोलाकसाहेबांच्या संपादकत्वाखाली लंडन येथें एक
नेमस्त पक्षाचे पत्र वेगळे काढण्याचे त्यांनी ठरविलेंहि आहे. परंतु इंडिया
पत्र हाती आहे तें कसें तरी करून घालवू देऊं नये व राष्ट्रीय सभेस
त्याचा फायदा प्रस्तुतच्या बिलाची चळवळ संपत मिळू देऊं नये येव-
ख्याकरिताच हा सर्व वाममार्गाचा खटाटोप चालू असावा. पण तो
खटाटोप यापुढें सिद्धीस जण्याचा फारसासंभव आहे असें वाटत नाहीं.

ब्रिटिश काँग्रेसकमिटीची घटना नियमबद्ध नाहीं. काँग्रेस जन्स्त्यास्ती
लंडन येथें इंडियन रिफॉर्म असोसिएशन नांवाची संस्था लॉर्ड रिपन
यांचा उदार धोरणास पुष्टि देण्याकरितां स्थापण्यांत आली. पुढें काँग्रेस
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जन्मास आल्यावर या सभेने ब्रिटिश कोंग्रेसकमिटी हें नांव धारण केलें.
या सभेचे चालकत्व आरंभापासून आतापर्यत ह्यस्त, वेडरबर्न, कॉटन,
डिग्बी, हरवर्ट रॉबर्टस्, डॉ. क्लार्क वगैरे इंग्रज लोकांच्या हाती होतें; पैकी
शेवटच्या दोघांखेरीज बाकी सर्व स्मृतिशेष झाले आहेत. हरबर्ट रॉबर्टस्
हे लॉर्ड ज्यइड आल्यापासून हिंदुस्थानच्या चळवळींत लक्ष घालण्याचे
त्यांनीं सोडून दिलें. येऊन जाऊन डॉ. हार्क हे एकटेच काय ते उरले
असून ते अजूनहि लक्ष घालतात. पण तेहि आतां वृद्ध झाले आहेतच.
तेव्हां यापुढें ब्रिटिश काँग्रेसकमिटीचे काय करावे हा येथील लोकांसहि
प्रश्नच होता. शिवाय यापुढें विलायतेतील चळवळ हिंदी लोकानी आपल्या
जबाबदारीवरच केली पाहिजे, इंग्रजांच्या ओंजळीने पाणी पिण्याचे त्यांनीं
सोडून द्यावे, असें नवीन मत येथें इंग्रज लोकांतहि प्रचलित झालें आहे.
वाटल्यास स्थानिक इंग्रज मित्रमंडळींची एक सभा स्थापावी व तिची
सल्लामसलत घ्यावी. पण सर्व विधायक सत्ता' आपल्या हातीं ठेऊन हिंदी
लोकानी स्वत: पुढें होऊन राष्ट्रीय सभेच्या नांवानें चळवळीचे काम केलें
पाहिजे, व यापुढें झाला तर अशा कामाचाच कांहीं परिणाम होईल असें
येथें सर्व लोक म्हणतात. जुन्या इंग्रज पुढाऱ्यांच्या कामाबद्दल योग्य ती
कृतज्ञता बाळगून यापुढील कामाच्या जबाबदारीपासून त्यांना मोकळे
करणें हें हिंदी पुढाऱ्यांचे काम आहे. इंग्रज लोकांनी तरी आपलें काम
.काय म्हणून व किती दिवस संभाळावे? तात्पर्य दोन टोकानी बोगदा
पोखरतांना पोखरणारे एकमेकांस मध्येंच भेटावे व बोगदा तयार होऊन
डोंगरांतून नवीन मार्ग निर्माण व्हावा, त्याप्रमाणें एकीकडून हिंदी लोकांचे
विचार व दुसरीकडून लंडन येथील इंग्रज मित्रांचे विचार यांची एक-
वाक्यता होऊन इंग्लंडच्या राजधानींतील हिंदी चळवळीचे काम यापुढे
हिंदी लोकांनी चालवावें व जरूर तेथें इंग्रजांची फक्त मदत घ्यावी असें
धोरण प्रस्थापित झाल्यासारखे दिसते. हिंदुस्थानांतील चळवळीच्या मानानें
विलायर्तेतील चळवळ फारच कमी महत्वाची आहे; तथापि लोह जरूरीचे
काम असून तें अंगावर घेण्यास विशेष योग्यतेचे हिंदी गृहस्थ मिळाले
पाहिजेत; ते कसे मिळूवावे हा रौष्ट्रीय सभेपुढे एकदोन वर्षें मोठाच प्रश्न

होऊन राहील असें वाटतें.
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० पत्र नं. ९
( ता. २४ जुलै १९१९)

गेल्या शनिवारी इंग्लंडभर विजयोत्सव ऊर्फ शाततोत्सव झाला. सर्व
प्रकारची चैनबाजी व दिमाखाचे देखावे चोवीस तास चालू होते. नुसत्या
गर्दींनंच शेकडो लोक जखमी झाले. देशांत उत्सवाबरोबर दंगे झाल्याचेंहि
वर्तमान आलें आहे. लटन ( १०) येथें दंग्याबरोबर आगी लागून
लाखों रुपयांचे नुकसान झालें. दिवस नेमका ठरवून सरकारी हुकुमानें
आनंदोत्सव व सण करणें ही गोष्ट कष्टसाध्य असते. तहावर सह्या झाल्याची
बातमी आली त्या दिवशीं लोकांत जो अंतःस्कूतींचा उमाळा होता तो
शनवारच्या उत्सवांत दिसून आला नाही असें तज्ज्ञ लोक म्हणतात.
सुटी दिली, मिरवणूक काढली व दारूकाम सोडले म्हणजे लाज सोडून,
रस्त्यांतून नाचणारे हजारों लोक मिळतात. पण विचारी इंग्रजांच्या तोंडा-
वर गंभीरपणाच होता. याचे कारण देशांत खरी शांतता नसून कांहीं तरी
संकट वाढून ठेवले आहे असें त्यांचें मन त्यांना सांगत आहे. मजूरपक्ष
दिवसानुदिवस चढाई करण्याच्या बेतांत आहे वु या पक्षाचा पाडाव करून
त्याचे दात, आपल्या हातीं सत्ता आहे तवरच, पाडून मोकळे व्हावें असें
अधिकारीपक्षास वाटूं लागलें आहे. अशी कजाची उभय पक्षी तयारी
आहे. कोळशाच्या खाणीतून आजवर संपत्ति बाहेर निघाली तितकी
कोळशाच्या भांडणाच्या पार्थी खट्ट्यांत जाते कीं काय अशी भीति वाटते.
खाणींतील मजुरांच्या संपास प्रारंभ झाला आहे. युद्धाच्या वेळीं कर्ज

मिळाले तितके जय झाल्यावर मिळाले नाहीं. दोन सवादोनशे कोंटि
पौडांची मागणी होती त्यापैकीं खरें नवे कर्ज असें पन्नाससाठ कोटीच
मिळाले बाकीचे काम सरकारांत मुदतीच्या हुंड्यांवर भागवीत वसावे
लागणार! तात्पर्य, आम्ही हिंदुस्थानातील गरीब, परावलंबी लोक आमच्या
मानानें दुखी व धनाडच स्वतंत्र इंग्लंडचे लोक त्यांच्या मानानेकदुःखी!

सुधारणा-बिलाच्या वाटाघाटीचे काम सिलेक्ट कमिटीपुढें सोमवार,
मंगळवार, बुधवार असे तीन दिवस चालले. सोमवारी व मंगळवारी सर
केसमेस्टन यांची उलैटतपासणी झाली ती पाहण्यास अँग्लो-इंडियन
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ं??ं?ं???अधिकारी बरेचसे आले होते.. सर मायकेल ओडवायर, सर क्लॉड हिल,
सर क्रॅक काय, मि. लरेन्स वगैरे बरीच मंडळी आमच्याबरोबर बाकांवर
बसली होती. तुरुंगांत घालणारे, तुरुंगांत जाणारे, राजकीय राव, रंक येथें
एकाच मापाने मोजले जातात. सर क्लॉड हिल ज्या बाकावर निमे टकले
होते ते वर्तमानपत्रांच्या बातमीदारांकरितां राखून ठेवले होतें. म्हणून
कमिटीचा गोरा कारकून त्यांना म्हणूं लागला 'येवून उठा'; तेव्हां 'सर
जेम्स मेस्टन यांच्यानंतर माझी साक्ष व्हावयाची आहे ना' असें हिलसाहे-
बास सांगावे लागलें. अर्थात् इतकें सांगितल्यावर बहुमानाची जागा दुख-
रीकडे मिळाली हैं सांगावयास नको. असो; सर जेम्स मेस्टन हे कमिटी-
पुढें येणाऱ्या साक्षीदारांपैकीं सर्वात महत्वाचे. साक्षीदार. तेव्हां त्यांची साक्ष

तीन दिवस चालावी यांत आश्चर्य नाहीं. मुख्य तपासणी कमिटीचे चेअर-
मन यांनी केली. बाकी सर्वानी केली ती उलटतपासणीच म्हणावयाची.
पैकी खरी तपासणी अशी तिघांनीच केली. हे तिघे म्हणजे, लॉर्ड इसलिं-
गटन, लॉर्ड सिंह व मि. माटेखू पण यांच्या तपासणीचा सारांश सांग-
ण्यापूर्वी बाकीच्यांबद्दल दोन शब्द सांगणे बरें.

कॅप्पटन ऑर्मसबीगोर हे तरुण आहेत व तरतरीत दिसतात. हे पुढें-
मागें एखाद्या प्रांताचे गव्हर्नर होण्याचा संभव आहे; कारण ते एका
लॉर्डाचे मुलगे व दुसऱ्या एका लॉर्डाचे जावई आहेत. यांनी दोनतीनच
प्रश्न विचारले; त्यांत अमुक एका बाजूस झोक असा दिसून आला नाहीं,
पण ते मेंटेमूसाहेवाचे मित्र आहेत. मि. बेनेट यांचे प्रश्न थोडे पण उप-
युक्त होते. हिंदुस्थानांत सर्व वर्गापर्यंत राष्ट्रीयत्वाची भावना भिनली आहे,
वगैरे उदारपणाचे उद्गार मेस्टनसाहेबांच्या तोंडून निघण्यास यांचेच प्रश्न

कारणीभूत झाले. वेनेटसाहेब मोंटेमूत्ताहेबांना मदत करणारे आहेत.
रीससाहेबांच्या अंगीं म्हातारपणाचे वाचालत्वादि सर्व गुण आले आहेत.
यामुळे त्यांचे प्रश्न पायांत पाय अडखळून पडत व साक्षीदारापर्यंत पोचत
नसत. '' ही सुद्धा वरिष्ठ खूरकार, प्रांतिक सरकार यांच्या अधिकारांच्या
गुंतागुंतीमुळे संयुक्तपणा भासला .तरी द्विदळस्वरूपाचीच पद्धती चालू
करण्यास हरकत नाहीं; आणि नवीन अधिकार लोकांस मिळणर असले
तरी त्यामुळें अब्राह्मणांच्या मनांत ब्राह्मणांविषयी, ' निदान उत्तराईदुस्था-
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नात तरी, मत्सर उत्पन्न होईलअसें नाहीं'' ही कपली मते त्यांनी मेस्टन
.साहेबांच्या तोंडून काढली. हेहि माँटे:युसाहेबांचे सहाय्यकर्तेच आहेत.
रीससाहबोस पाहण्यापूर्वी त्यांच्या पार्लमेंटांतील प्र-मोत्तरावरून त्यांच्या
मूर्तीची जी कल्पना मीं केली होती तीच त्यांच्या हालचाली, भाषणाची
ढब, दातांच्या कवळींतून निघणारे 'शकारत्व' वगैरे पाहून खरी ठरली!
मि. बेनस्पूर हे तीन दिवस हजरच नव्हते. पण ते असते तरी त्यांनीं
कांहीं मुद्याचे प्रश्न विचारले असते असें वाटत माहीं. बिलाने देऊं केलें
त्याहून अधिक देण्यासंबंधाचा प्रश्न विचारणारा कोणी या कमिटींत असला
तर तो येवढाच गृहस्थ आहे. मात्र त्यांच्यामागे कामे फार व त्यांचा या
विषयाचा अभ्यास मुळींच नाहीं. ते मॉडेपूसाहेबांचे नसले तरी सुधारणांचे
सहाय्यकर्ते आद्र्रेत, व त्यांनीं कमिटीच्या रिपोर्टास उदारमतवादी अशी
मतभेदपत्रिका अखेर न लिहिली तर त्याचें कारण त्यांच्या मनापेक्षा
त्यांचें अज्ञान असें घेऊन चालण्यास हरकत नाहीं. सर हेनरी केक हे दुसरे
एक म्हातारेबुवा आहेत. विषयाच्या माहितीइतकेंच यांचें प्रश्नचातुर्य
आहे! पण त्यांनीं जे चार प्रश्न विचारले त्यांत त्यांचा झोक मौटेखूसाहे-
बस्कवा विरुद्ध दिसला! डवूक ऑफ नॉर्दबर्लद: हे पोरसवदा डक्कू आहेत
येवढें सांगितले म्हणजे निराळें बोलावयास नको. साक्षीक्षरांस त्यांच्या.
कडून त्रास होण्याची भीति नको. लॉर्ड क्रध्र उलटतपासणीच्या वेळीं हज-
रच नव्हते. पण ते माँटेग्यूसाहेबांचे सहाय्यकर्ते आहेत. लॉर्ड मिडलटन
हे विरुद्ध आहेत, पण त्यांनीं फारसे प्रश्न विचारले नाहींत, यावरून
त्यांचा विरोध कमिटीचे काम संपण्यापूर्वी वितळून जाण्याचा संभव आहे
असेंवाटतें.'लॉर्ड इसलिंगटन यांनी द्विदळपद्धतीविरुद्ध कटाक्ष ठेऊन प्रश्न विचा-
रले. त्यांना एकंदर विषयाची थोडीशी माहिती दिसते. लार्ड सिंह यांना
उलटतपासणी हा तळहाताचा मळ आहे हें सांगावयास नको. त्यांनीं सुटसु-
टीत व मार्मिक प्रश्न विचारून कमिटींत आपले तेज पाडलें. माँटेग्युसाहे-
यांचे वकील या नात्याने त्यांनी चांगली कामगिरी केली. त्यांच्या प्रश्नांचा
सारा झोके असा होता की, '' विलांत संयुक्त -योजनेपक्षों थोडे कमी
अधिकार देण्यास आम्हास कारण होतें असें नाहीं, पण थोडेसे कमी
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दिले गेले आहेत खरें; पण एवढ्यावर संतुष्ट रहावयाचें सोडून फिरून
आणखी कमी करूं कां पाहता? बिनसरकारी लोक अधिक मागण्याचा.
आग्रह धरणार नाहीत हीच कृपा कां समजत नाहीं? त्यांना बिल पसंत
असलें तरी दिलीसरकारच्या पीछेहाटीच्या धोरणावर ते नाराज आहेत.''
माँटेग्युसाहेबांनी माल सर्वात अधीक कळकळीने उलटतपासणी केली
'' चेल्म्सफर्डसाहेब व मी दोघांनी मिळून जी सुधारणांची योजना तयार
केली तत्पूर्वी स्थानिक सरकारची मते घेतली होती व हिंदुस्थानसरकारच्या
कार्यकारी मंडळी संयुक्त योजनेस संमति दिली होती; असें असतां
स्थानिक सरकारांच्या मतांचे निमित्त करून व्हॉइसरायसाहेबानीं माघार
घ्यावी व माझे पाय तोडावे हा विश्वासघात आहे. कोणाच्या तरी चिथा-
वणीमुळे हा मागून सुचलेला विचार आहे. खास संयुक्त योजनेवरील
प्रतिकृळ टीकेमुळेच जर मत बदलावे असें हिंदुस्थानसरकारास वाटलें
म्हणावे तर बिनसरकारी टीकाकारांनीं या योजनेत वरिष्ट सरकारांस अधि-
कार नाहींत म्हणून जी टीका केली ती जमेस घरून मूळ योजनेपेक्षा
अधिक देण्याची उदारपणाची बुद्धी त्यांना कां झाली नाही? प्रतिकूल
टीका दोन विरुद्ध दिशांनी झाल्या; मग त्यांतली कृपणपणाची टीका
तेवढीच तुम्हांला आवडली याचा अर्थ उघड आहे! '' अशा अर्थाच्या
प्रश्नांनीं माँटेमुसाहेबांनी मेस्ठनसाहेबांना झोडले व त्यांना बरेंच वेळां
निरुत्तर केलें. हिंदुस्थानसरकारचा विश्वासघात त्यांच्या मनाला बराच
लागला असें दिसलें.

संर्वाच्या अखेरीस लॉर्ड सिडनहॅम यांनी उलटतपासणी केली. त्यांनीं
सुटसुटीत असे दहावीस प्रश्न खडाखड विचारले. पण मेस्टनसाहेबांनीं
काहीची उत्तरे त्यांच्याविरुद्ध दिली व कांहींसंबंधानें कानांवर हात ठेवले.
खिडनहॅमसाहेबांचा व माटेमुसाहेबांचा उभा दावा दिसतो. मेस्टनसाहे-
वाच्या तपासणीच्या वेळीं महालेहून येणाऱ्या ब्राह्मणेतर डेखुटेशनच्या
बाबतीत तर त्यांची सर्वादेखत खडाजंगी उडाली. सिडनहॅम.म्हणाले,
''तुम्ही परवा अमुक बख्येला;'' मटिग्यु म्हणाले, ''मी तसें बोललो नाश.''
अब्राझण लोक गरीब नसते तर त्यांनीं पैसे जमा करून आणखी स्टेखु-
टेशनें पाठविली असतीं हें मेस्टमच्या तोंडून काढण्याचा सिडनहॅमसाहे-
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बांचा इरादा होता हें त्यांचें आत्मगत भाषण समजून स्वेटन गप बसले,
पण माँटेग्यु मध्ये पडून त्यांनी मेस्टनसाहेबांकडून वदविलें कीं, '' या-
बद्दल मला कांहीं माहिती नाही. मला काय विचारता? '' सिडनहॅम-
साहेबांनी प्रथम अशा झोकाचे प्रश्न विचारले कीं, प्रधान, कायदे कौन्सिलें
व मतदार या सर्वावर त्यांच्या स्वप्रींहि आली नसेल अशी जबाबदारी
टाकली जात आहे, व सेंड कमिटी वगैरे सबघाने तरी सरकारचे म्हणणेंच
तडीस लागेल असा नियम नाहीं; पण थोड्या वेळाने त्यांनीं उलट
खाऊन प्रश्न केला की, समंजस हिंदी लोकांना तुम्ही घालता इतकी बघने
कशीं आवडतील? तात्पर्य प्रगति करूं नका व बंधनेंहि घालू नका असें
म्हणण्याचा त्यांचा सर्व हक होता.

मंगळवारी दोन प्रहरी हिलसाहेबांची साक्ष झाली. त्यांनीं आपला
लेखी जबाब वाचून दाखविल्यावर माँटेग्युसाहेबांच्या उलटतपासणीत
सांगितलें कीं, स्थानिक सरकारचा खण्या पूर्वी घेऊनच मटे चेम्सफर्ड
योजना तयार करण्यांत आली होती. स्थानिक सरकारची योजना, दिली
सरकारची योजना व मोंचेम्सफर्ड योजना यापैकी तिसरीच लोकाना सर्वात
अधीक पसंत पडेल. त्यांच्या लक्षींत इतर विशेष महत्वाचे कांहीं
निघाले नाही.

काल बुधवारी लॉर्ड साऊथबरो यांची साक्ष झाली. त्यांच्या सर्व

जवानीचा मिळून झोक हा होता कीं, '' मतदारसंघ बनविले गेले ते
प्रांतिक सरकारच्या संमतीनेच नव्हे तर प्रावर त्यांच्या मूळ एवनांप्रशा!?
बनविले गेले. नाहीं म्हणावयास मद्राससरकारान दुराग्रहाने प्रातिगतिक
धोरण स्वीकारले असून आपल्या इलाख्यांत हजार लोकसंख्येस एक मद्य-

दार याहून अधिक मतदार मिळणार नाहींत असें प्रतिपादण्यास सुरवात
केली होती. पण आम्ही समजूत थालून त्यांना उशीच थोडेसे वठणीवर
ओणले त्यांतच अब्राह्मणांच्या दुराग्रहाची तेथें भर पडली. ते आमच्या
पुढें येऊन साक्ष देतचना! शेवटी ही आमच्या न्यायबुद्धीस योग्य
वाटच्या त्या घूचनाकरून मोकळे झालो .हिंदु मुसलणनाचा लखनौस करार
झाला तो फारच फार महत्त्वाचा आहे. तो नसता झाला तर आम्हांस
काय रिपोर्ट करावा हेंच कळले नसतें. असे असतां हिंदुस्थानसरकारानें
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पाहून मला वाईट वाटलें. ब्राह्मणांविरुद्ध अब्राह्मण ही चळवळ मद्रास
व कचित् मुंबई यांखेरीज बाहेर कोठेंहि नाही. वास्तविक अब्राह्मशाच्या
बाजूस मतदारसंघांत प्रचंड बहुमत असतां फिरून आमच्या रक्षणाची
कांहीं तजवीज करा असें ते म्हणतात तेव्हां त्यांचें रक्षण कराव तरी कोट.
वर व काय म्हणून? ब्राह्मण लोक श्रीमंत नाहींत फक्त विद्वान व बुद्धि.
मान आहेत. ब्राह्मणेतरांनीं ब्राह्मणांच्या नांवानें चळवळ न करतां सार्व-
जनिक कामकाजांत व नवीन मतदारीचा उत्तम उपयोग करण्यांत यापुढें
आपलें लक्ष घालावे हेंच बरें.'' लॉर्ड साऊथवरो यांची अपुरी तपासणी
येत्या सोमवारी संपेल

परवा कमिटीच्या कामास सुरवात होण्यापूर्वी लॉर्ड सेलबोर्न यांनी
डेम्युटेशनच्या लोकांस उद्देशून असें सांगितलें कीं, या कमिटीचे खरें
स्वरूप लक्षांत न येऊन निरनिराळ्या डेप्युटेशनांनी आपल्या लेखी टाच-
णांत बिलाखेरीज अवांतर गोष्टी लिहिल्या आहेत, पण हा पुरावा जमेस
धरण्यांत येणार नाहीं. कमिटी दहावीस नेमके प्रश्न काढणार असून त्याला
दिलेली संक्षित उत्तरे हाच पुरावा मानला जाऊन त्यांना धरूनच तोंडी
जवानी घेतली जाईल. शिवाय वेळ फार थोडा असल्यामुळे विशेष प्राति-
निधिक स्वरूपाचे असे थोडकेसे साक्षीदार घेण्यांत येतील. हिंडझानची
सर्वसाधारण राजकीय स्थिति, हा कमिटीचा विषय नव्हे' इतकेंच नाहीं
तर हिंदुस्थानास कोणती राजकीय घटना चांगली होईल हाहि कमिटीपुढें
विषयं नाहीं; तर साक्षीदारांनीं बिलांत सुधारणा काय कराव्या, हें प्रत्यक्ष

शब्दांनी सांगावे एवढीच आमची अपेक्षा आहे. काँग्रेसच्या डेप्पुटेशनमा-
र्फत सादर झालेल्या लेखी जवानींत सर्वसाधारण स्वरूपाची प्रस्तावना

आहे स्वरी, तरी पण त्याशिवाय बिलांत कलमवार सुचविलेल्या दुरुस्त्या
हा एक स्वतंत्र भाग आहे. त्यामु लार्ड सेलवोर्न यांच्या नियमाप्रमाणे
ही जबानी टाकाऊ ठरणार नही तथापि, नावडतीचे मीठ ० अळणी
हें आपण पाहतोंच! शेडक वेळाची सबब म्हणजे, लोकमतदर्शक थोडे
साक्षीदार घेण्याची प्रस्तावना हें उघड आहे. कोणाचे किती साक्षीदार
घेणार हें बहुधा उद्या कमिटीच्या सेक्रेटरीकडून आम्हांस कळेल. प्रथम
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सरकारी साक्षीदार, मग बिनसरकारी साक्षीदार, मग मागसलेल्यांचे साक्षी-
दार व शेवटीं राष्ट्रीय सभा व होमरूल लीग अशी परंपरा लावली
गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. इकडे पाहावे तो वेळ थोडा म्हणून घाई,
इकडे पहावे तो सर्वांना आपापले म्हणणें सांगण्याची संधि देऊं हें आश्वा-
सन, व इकडे पाहावे तो आमचे छापील जबाब कमिटीकडे पाठवून
आठदहा दिवस झाल्यावर फिरून प्रश्नोत्तरांची तयारी, आणि कोणत्या
डेखुटेशनचे किती साक्षीदार घेणार याची माहितीहि देण्यांत येत नाहीं.
याला काय म्हणावे?

या आठवड्यापासून ' इंडिया ' पत्र कॉग्रेसच्या पक्षाचे झालें. आतां
त्याच्याविषयी पैशाची कायमची तरतूद व संपादकीय व्यवस्था लवकरच
करावी लागेल. इंडियापत्राचा संपादक हिंदी असावा ही कल्पना जुनी,
बऱ्याच दिवसांची आहे. यापुढें तरी ती कल्पना फलदूप होते कां पहावे
येथील ब्रिटिश कॉग्रेसकमिटी नियमबद्ध नाहीं. हें मीं मागील पत्रांत लिहि-
हेंच होते. ही गोष्ट खुद्द ब्रिटिश कमिटीच्या लक्षांत येऊन या आठवड्यांत
तिची घटना कटी असावी याविषयी डेम्युटेशनची पोटकमिटी व बि.
कॉ. कमिटीची पोटकमिटी यांनी एकत्र बसून चर्चा केली असून, लवकरच
हा विषय कमिटापुढे मांडण्यांत येईल व तिच्या संमतीने घटना कायम
झाल्यास त्याप्रमाणें येत्या डिसेंबरांत राष्ट्रीय सभेपुढे ती घटना मंजूर कर-
ण्यास ठेवण्यांत येईल. ' इंडिया ' पत्रासबघाने मि.. पोलाक यांच्या खट.
पटीनें पुनः उलटे पालटें होतें कीं काय असें वाटत होते, पण झालें हे
अयोग्य झालें येवढें पत्राच्या रूपाने डायरेक्टरांपुढें मांडून ते स्वस्थ बसले
असें वाटतें.

हिंदुस्थानांत 'इंग्लिशमन' पत्राने टिळकांच्या प्रकृतीसंबंधानें निराधार
विपरीत बातमी पसरून फारच गोंधळ उडवून दिला, असें दिसतेंवास्तविक
टिळक हिंडते फिरते असतां व सभास जातूअसता येथील कोणा बातमी-
दाराने झस्के तरी असली बातमी तिकडं कुशी पाठवावी हें कळत नाहीं.
टिळकांबरोबर डॉ. नाक्षर यांच्या आजाराची जी बातमी त्याच बातमी-
दाराने पाठविली हा मात्र खरी होती. कारण डॉ. नायर काळजाच्या
विकाराने बरेच आजारी होते व या आठवड्यांत ते वारलेहि. त्यांचा पर-
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देशांत एकाएकी असा अंत झाला हें शोचनीय होय. असो. पण टिळ-
काच्या बातमीसंबंवानें यत्किंचितहि आधार नव्हता. अर्थात ता. २४
जूनच्या केसरींतील या विषयावरील स्कृट वाचून सर्व मंडळींना खूप करम-
शुक झाली. टिळक हे कोणत्या ' ब्रॉडस्टेअर्स गांवीं मेंदूच्या विकाराने
आजरी होते ' याचा आम्ही कसून शोध चालविला आहे व शोध लाग-
त्यास तुम्हांस कळवू!

पत्र नं. १
( ता. ३० जुलै १९१९)

सिलेक्ट कमिटीचे काम या आठवड्यांत साडेसात तास झाले. आतांप-
येत कमिटीच्या जाहीर बैठका सहा झाल्या त्यांत सहा साक्षीदार तपासले
गेले. पैकी लॉर्ड साउथबरोसुद्धा तीन सरकारी व बिनसरकारी होते, सहा
दिवसांपैकी पहिले अडीच दिवस सर जेम्स मेस्टन यांनी एकट्यांनी घेतले
सबंध दीड दिवस लॉर्ड साउथवरो यांनी घेतला. उरल्या दीड दिवसांत
तीन साक्षीदार लोकांतर्फेचे झाले. यावरून बिनअधिकाऱ्यांची बोळवण
थोडक्यांत होत आहे असें दिसून येईल. हें झटपट निकालाचे प्रमाण
दिवसानुदिवस वाढेल असा अदमास आहे. कोणत्याहि सभेचे काम प्रथम
संथपणानें चालते, मागाहून घाई सुरू होते; पहिल्यावक्त्यांना भरपूरवेळ
मिळतो, मागाहून येणारांना अध्यक्ष चिमटे घेतात. तसाच प्रकार याहि
कमिटीचा चालला आहे.

द्विसण्यांत थाट न्यायकोर्टाचा आहे. साक्षीदारांचा कोण मान त्याला
येताजाता आभारप्रदर्शनाचा आहेर! शिवाय प्रत्येक सभासद आपले प्रश्न

विचारून झाले म्हणजे आभार मानतो ते वेगळेच. लागू प्रश्न कोणता,
गैरलागू कोणता, याची जाणीव आपणास आहे हें दाखविण्याची अध्यक्ष

खबरदारी घेतात. अमुक प्रश्न मला विचारणें योग्य आहे काय? तुम्ही
भाग पाडाल तरच उत्तर देईल असें एकादा साक्षीदार अध्यक्षांना काकू-
ळतीनें विचारतो. तेव्हां अध्यक्ष जरागृमूर्तीच्या आविर्भावानें मध्ये पडतात
व स्वारी भरून खालच्या गड्याला माती चारणाऱ्या 'पैलवानाचा पंचांनी
निषेध करावा तसा करून साक्षीदाराचा बचावकरितात. प्रश्न न समजलासा

६.
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वाटला तर विशद करूं देण्याघेण्याला परवानगी देतात. कोणी साक्षीदार
सरकारावर तुटून पडबसा वाटला तर अध्यक्ष सरकाराची बाजू संभाळ-
ण्यास तत्पर असतात गुंतागुंतीचे प्रश्न विचारू देत नाहींत. तार्त्ग्य, सर्व

बाजूंनी न्यायकोर्टाचें काम चालू आहे असें भासते. हें स्वरूप खरें असतें
तर जें लोकांचे म्हणणें सरकारने खोडून काढलें नाहीं तें सरकारच्यागळ्यांत
बांधले जाण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. पण तेवढे मात्र होण्याचा संभव
नाहीं!

खर जेम्स मेस्टन दिसण्यांत धिमे आणि बुद्धीने मोठे चलाख आहेत.
प्रश्न संपण्याचा अवकाश कीं लगेच त्यांचें उत्तर ठेवलेले व तेहि समर्पक.
मनांत लोकपक्षाबद्दल किती तरी अनादर पण बोलण्यांत एक शव्दहि
वावगा नाही. हिंदुस्थानसरकारच्या तर्फेचे ते साक्षीदार, पण कांहीं बावतींत
त्यांनीं सरळ कबुल्या दिल्या व आपण आग्रही नाही असेंभासविलें. मोटे-
मुसाहेब हिंदुस्थानसरकारच्या योजनेला उद्देशून बोलावयाचें असतां
'तुमची योजना ' असे सर जेम्स मंस्टन यांना प्रायः म्हणत; व आपण
भलत्याला भलतं म्हटलें अशी आठवण झाल्यासारखें दाखवून मुद्दाम चूक
सुधारीत! पण परस्परांच्या मनांत काय होतें हें परस्पर तेचसे काय पण
लोकहि जाणत होते. सर हड हिल यांच्या साक्षीत मनोरंजक असा भाग
फारसा नव्हता. एकंदरीनें पाहता झालेल्या पुराव्यांवरून हिंदुस्थानसरका-
रव्या विरुद्ध बाजू गेली व माँटेग्पूसाहेबांनी कुस्ती जिंकली असें सर्व प्रेक्ष-

काचे मत झालें आहे. बिलापेक्षां आणखी कांहीं अधिक द्यावयाचे मनांत
आल्यास मोटपूशारबांना मार्ग मोकळा झाला आहे. पण ते देण्यक्ति बुद्धी
त्यांना झाली तर मोकळ्या मार्गाचा उपयोग!

लॉर्ड साउथबरो याची तपासणी पुष्कळच कसून झाली. त्यांनीं आपल्या
रिपोर्टाच्या विषयाचा अभ्यास परीक्षेकरितां चांगलाच केला होता. प्रश्नाचें
उत्तर देण्याला ते बराच वेळ घेत व उत्तर द्यावयाचे तेंहि शब्द घोळणे-
ळून देत पुष्कळ प्रेक्षकांना त्यांचले सा कंटाळवाणी वाटली. पण मोट.
ग्यस्राहेबांना ती फारच उपयुक्त अशी. झाली. स्वत्यांनी दिंदुस्थानसरकारावर
उघड उघड हत्यारे उपसले होतें एका अर्थाने तो हलानसून त्यांचास्वतः-
चा बचावच होता कारण साउथवरो-कमिटीने केलेल्या सर्व सूचना मत-
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???????????????????????दारीचा किचकट प्रश्नांवर फिरून चौकशीचा घोळ घालण्याचा डाव हिंदु-

स्थानसरकारानें योजला असल्यामुळें त्यांना आपली सर्व मेहनत फुकट
जाण्याची भीति वाटत होती. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर या प्रश्नांचा बहुतेक
फडशा त्यांनी आपल्या साक्षींत पाडला. स्त्रियांना मत देण्याच्या व इतर
एक दोन प्रश्नांत त्यांनीं दिसण्यांत अनुदार मतवादित्व पत्करले होतें; पण
ना. शास्त्री व सुखेंबाबू यांचा आपणास पाठिंबा होता असें सांगून ते
मोकळे झाले

बाबु सुरेंद्रनाथ यांची साक्ष डळमळीत झाली. ते मोंडरेट पक्षाचे अध्यर्यु
.स्वत: लंडनास आलेले म्हणून त्यांच्या मंडळीचा नाइलाज झाला; नाही
तर त्यांना बाजूला बसवून तरुण योद्ध्यांना पुढें ढकलावे असेंच त्यांच्याहि
लोकांना वाटत होतें असें म्हणतात. नेमस्त पक्षाचे चार पुढारी साक्षीदार
होण्यास लायक, एवढंच नव्हे, पण साक्ष द्यायला उत्सुक. हे चार म्हणजे
सुरेंद्र. शास्त्री, समर्थ व चिंतामणी; व a*aाँठ्येपूसाहेबांना पूर्ण अखत्यारी
असती तर या चारहि स्नेह्यांच्या साक्षी घेण्याची त्यांनीं तजवीज केली
असती पण नेस्मतांप्रमाणें इतर आणखी घरींच डेम्युटेशनें आली असून
प्रत्येकांत अनेक सभासद; आणि कामेटीच्या मध्यांतून ओढा कोणीकडेहि
असला तरी जनाच्या दृष्टीने एक नियम सर्वोत्त सारखा लागू करण्या-
शिवाय गत्यंतर नाहीं. तेव्हांनेमस्तांतर्फे असाएकचसाक्षीदारध्यावा लागला
व तेहि वरील कारणाकरितां सुखेबाबू पण माझी अशी पक्की खातरी आहे
कीं उपरिनिर्दिष्ट तिघांचाहि अखेर कोणत्याना कोणत्या तरी रीतीनें समा-
चेक करण्यांत येईल!

मि. बेन सू यांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना सुरेंद्रबाबू म्हणाले.,
''आमच्या नेमस्त संस्था पुष्कळ असून वाटेल त्याला त्यांचेंसभासद होता
येतें. '' मॉडरटे कॉन्फरन्ससबंधी मात्र त्यांनीं तें विधान केलें नाहीं.
''तुमच्या बाजूला आज किती लोक आहेत'' या प्रश्नास त्यांनीं '' आजीहू
बरेचसे लोक आमच्या पक्षास आहेत-पण पुढें पुष्कळच येऊन मिळणार;
बंगाल्यांतील बहुतेक विचारी लोक आमच्या मताचे मोंडरेट आहेत ''असें
उत्तर दिलें. '' तुमच्या?आणि राष्ट्रीय शब्देच्या मनांत स्वरा फरकूकाय
आहे? '' या प्रश्नास त्यांनीं उत्तर दिलें की '' तपशीलांत फारसा फरक
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नाहीं, पण दृष्टींत फरक आहे. आम्हाला ही योजना प्रथमपासून मान्य
होती व राष्ट्रीय सभेची सूत्रे आपल्या हाती यावी अशी इच्छा ज्यांना झाली
त्यांनी या योजनेचा प्रथमपासून धिःकार चालविला, व आतां ते हळूहळू
आमच्या मताला येऊन मिळत आहेत.'' हा टोला त्यांतल्या त्यांत बेझंट-
बाईवर विशेष होता. तें लक्षांत येऊन स्पूरसाहेब म्हणाले, '' नेमस्त व
राष्ट्रीय यापैकी कोण कोणाकडे अधिक झुकत आहे हें ठरविणे कठीण
दिसते '' या टीकेचा रोख सुरेंद्रचाबूविरुद्ध होता. तरी पण ते म्हणाले
''छे:, छे:, आम्ही त्यांच्याकडे ओढले जात नसून तेच आमच्याकडे ओढले
जात आहेत.'' पण बिलाबद्दल तुमचे काय म्हणणें आहे असें विचारता
त्यांनीं आपलें स्वरे स्वरूप प्रगट केलें. ते म्हणाले '' आम्हाला हिंदुस्थान-
सरकारच्या कारभारांत थोडीशी सत्ता मिळाली तर हवी आहे खरी, पण
मौ-ये-योजनेप्रमाणे सुधारणा झाल्या आणि मग ही सत्ता आम्हाला न
मिळाली तरी चालेल; आम्ही खूप आहों.''

बेझंटबाईची साक्ष मनोरंजक झाली. या वयातही बाई इतक्या परिश्रम-
पूर्वककमिटापुढेयेण्याचा उद्योग करिते वहिंदुस्थान आपला देश अशा भाव-
ने साक्षदेते हें पाहून कौतुकच नव्हे पणआदरहि वाटला. बेझंटबाईचीयेथें
झालेलीं बहुतेक भाषणे चांगली सणसणीत असून त्यांत आक्षेप घेण्या-
सारखे फारसे कांहीं नव्हतें. हिंदुस्थानांतील भांडणें त्या येथें फारर्शी पुढें
आर्णीत नाहींत त्यांच्या जुन्या ओळखीचा फायदा या दृष्टीने हिंदुस्था-
नाला ही बराच होत आहे. पण कारण नसतांहि पक्षपात दाखविण्याची
त्यांची हातोटी अप्रतिम आहे. वास्तविक नेमस्त लोक बाईना थारा देत
नाहींत हें प्रसिद्ध आहे पण आपण व नेमस्त पक्ष एक आज्ञे असें भास-
विण्याकरितां असंबद्धता खुान्यय वगैरे दोष रेया पत्करतात. ना. शास्त्री

व ना गोखले यांचा एखाद्या ठिकाणी तरी उगीच आधार दाखविल्या-
शिवाय त्यांचें एकहि व्याख्यान फुकट ह्यात नाहीं. गरीब लोक आम्ही

अस अमक्याचे अमुक अमुकचॅअसे श्रीमतार्शी नाते जोड्ययाकरिता
सागत असतात त्यांतलाच हा प्रकार' आहे. त्यांनी आपल्या साक्षींतहि
कारण नसता वरचेवर सुरेंद्रनाथ यांच्यासारखीच माझी मते आहेत '' असे
अनेक वेळां बोलून दाखविले पण ही गोष्ट विलक्षण वाटूं नये म्हणून-
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कांग्रेसचेंहि नांव एक वेळां घेतलें. वास्तविक नांव घेण्यांत एरवी कांहीं
फारसें नाहीं. पण त्यानें मनाची दिशा दिसते!

कॅष्टन ऑर्मसवी गोर यांनी त्यांना शेवटी एक प्रश्न सहज म्हणून
टाकला. ते म्हणाले '' तुमच्या मागें कितीसे लोक आहेत? तुमची
होमरूल लीग ही कोणती? '' या प्रश्नास वाईनी उत्तर दिलें तें असें-
'' टिळकांचा स्त्रराज्यसंघ व माझा संघ फराजच वेगवेगळे होते.
कारण आमचा व्यक्तिशः द्वेष करणारांचा निरनिराळ्या संघांत समावेश
करितां यावा. मी हिंदी लोकांची स्थिति सुधारण्याची खटपट अनेक बाजूंनी
करिते. इतर लोक ही गोष्ट माझ्याइतकी करीत नाहीत म्हणून व्यक्तिशः
मला अनुसरणारे फार व म्हणून माझ्या चळवळींत माझें व्यक्तित्व दिसून
येतें. मद्रास-संवाची मीं संस्थापक; पण गांधीच्या चळवळीमुळे मीं
अप्रिय झाले; मुंबईच्या रंगेल संघवाल्यांनीं मला शिष्टमंडळांत न धाड-
ण्याचें ठरविलें व मला तर यावयाचे होतें म्हणून त्याकरिता मी माझा
नवा संघ निर्माण केला. '' या उत्तरातील गुणदोष बाईच्या इतर बऱ्याच
प्रश्नास लागू होते त्यांचा दोष असा कीं, उत्तरे प्रश्नांच्या मानानें बेसुमार
पाल्हाळिक अशी दिसत. पण गुण हा कीं, बाईंना थोडेच प्रश्न विचारा-
वयाचे असा सभासदांचा जो कट होतासा दिसला त्याचा मोड वाईनी
या पाल्हाळिक उत्तरांनींच केला. प्रश्न विचारणाराचे काम संपले असले
तरी बा काम शिलकच अस्त्रे. प्रश्नांची सबब पुढें करून त्यारसरक्त-
रावर जी टाकी सुरू करीत ती आतां संपणार तरी केव्हा असें सभासदांस
होऊन ते चुळबूळ करावयास लागत. पण बाईमाणूस इंग्लंडांत विजयी
असतें. तें बोलत असतां त्याला थांबविणे हा सामाजिक गुन्हा आहेना १

बाईहि मनांत म्हणाल्या, ' तुम्ही विचारीत नाही कां? नका विचारू
तरीहि मीं सांगते घ्या! व असे करून त्यांनीं सरकारी धोरणावि-
रुद्ध टीकेचे भेंडोळेच्या भेंडोळे आपल्या तरळ जिव्हेनें अनेक वेळां लघु-
लेखकांच्या चोपडींत घुसडून दिलें.

रामस्वामी अय्यर यांची साक्ष. चांगली झाली, त्यांची तडातड बोल-
ण्याची हातोटी, मुद्याल्न न सोडण्याचे वकीली धोरण, मर्म समजून घाव
घालण्याची तत्परता, विचारांचा विशदपणा, विषयाचा अभ्यास, निर्भीड व
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निर्भयपणाची स्पष्टोक्ति याचा परिणाम कमिटीच्या मनावर झाल्याशिवाय
राहिला नसेल. ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर या मुद्यावर त्यांनीं अशी खरपूस साक्ष-

दिली कीं लॉर्ड सिडनहॅम यांनी त्या मुद्यावर एकहि प्रश्न विचारण्याचें
घाडस केले नाही. ''देशी संस्थानांत अशासुधारणा घडून कां येत नाहींत''
असा अडचणीचा प्रश्न करण्यांत आला असतां 'ब्रिटिश सरकारचे घोरणहि
त्याबद्दल अंशतः जबाबदार आहे ' हें खरें उत्तर त्यांनीं ठासून दिलें.
लगेच मठेदुसाहेब व चेअरमन यांच्यांत खलबत होऊन '' हें मत निरा-
घार आहे व असलें हे स्त निषेधाशिवाय हिंदी राजेरजवाड्यांच्या काना-
वर जाणें योग्य नाहीं '' असें त्यांना जाहीर रीतीनें सांगण्यांत आलें.
'' युद्ध सुरू झाल्यावर वादग्रस्त प्रश्न काढावयाचे नाहीत असें असतां
तुम्ही स्वराज्यसंघ काढलात ना ?'' या लार्ड सिडेनहॅमी प्रश्नास '' आपला
उपदेश सरकाराने स्वतः तरी कुठे पाळला? '' असा त्यांनीं जबाब दिला.
' हिंदुस्थानसरकारच्या कारभारांत तुम्हाला थोडासासत्तांश तरी कां हवा? पू

असा प्रश्न त्यांना एकाने केला असतां सुरेंद्रबाबूप्रमाणें मिळमिळीत उत्तर
न देता ते म्हणाले '' एरवी २० आगष्टचा जाहीरनामा सार्थच होत
नाहीं '' हें उत्तर नुसते वकीली बाण्याच्या दृष्टीने उत्तम आहे इतकेंच
नव्हे तर सर्वस्वी खरें आहे. प्रांतिक सरकारासंबंधानें जाहीरनाम्यांत एक
अक्षरहि नाही सरसकट हिंदुस्थानच्या राज्याधिकाराचा असला एकच;
त्यांत उल्लेख आहे ' प्रांतापुरतें काय ते बोला ' ही भाषा पुढें ' मली-
नाथी ' टीकेत सुरू झाली!

राष्ट्रीय सभेच्या डेप्युटेशनतर्फे साक्षीदार बहुधा पुढील आठवड्यांत
घेतला जाईल असें वाटतें. राष्ट्रीय सभेतर्फे कमीत कमी दोन साक्षीदार
तरी घेतले जावे असें कमिटीस लिहिण्यांत आलें आहे त्याचें काय होते'
पहावे तसें झाल्यास ना. पटेल, व दिवाण माधवराव हे साक्ष देतील
असा अदमास आहे कमिटीच्या प्रश्नांची उत्तरे व तत्पूर्वी सविस्तर खलिता
पाठविण्यांत आलाच आहे नेमस्ताप्रमाथे कमिटीहि राष्ट्रीय सभेवर नारा-
जच दिस') अधिक द्या म्हणणारा पापी हें ठरलेलेच आहे. असो. राष्ट्रीय

सभेला जो नियम लावत्ययाचा तोच इतरांनाहि लावला पाहिजे ही एक
प्रकारची अडचण होऊन राहिली आहे. तथापि तीतनू कमिटीस मार्ग:
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सुचणार नाही असेंच कांही म्हणवत नाही. कारण क्री बन्हं-अरसे ऐकत
कीं 'प्रातिनिघिक नसले तरी स्वतंत्र विचाराचे व. अनुभवशीर -४ असें एक
नवीन सदर निर्माण करून त्यांत गष्ट्रीय सभेखेरीज इतर शिष्टमंडळांतील
कांहीं सभासद ढकलनू त्यांस शेवटी साक्षीला बोलवावयात्रे आहे. पहावे
काय होते ते.

राष्ट्रीय सभेच्या डेव्हेशनचे काम इतर भीतीने घरे चालले आहे.
बिनसरकारी सभासद गारुरन त्यांस या प्रश्नाची हौस उत्पन्न करण्याचें
मुख्य काम सुरू आहे. गेल्या मंगळवारी सायंकाळी पार्लमेंटांतील 'कमिटी
रूम नं. ७' मध्यें सभा भरविण्यांत आली होती. भि. थॉर्न व मि. ओग्रेडी
या पार्लमेंटरी सभासदांनी आपल्या सहीने निमंत्रणपत्रिका काढली होती.
सभेस मजूग्पक्षाचे पण सरकारच्या ऋणानुबंधाचे सभासद व अन्नखात्याचे
एक माजी उपप्रधान मि. हाईल, तसेच मि. जॅक जोन्स व इतर कांहीं
लोक आले होते. आणखी कांहीं प्रमुख सभासद यावयाचे होते. पण याच
वेळीं खालीं हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये रशियाचे प्रश्नांवर कडाक्याचा वाद
सुरू असल्यामुळें त्यांना येतां आलें नाही. अध्यक्षस्थानी मि. हिंडमन हे
होते. प्रथम टिळकानी बिलाचा विषय व हिंदुस्थानची परिस्थिति समजा-
वून सांगितल्यावर हाईल, जोन्स, डॉ. क्लार्क, पटेल, खापर्डे, दिवाण
माधवराव वगैऽची लहान लहान भाषर्णे झाली. आम्हास हिंदुस्थानच्या
स्थितीविषयी शान नाहीं, पण समजून घेण्याची आमची उस्कृष्टुऊ इच्छा
आहे, व विल पुढे येईल तेव्हां होईल ती मदत आम्ही करूं अशा अर्थाचे
उहुएर मि. हाईल यांनी काढले. पार्लमेंटच्या सभागृहांत आणखीहि
कांहीं सभा व भोजनाचे प्रसंग घडवून आणण्याचा विचार आहे. ब्रिटिश
काँग्रेसकमिटीतर्फे मि. बर्नार्ड हाउटन स्वतः, मि. हिंडमन, मि. रामसे
मॅकडोनाल्ड या गृहस्थांनी कमिटीपुढें साक्षी देण्यास जावे अशाविषयी
खटपट चालू आहे. साध्य होईल तें खरें. ब्रिटिश काँग्रेसकमिटीची घटना
बहुधा मुक्रर झाली असून 'इंडिया' पत्राची कायम व्यवस्था काय असावी
याची वाटाघाट सुरू आहे. अर्थातू यंदाच्या राष्ट्रीय सभेपुढेंन्नसर्व प्रश्न

ठेबून तिची संमति मिठाल्यावरच कोणत्याहि व्यवस्थेस कायमपणा येणार,
पण सर्वसंमत अशी व्यवस्था होण्याचा बराच संभव आहे.
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????????????????????????????????हिंदी स्वराव्यसंघातर्फे साक्ष द्यावयाची ती टिळक देणार असून कभि-
टीच्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनीं कमिटीकडे रवाना केली आहेत. त्यांची साक्ष
बहुधा येत्या आठवड्यांत होईल. परकं सायंकाळी टिळकांना मटर-
साहेबाना इंडियाऑफिसमध्ये भेटण्यास बोलाविले होतें. उभयतांचे
संभाषण अर्धा तास झालें. त्यांत पंजाबातील स्थिति,, सुधारणांचे
बिल, राष्ट्रीय सभेच्या मागण्या वगैरे विक्रय आले होते. अर्थात् कोण
काय बोलले याची माहिती नाहीं; तथापि? पंजाबसंबंधानें पुढील आठ-
वड्यापर्यंत कांहीं तरी निश्चित सरकारी धोरण ठरून जाहीर होईल असा
अदमास आहे, आणि पुढील आठवड्यांत माँटेग्मूसोहबार्शी टिळकांची
फिरून एक वेळ गांठ पडेल असेहि वाटतें.

पत्र नं. ११
ता. ७ आगष्ट १९१९)

चालू आठवड्यांत आम्ही जुने घर सोडून दुसऱ्या एका बिऱ्हाडीं राहा-
वयास आलों आह. आमचा नवा पत्ता '' नं. ६० टालबटरोड बेअवॉटर
डणू २ '' असा आहे.

या आठवड्यांत सिलेक्ट कमिटीचे काम मंगळवारी व बुधवारी मिळून
अवघे सहा तास झालें. तेवड्यांत सुमारें पांच साक्षीदार संपावेण्यांत आले.
ताज्या देमात सरकारतर्फेच्या सक्षिदारांवर पुष्कळसा वेळ घालवून आतां
लोकपक्षाच्या साक्षीचे काम कमिटी चटश्राद्धाप्रमाणें तडकाफडकी उठून
घेत आहे! प्रथम ना. पटेल यांची साक्ष सुमारें तीन तास झाली. पैकी
दीड तास त्यांनी स्वतःच्या भाषणासच घेतला. राष्ट्रीय सभेने कमिटीच्या
प्रश्नास उत्तरे पाठविली होती. त्यापूर्वी एक सविस्तर समर्पक मेमोरेंडमहि
पाठविण्यांत आले होतें; तथापि प्रश्नोत्तरांशिवाय साक्षीदारास आणखी
कांहीं सांगावयाचे आहे काय असा सवाल. अध्यक्षाँर्नी करण्याचा प्रघात
वात्तच्यामुळें फिरून कांहीं गोष्टी सांगाच्या लागतात. त्याचा फायदा घेऊन
पटेल यांनी अनेक हकीकती सांगितल्या व बिलावर टीका केलीआधी राष्ट्रीय
समा नावडती, त्यांतून ऽपुढेच हे स्वभावतःच थोडे '' भांडल्यासारखे ''
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--र--आर.-----------. .-.--.---.. .---,.---..ग--न्--.-ग्:?ःव्र-------बोलतात. त्यांतूनाचे राष्ट्रीय सभेचे म्हणणें ऑरोरनें- -मांडलेचाकेटरं

कसूर होऊं नये, अशा बुद्धीने ते ठासून,'बोळले त्यांतच त्यांनीं इत्तर हम-
रूल लीग, मॉडरेट कॉन्फरन्स वगैरेंचा लेख केला. याशुळें कमिटीच्यो
खोलींत थोडासा मिरच्यांची पूड उधळदयासाररुखा प्रकार झाला. .किं
कोणासच आली नाहीं; पण बऱ्याच लोकांना. उसका लागला पटेल पुरली
वास्तविक खऱ्या त्याच गोष्टी सांगितल्या. प्रा।तेक स्वराव्याच्यात्ममार्गणीचा
इतिहास कसा घडला, अमुक वर्षात स्वराज्य पूर्णपणे मिळावे अशी मर्यादा
मूळ कोणी सुचविली, तिचे समर्थन आपल्या भाषणांत कोणी कसें केलें,
मौटेखूसाहेवाचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यापासून दुही कोणत्या धोरणावर झाली,
मुंबईच्या जादा राष्ट्रीय सभेपुढे दिलीची सभा फक्त कोणत्या बाबतीत
कोणत्या कारणानें गेली हेंच त्यांनीं सांगितलें. व तेंहि सांगण्याचे कारण
इतकेंच की, पुढें जाणें ही चुक व मागें राहणे हाच स्वरा शहाणपणा,
असा आक्षेप राष्ट्रीय सभेवर असल्याचें प्रसिद्धच होतें म्हणून खरा प्रकार
कमिटीस समजून सांगणे जरूर होतें. आतां याच गोष्टी उलट साक्षींत
सवालाख जबाब, अशा रीतीनें आल्या असत्या तर पटेल यांचें काम अधिक
खोपे व कमी अप्रिय झालें असतें. पण राष्ट्रीयपक्षाच्या साक्षीदारांख
फारसे प्रश्न विचारण्याचा मान द्यावयाचा नाहीं असा बऱ्याच सभासदांचा
वेत असल्याची गुणगुण कानी आली होती. यामुळे पटेल यांना प्रश्नांची
वाट पाहणे सुरक्षित वाटलें नाहीं. पटेल यांच्या साक्षीचा सारांश इंडिया-
पलांत आला आहे आणि मेममैडम वप्रश्नोत्तरें हीहि प्रसिद्ध झार्ली आहेत.
त्यावरून राष्ट्रीय सभेची मागणी डेश्वटेशननें ना. पटेल यांच्या द्वारे किती
पद्धतशीर व समर्पक रीतीनें कमिटीपुढें मांडली हें केसरीच्या वाचकांच्या
लक्षांत येईलच मला इतकेंच सांगणे जरूर वाटतें कीं, या मागणीला
कमिटी मान्यता देवो अगर न देवो, राष्ट्रीय सभेचे म्हणणें जसेच्या तसे,
.रतिभर कसूर न होतां, कमिटीच्या सभासदांना कळविण्यांत आलें, येवढें
समाधान मानण्यास भरपूर जागा आहे.

त्यानंतर दिवाण माधवराव याची साक्ष घेण्यांत आली. त्यांनीं आपलें
म्हणणें कमिटीस वाचून दाखविले. त्यांत मुख्य विषय प्रांतिक स्वराज्याचा
होता. प्रांतिक स्वराज्य चालविण्याची पाहता गैर, वडोदे या संस्थानांच्या
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कासिद्ध कळेआहे -२ऽ-जारकारजेक,नसलें तरी थोडेबहुत प्रमाणावर तें तेथें असते. कारण कारभार करणारे
लोक तद्देशीय असल्यामुळें त्याना प्रजाजनांच्या गरजा चांगल्या कळतात
ब्रिटिश मुलखात तसेंहोत नाही. कारण कारभारी परकीय असतात; तथापि
देशी संस्थानातनूहि जबाबदारीचे स्वराज्य असणें इष्ट आहे, व त्याची
थोडीबहुत पूर्वतयारी कित्येक संस्थानांतून होऊन राहिलेली आहे. संस्था-
नातून ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर किंवा हिंदुमुसलमान असले तंट्याचे प्रश्न ब्रिटिश
मुलखापेक्षां कमी उपस्थित होतात. सिव्हिल सर्व्हट लोकांचे कर्तव्य संपले,
त्यांनीं आतां हिंदी लोकांच्या हार्ती कारभार दिला पाहिजे, हिंदी लोक
स्वराज्यास पूर्णपणे पात्र आहेत, संस्थनांत सुधारणा सिव्हिल सर्व्दंटांशिवा-
यहि होतात, जातीजातीतील द्वेषाचा बाऊ हेच लोक विशेष करतात, इत्यादि
विषय त्यांच्या साक्षींत मुख्यतः होते.

दिवाणसाहेबांचा पोक्त देखावा, संथपणा, त्यांच्यावाचनाचा भारदस्त-
पणा व विषयाचे महत्व यांच्या योगानें ऐकणारावर ग्रह चांगला झाला.
सिव्हिल सर्व्हट लोकांवरील त्यांची टीका ऐकत असतां कमिटीच्या अनेक
सभासदांना कानांत तापले तेल ओतल्यासारखे दुःख झाल्याचें त्यांच्या
चेहऱ्यावरून दिसत होतें. त्याचा वचपा त्यांनीं दुसरे दिवशीं दिवाणसाहे-
वाच्या उलटतपासणीत काढला. बहुतेक सभासदांनी त्यांच्यावर तरवार
उपसली होती अध्यक्षांनी त्यांना वारंवार बजावले कॉ, तुम्ही सांगतइहें
तुमचे व्यक्तिशः मत आहे व तें आम्हांस मान्य नाही हें तुम्हास आतांच
स्पष्ट सांगणे जरूर आहे सर हेनरी केक यांनी तर त्यांचा फक्त हुंकारयुक्त
धिक्कार करून एकदोन प्रश्नानंतर या साक्षादीरास मी अधिक कांहीं
विचारू इच्छित नाहीं असें साफ सांगितलें. दुसऱ्या एकदोघांनी त्यांना
फार छेडून सिव्हिल कईट लोकांबद्दल तुम्ही असे वेअदूकारक उद्धार कसे
काढले १ अजून तरी त्यांत कांहीं फिरवाफिरवीचे शब्द घाला, तुम्हाला
संधि देत असें रागरागावून आग्रहानें गित; तेव्हां ते म्हणाले, '' मी
म्हटलेंतें जामान्यतः खरें आहे, व सिबिल सर्व्हट लोकांबद्दल माझा आदर
आहे, पण सुधारणांचा -ह्या वाद उपस्थित झाल्यापासून कांहीं न देण्याच्या
बुद्धीने त्यांनीं इकडील लोकांस गैरवाका समजावून देण्याचा प्रयत्न चाल-
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विला आहे एवढ्यापुरताच माझा निषेध आहे, त्याचा अपमान करण्याची.
माझी बुद्धि नाहीं, व तसा माझ्या शब्दांचा अर्थ होत असेल, तर मला
त्याबद्दल दिलगिरी वाटते. '' लॉर्ड सिडनहॅम यांनी म्हैसुरातील प्रेस-
अक्टासंबंधी कांहीं प्रश्न त्यांना विचारले, तेव्हां स्वतःपुरती हकीकत सांगून
महाराजासंबंधाची हकीकत मी जाहीर रीतीनें सांगू इच्छित नाही, असें
त्यांनीं कमिटीस सांगितले.

ह्यानंतर लो. टिळक यांची साक्ष झाली. यासवधाने थोडी प्रास्ताविक
हकीकत सांगणें जरूर आहे. स्वराज्यसंघातर्फे साक्षी देण्यास राष्ट्रीय
सभेच्या डेम्युटेशनप्रमाणें संघाचेहि सर्व सभासद म्हणजे टिळक, खापर्डे व:
केळकर तिघेहि तयार आहेत, तिघांच्याहि साक्षी घेण्यांत याव्याव तिघांच्या
नावे कमिटीचे प्रश्न पाठविण्यांत यावे असें कमिटीच्या चिटणिसांस कळ.
विण्यांत आलें होतें. पण दर डेप्युटेशनागणिक होतां होईतों एकच साक्षी-

दार घ्यावयाचा असें कमिटीने ठरविलें आहे, सबब एकाच गृहस्थाचे नांव
द्या, असें उलट लिहून आल्यावरून अर्थात् टिळक हेच संघाचे एक साक्षी-
दार असें चिटणिसांस लिहून गेलें. तेव्हां टिळकांची साक्ष घ्यावयाची कीं
नाहीं हा प्रश्न कमिटीपुढें अध्यक्षांनी मांडला. कमिटींतला वादविवाद
अर्थात् गुप्त होता; पण अशाहि गुप्त खलबतांचे अनुकरणातक स्वनि
भिंतींतून बाहेर पडत असतात. त्यांवरून असें समजते कीं, टिळकांची
साक्षच घेऊं नये असें म्हणणारे बहुमत कमिटीत होतें, तथापि ही कां
घेऊं नये या प्रश्नाचें समाधानकारक उत्तर मात्र याबहुमतवाल्यांस सुचेना!
तेव्हां नाइलाज म्हणून टिळकांची साक्ष घेण्याचे ठरून टिळकांकडे प्रश्नांची
यादी पाठविण्यांत आली; व त्या प्रश्नांची उत्तरे टिळकानी लिहून पाठ-
विली, त्यावरून टिळकांना काल बुधवारी सकाळी साक्षीस बोलाविले.
रीतीप्रमाणे अध्यक्षांनीं टिळकांना प्रओत्तरांखेरीज तुम्हांला आणखी कांहीं
सांगावयाचे असल्यास सांगा, असें विचारल्यावरून त्यांनीं सुमारें दहा
मुख्य मुद्यांवर सुसंगत, सुव्यवस्थितप., अवांतर किंवा अधिक उभा एकहि
शब्द न बोलतां राष्ट्रीय सभेची - स्वराज्ययोजना कमिटीस सांगितली.
प्रश्नोत्तरांचें टिपण जें त्यांनीं प्रथम पाठविलें होतें मूत्कला धरून पण त्याची
सूत्ररूपानें एकवाक्यता करून टिळकांनी कमिटीपुढे आपला खुलासा
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-मांडला व तो सर्वास फारच पसंत पडला. यानंतर मधली सुट्टी झाली व
फिरून कमिटी भरल्यावर टिळकांची उलटतपासणी पहावयास सापडेल
अशी लोक उत्सुकते वाट पहात होतें. पण कमिटीच्या पोटातले पाय
या वेळीं बाहेर आले. तिने टिळकांत साक्षीस बोलावयाचें, पण एकहि
प्रश्न विचारावयाचा नाहीं असा आपणांत निश्चय केलेला असल्यामुळें
त्यांची साक्ष उलटतपासणीशिवायच संपली. लॉर्ड सिडनहॅमसाहेब तर
आधीच उडून गेले होते!

टिळकांना हलट तपासणीत एकहि प्रश्न विचारावयाचा नाहीं याचा
अर्थ त्यांच्यावर कमिटीची इतराजी हाच होय हें उघड आहे व ही इस-
राजी कां तर ती टिळकांच्या राजकीय मतांकरितां, किंवा सरकारचा व
'त्याचा जो अपूर्व ऋणानुबंध आहे त्याकरिता हेहि उघड आहे. पण ही
गोष्ट घेऊन चालले, तरी त्यांना प्रश्न न विचारण्याचा जो पोरकटपणा
-कमिटीने केला त्याचें मात्र पुष्कळांना हसू आले. कमिटीचा टिळकांवर
राग होता तर तिने टिळकांना साक्षीसच बॉलवावयाचे नव्हतें. तसें कर-
ण्यास त्यांना भाग पाडण्यास होमरूल लीगल साधन काय होतें? हा
केवळ सुरीचा सौदा आहे. '' टिळकांना नाकारता त्याअर्थी आम्ही
आमच्या वती दुसरा कोणीच साक्षीदार पाठवीत नाही '' असें फार तर
लीगनें उत्तर दिलें असतें, व जगाने झाली ही गोष्ट बरी अगर वाईट
याचा न्याय आपल्या ठिकाणी केला असता. पण तसें करण्याची कमिटीची
छाती झाला नाही. बरें, भलेपणा घेण्याकरितां किंवा सरळ सार्वजनिक
बुद्धीने जर कमिटीने त्यांना साक्षीला बोलावले तररीतीप्रमाणे इतर भाक्षी
दारांसारखे चार प्रश्न विचारावयास काय हरकत होती? तसें केल्याने
कमिटीस बट्टा लागण्याचा संभव नव्हता. पण साक्षीस तर बोलावले,
त्यांना आपले म्हणणें सर्व मांडू दिलें. पण उलटसाक्षीपुरता त्यांच्याशी
अबोला घरला यांत कमिटीने कोणतें तत्त्व किंवा कार्य साधलें हें कमिटी
.सच माहीत! पण उलट: प्रश्न न विचारले तरी होमरूल लीगचे काम
झालें. अशा कीमच्या व त्यापुढील साक्षी यांचा मुख्य उपयोग हाच असतो
कीं घेयाला त्याला आपलें म्हणणें जाहीर रीती मांडता यावें; आणि
टिळा, पटेल व माधवराव यांच्या साक्षी वाचल्या म्हणजे इंग्रज राष्ट्राचे
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तोंडावर लोकपक्षाचे खरे स्वरे विचार स्पष्ट निर्भीड भाषेत मांडण्यांत आले
यांत सर्व कार्यभाग आला. ज्यांना अधिकाऱ्यांचे खेह जोडण्याला किंवा
आपापले खासगी कावे साधण्याला येथें यावयाचे असेल त्यांची गोष्ट
अर्थात् निराळी.

पण आपला पक्षपातीपणा लोकांच्या लक्षांत येऊ नये अशा बुद्धीनेच
जगु काय कमिटीने उलटतपासणी न करण्याचा मान इतर एकदोघांसहि
दिला. कारण टिळकांनंतर मिसेस नायडू यांची साक्ष झाली, व त्याच्या-
नंतर सर क्रॅक स्लाय यांची साक्ष झाली. त्या दोघांनाहि उलट सवाल-
विचारण्यांत आले नाहीत. मिसेस नायडू यांचा विषय स्त्रियांना मतदारीचा
हक्क हा होता. या विक्रयावर कमिटीने आपलें मत बहुधा आगाऊच बन-
तिले असून-म्हणजे स्त्रियांना मतदारीचा हक न देण्याचे ठरविलें असून-
मिसेस नायडू यांची साक्ष केवळ औपचारिकरीत्या घेतली गेली. प्रारंभी
अध्यक्ष त्यांना विनोदानें म्हणाले 'आमच्या कामांत सगळा नीरसपणाच
आजवर होता. तो आपल्या काव्यमय वाणीने तुम्ही घालविणार आहां
याबद्दल तुमचे आभार मानतो. नंतर मिसेस नायडू यांनी सुमारें अर्धा
तासपर्यंत अस्खलित व सुरस भाषण करून स्त्रियांच्या हक्काचे समर्थन केले.
त्यांचें मुख्य म्हणणें असें होतें कीं,हिंदुस्थानांतील कांहीं भागांतून पडद्याची
चाल असली तरी ज्या भागांत ती नाहीं त्या भागांतील स्त्रियांना मत-
दारीचा हक्क द्यावयास हरकत नाहीं; मते नमूद करण्यास विशेष व्यवस्था
हक्क८ असली तरी ती ठिकठिकाणचे स्थानिक अधिकारी करूं शकतील;
सर्व कांहीं आम्हांलाच तेवडे करतां येतें अशी घमेंड इंग्रजांना आहे व
ती घालविणे जरूर आहे, या दृष्टीने पाहता मिसेस नायडूयांची साक्ष
फारच इष्ट होती. ही हिंदी स्त्री किती सुंदर बोलते, किती प्रगल्मपणानें
आपले विचार मांडते हें पाहून कमिटीच्या सभासदांचा जातिविषयक गर्व
बराचसा हटला असल्यास नवले नाहीं. माझ्या मते मिसेस वेझंटइतक्या
वकृत्वपूर्ण वाणीने मिसेस नायडूथांनीं आपला विषय मांडलीक्षं हिंदी
स्त्रियांच्या बुद्धिमत्तेचा हा माखला पाहून कमिटीलाअर्थातच कौतुकवाटलें
असलें पाहिजे. पण 'इंग्रज' हा प्राणी 'अधिकाराम्यासजड' 'स्वातंत्र्यव्या-
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??????????? ?????????????????? -.५.वृत्तकौतूहल ' असा आहे. त्यांच्या मनाची आढी स्त्रियांच्या नाजूक युक्ति-
-वादानी निघत नाहीं! त्याच्या मेंदूचा बर्फ स्त्रियांच्या जिभलीच्या बिजली-
-नेंहि वितळत नाहीं!

कमिटीच्या कामाशिवाय या आठवड्यांतील महत्वाची गोष्ट म्हटली
म्हणजे मंगळवारी हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या भोजनगृहांत मकूपक्षाच्या
अधिकाऱ्यांनीं कग्रिंसच्या शिष्टमंडळास दिलेली मेजवानी ही होय. या
पक्षाचे पार्लमेटातील मुख्य चालक मि. टायसन विलसंन यांच्या निमंत्रणा-
वरून या भोजनास आठदहा हिंदी गृहस्थ व मच्छपक्षाचे सुमारें वीस
.पार्लमेंटरी सभासद आले होते. त्यांस राईट ऑनरेवल मि. बेस, रा. ऑ.
हाईल, मि. हार्टशॉर्न, मि. वॉल्श, मि. ईमसन, मि. जॅक जोन्स वगैरे
प्रमुख होते. किंबहुना ' पार्लमेंटरी ' मजूरपक्षाचे सर्व मुख्य अधिकारी व
वजनदार सभासद हजर होते म्हटलें तरी चालेल. जेवण दोन तास चालू
होतें. नंतर माषणप्रसंग दोन तास झाला. जितक्या निरनिराळ्या रीतीनें
हिंदुस्थानास स्वराज्य मिळविण्यास मदत करतां येणे शक्य आहे तितक्या
-रीतींनी आम्ही ती करूं असें सर्वानी भाषणांत कबूल केले. मजूरपक्षा-
तर्फे हिंदुस्थानच्या स्थितीचें अवलोकन करण्यास त्या पक्षाचे एक डेम्यु-
टेशन पाठविण्याचेंहि घाटत आहे. काय होईल पहावे. तात्यर्य, महर्षी
दादाभाई यांनो विलायतेत जी कामगिरी केली तिच्याच अनुरोधाने
पुढच्या पायरीचा पराक्रम होण्यास अनुकूल अशी संधि आज विलायत
आहे, तिचा काय फायदा होईल तो खरा.

पत्र नं. १२
'ता. १४ आगष्ट १९१९)

ऑगष्ट हा इंग्लंडचा सर्वात उष्ण महित. गेले आठ दिवस ऊन कडक
पडते. पारा ८२ पै ८५ आहे. खिडक्या उघड्या टाकून वारा घेणे,
धोतर नेसून मलमलीचा सदरा घालून घरांत बतणें शक्य झालें आहे.
सार्वजनिक जागांतून पंख्यांची हालचाल दृष्टीस पडते. उपहारगृहांतून
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लोक 'आईस्क्रीम' मागून घेतांना आढळतात. कामकाजांत राबणारलोकहि
हरप्रयत्नानें सुट्टी काढून दहापंघरा दिवसांकरितां समुद्रकांठीं किंवा डग-
-राळ मुलखात जाऊं लागले आहेत. उन्हामुळे ' सनस्ट्रोक ' हाऊन लोक
इस्पितळांतून जात आहेत. सर्व ' तमसा ' नदीभर जलक्रीडा सुरू: आहे.

गेल्या शुक्रवारी कमिटी फिरून बसली होती. नेहमी बुधवारापलीकडे
बसत नाहीं. सर क्रॅक स्लाय यांची उलटतपासणी संपून ओम. फीथॅम
यांची उलटतपासणी झाली. या दोनहि साक्षी घेण्याचे फारसे कारण
नव्हतें. सर क्रॅक स्लाय यांनी एकंदरीने मौटेश्वसाहेबांची बाजू उचलून
धरली, पण माँटेग्युसाहेबांनी विचारलेल्या प्रश्नांसउत्तर देतांना असें सांगि-
तले कीं, वरिष्ठ सरकारच्या कारभारांत हिंदी लोकांस जबाबदारी देण्याचे
तूर्त कारण नाहीं. फीथॅमसाहेबांनी त्याच मताचा अनुवाद केला. फीथॅम-
साहेब अनेक वेळां आपल्या ज्ञानाचा हवाला देत! पण हिंदुस्थानविषयक
सुधारणांच्या कमिटीवर या दक्षिणआक्रिकन पार्लमेंटच्या सभासदात नेम-
ण्याचें काय कारण होतें? हिंदुस्थानासंबंघाच्या प्रश्नांवर वाटेल तो परका
मनुष्य मत देण्यात पात्र होतो, व स्वतः दिंदी लोकांचें मत माल अग्राह्य
ठरतें हा कोठचा न्याय? पण सत्तेच्या नांवाखाला असले चमत्कार केले
तरी राज्यकर्त्याना विचारणार कोण?

सोमवारच्या बैठकींत सकाळीं नेमस्त शिष्टमंडळातर्फै फिरून साक्षी
घेण्यांत आल्या. नेमस्तांची कांहीं तरी सोय निघणार असें मी पूर्णी अदा-
जले होतें तसेंच झालें. प्रथम सुरेंद्र एकटे झालेच होते. दुसरी पाळी समर्थ,
हितामणी, के. सी. रॉय व पी. सी. रॉय यांची होती. मात्र प्रत्येकाची
वेगवेगळी साक्ष न घेता या चौघांस एकत्र बसवून साक्ष घेण्यांत आली.
या चक्रीपुराणांत समर्थ व चिंतामणी हे पुढारी असून रॉयद्वय हे अनुयायी
होते. समर्थानी बराच वेळ घेतला, तेव्हां इतर मंडळी उतावळेपणानें
घड्याळाकडे पाहूंलागली. समर्थांची साक्ष कशी झाली असेल याची
कल्पना न सांगतांहि येईलच. 'राष्ट्रीय सभेचे पहिलेंआर्टिकल हेंच आमचे
.ध्येय असून २० आगष्टच्या नाहिरनाम्यांत त्याचाच अनुबौद आहे
जाहिरनाभ्यातील सर्व बंधने व अटी आम्हांस मान्य आहेत, नेमस्त लोक
हेच देशांतले विचारवंत व 'शुद्धीवर वसलेले' लोक होत; माँटेग्यूचेप्रसफर्ड-
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????????????? ???????????? ?????????योजना सर्वस्वी ठीक आहे, त्यांत कमी पडेल तर मात्र आम्ही योजना
पत्करणार नाही; म. चे. योजना मान्य आहे. तरी पण त्यात न दिलेली
अशी वरिष्ठ सरकारच्या कारभारांत आम्हाला थोडीशी जबाबदारी हवी;
स्वतः मुंबईसरकारनें जमीनबाबीसुद्धां बहुतेक खातो तोडून देण्याची शिफा-
रस केली असतां फीथॅम-कमिटीन त्यातहि कृपणपणा केला; सर्व जमा-
खर्चावर कायदेकौसिलाची सत्ता चालली पाहिजे, वरिष्ट सरकारांत थोडीशी
जबाबदारी न मिळेल तर लोक नारदुब होतील, चांगली माणसे वरच्या
कायदेकौतिलात जाणार नाहींत, देशांत अशी भयंकर चळवळ होईल कीं
कल्पना करवणार नाही व तीं पाहून सरकार थक्क होईल १०६० पा६ ८१. म्हष्टांधकांच्या १५ का डरधडहसू णावष्ट्रांमसहणे ).
मी क्रघ्र कमिटीपुढें साक्ष दिली त्यांतील बऱ्याच सूचना कमिटीने
मान्य केल्या आहेत' वगैरे गोष्टी समर्थन सांगितल्या. सरतपासणीत व
उलट तपासणींत समर्थ वरेच वहावत जात; तेव्हां अध्यक्षाना ' शुद्धीवर
असणाऱ्या' या साक्षीदारास शुद्धीवर आणून आतां पुरे करा असें अनेक
वेळां सांगावे लागलें

समर्थाचा आविर्भाव पाहून कमिटीच्या कांहीं सभासदांस आश्चर्य

वाटलें असावेंसें दिसलें. उलटतपासणीत मि. बेनेट त्यांना म्हणाले,
समर्थ, तुम्ही तर आपले शब्द तोलून मापून बोलणारे म्हणविता, मग

जगाला थक्क करून टाकणाऱ्या चळवळीबद्दल शब्द तोंडांतून काढलेत ते
जरा बेसुमार किंवा फाजीलच ( ष्टद्रपूव्रपथ्ष्टठण) नव्हेत काय? ''
पण समर्थ आपले शब्द मागें घेणारे नव्हत, ते म्हणाले, ' ते शब्द मी
जाणूनबुजूनच उच्चारले आहेत. रौलेट-आक्टाविषयी झालेल्या चळवळी-
वरून सरकाराने बोध घ्यावा असें माझें म्हणणें आहे.'' पण या उत्तराने
कमिटीचे समाधान झालेलें दिसलें नाहीं मी -चे -योजना जर समाधान-
कारक आहे, तर मग तत्यात सुदाम न दिलेला वरिष्ठ राज्यकारभारातला
भिकार. गाजवायला कां मागता झबरे लगेच ती कांही आमचीह

८८: ३ टे:न?सो;:८८
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कडून मिळाले नाहीं. लॉर्ड सिंह यांनो त्यांचें उत्तर सुधारून घेण्याचा प्रयत्न

केला. वरिष्ठ सरकारांत अधिकारमिळाल्यास आधींच मान्यअसणारी योजना
अधिक मान्य होईल इतकेंचना तुमचे म्हणणें? असा सूचक प्रश्न त्यांनी
समर्थांस विचारला.पण वकीलहाअडाण्यालासुघारून घेऊंशकतो,वकिलाची
चूक वकील सुघारूं शकत नाहीं या गोष्टीचा अनुभव या ठिकाणी आला.
लॉर्ड सिडनहॅम यांनी तर समर्थ यांस एक फारच नाजूक प्रश्न विचारला. ते
म्हणाले, ' तुमची नेमस्तपणाची मागणी अमान्य झाल्यास प्रचंड चळवळ
होण्याचाधाकतुम्हीघालतां, पण या जगाला थक्ककरूनसोडणाऱ्याचळवळींत
तुम्ही स्वत: भागकांहीं घेणार की नाहीं? ' समर्थाना आड व विहीर असें
झालें. अशा भयंकर चळवळींत आपण पडणार म्हणावे तर जहालांत
आणि आपणांत फरक काय राहिला? बरें, पडणार नाहीं म्हणावे तर
परस्पर तिऱ्हाइतांनीं चळवळ करावी आणि आपण फक्त तिचा हवाला
द्यावा यांत पुरुषार्थ कोणता? तेव्हां समर्थ क्षणभर घोंटाळून व हवून
म्हणाले. '' हो-हो-हो तशी वेळ येऊन ठेपली तर-तसा प्रसंगच आला
तर-तर पहाता येईल, मीहि चळवळींत कदाचित् सामील होईन! ''
तेव्हां सर्वजण हसू लागले. तात्पर्य, जगाला थक्क करून सोडणाऱ्या चळव-
ळीच्या धाकाचा अशा रीतीनें हास्यरसात शेवट झाला!

चिंतामणीची साक्ष अधिक सुधेपणाची झाली. त्यांनीं वायव्यप्रांतास
अनुलक्षून कांहीं सचना केल्या व एकंदर सुघारणांविषयी असें मजुर दिलें
की, मूळ मौ-चे-योजनेपेक्षां कमी अशा कोणत्याहि सुधारणांस नेमस्त
लोक संमति देणार नाहींत. त्यांनी एक गोष्ट कमिटीला स्पष्ट सांगितली,
ती हा की, पार्लमेंटच्या जबाबदारीचे नेहमी स्तोम माजविण्यांत येतें; पण
ही गोष्ट खोटी आहे, या जबाबदारींत कांहींच अर्थ नाहीं, पार्लमेंटवर
हिंदुस्थानचा हवाला आहे म्हणण्यापेक्षा ईश्वरावर हवाला आहे येवढी
गोष्ट खरी. कारण परमेश्वरानें हिंदुस्थानचें कल्याण करण्याची जबाबदारी
पार्लमेंटच्या स्वाधीन केली पण-पार्लमेंटनें या न्यायाचा प्रतिन्यास ईश्वरा-
च्याच हाती केला, पार्लमेंटचें नाचू सोणून स्टेटसेक्रेटरी वाटेल तसा अधि-
कार गाजवितात! चिंस्त्रमणीनंतर के. सी. रॉय वनी साक्ष दिली. यांचा
आवाज इतका मृदु व नेमस्त होता कीं, एका वितीच्या अंतरावर--बस-

७
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लेल्या लघुलेखकासहि तो ऐकू येईना! सभासदांचीहि तीच तक्रार. तेव्हां
त्याची खुर्ची अध्यक्षांच्या खुर्चीला नेऊन भिडवावी लागली. त्यांनीं किर-
कोळ एक दोन गोष्टी सांगितल्या. .नंतर पी. सी. रॉय, सुखेबाबूंचे हस्तक,
यांनीं लिहून आणलेली दोन पाने आपली साक्ष म्हणून वाचली; त्यांत
सांगण्यासारखे फारसे नव्हतें. उलटतपासणीत चिंतामणीस दोनचार प्रश्न

विचारण्यांत आले, के. सी, रॉय यांची बोळवण एका प्रश्नावर

झाली, व पी. सी. रॉय यांच्या वांटणीस एकहि प्रश्न आला नाही. तें
कसेंहि असो; नेमस्तांची सर्व मंडळी कोंडीतून एकदाची जाऊन आलीं.
साक्ष कोणी द्यावी, कोणी प्रथम बोलावे याविषयी नेमस्त शिष्टमंडळांत
किती क्यों माजून राहिली होतीं याचा वृत्तांत फार मनोरंजक आहे, पण
तो देण्याचे कारण नाहीं.

सोमवारी दोन प्रहरी सरदार ठाकूरसिंग नांवाच्या एका शीख गृह-
स्थाची साक्ष झाली. यांना आयत्या वेळीं धरून आणल्याचा बोभाटा आहे!
निदान आपणास साक्ष देण्यास हवी तेवढी सवड मिळाली नाही हें
त्यांनीं आपल्या लेखी जबानीत प्रथमच उघड सांगितलें, व तो जबाब
२-१ करीत कसा तरी वाचला. वास्तविक शीखांचा सरकारास लष्करी
कामांत तेवढा उपयोग आहे, व त्याकरिता त्यांना स्वतंत्र प्रतिनिधी
देण्याची शिफारस झालेली आहे. मग ती शिफारस दृढ करण्याला अशा
मोडका तोडक्या साक्षीदाराची काय गरज होती कळत नाहीं. सरदार
ठाकूरसिंग यांना साक्षीस आणून त्यांचें हंसे करण्यापेक्षां त्यांच्याकडून
तरवारीचे दोन हात करून दाखविले असते तर अधिक बरें झालें असतें.
कमिटीच्या दालनांत तितकी जागा खास होती. असो. त्यांच्या साध्यीचे
तात्यर्य इतकेंच होतें की, खानेसुमारीत शीखांची लोकसंख्या मुद्दाम
कमी दाखविण्याचा प्रयत्न होतो, ती संख्या भरावी तितकी पुढें भरली
तर आज त्यांना दिलेले प्रतिनिधि यथाप्रमाण होणार नाहीत । पंड्याची
कतेकऱ्यांस विशेष हक्क असावे व सुशिक्षितांनां कमी असावे. उलट
साक्षींत .या साक्षीदाराला संभाळून घेण्याचा वराच प्रयत्न लॉर्ड सिडनहॅम
यांनीं केला; पण बाकीच्यांनीं त्यांची टर उडविली.. a*aाँटेग्युसाहेबांना अशी
साक्ष सिडनहॅमसाहेबांनी मुद्दाम देवविली याचे वैषम्य वाटलेंसें भासले-
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??ं?'ं??????'ं??Irंं?..'.-------.----------ठाकूरसिंग यांनी आपण सुधारणांची योजना व बिल वगैरेंचा अभ्यास
केला नाहीं असें सांगितलें. शहरांतले लोक खेडेगांवच्या लोकांच्या हिताचे
प्रश्न बाजूस टाकतात असें म्हणतां तर याचे उदाहरण द्या पाहूं असा प्रश्न

मटिखूसाहेबांनी केला; त्यास त्यांना कांहींच उदाहरण देता आलें नाहीं.
शेवटीं आठवल्यासारखे करून ते म्हणाले, ' प्राथमिकशिक्षण.' ' म्हणजे
काय? ' असा प्रश्न माँटेखूनी फिरून केला तेव्हां ठाक्रुसिंग म्हणाले;

'' सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पंजाबातील शेतकऱ्यांना सोइचे नाहीं, असे
असतां सुशिक्षित लोक सक्तीचे शिक्षण द्या म्हणतात! '' तेव्हां सर्व लोक
सं लागले. 'शीखाकरिता कोणत्या कोणत्या तत्त्वांवर किती अधीक प्रति-
निधि मागता? ' या प्रश्नास ' आणखी पुष्कळ द्या ' एवढेच उत्तर
मिळाले आजवरसुशिक्षित लोकांनी केतीकडे पाहिले नाही, शेतीकरितां सर-
कारीरीत्याकांही केलेंनाहीं अशी तक्रार ठाकूरसिंग यांनी केली तेव्हामाँटेग्यू
म्हणाले, ' आजवर त्यांना ती सत्ता होती कोठे? बरें पण यापुढें त्यांना
तें खाते तोडून द्यावे कीं नाहीं? याचे त्यांनी ' होय ' असें उत्तर दिलें!

मंगळवारी सकाळी प. वा. डॉ. नायर यांचे शिष्य मि. वेंकट रेड्डी,
सेलर प्रांतांतले एक वकील, यांची साक्ष झाली. हे हुशार आहेत व
लघुलेखकास उतरून घेता येत नाहीं इतकें जलद बोलतात, व उत्तरे
समर्पक पण लांबट देतात. त्यांचे मुख्य मुद्दे दोन होते. पहिला -हा कीं,
मद्रासखरकाराशी संगनमत करून आम्ही ही चळवळ आरंभिली हा
आक्षेप खरा नाहीं, व जातवार प्रतिनिधि निवडण्याचा हक्क न मिळेल
तर भद्रासच्या ब्राह्मणेतरांस सुधारणा नकोत. सुदैवाने त्यांनीं एक गोष्ट

कबूल केली. ती ही कीं, मद्रासपुरताच हा प्रश्न इतका बिकट आहे;
इतर प्रांतांत नाही. लॉर्ड सिडनहॅम यांस हा साक्षीदार म्हणजे एक घबा-
डच मिळाल्यासारखे झालें. त्याजकडून त्यांनींवाटेल तें कबूल करून घेतलें.
सुधारणा आहेत तशा अमलीत झाल्यास मद्रासेत जातिद्वेष वाढेल, कमी
होणार नाही. मतदार संघांत ब्राह्मण असला कीं, तो सर्व मतदार, फोडून
अब्राह्मण उमेदवाराचा पूराभव करंतो; मग ब्राह्मण मतदारांपेक्षा ब्राह्मणे-
तर मतदार संख्येनें कितीका अधिक असेनात; ब्रांह्मणाळलेल्या ब्राह्मणे-
तराना आपलें खरें हित कळत नाहीं. खिस्ती, मुसलमान हे लोक ब्राह्मणे-
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तर मतदारसंघांत मिसळले तरी चालेल पण ब्राह्मण नकोत इ. इ.!!त्यांची उलटतपासणी सर्व सभासदांनी कसून घेतली. साउथबरो--
कमिटी मद्रासेस गेली असतां ब्राह्मणतेरानी पुरावा देण्याचे नाकरलें या-
मुद्यावर लॉर्ड मिडलटन व माँटेग्पूसाहेब यानी झाडे उठविली. स्पूरसाहे-
बार्नी खुद्द विलायतेत सामाजिक विषमता कशी होती हें जाणविले; रीस-
साहेब म्हणाले, ब्राह्मणांना वाटेल तशी नावे ठेवितां; मग तुम्ही स्वतः-
जातिनिर्बघ पाळता? लॉर्ड कडूयांनी असें दर्शविले की, ब्राह्मणेतर मत-
दारांचे इतकें मताधिक्य असतां ब्राह्मणांची जी इतकी भीति दाख-
विली जाते ती खरी वाटत नाहीं, साक्षीदार स्वतः राष्ट्रीय सभेचे पूर्वी
सभासद. असतां तेथें त्यांनीं हा प्रश्न काढला नाही, ब्राह्मणेतर हा एक
वर्ग नाहीं, त्यांच्यात्यांच्यांत पुष्कळ फूट व विरोध आहे वगैरे माहिती-
लॉर्ड सिंह यांनी काढून घेतली. तात्पर्य, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर या वादाचा
परिणाम कमिटीवर झाला नाहीं. तथापि या वादाची खळबळ कमिटीपुढे-
निघून सर्व बाजूनी खुलें-खुलें मतप्रदर्शन झालें, याचे मला बरें वाटलें. या
एका साक्षीदारास पुरे सवातीन तास देण्यांत आले.

मद्रासचे जमीनदार रामरायनिंगर व बेझंटबाईचे शिष्य मि. बी. पी.
वाडिया (च्या साक्षी सुटीनंतर झाल्या. जमीनदारांनी जमीदारांकरितां
स्वतंत्र मतदारसंघ व वाडिया यांनी मच्छपक्षाचा समावेश होण्याइतका,
विस्मृत मतदारीचा हक्क मागितला.

बुधवारी सकाळी व दुपारी मि. जिना यांची साक्ष घेण्यांत आली.
त्यांचा मुख्य मुद्दा वरिष्ठ सरकारच्या कारभारांत द्विदळपद्धतीचा अवलंब
करून लोकप्रतिनिधींना जबाबदारीचा वाटा द्यावा असा होता; व तो
फारच उत्तम तऱ्हेने मांडिला. आपण सर्व शिष्टमंडळांहून थोडेसे वेगळया
मताचे आह असें भासविण्याचा व स्वतःचें स्वतंत्र व्यक्तित्व स्थापण्याचा
त्यांनीं प्रयत्न केला. सगळे जग एकीकडे व मी एकीकडे असा बहाणा
करण्याची जिनासाहेबांची रीत प्रेसिद्धच आहे. पण लोकांना लाथ व
सरकारला हात असा प्रकार मात्र त्यांनीं केला नाहीं. त्यांनीं आपली
अरडचता सरकारर्लाहि पूर्णपणे दाखविली. त्यांचा बॅरिस्टरी बाणा, मत.
प्रतिपादनाचा जोर व सफाई, तसेंच निर्भीडपणा यांचा परिणाम प्रेक्षकां-
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वर झाल्याशिवाय राहिला नाहीं. कमिटीचे सर्व सभासद मनांतल्या मनांत
त्यांच्यावर दातओठ खात होते; पण त्यांनीं सभासदांना बरोबरीच्याच काय
चणे तुच्छतेच्या नात्याने वागविले. हलीचें बिल आहे असेंच मंजूर झाल्यास
लोकातील असंतोष कमी होणार नाही, विलाचें धोरण भित्रेपणाचें व अवि-
श्वासाचे आहे, वरिष्ठ कारभारांत सत्ता मागतो ती कांहीं तरी अधिक
मागावयाचें म्हणून मागत नाहीं तर लोकांची प्रथमपासून तशीच अपेक्षा
बनून राहिली आहे वगैरे सांगून ते म्हणाले, ' माँटेग्युसाहेबांना या वेळीं
आधार दिला पाहिजे नाही तर घात होईल ' असें म्हणणारा मी नाही.
माँटेग्युसाहथोनी त्यांना विचारले तुम्ही सार्वजनिक कामांत पडूं लागल्या
पासून सरकारला कधी तरी आधार दिला होता काय! जिना हे प्रेस
आक्टाला संमति देणारांपैकीं होते. पण ते म्हणाले, त्या कायद्याला मी
संमति दिली ही माझी चूक झाली. नंतर प्रांतिक कारभारांत कांहीं
ठिकाणी संपूर्ण स्वराज्यहि आज द्यावयास हरकत नाहीं व कोठे फार तर
.न्याय व पोलीस एवढी खाती सरकाराकडे ठेविली तरी पुष्कळ झाली.
आजपर्यंत आमचे हात बांधले होते, नाहीं तर कारभारांत आम्ही याहून
अधिक कामगिरी करून खास दाखवू, हिंदु-मुसलमानातील द्वेष कमी
होत असल्यानें कांहीं वर्षानीमुसलमानहि आपणाला स्वतंत्र मतदारसंघनको
असे म्हणतील वगैरे गोष्टी त्यांनीं सांगितल्या.

जिनाबरोबरच मद्रासचे याकूब हसन हे पुण्याहवाचनास बसले होते.
आणि त्यांना अध्यक्षांनी सांगितले कीं, तुमचा लेखी निबंध दाखल
करा म्हणजे झालें. या जोडीनंतर दुसरी जोडी साक्षीस बसली. ती ना.
शास्त्री व ना. रामचंद्रराव यांची होय. बुधवार संध्याकाळपर्यंत यांची
कक्ष निस्मीदेखील झाली नव्हती, यास्तव बाकीची हर्काकत पुढच्या
टपालास पाठवीन. येत्या आठवड्यांत बिनसरकारी साक्षीदार संपतील
असा अंदाज आहे.

१७



१ ०२ विलायतचीं बातमीपत्रे

???????पत्र नं. १२
ता- २१ आगष्ट १९१९)

चालू आठवड्यांत सभा वगैरे कांहीं झालें नाही. खासगी भेटी घेणे-
वगैरे कामे सुरू आहेत. लो. टिळक यांनी माँटेमुसाहेबांची पूर्वी एक वेळ
गांठ घेतल्याचे लिहिलेच होते. या गांठींत ' फिरून एक वेळ या, फिरून.
आपण आणखी बोलू ' असें माँटेमुसाहेबांनी टिळकांना सांगितलें होते-
त्याप्रमाणे गेल्या सोमवारी टिळक स्टेटसेक्रेटर्रीना भेटण्यास गेले होते..
याहि वेळीं पूर्वीप्रमाणे बराच वेळ बोलणे झालें. बोलणे काय झालें हें
सांगणे अर्थात् शक्य नाहीं. तथापि मॉठ्येयुसाहेब शिष्टाचार पाळून सौम्य
व खुल्या दिलाने बोलतात, एवढं लिहिण्यास हरकत नाहीं. लॉर्ड सिंह
यांनी लॉर्ड सभेत आश्वासन दिल्याप्रमाणे स्टेटसेक्रेटरी हे पंजाब-प्रकर.
णाच्या चौकशीकरितां लवकरच कमिशन नेमणार आहेत; तेव्हां ती
चौकशी संपेपर्यंत पंजाबच्या पुढाऱ्यांस तुरुंगवास भोगल्याशिवाय गत्यंतर
नाहीं असें लोक बोलतात. ताबडतोब सर्वाना जाहीर माफी दिली असती
तर ती लोकांना आवडली असती हें उघड आहे पण, लोकांना आवड-
णारी गोष्ट अधिकाऱ्यांनी केली तर पूर्वेचा सूर्य पश्चिमेस कां उगवणार नाहीं?,

बुधवारी ना. शास्त्री ना. रामचंद्रराव यांची सजोड साक्ष झाली. प्रत्ये-

कानेचापापले म्हणणें निरनिराळे लिहून पाठविलें होतें व तोंडी जबानी.
निरनिराळया मुद्यांवर दिली. उलटतपासणीत ना. शास्त्री यांच्या वाड्या-
सच बहुतेक प्रश्न आले. ना. शास्त्री यांची साक्ष चांगली झाली. त्यांनी
बिलांत आपणास काय सुधारणा पाहिजेत हे कलमवार सांगितलें. ' ही
स्तींच्या कोणत्याहि साक्षीदारांनी न केलेली गोष्ट म्हणून मी ती करीत
आहे ' असें ते म्हणून गेले, पण ती त्यांची चूक होय. कारण राष्ट्रीय सभे-
तर्फे दाखल केलेल्या लेखी जबानींत अशाच कलमवार नुसत्या दुरुस्था
सुचविल्या आहेत हें त्यास माहीतजसार्वे किंवा माहीत असून ते विसरले
असावे. वरिष्ठ सरकारच्या कारभासत लोकांस सत्ता पाहिजे, प्रांतिक
कारभारांत कायदे-कौन्सिलांत जमाखर्चावर ४४ ताबा असला पाहिजे
वर्गीरे मुद्दे त्यांच्या मुख्य जवानींत आले होते. उलटतपासणीत त्यांना:
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ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर यांचा वाद, स्त्रियांना मतदारीचा हक्क वगैरे मुद्यांवर प्रश्न

विचारण्यांत आले. पैकींब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादांत फारसा अर्थनाही. ब्राह्मण

लोक हव्यी तरी अब्राह्मणांकरितां पुष्कळ मेहनत करितात असें सांगून
स्त्रियांना आजच मत न दिलें तरी चालण्यासारखे आहे, या साउथबरो-
कमिटीच्या शिफारशीचा त्यांनी अनुवाद केला!

उलटतपासणीत लॉर्ड सिडनहॅम यांनी ना. शास्त्री यांस विचारलेल्या
कांहीं प्रश्नांचा उल्लेख करणें जरूर आहे. सर्व्हट ऑफ इंडिया सोसायटी
ही सर्वस्वी सामाजिक काम करणारी संस्था आहे अशी लॉर्ड सिडनहॅम
यांची समजूत व तिला आधार काय तर कै. ना. गोखले यांनी लाट-
साहेबांना तसें एके वेळीं सांगितलें असें त्यांना स्मरत आहे! ना. गोखले
यांनीं सिडनहॅमसाहेबांना काय सांगितलें हें समजण्यास मार्ग नाहीं, पण
सोसायटीच्या कांहीं सभासदांचा सर्व भर सामाजिक चळवळीवर असला
तरी इतर कांहीं सभासद नेमस्तपणाची का होईना, पण राजकीय स्वरू-
पाची चळवळ करीत होते हें उघड आहे. व स्वतः ना. गोखले तर
आपला सर्व वेळ केवळ राजकीय चळवळींत घालवीत व सामाजिक बाब-
तीत ते उदार मतवादी असले तरी केवळ सामाजिक स्वरूपाच्या
अशा कोणत्याहि चळवळींत त्यांनी कधींहि पुढाकार घेतला नाहीं हें
प्रसिद्ध आहे. अर्थात गोखल्यानी लाटसाहेबांस आपली सोसायटीही निवळ
सामाजिक परिषदेची एक शाखा असल्याचें सांगावे हें संभवत नाहीं. पण
सांगणारा आपल्या मतलबापुरतें सांगतो आणि ऐकणारा आपल्या मतल-
बाच्या दृष्टीने पाहतो, हा साहेब लोकांशी वागतांना जो एक प्रकार नेहमी
घडतो, त्याचें हें एक उत्तम उदाहरण आहे. असो. ना. शास्त्री यानी
लॉर्ड सिडनहेंमसाहेबांची ही समजूत खोडून काढली, ही बरी गोष्ट झाली.
ते म्हणाले ' साहेब, असें कसें म्हणतां? तुम्ही आमच्या सोसायटीत
आला, तुम्ही आम्ही मिळून चहा घेतला, आम्ही छात्रगण राजकीय
विषयांचा अभ्यास करितो असें तुम्हांस सांगितलें, सर्वस्वी राजकीय विष-
यावरचा असा सोसायटीचा मोठा ग्रंथसंग्रह तुम्हाला दाखविला आणि
तुम्ही आम्हाला काही पुस्तकेंहि नजर केलीना? ' असें सांगून ना.
शास्त्री यांनी लाटसाहेबांच्या गळ्यांत घोंगडे घातले तेव्हां मी ' तुम्हांस
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पुस्तके दिली. र पण ती खास राजकीय विषयावरची नव्हती ' असा शेरा
मारून लाटसाहेबांनीं त्यांतून आपली सुटका करून घेतली.

मवाळाग्रणी मि. समर्थ यांनी हव्या त्या सुधारणा न मिळाल्यास प्रचंड
चळवळीची धमकी कमिटीस कशी घातली, हें मागील पत्रांत लिहिलेच
आहे. ना. शास्त्री साक्षीला आले तेव्हां आयते एका मवाळाच्या हातून
दुसऱ्या मवाळास मारण्यास सापडेल असें पाहून लॉर्ड सिडनहॅम यांनी
समर्थाच्या या उक्तीबद्दल ना. शास्त्री यांना नेमके प्रश्न घातले. ते म्हणाले,
''समर्थाच्या या धमकीबद्दल तुमचे मत काय आहे? '' त्यावर ना. शास्त्री

थोडे कचरत म्हणाले, '' मनुष्यक्तपनेला थक्क करून सोडणारी चळवळ
होईल हे समर्थाचे शब्द थोडेसे अति शयोक्तीचेच खरे. '' तेवढ्याने
समाधान न होतां फिरून लाटसाहेबांनीं त्याच मुद्यावर आणखी प्रश्न

विचारले. तेव्हां ' मौनं सर्वार्थसाघन 'या न्यायाने शास्त्रांनीं '' या मुद्यावर
मला प्रश्न न विचाराल तर बरें होईल '' असें उत्तर दिलें व स्वपक्षीयांच्या
मतावर टीका करण्याच्या संकटांतून स्वतःची मुक्तता करून घेतली.

शुक्रवारी सकाळीं मद्रासचे एक नेटिव्ह खिश्चन चावरीअप्पा यांची
साक्ष झाली. हे ब्राह्मणेतरांचे अकारणबंधु म्हणून पुढें आले होते. नेटिव्ह
खिश्चन लोकांना स्वतंत्र मतदारसंघ किंवा प्रतिनिधि यांची फारशी गरज
नाही, पण कसेंहि करून ब्राह्मणांच्या हातून ब्राह्मणेतरांस सोडवा, ब्राह्मणां-
पुरते ठरविक प्रतिनिधि द्या, व ब्राह्मणेतरांस जातवार. प्रतिनिधि द्या असें
त्यांचें मागणे होतें. सर जॉन रीस, बेनेट, माँटेग्धू व सिंह यांनीं चावरी-
अप्पांची तपासणी कसून केली. या चौघांपैकी एकहि ब्राह्मण नव्हता,
तथापि त्यांना चावरीअप्पा यांचें म्हणणें पटले नाहीं. ब्राह्मण बाजूला
राहोत, पण सर्व ब्राह्मणेतर तरी एक आहेत काय? ब्राह्मणेतरांचें बहुमत
मतदारसंघांत असता त्यांनीं आपण एक झाल तरी आपणांस जागा मिळ-
णार नाहींत हें म्हणणें जरासे दुबळेपणाचेच नाही काय? या प्रश्नास
त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आलें नाही.

शुक्रर्वार्री दोन प्रहरी आसामचे माजी ले. गव्हर्न्रर सर आ. अर्ध यांची
साक्ष बरीच उदारपणाची झाली. सुधारणांची योजना अमलांत आणलीच
पाहिजे व आसाम प्रांताला देखील ती पूर्णपणे लागू केली पाहिजे. आसाम
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मागासलेला नाहीं, तेथेंहि अबकारी व पब्लिक वर्क्स ही खाती सरकारने
आपल्या हाती राखून ठेवण्याचे कारण नाही, शिक्षणाचे खातें लोकप्रति-
निधींच्या हातींच द्यावयास पाहिजे. लोक या खोत्याची जितकी सुधारणा
करू शकतील तितकी सरकार कघीहि करूं शकणार नाही, लोकांच्या हातीं
कारभार गेल्यास तो बिघडेल या म्हणण्यांत फारसा अर्थ नाहीं, आणि तो
थोडासा बिघडला तरी चालेल, पण तो त्यांच्या हातीं दिला पाहिजे, मात्र
तूर्त वरिष्ठ सरकारच्या कारभारांत लोकांना सत्ता देऊन चालावयाचें नाहीं
इत्यादि असें त्यांनीं प्रगट केली. शेवटच्या या मताने त्यांच्या साक्षीला
थोडासा कमीपणा आला, पण सिव्हिल सर्व्हट या नात्याने पाहता त्यांनी
चराच उदारपणा दाखविला असें म्हणावे लागतें.

सोमवार ता. १८ रोजी युरोपियन असोसिएशनचे सेक्रेटरीव मद्रास-
मेलचे माजी संपादक मि. वेली यांची साक्ष झाली. त्यांच्या कृतीला साजेसा
यांचा चेहरा आहे यांनी आपल्या साक्षींत काय सांगितले हें मी न लिहि-
तांहि वाचकांस सजजेल! पण मौज ही कीं, यांचा मारा लोकांवर होता
त्तसाच माँटेस्तू चेक्सफर्डयोजनेवरहि होता. एकीकडे जबाबदारीचे अधि-
कार लोकप्रतिनिधीना देऊं नयेत असें तेल्यात व इकडे खणत कीं, सुधा-
रणांची ही योजना वाईट आहे. कारण तींत लोकप्रतिनिधींना जबाबदारी
दिलेली नाहीं; एकीकडे म्हणत मतदार संघ मोठा नाही म्हणून अधिकार
देऊं नयेत व दुसरीकडे मतदार-संघ वाढवावा काय असे विचहूलें तर
वाढई नये असें म्हणत! ''सर जेम्स मेस्टन, सर ब्रॉडहिल अशा लोकांनी
हिंदी जनतेमध्ये राजकीय आकांक्षा उत्पन्न झाल्या आहेत म्हटलें पण तें
खरेंच नाही, मूदभर सुशिक्षितच खेळखंडोबा करितात, तोडाने लोक
स्वराज्य मागतात, पण आपण काय मागत हें त्यांखसमजतच नाहीं'' वगैरे
मते त्यांनीं स्पूर व रजि यांच्या उलटतपासणींत सांगितली. लॉर्ड सिडन.
हॅम यांनी वेल्यीसाहेबांना विचारण्याचे पाचपन्नास प्रश्न वहीत टिपून आणले
होते; व लाटसाहबोनीं झट्दिशी प्रभु वाचून टाकावयाचा व कोर्टातल्या
पढिक साक्षीदाराप्रमाणें वेल्यीसाहेबांनी 'होय' किंवा 'नाही' म्हणून टाकाव-
याचे, असा कम चालला' होता. लघुलेखकहि या घोकंपट्टींत पराभव पावून
शरण आला व कांहीं प्रश्न झाल्यावर खुद्द चेअरमन यांनी सिडनहॅमसाहे-
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बांना असें बजावले कीं, ''अहो तुम्ही आपल्या स्वतःच मते प्रश्नांत

गोवून सूचक सवाल टाकता व साक्षीदार नुसतें 'होय' किंवा 'नाही' असें
ठरीव उत्तर देतो हें शोभत नाही! सिडनहॅमसाहेबांनी आपल्या हस्तका-
कडून असें वदविलें कीं हिंदी लोकांना पात्रता नाही, अनुभव नाहीं, ते
अधिकारी बनले तर युरोपियन व्यापाराला धक्का बसेल, अधिकार न दिले
तर चळवळ होईल पण ती मूठभरमाणसें करणार! तिकडे लक्ष देऊं नये.
तात्पर्य स्थानिक स्वराज्यापेक्षां लोकांना काडीइतकाहि अधिक अधिकार
देऊं नये! माँटेखूर सिंह व बेनेट यांनी वेल्बीसाहेवाना उलटतपाणींत
पुष्कळच अडवून फजीत केलें. पण त्यांच्या गुरूने त्यांना एक मंत्र शिक-
ख ठेवला होता तो हा कीं, प्रश्नाचें उत्तर देऊं नयेसें वाटलें म्हणजे
मला या प्रश्नाचें उत्तर माझ्या असोसिएशनचे मत विचारल्याशिवाय देता
येत नाहीं असें म्हणावे!

सोमवारी दोन प्रहरी प्रो. सॅडलर यांची साक्ष झाली. हे लीदख युनि-
व्हर्सिटीचे व्हाइस-चॅन्सेलर आहेत व कलकत्ता युनिव्हर्सिटीचे कमिशनचे
अध्यक्ष होते. त्यांची साक्ष मुख्यतःशिक्षणविषयावर होती; तथापि, प्रस्तुत

राजकीय सुधारणा घडवून आणून लोकांना अधिकाधिक अधिकार देण्या-
संबंधाने त्यांनी अत्यंत सहानुभूतीचे उद्धार काढले. शिक्षणासंबंधानें त्यांनी
असें मत दिलें कीं, खालपासून वरपर्यंत सर्व शिक्षणाचे खाते लोकप्रति-
निधीच्या हाती दिलें पाहिजे तरच तें सुधारेल. शिक्षण सुधारण्यास पैसा
लागेल व लोक तो देतीलहि; पण जोपर्यंत आपण दिलेल्या पैशाची व्यव-
स्था व शिक्षणाची सूर्वे परक्याच्या हातीं आहेत असें लोकांस वाटतें, तप-
र्येत ते या कामास पैसा काय म्हणून देतील? शिक्षण लोकांच्या हाती
देण्यांत धोका नाहीं व असला तरी तें द्यावयास पाहिजे. सेंडलरसाहेबांच्या
साक्षीचा परिणाम श्रोत्यांच्या मनावर चांगला झाला.

मंगळवारी सकाळीदुपारीं मिळून बरेच साक्षीदार झाले. मात्र सकाळचा
सर्व वेळ .मुंबईच्या टाइम्सचे संपादक सरस्टॅनले रीड यांनीच घेतला.
त्यांचा कें टाईम्स ऑफ इंडियापत्राचग मतांना सोडून नव्हती तथापि
प्रत्यक्ष ऐकणाराला हे -फारच उदारमतवादी आहेत, असा भास झाल्याशि-
वाय पहिला नाही. जुन्या चालीनें यापुढें कारभार चालल्यास देशावर
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संकट येईल, आज बराचसा अधिकाराचा हसा ताबडतोब द्यावा व दहा
वर्षांनीं फेरतपासणी करावी, लोकांमध्यें विलक्षण जागृत झाली आहे,
लोकांचे पुढारी समाजसेवा खऱ्या भावाने करूं लागले आहेत, प्रांतिक
कारभारांत योजनेइतकें दिलें तरी पुरे. वरिष्ट कारभारांत आर्थिक स्वातंत्र्य

दिलें तरच जबाबदारी देण्याचा उपयोग, हें बिल जर समाधानकारक असें
केलें नाहीं तर हिंदुस्थानांत नेमस्त किंवा मवाळ हा औषधालाही मिळाव-
याचा नाही, वरिष्टकारभारात जवाबदारीचा अधिकार दिल्यास लोकअधिक
उमद्या दिलाने सहकारिता करितलि, जातवार मतदार-संघ जरूर तर
देऊन हें सुघारणाचे गाडे कोणीकडून तरी एकदमचालतें करावे, स्त्रियांना

मतदारीचा हक्क देणे न देणे हें प्रांतांनिहाय यझेप्रयोग्य पाहून ठरवावे
वगैरे आपली मते त्यांनी उलटतपासणीत मोठ्या गोड भाषेने पण करारी-
पणाने सांगितली

मंगळवारी दुपारी पाचसहा साक्षीदार दीड तासांत भाजून काढण्यांत
आले. प्रथम मद्रास प्रेसिडेन्सी असोसिएशनचे तीन प्रतिनिधि मि. चकराय
मि. चिंच्या व मि. वाडिया यांची एकत्र साक्ष झाली. वाडिया उगाच
शोभेस बसले होते. मुख्य भाग चकराय यांनी सांगितला. चिंच्या थोडे-
सेंच बोलले. हे दोघेहि अब्राम्हण खिस्ती आहेत. त्यांची समाहि अब्राम्ह-
णांचीच आहे. त्यांच्या साक्षींचे तात्पर्य असें होतें की, जातवार मतदार
संघ कोठेंहि करूं नयेत; फार तर कांहीं जातींना जागा राखून ठेवाव्या
अथवा हवीच तर ब्राम्हण प्रतिनिधी अमुक इतक्याहून जास्त येऊ नयेत
अशी मर्यादा घालावी, जातीजातींत एकोपा व सहकारिता राहूनच काम
अधिक होईल, काँग्रेसचेधोरण मद्रास इलाख्यांतील निम्यांहून अधिक ब्राम्ह-
णेतरांस मान्य आहे, जातीच्या तंट्याची जबाबदारी उभयपक्षांवर सार-
खीच आहे, वगैरे मते चकराय यांनी सांगितल्यावर मि. चिकवा यांनी
पुरवणीदाखल असें सांगितलें कीं, तामिल भागापेक्षा तेलगू भागांत ब्राम्ह--
मब्राम्हणेतरांचा वादफारच कमी आहे. या साक्षीदारांची उलटतपासणी
करण्याचें कारण नाहीं असें कमिटन ठरविलें.

नतर कोल्हापूरचे अधिकारी व डेक्कन सभेचे अध्यक्ष रा. ब. भास्कर-
राव जाधव यांची साक्ष झाली. त्यांच्या लेखी सोक्षतिला मजकूर. मला
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यांना असें बजावलं कीं, ''अहो तुम्ही आपल्या स्वतःची मते प्रश्नांत

गोवून सूचक सवाल टाकता व साक्षीदारनुसतें 'होय' किंवा 'नाही' असें
ठरीव उत्तर देतो हें शोभत नाहीं! सिडनहॅमसाहेबानीं आपल्या हस्तका-
कडून असें वदविलें कीं हिंदी लोकांना पात्रता नाहीं, अनुभव नाहीं, ते
अधिकारी बनले तर युरोपियन व्यापाराला धक्का बसेल, अधिकार न दिले
तर चळवळ होईल पण ती मूठभरमाणसें करणार! तिकडे लक्ष देऊं नये.
तात्पर्य स्थानिक स्वराज्यापेक्षा लोकांना काडीइतकाहि अधिक अधिकार
देऊं नये! माँटेत्यू सिंह व बेनेट यांनीं वेल्बीसाहेबांना उलटतपाणींत
पुष्कळच अडवून फजीत केलें. पण त्यांच्या गुरूने त्यांना एक मंत्र शिक-
वून ठेवला होता तो हा कीं, प्रश्नाचें उत्तर देऊं नयेसें वाटलें म्हणजे
मला या प्रश्नाचें उत्तर माझ्या असोसिएशनचे मत विचारल्याशिवाय देता
येत नाहीं असें म्हणावे!

सोमवारी दोन प्रहरी प्रो. सॅडलर यांची साक्ष झाली. हे लीदख युनि-
व्हर्सिटीचे व्हाइस-चॅन्सेलर आहेत व कलकत्ता युनिव्हर्सिटीचे कमिशनचे
अध्यक्ष होते. त्यांची साक्ष मुख्यतःशिक्षणविषयावर होती; तथापि, प्रस्तुत

राजकीय सुधारणा घडवून आणून लोकांना अधिकाधिक अधिकार देण्या-
संबंघानें त्यांनी अत्यंत सहानुभूतीचे उद्गार काढले. शिक्षणासंबंधानें त्यांनीं
असें मत दिलें कीं, खालपासून वरपर्यंत सर्व शिक्षणाचे खाते लाकेप्रति-
निधीच्या हाती दिलें पाहिजे तरच तें सुधारेल. शिक्षण सुधारण्यास पैसा
लागेल व लोक तो देतीलहि; पण जोपर्यंत आपण दिलेल्या पैशाची व्यव-
स्था व शिक्षणाची सूत्रे परक्याच्या हातीं आहेत असें लोकांस वाटतें, तप-
येत ते या कामास पैसा काय म्हणून देतील? शिक्षण लोकांच्या हाती
देण्यांत घोका नाहीं व असला तरी तें द्यावयास पाहिजे. सॅडलरसाहेबांच्या
साक्षीचा परिणाम श्रोत्यांच्या मनावर चांगला झाला.

मंगळवारी सकाळींदुपारीं मिळून बरेच साक्षीदार झाले. मात्र सकाळचा
सर्व वेळ .मुंबईच्या टाइम्सचे संपादक सरस्टॅनले रीड यांनींच घेतला.
त्यांची मते टाईम्स ऑफ इंडियापत्राचग मतांना सोडून नव्हती तथापि
प्रत्यक्ष ऐकणाराला हे -रफारच उदारमतवादी आहेत, असा भास झाल्याशि-
वाय 'राहिला नाही. जुन्या चालीने यापुढें कारभार चालल्यास देशावर
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???????????????????????????????????????????????????????? ५५,
संकट येईल, आज बराचसा अधिकाराचा हसा ताबडतोब द्यावा व दहा
वर्षांनीं फेरतपासणी करावी, लोकांमध्यें विलक्षण जायीत झाली आहे,
लोकांचे पुढारी समाजसेवा खऱ्या भावाने करूं लागले आहेत, प्रांतिक
कारभारांत योजनेइतकें दिलें तरी पुरे. वरिष्ट कारभारांत आर्थिक स्वातंत्र्य

दिलें तरच जबाबदारी देण्याचा उपयोग, हें बिल जर समाधानकारक असें
केलें नाही तर हिंदुस्थानांत नेमस्त किंवा मवाळ हा औषधालाही मिळाव-
याचा नाही, वरिष्टकारभारात जबाबदारीचा अधिकार दिल्यास लोकअघिक
उमद्या दिलाने सहकारिता करितलि, जातवार मतदार-संघ जरूर तर
देऊन हें सुघारणाचे गाडे कोणीकडून तरी एकदम चालते करावे, स्त्रियांना

मतदारीचा हक्क -देणे न देणे हें प्रांतांनिहाय यझेपयोग्य पाहून ठरवावे:
वगैरे आपर्ली मते त्यांनी उलटतपासणीत मोठ्या गोड भाषेने पण करारी-
पणाने सांगितली

मंगळवारी दुपारी पाचसहा साक्षीदार दीड तासांत भाजून काढण्यांत
आले. प्रथम मद्रास प्रेसिडेन्सी असोसिएशनचे तीन प्रतिनिधि मि. चकराय
मि. चिंच्या व मि. वाडिया यांची एकत्र साक्ष झाली. वाडिया उगाच
शोभेस बसले होते. मुख्य भाग चकराय यांनी सांगितला. चिंच्या थोडे-
सेंच बोलले. हे दोघेहि अब्राम्हण खिस्ती आहेत. त्यांची सभाहि अब्राम्ह-
णांचीच आहे. त्यांच्या साक्षींचे तात्पर्य असें होतें कीं, जातवार मतदार
संघ कोठेंहि करूं नयेत; फार तर कांहीं जातींना जागा राखून ठेवाव्या
अथवा हवीच तर ब्राम्हण प्रतिनिधी अमुक इतक्याहून जास्त येऊ नयेत
अशी मर्यादा घालावी, जातीजातींत एकोपा व सहकारिता राहूनच काम
अधिक होईल, काँग्रेसचे धोरण मद्रास इलाख्यांतील निम्यांहून अधिक बारू-
णेतरांस मान्य आहे, जातीच्या तंट्याची जबाबदारी उभयपक्षांवर सार-
खोच आहे, वगैरे मते चकराय यांनी सांगितल्यावर मि. चिंच्या यांनी
पुरवणीदाखल असें सांगितलें कीं, तामिल भागापेक्षा तेलगू भागांत ब्राम्ह.-
णब्राम्हणेतरांचा वाद फारच कमी आहे. या साक्षीदारांची उलटतपासणी
करण्याचें कारण नाहीं असें कमिटीने ठरविलें.

नतर कोल्हापूरचे अधिकारी व डेक्कन सभेचे अध्यक्ष रा. व. भास्कर-
राव जाधव यांची साक्ष झाली. त्यांच्या लेखी सोअतिला मजकूर. मला
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अद्यापि वाचावयास मिळाला नाही; पण तोंडी साक्षींत तरी त्यांनीं ब्राम्हण-
ब्राम्हणेतर या वादाचा उल्लेख न करतां, मराठे हे स्वतः मागसलेले
नाहीत, पण कुणब्यांचा समावेश मराठ्यांत करण्यांत येतो व कुणबीमाग-
सलेले आहेत, जातवार मतदारसंघ नसले तरी मराठ्यांकरितां शेकडा
तीस इतक्या जागा राखून ठेवण्यातयाव्वावप्रथम अशा रीतीनें मराठे लोक
कायदेकौन्सिलांत आल्यावर पुढें पुढें जागा कमी राखून ठेवाव्या लाग-
तील वगैरे गोष्टी अवघ्या पाचसहा मिनिटांत सांगितल्या व त्यांचीहिउलट-
तपासणी न करितां मोकळीक करण्यांत आली.

नंतर ब्रह्मदेशांतील प्रजेतर्फे मि मोंगपू व ब्रह्मी लोकांपैकी मागसलल्यो
जातीचे प्रतिनिधि मि. लुनी यांच्या वेगवेगळ्या साक्षी झाल्या. मौगपू यांचें
म्हणणें असें होतें की, सर रेजिनाल्ड कडक यांची योजना ब्रह्मी लोकांस
मान्य नाहीं, त्यांना मीचे. योजनेप्रमाणे व राष्ट्रीय सभेच्या दुरुस्तीप्रमाणे
सुधारणा हव्या; ब्रह्मी लोकांत जातिभेद नाही, स्त्रीस्वातंच्य भरपूर आहे,
हिंदुस्थानापेक्षां ब्रह्मदेशांत साक्षर लोकांचेशेंकडा प्रमाण अधिकआहे, कर्मीत
कमी अलाहाबाद प्रांताइतका तरी ब्रह्मदेशाचा दर्जा राखला जावा, ब्रह्मदेश
हिंदुस्थानाला सोडून जाण्यास तयार नाहीं. मि. लूनी यांनी सांगितलें कीं,
मागललेले म्हणून आमचेप्रतिनिघी सरकार नेमणार? आम्हास पसंत नसून
आम्हाच निवडणुकींचाच हक्क पाहिजे.

उपपूरी कलकत्ता हायकोर्टाचे एक माजी न्यायाधीश सर हरी स्टीफन
यांची एकड्याचीच साक्ष झाली. त्यांनीं इंडो-ब्रिटिश असोसिएशनच्या
सर्व मतांचे समर्थन केलें. वेल्बीसाहेब जरा जपून तरी बोलत; पण -हा
म्हातारा खवीस वाटेल ती विधाने जोराजोराने करी, स्वतःच हंसे, व जणु
काय कमिटीपुढें आपण बसलों नसून आपल्या अँग्लो इंडियनी-कुबातच
बसून बोलत आहो अशा भावनेने हिंदी लोकांची निंदा करी. वास्तविक
त्यांनीं विल वाचलेंहि नव्हतें हें कबूल केलें! पण म्हाताऱ्या माणसाला
अभिप्राय चायाला बिल वाचायलाच कशाला हवें? हिंदुस्थानांत जातिभेद
आहे, म्हणून त्यांना स्वराज्य नको, व हिलातील सुधारणा पाश्चात्य पड-
तोवर रचल्या आहेत म्हणून बिल नको! मग तुम्हीच काय सुधारणा क-
.राव्या व्या सांगाना? यःचे उत्तर हिंदी लोकांना जागा या! व या जागांवर
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-.-.ऽ३४. ??????????????????????????????काम करून त्यांनीं आपलें डोके चालवून योजना तयार केली म्हणजे ती
द्या, ही नको! यांच्या साक्षीइतका हंशा आजवर केव्हांहि कमिटीत झाला
नाही. प्रेक्षकांप्रमाणें सभासदहि हसत, मग चेअरमन ' खामोष ' करून
नाकाला बाटे लावीत! लॉर्ड सिडनहॅम यांना हें कूळ मनाजोगे मिळाले
होतें. त्यांनी हवे तितके लेखी प्रश्न वाचून स्टीफनसाहेबांच्या तोंडून नुसते
रुकार घेतले, पण लॉर्ड सिंह यांनी स्टीफनसाहेबांना उलटतपासणीच्या-
मंदाग्नीवर पापडासारखे भाजून वांकडेतिकडे करून सोडले. एकहि हिंदी
भाषा न येतां आपण हिंदी लोकांचे खरें मनोगत जाणत व बिल न
वाचता त्यावर अभिप्राय देत असल्या कबुल्या काढून घेऊन, हट्टी गाढ-
वाचे कान धरून त्याला पाणवठ्यावर न्यावे त्याप्रमाणें लॉर्ड सिंह यांनी
युक्तीच्या सवालांनी त्यांजकडून बिल कबूल करवून घेतलें! विशेष अड-
वगुकीचा प्रश्न विचारला म्हणजे साहेब म्हणत ''याचा साधकबाधक वाद
मजपुढें होऊं द्या म्हणजे मी निकाल देतो;'' बरोबरच आहे, जन्मभर
ज्यांनी तेंच केलें, व दुसऱ्याला अडवून स्वतःचें अज्ञान झाकले, त्यांना
स्वतः उत्तर कसें देता येणार? या साक्षीदारावर सबंध दिवस गेला, पण
सर्वांना बरीच करमण्ड्यु झाली!

आज गुरुवारी डोळे कारमायकेल यांची साक्ष व्हावयाची आहे. तो
मजकूर पुढील पत्री लिहीन. असो; कमिटीचे काम ता. २० आगष्टपर्यत
चालून ता. १ आक्टोबरपर्यत कमिटी शरदूकतूकरितां सुटी घेणार, नंतर
आणखी एक आठवडा साक्षी घेऊन रिपोर्ट लिहावयास बसणार!

पल नं० १४
( ता. २८ आगष्ट १९१९)

निरनिराळ्या डेप्युटेशनाची माणसे अद्यापि येतच आहेत. पण कमिटी
एक माल्यानंतर फिरून थोडसें काम करणार असल्यामुळें त्यांचें येणे
'वरातामीशून घोडे' होईल असेंच केवळ नाहीं. सरशंकरं नायर, मि. हसन
इमाम, डॉ खपूवाचूविनि चंद्र पाल, ए. रंगास्वामी अयंगार, रा. प्रधान
डॉ. वेलकर वगैरे लोक गेल्या शनिवारपर्यंत येऊन दाखल झाले. त्यांपैकी
काहींच्या तरी साक्षी होतील, असे वाटतें. पार्लमेंटच्या बैठकी थांबल्या-
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???????? .ऽर., ,ऽ५३४. ??????????????????मुळें सुटतील कामास सुरुवात झाली आहे. रविवारी लेटनस्टन येथील
हॉलमध्ये माझें व्याख्यान झालें. माझें भाषण सुमारें एक तास झाल्यानंतर
प्रश्नोत्तरें झालीं. चालू आठवड्यांत मि. रामस्वामी अय्यर यांचें व्याख्यान
होणार आहे. ता. १ सप्टेंबर रोजीं एसेक्स-हॉलमध्यें पंजाबासंबंधीं सभा
होणार आहे. लो. टिळक ता. ७ रोजीं ग्लासगो येथें जाणार असून तेथून
एडिंबरो वगैरेकडे एक आठवडा व्याख्यानें देत फिरणार आहेत. बेझंट-
बाईनी या सुटींत सुमारें तीस ठिकाणी व्याख्याने देण्याचे ठरविलें असून
त्या आपल्या छात्रगणासह दौऱ्यावर निघाल्या आहेत. नेमस्त शिष्टमंडळानें
गेल्या शुक्रवारी मि. माँटेग्यूप्रकृति लोकांस उपहारास बोलाविले होतें; व
त्यांच्यापैकीं कित्येकांचीं व्वाख्याने झाली आहेत व होणार आहेत. तात्पर्य

हिंदुस्थानासंबंधी सर्व पक्षांकडून आपापल्या परीने शक्य ती खटपट सुरू
आहे. कार्यक्रम इतके फैलावले आहेत की सर्वाची संकलित बातमी तिकडे
कळविण्याची इच्छा असली तरी त्यांची संपूर्ण माहिती वेळेवर मिळत नाही.

गेल्या आठवड्यांत नॅशनल सोशियालिस्ट पाटीचें वार्षिक संमेलन
नोंर्थमूटन येथें भरले होतें. हा पक्ष समाजवादी असला तरी युद्धाला अनुकूल
होता. त्यामर्थ्य कांतिकारक अशीं माणसे मुळींच नाहींत; तथापि या पक्षास
हिंदुस्थानची आजची स्थिति मुळींच मान्य नाहीं. यंदाच्या त्यांच्या वार्षिक
संमेलनांत हा विषय चर्चेस येऊन त्यावर एक ठराव झाला. त्याचा आशय
असा अहे कीं, ''हली हिंदुस्थानांत इंग्रज लोकांची हुकमत सर्व प्रकारे
चालतेतीतशी कायम राहणे योग्य नाहीं. हिंदी लोकांनाआपल्या मताप्रमाणें व
मर्जीप्रमाणें कामें करण्याचें स्वातंत्र्य मिळणे जरूर आहे, तथापि हें स्वाडव्य
किती व कसें मिळावे याचा निकाल हिंदी लोक वइंग्रज लोक यांनो मिळून
शांत विचाराने व शांततेच्या मार्गाने केला पाहिजे व तो तसा करण्यांत यावा
आर्थत राजकीय सुधारणेच्या लोकसंमत योजना सरकाराने मंजूर: कराव्या''
हाठराव जस्टिस पत्राचे संपादक मि. हाइंडमन यांनी पुढें मांडला व तो
अवघ्या एका माताशिवाय बाकी सर्वाई। मंजूर केला. विरुद्ध मत देणाऱ्या
एका गृहस्थाने उपसूचना आणली होती. तीत शब्दाचा फरक होता,
अर्थाचा फारसा नव्हतामाइंडमन याची हिंदुस्थानसंबंघी मते आज पसतीस
चाळी वर्षें सुसंगत असून दादाभाईचे व त्यांचे सिद्धांत सर्वर्स्वीजुळतात.
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कमिटीपुढें गेल्या गुरुवारी सकाळीं लॉर्ड कारमायकेल यांची, व दुपारी

सर कलेडर कारड्यूयांची अशा दोन साक्षी परस्परविरुद्ध झाल्या.
कारमायकेल हे बंगाल्यांत लोकप्रिय झालेच होते व त्यांची उदार मते
अद्यापि कायम आहेत. सुधारणा ताबडतोब अमलांत आणल्या पाहिजेत,
योजना चांगली-वाईट याची घासाघीस करीत वसू नये. एरवी शब्दाची
किंमत जाते, सर्व शिक्षणखातें लोकांच्या स्वाधीन करा, ग्रँड कमिटी
नसावी, लोकमताविरुद्ध जावे लागल्यास ती जबाबदारी गव्हर्नराने आ-
भल्या शिरावर घ्यावी, कौसिलचा अध्यक्ष सरकारी अधिकारी नसावा,
गव्हर्नर नवा जातो त्याला तरी अनुभव असतोच असें नाहीं, ब्राह्मणे.

तरांचें हित ब्राह्मण पहात नाहीत असें नाहीं, स्वतंत्र मतदारसंघ नसावे,
इकडे स्कॉचमन व इंग्रज यांच्यांत बेबनाव किंवा मत्सर असेल तितकाच
फार तर तिकडे ब्राह्मणब्राह्मणेतरांत असेल. हिंदी प्रधान सिव्हिलियन
लोकांचा सहा जरूर तितका घेतील. विलापेक्षां अधिक सुधारणा केल्या
तरी हरकत नाहीं, वगैरे मुद्दे त्यांच्या उलटजबानींत त्यांनीं सांगितले. लॉर्ड
सिडनहॅम यांनी लॉर्ड कारमायकेल यांस फार छेडले पण त्यांनीं आपली
मते बदली नाहींत.

सर ललेक्सांडर कारड्यूयांची साक्ष कॅलो-इंडियनला खाजे अशी
झाली, इतकें सांगितलें म्हणजे त्यांच्या जवानीचा सारांश लक्षांत येईल.
लॉर्ड सिडनहॅम यांनीं त्यांच्याकडून आपल्या मतांना सर्वस्वी पुष्टि मिळ-
विली. पण माँटेग्पू, लॉर्ड सिंह वगैरेंनी उलटतपासणीत त्यांची हजेरी
बरीचे घेतली. सुधारणांच्या बिलाला हरकत कां तर त्यानें द्विदळपद्धति
निर्माण होते. 'पण तुमची योजना म्हणून कांहीं आहे काय ?' याला उत्तर
तीनचार जिल्ह्यांचें एक असें कौसिल करावे! बरें, याने द्विदळपद्धली-
ऐवजी ससदळपद्धति निर्माण होते याची वाट काय? या प्रश्नाला उत्तर,
मौज कारड्यू म्हणाले, बिलाच्या योगाने शांतताभग अधिक होईल १

कसा तो त्यांनाच माहीत. पण खूपाला जर केल्या तर शांतताभंगृ व्हाव-
याचा राहील काय? श प्रश्नास उत्तर कांहीं नाहीं. ब्राह्मण आफल्या
हाताखालच्या जागा ब्राह्मण. लावून भरतात, पण ब्रौह्मणेतरह तेंच .कर-
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तात कीं नाहीं? असा प्रश्न लॉर्ड सिंहवानीकेला तेव्हां साक्षीदारास होय
असेंच उत्तर द्यावे लागलें.

शुक्रवारी सकाळीं कलकत्त्याचे व्यापारी ए. जे. भू यांची साक्षझाली.
त्यांनीं तोंडी जवानींत सांगितलें कीं, तूर्त तरी इंग्रज व्यापारी, हिंदुस्थानांत
व्यापाराखेरीज इतर गोष्टींकडे फारसे लक्ष देत नाहींत. हिंदी लोक कार-
भार करण्यास पात्र आहेत. फक्त त्यांना अद्यापि कामाचा अनुभव कमी
आहे इतकेंच काय तें. युरोपियन व्यापाऱ्यांना हिंदी कारभारांत प्रधानपद-
दिलें तर ते त्या कामी लक्ष घालतील. शास्त्री, बानर्जीसारख्या लोकांना
प्रांताचा कारभार शिकण्यास संधि द्यावी व मग मध्यवर्ती कारभारांत
त्यांना सत्ता ओघाने द्यावी. वेल्बी साहेबांनी दिलेली साक्ष व केलेली
मूर्खपणाची विधाने त्यांना पसंत नव्हती असें दिसलें. त्यांनीं दिलेली
जबानी सर्व इंडो-ब्रिटिश असोसिएशनपुढे ठेवून मंजूर करण्यांत आली
नव्हती असें त्यांनी दर्शविले. तथापि मी आपला माझ्यापुरता बोलतों
असें समजा, बेलीसाहेबांना दोष लागतो असे दिसणारे प्रश्न कशाला-
विचारता असें ते म्हणाले. सरकार पूर्वीपेक्षा ही लोकमताला अधिक
मान देते काय? या बेनेटसाहेबांच्या प्रश्नास चूसाहेबांनीं 'होय' असें उत्तर
दिलें, तेव्हां माँटेग्युसाहेबांना मौज वाटून ते एकदम उद्गारले. '' उदाह-
णार्थ, रौलेट आक्ट! '' सुधारणा केल्याने युरोपियन व्यापाऱ्यांच्या हितास
घोकारनज त्या न केल्या तर मात्र धोका आहे, जातिभेदानें सार्वजनिक
कामास हरकत येतेच असें नाही, सुधारणा केल्याने हिंदी लोक व युरो-
पियन अधिकाराने बद्ध होतील, हिंदी लोकांना युरोपियन व्यापारी शिव्या-
देतात, तेव्हां उत्तरादाखल हिंदी लोक त्यांना शिव्या देतात; एका सभेत
एक युरोपियन व्यापारी म्हणाला, चळवळ हा सगळा वकील व सावकार
यांचा चावटपणा आहे, तेव्हां पुढच्या एका प्रसंगीं एक जहाल वक्ता.
म्हणाला, '' हे तुटपुंजे उपरी युरोपियन व्यापारीच इकडे येऊन घाण करि-
सात त्यांना हाकून द्याना कसे, म्हणजे खर्च ठीक होईल; '' अशीं उत्तर-
प्रत्युत्तरे होतात इतकेंच काय तें; ऽबाकी याकडे फारसे कोणी लक्ष देत
नाही, वगैरे मते त्यातूही कमिटीपुढे मांडली. तडपर्य, खूसाहेबांची साक्ष
हा पेल्यीसाहेबांच्या साक्षीला योग उतारा मिळाला!
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शुक्रवारी दोन प्रहरी रे. भाभा व केटी,पाल (इंडियन खिश्चन) यांच्या

साक्षी झाल्या. भाभा हे '' इंडियन खिश्चन मूनियन ऑफ मेटब्रिटन अँड
आयलंड '' या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी जबानींत सांगितलें कीं,
हिंदी लोक सर्वस्वी घर्मसहिण्य आहेत. नेटिव्ह खिश्चन लोकांना राजकीय
सुधारणा मान्य आहेत; अँग्लो-इंडियन मिशनरी मधून मधून त्यांचा बुद्धि-
भेद करितात; जातिभेद वाईट असेल पण त्यानें राजकीय गोष्टींत नुकसान
होत आहे, या म्हणण्यांत तथ्यांश नाहीं; खिस्ती लोकांना ब्राह्मण किंवा
मुसलमान यांच्या वर्चस्वाची भीति वाटत नाहीं; इकडे मात्र प्रॉटेस्टंट

रोमन-क्याथोलिक झाला तर त्याचा इंग्लंडांतहि एक प्रकारचा भयंकर
छळ होतो. पाल हे शंभर वर्षें धर्मांतर केलेल्या बंगाली घराण्यांतले असून
अखिल भारतीय यंग मेन्स खिश्चन असोसिएशनचे सेक्रेटरी आहेत. त्यांचें
म्हणणें असें पडलें कीं, नेटिव्ह खिश्चन लोकांकरितां प्रांतिक कौसिलात
वेगळ्या जागांची सोय करण्यांत आली तेवढी बस आहे; मात्र वरिष्ठ

कायदेकौसिलांत त्यांच्या धार्मिक व सामाजिक बाबींचे कायदे येण्याचा
संभव असतो म्हणून तेथें एक जागा राखून ठेवावी. खिस्ती लोकांपैकी
कित्येक राजकीय कामांत पुढारी झाले होते व आहेत वगैरे.

फिरून सोमवारी कमिटीचे कामाससुरुवात झाली. सकाळी सर विल्यम
मायर, हिंदुस्थानसरकारचे माजी फडणवीस, यांची साक्ष झाली. यांनीं
वरिष्ठ सरकारच्या कारभारांत तूर्त फाळणीफोड करूं नये व जबाबदार
प्रधान नेमू नये व यामताखेरीज बाकीसर्व साक्ष हिंदी लोकांच्या तर्फे दिली.
सर जेम्स मेस्टन यांना प्रतिस्पर्धी साक्षीदार या नात्याने यांची योजना
झाली होती. सुधारणा ताबडतोब न केल्या तर धोका आहे, हिंदी लोक
प्रांतिक कारभार करण्यास पात्र आहेत, प्रांतिक सरकाराची राखून ठेवलेली
व लोकांना दिलेलीं खाती असा भेद केला तरी सर्व प्रांतिक जमा व खर्च

हा सर्वाचा मिळून समजावा; या खात्याची पिशवी ही व त्या खात्याची
पिशवी ती असा विभाग करण्यांचे कारण नाहीं; जबाबदार प्रधान हे
उधळपट्टी करतील असें, किंवा जरूर तर कर बसविण्यास माघार. घेतील
असें तरी मानण्यास आजे काय आधार? प्रधान व. कौसिलदार मिळून
सर्व एकच गट समजावा, कांहीं खात्यापुरता अधिकार मुखत्यारीनें कौशि-

८
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लदाराकडे रहावा, सर्व शिक्षणखातें प्रधानाकडे द्यावे आणि मध्यवतींसर-
कारच्या कारभारांत आजच विभाग पाडून न दिला तरी पाचसहा वर्षानी
ही गोष्ट करूं असें आश्वासन सरकाराने जबाबदार रीतीनें दिलें पाहिजे;
हें आश्वासन कदाचित् कायद्यामध्यें ग्रथित करितां येणार नाहीं, तरी सर-
कारच्या मनांत असल्यास तें देता येईल वगैरे गोष्टी सर विल्यम मायर
यांनीं सांगितल्या; त्यांचा ग्रह कमिटीवर बराच झाला.

दोन प्रहरी सर व्हानें लोट यांची साक्ष झाली. हेसिव्हिलियन असून
पुरा अँग्लो इंडियनी बाणा त्यांच्या अंगीं दिसून आला. त्यांनीं ता. २०
आगष्टचा जाहीरनामा अर्थशून्य आहे, त्यांतून काय वाटेल तें निघेल, व
कांहीं न दिलें तरीसुद्धा तें जाहिरनाम्याशीं सुसंगत होईल, येथपासून सर्व

नन्नाचा पाढाच वाचला; पण उलटतपासणीत कारडधूसाहेबांसारखीच
त्याची स्थिति झाली, यामुळे जास्त पाल्हाळ लिहीत नाहीं. त्यानंतर मि.
नायडू व रा. तुळशीराम या दोघां मद्रासी गृहस्थांच्या साक्षीझाल्या. त्यांचें
धोरण ब्राह्मणेतरांस स्वतंत्र मतदारसंघ व प्रतिनिधि मागण्याचे असून त्यांनीं
ब्राह्मणांवरील आक्षेप कडक भाषेत सांगितले. तसेंच ना. केशव पिले हे
पूर्वी गम खाणारे असतांहि गेल्या निवडणुकीच्या निकालापासून ते विथ-
रले ही माहिती त्यांनी कमिटीस दिली. तथापि या दोघांच्या मते हा वाद
मद्रास इलाख्यापुरताच आहे. बंगालचे ब्राह्मण बोलूनचालून गरीब, निरुप-
द्रवी -साहेत व मुंबई इलाख्यांतील ब्राह्मण सहिष्णू आहेत असें सर्टिफि.
कीट त्यांनीं जातां जातां दिले. या साक्षीदारांना उलटतपासणीन करितांच
मोकळे करण्यांत आलें.

मंगळवारी सर मायकेल ओडवायर साक्षीस येणार अशी वदंता होती,
पण अखेर सर जेम्स मेस्टन हेच फिरून आले हें पाहून सर्वास आश्चर्य

वाटलें. यांना साक्षीस आणण्याचा हेतु दोन प्रकारचा होता. एक तर
नवीन बिलांत बहुतेक हवाला भावी नियमांवर दिला आहे व हे नियम
कमिटीपुढें यावे अशी सर्वाची इच्छा होतो. पण हे नियम आजवर पुढें
आले आहींत, याकरिता त्यांच्या हाड नियमांचा कवा मसुदा कमिटीपुढें
मांडावा; व दुसरा झ की, आजवर झालेल्या साक्षींत जे मुद्दे निर्माण झाले
त्यावर हिंदुस्थानसरकारमार्फत देण्याचे उत्तर कमिटीपुढे नमूद करण्यास
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अधि द्यावी. सर जेम्स मेस्टन फिरून साक्षीस येणे ही स्वतः त्यांची आय.
हाची इच्छा व कमिटींतील प्रतिगामी मंडळीची कारवाई यांचा परिणाम
होय हें उघड दिसलें. असो. कवे नियम कवे आहेत असे म्हणून दाखल
करण्यांत आले आहेत. आतां त्यांच्या प्रती साक्षीदारांस केव्हा मिळतात
हे पाहावयाचे आहे. नियम हाच विलाचा मुख्य भाग असल्यामुळें त्यांच्या
प्रती सर्वात आधी मिळाव्या व त्यावरील आपलें म्हणणें कमिटीपुढेंमांड-
सपाची संधि सर्व शिष्टमंडळांत मिळावी अशी पहिल्यापासून मागणी होती
असें असतां आज ते दाखल झाले. कमिटी उद्यांपासून एक महिन्याची सुटी
घेणार व फिरून भरल्यावर एकच आठवडाभर काम करणार. अर्थात्
नियमांवर शिष्टमंडळांस आपलें म्हणणें कमिटीपुढे मांडता येणे शक्य नाहीं
हें उघड दिसते. कमिटीच त्याचा काय विचार करील तो करील. पण
कमिटीचा विचारहि फारसा उपयोगी नाहीं. कारण बिलाचा कायदा बस-
ज्यावर त्याअन्वर्ये जे नियम करण्याचा ज्याला अधिकार तो ते आपल्या
मनास वाटतील तसे ठरविणार! नियमांच्या मुद्यावर सर्वच असंतुष्ट आहेत.
सिडनहॅमसाहेवास माँटेग्यूचा विश्वास नाही, माँटेग्यूसाहेबांस हिंदुस्थानसर-
कारचा विश्वासनाहीं, वहिंदुस्थानच्या .लोकांस तर आज कोणावरच विश्वास
ठेवता येत नाहीं!

मेस्टनसाहेबांनीं झालेल्या पुराव्यास फारच लांबलचक उत्तर देऊन
हिंदुस्थानसरकारचें मत पुनः प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. मोटग्यूंर्नी
मात्र त्यांना एक बराच मार्मिक प्रश्न टाकला. ते म्हणाले-' कमिटीपुढे
झालेला पुरावा हिंदुखानसरकारापुढें नाहीं,तेव्हा तुम्ही उत्तर देता तें सर-
कारचे की तुमचे! पण वकिलाला स्वतःला वेळेवर सुचेल तें आपल्या
अशीलातर्फे म्हणून सांगण्याचा अधिकार असतो हें प्रसिद्धच आहे. तेव्हां
तो मुद्दा संपला. नंतर मॉठ्येपूंनी मेस्टन यांना असें विचारले कीं, हिंदी
लोकमतातर्फे इतका पुरावा कष्टिपुढे आला आहे त्याची वाट काय?
बिलाची योग्य दिशेनें सुधारणा व्हावी अशी जोराची मागी पुढें. आली
आहे त्याला उत्तर काय.द्यावें? यांवर मेस्टन साहेब म्हणाले कीं वरिष्ट
कारभारांत लोकांना पूना देण्याला सरकार तयार नांही, फारच झालें. तर
सोडून देण्याच्या खात्यांत आणखी थोडी भर घाला म्हणजे झालें
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मंगळवारी संध्याकाळी मेस्टन यांची साक्ष संपल्यावर डॉ. सपू यांची
साक्षभूघाईघाईने घेण्यांत आली व संपलीहि. सप्रू यांनी थोडक्यांत पण
जोरदार भाषेत शिक्षणखातें लोकांना तोडून कां द्यावे याची चर्चा केली व
त्यांची उलटतपासणी एकदोन प्रश्नांतच संपली. अशा रीतीनें कमिटीचे'
बरेचसे काम संपले आहे असें म्हणण्यास हरकत नाही. कमिटीपुढील
साक्षीचा वृत्तांत कित्येक वाचकांस कदाचित्कंटाळवाणा वाटण्याचा संभव
आहे; तथापि रूटरच्यातारा तिकडे या विषयावरगेल्या तर फारच त्रोटक जात
असतील, व छापील साक्षी अद्यापि प्रसिद्धझाल्या नाहीत. याकरिता साक्षी-
पुराव्याची कल्पना येण्याकरितां तो वृत्तांत मुद्दाम दिला आहे. असो. सर्व-

चजण येथें ही सुटी घेत आहेत. तेव्हां पुढील आठवड्यास मीहि सुटी
घेणार आहे, म्हणून केसरीच्या वाचकांना भेट देणार नाहीं.

पत्र नं. १५
( ता. ११ सप्टेंबर १९१९)

या आठवड्यांत सिलेक्ट कमिटी बंद असली तरी डेम्युटेशनांचें खासगी
काम बरेंच झालें. लो. टिळक गेल्या शुक्रवारी म्हासगोकडे गेले ते दोन.
दिवसांनीं परत येतील. ग्लासगो येथें जातांच त्यांचे कामास सुरुवात झाली.
शनिवारी 'युनियन ऑफ डेमोक्रॅटिक कंट्रोल' या संस्थेच्या विद्यमाने सभा
भरली होती. मि. विशार्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली मि. बलटन व रामसे-
मेंकडोनाल्ड यांनीं भाषणे केली. सभेचे पाहुणेम्हणून अध्यक्षांनीटिळकांचें
स्वागत केलें व हिंदी लोकांच्या कार्यास या सभेचीच काय पण या संघाची-
निरंतर सहानुभूति मिळेल असें आश्वासन दिलें. सोमवार ता. ८ रोर्जी
ल्पेंल्हेकनामक नाटकगृहांत इंडिपेंडंट लेबर पार्टीच्या विद्यमाने ' हिंदी
राजकीय सुधारणा' या विषयावर टिळकाचे स्वतंत्र व्याख्यान झालें. या
सभेस शेकडो लोक हजर होते. त्याचदिवशी सायंकाळी सेंट अदपूजनामक
शहरच्या मुख्य सभागृहांत ट्रेडस युनियन कॉग्रेसची अत्यंत महत्त्वाची
परिषद भरली होती. पा परिषदेपुढेंपरिषदेबाहेरच्या वक्त्याचीं भाषणे झाली.
त्यांतील मुख्य भाषण टिळकांकडे होते.समागृहातीलपाचसहाहजार श्रोतृवृं-
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दानी उत्थापनपूर्वक टिळकाचे जंगी स्वागत केलें. टिळकानी थोडक्यांत
डेप्युटेशनचे हेतु परिषदेस सांगून तुमची सर्वांची सहानुभूति असेल तरच
हें आमचे अवघड काम होईल अशी कळकळीची विनंति केली. नंतर
परिषदेच्या खास कार्यक्रमास सुरुवात झाली. तथापि परिषदेपुढील विष-
यावर रामसे मॅकडोनाल्ड यांचें जें मुख्य भाषण झालें, त्यांत टिळकांनीं
केलेल्या विनंतीस अनुलधून व लेबर पक्षास उद्देशून त्यांनीं मुद्दाम भाषण
केलें. ते म्हणाले कीं ' हिंदुस्थानांत सरकारविरुद्ध लोकपक्षाचीं जी गाऱ्हाणीं
आहेत, त्यांना जीं दुःखे भोगावी लागत आहेत, त्यांची प्रत्यक्ष देय-मूर्ति म्हणजेच टिळक असें समजा व आज तेच स्वतः तुमच्यापुढे उमे
आहेत, व हिंदी लोकांना राजकीय स्वातंत्र्य मिळण्याविषयी जो झगडा सुरू
आहे त्यांत मदत करा अशी विनात करीत आहेत तरी तुमच्या वतीने मीं
त्यांना आश्वासन देत कीं, ही मदत स्वतंत्र मजूरपक्षाकडून त्यांना अवश्य
मिळेल. सोशिलिस्ट उर्फ समाजसत्तावादी लोकांचा पक्ष हा अमुक एका
देशाचाच आहे असें नाही, तर जगांतील कोणत्याहि भागांत न्याय, स्वा-
तव्य, लोकमत यांचाच अंमल चालू व्हावा अशाविषयीं त्याचे प्रयत्न
अव्याहत चालू असतात.' असो. ही सभा झाल्यावर त्याच दिवशी रात्री
' ग्लासगो इंडियन मूनिअन ' नामक संस्थेच्या विद्यमाने इंग्रज स्कॉच व
हिंदी अशा सर्व लोकांना मिळून टहीम-पाटी देण्यांत आली होती. या
ठिकाणी मजूर-पक्षाशिवाय इतर पंथांचेहि लोक होते. त्यांना उद्देइस्ट टिळ-
कानी सुमारें एक तासभर भाषण केलें. रा. नामजोशी वगैरे इतर हिंदी
रांचीड भाषणे झाली. ता. १० रोजी 'बुइमेन्स वर्कर्स' नामक स्त्री

संघाची सभाहोती, तेथेंहि टिळकानी लहानसे भाषण केलें. नंतर त्या दिवशीं
टिळक एडिंबरोस निघून गेले. तेथें त्यांना रात्रीं मेल हिल टेरेस येथें
स्थानिक हिंदी लोकांकडून मेजवानी व्हावयाची होती.

खुद्द लंडन येथील हकीकत थोडक्यांत खालीलप्रमाणे आहे. ता. २८
आगष्ट रोजी दक्षिणआफिकेंतील हिंदी लोकांविरुद्ध केलेल्या कायद्याच्या
संबंधांत माँटेग्यूसाहेबांकडे हिंदी हे-टेशन गेलें होतें. प्रत्येक श्ष्टिमंडळा-
पैकी कांहीं कांहीं गृहस्थांशिवाय सर विल्यम मायर) सर जॉन रजि, मि.
युसफ अली वगैरे कांहीं इतरहिहोते. बाबूसुरेंद्र वांनीं डेप्युटेशनची फि
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यत वाचून दाखविल्यावर सुरेंद्र सप्रू, मायर, रजि यांनी प्रत्येकी लहानले
भाषण केलें, उत्तरादाखल मि. मॉठ्येवूयांनी जोराचे व सहानुभूतिपूर्ण
भाषण केलें. कायदा होऊन गेला, चौकशीकरितां कमिटी नेमली जाणार
आहे, त्यावर एक सरकारी व एक खासगी गृहस्थाची नेमणूकव्हावी अशी-
शिफारस वसाहतसरकारामार्फत हिंदुस्थानसरकार करणार, व ती प्रायः
मंजूर होणार असें दिसते. सर बेंजामिन रॉबर्टसन यांस दक्षिणआक्रिकेंत
पाठविण्यांत येणार आहे. आक्रिकेच्या या प्रश्नाने एक गोष्टहिंदी लोकांच्या
मनावर चांगली ठसते. आमच्यावर पारतंत्र्याची पुटावर पुढें चढलेर्ली
आहेत. एक घासून निघाले तरी दुसरें त्याखालून उमटतेच! राजकीय
सुधारणांच्या बाबतींत स्टेटसेक्रेटरी अनुकूल तर हिंदुस्थानसरकार प्रतिकूल
व या दक्षिणआक्रिकेच्या बाबतींत हे दोनही अनुकूल तर वसाहतसरकार
प्रतिकूल! साम्राज्यसरकारचीआम्ही सर्व प्रजा; पण वसाहतसरकार स्वराज्य-
शाली म्हणून त्याचें चालते व आम्ही स्वराज्यविहीन म्हणून आमचे
.चालत नाहीं. साम्राज्यसरकारचें छत्र सर्वावर सारखे असावें, पण वसाह-
तीवर त्याची छाया भरपूर पडते आणि आमच्यावरचे छत फाटके असल्या-
मुळें आम्ही उन्हांत करपत. वसाहतींवर उद्या शत्रूची स्वारी झाली तर,
साम्राज्यसरकार हिंदी सैन्य सत्तेने तिच्या रक्षणार्थ पाठवील. पण हिंदी
लोकांना वसाहतींवर नटि वागवा म्हणण्याला मात्र सरकारला सत्ता नाहीं-

सास्तोर ता. १ सप्टेंबर रोजी एसेक्स हॉलमध्ये सय्यद हसन इमाम
यांच्या अध्यक्षतेखाली पंजाब-प्रकरणीं लोकमत व्यक्त करण्याकरितां सभा
भरली होती. याच्या आधीं तीन दिवस ब्रिटिश काँग्रेसकमिटतिर्फे डॉ ह्यार्क-

डॉ. रुदरफर्ड व मि. हॉलफर्ड नाईट यांचें डेप्युटेशन मोंटेखूसाहेबांशी याच
विषयावर बोलण्याकरितां गेलें होतें. या प्रसंगीं माँटेय्यूसाहेबांनी बरेंच सहा-
नुभूतिपर भाषण त्यांच्याशी केलें व दुसरे दिवशीं ब्रिटिश कॉग्रेसकमिटीने
ठराव करून मॉठ्येपूसाहेबांस आपलें मत म्हणून असें कळविले का, पंजाब-
प्रकरणाची चौकशी करणार तर कमिटीवर नाष्ट्रीय सभेतर्फे कोणी तरी
लोकनियुक्त न्यायाधीश असावा. या करज्ञावरून उघडच अनुमान निघते
कीं. या कमिटीच्या सदासदांची निवड एकपक्षीय होणार असा डेप्युटेश-
नच्याफंडळीचा ग्रह मॉस्केलया बोलण्यावरून झाला. असावा व हल्ला
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कमिटीची जी नार्वे जाहीर झाली आहेत त्यावरून ही भीति साधार होती
असेंच ठरतें. असो. या प्रकरणी ब्रिटिश कोंग्रेसकमिटीप्रमाणें लंडनमधील
हिंदी लोकांचा? मत सरकारच्या कानावर जावे याकरिता वरील सभा भर-
विण्यांत आली होती. प्रथम हसन इमाम यांनीं सुमारें पाउण तासपर्यंत
पंजाबची सर्व हकीकत समजावून सांगितली. आणखीहि ते बोलले असते;
पण कित्येक पंजाबी गृहस्थांची अपीलें प्रिव्ही कौसिलपुढे असल्यामुळें
व्यक्तिशः झालेल्या अन्यायाबद्दल त्यांना मौनव्रतच पतकरावें लागलें. त्यानंतर
दोनतीन ठरावांवर मिळून हॉर्निमन, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि हिंदी व
कमांडर केनवर्र्दा, मि. लान्सवरी वगैरे युरोपियन गृहस्थांची भाषणे झाली.
भाषणे जीव तोडून झाली हें सांगावयास नकोच. लान्सबरी यांनी असें सुच-
विलें कीं, ही अत्याचारांची माहिती इंग्लंडच्या शहरानशहरी जाऊन सांगि-
तली पाहिजे पण याला मनुष्यबळ व द्रव्यबळ अर्थात् फार पाहिजे, तें
कोठून मिळणार?

या सभेत एक गोष्ट दिसून आली ती ही की, लंडनमधील कांहीं हिंदी
लोकांच्या मते निषेधाची मजल शब्दापलीकडेजाऊन तिला सरकारावर निदान
नवीन सुधारणांवर बहिष्कार घालण्याच्या कृतीचें स्वरूप यावें. किंबहुना मि.
सकलादावला, मि. सत्यमूर्ति, मि. चमनलाल यांनी अशा अर्थाची उपसूचना
पुढें आणूनतीवरवादविवादहिकरविला. पणलो. टिळकच लंडनमधीलकाय-
मचे रहिवासी बॅरिस्टर डुबे व पारिरवयांनी या उपसचूनेविरुद्ध भाष केलीं व
अखेर मोठ्या बहुमताने ही उपसूचना नामंजूर झाली. लोकांचे नागरिकत्वाचे
मूलभूत हक्क नष्ट झाले तर सुधारणा आम्हाला कितपत अंगी लागणार? याच
दृष्टीने राष्ट्रीय सभेच्या डेप्युटेशनाच्या लेखी कैफियतींत लोकांना व्यक्तिस्वातं-
ज्याची सनद आधी दिली पाहिजे अशी मागणी करण्यांत आली आहे.
तथापि उपसचूनेच्या स्वरूपाचा ठराव लंडनमध्यें न होतां तो हिंदुस्थानांत
हिंदी लोकसमूहाच्या संमतीने झाला पाहिजे. लंडनमध्ये भाषणे किंवा ठराव
करतांना हिंदुस्थानांतील लोकस्थितीचा विसर पडूनउपयोगी नाहीं हायुक्ति
वादखभेंतलिबहुमतासपटलाव सृल्पंमूर्तीचीउपसूचनानामजूर आली. वारू-विक अशाप्रकाराची उपसूचना आपल्यापैकीच एकाकडून आयत्या वेळीं पुढे
कोचेयोग्यनव्हतेप्रण सत्यमूर्ति,यांचासमावेशकाँग्रेर्सच्या खासडेखुटे':।नमध्ये
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पंडित मदन मोहन यांनी न केल्यामुळें ते केवळ व्यक्तिशः मनास वाटले
त्याप्रमाणें भाषणे करीत असतात. 'हिंदी' पत्रास सत्यमूर्ति यांची पत्रे एक-
तर्फी किंबहुना व्यक्तिविषयकमजकुराचीच अशीं जातात याचे आश्चर्य

पुष्कळांस वाटतें असें मला समजले आहे. पण या सर्वाच्या सुळाशी काय
आहे याचा उल्लेख केव्हा तरी मला करावयाचा होता तो नाइलाजाने या
प्रसंगी केला आहे. सत्यमूर्ति हे डेप्युटेशनमध्ये नाहीत हें लक्षांत ठेवूनच
त्यांची भाषणे व हालचाली यांचा वृत्तांत वाचला पाहिजे.

मंगळवार ता. २ रोजी मिसेस नायडू यांच्या निमंत्रणावरून इलायजी
भोजनगृहांत अनेक शिष्टमंडळांची मंडळी जमली होती. निमत्रण बाईच्या
नावाचे असलें तरी त्या निमंत्रणाची यजमानकी रामस्वामी अय्यर यांच्या-
कडेहि थोडीबहुत असावी असें दिसलें. मिसेस नायडू या विचाराने नॅशन-
लिस्ट आहेत, पण सर्व पक्षांशी त्या समत्वाने वागतात. रामस्वामी यांस
नेमस्त पक्षांत फिरून घेतलें गेलें असतें तरते त्यांत यापूर्वीच जाऊनमिस-
ळावयाचे. असो. या प्रसंगीं कमरेवर हात ठेवून भाषणे झाली नाहींत. पण
तशी झाली नाहींत हेंच बरें. कारण बोलण्याची हौस असणाऱ्या काही
लोकांना येथें श्रोतुगण केवढा किंवा कसा आहे याचे फारसे भान रहात
नाहीं, याचे प्रत्यंतर दुसरेच दिवशी आलें. या दिवशीं हिंदी प्रेसअसोसि.
एशनच्या वतीने एक उपभोजनविधि गटी नामक भोजनगृहांत झाला. या
समारंभाचा हेतु लंडनमधील प्रमुख वर्तमानपत्रकारांस एकत्र करून त्यांना
हिंदुस्थानौतील वर्तमानपत्रांच्या मुस्कटदाबीची हकीकत सांगावयाची. पण
या वेळीं पुष्कळ लोक बाहेर गेलेले, त्यांतून या समारंभाच्या दिवशीं व
या घटकेला लॉर्ड वरनहेंम यांच्या विद्यमाने नेमस्त पक्षांतील कांहीं लोर्कार्नी
अशाच प्रकारचा दुसरा एक समारंभ घडवून आकवाचे ठरविलें होतें.
यामुळे जागेवर असणाऱ्या वर्तमानपत्रवाल्यांची दोन ठिकाणी वाटणी झाली.
गटी भोजनगृहाच्या वांटणीस लान्सबरी, हॉबसन, बेलसफर्ड, रॅटक्लिफ
वगैरे मंडळी आली होती. अशा प्रसंगी हिंदी लोकांची भाषणे शक्य तितकी
कमी होऊन येथील इंग्रज लोकांना बोलण्याची संधि अधिक द्यावयास
प्रहिले होती. पण ज्यांच्याकडे या समारंभाचे काम .गेलेहोते त्यांनीं म्हणजे
हार्निमत व रंगास्वामी अएयंगार यांनी तर बोलून घेतलेंच; पण वाडिया व
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सत्यपूर्त यांनाहि भाषणे करण्याची सूचनी करण्यांत आली. यामुळेवेळत्रर
पुष्कळ लागलाच, पण भाषणेंहि व्हावी,)तशी' झालींनाहींत.

उदाहरणार्थ, वाडिया म्हणाले कीं, सर्व वर्धमानपत्रकारांनीएकविस
ठरवून प्रेसआक्टाविरुद्ध जाणारा असा एखादी - ठराविक लेख प्रसिद्ध

करावा. त्याचा हेतु असा कीं, असे झालें म्हणजे मग सरकार काय
करील? सरकार काय करील हें जसे काय वाडिया यांना माहीतच नाहीं.
आक्षेपार्ह लेखाकरितां ' मद्रास मेल ' सारख्या लो इंडियन-पत्रावर
किंवा ' लीडर ' सारख्या नेमस्त पत्रावर सरकार कायद्याचे शस्त्र चालवीत
नाही या गोष्टी स्वत: वाडिया यांनीं पूर्वी आपल्याच भाषणांत सांगितल्या
होत्या. तेव्हां त्यांनीं सुचविलेली युक्ति अमलांत आणल्यास सरकार काय
करील हें निराळें सांगावयास कशाला हवें? सत्यमूर्ति यांनी तर त्यांच्या-
चर ताण केली व सर्व हिंदी वर्तमानपत्रांवरच ते घसरले. ते म्हणाले
अजून वर्तमानपत्रे लिहावे तसें जहाल लिहीतच नाहींत म्हणून असें होतें.
हा आक्षेप दोन दृष्टीनी खोटा होता. एक तर ज्यांनीं ज्यांनी आपल्या
पत्रांकरितां जामीनकीच्या रकमा दिल्या होत्या, असेच वर्तमानपत्रकार या
प्रसंगीं- हजर होते; शिवाय गेल्या तीन महिन्यांत प्रेस आक्टानें कसा
धुमाकूळ घातला त्याची हकीकत प्रसिद्धच आहे. पण सत्यमूतींना अद्यापि
दुसऱ्याच्या वर्तमानपलांत पत्रे लिहिण्यापलीकडे जबाबदारीचा अनुभव
नाहीं, व त्यांना सर्व जग अद्यापि नेमस्तच दिसत आहे; तेव्हां त्यांच्या
कल्पना अशा रहाव्या स्वाभाविकच आहे. पण या दोघांचे बोलणं युक्त
असो, अयुक्त असो, त्या प्रसंगास तरी आपापल्यांत विरोधी अशीं भाषणे
न होतां इंग्रज वर्तमानपत्रकारांचीं मतेच अधिक कळावयास पाहिजे होतीं!

एकदोन इंग्रज पत्रकार बोलले. त्यांच्या भाषणातील मुद्दा हा होता
कीं, हिंदुस्थानांतील वर्तमानपत्रांची स्थिति प्रेसआक्टामुळें वाईट झाली
आहे ही गोष्ट खरीच पण आजच्या घटकेलाखुद्द विलायतेंतहि लेखनस्वातं.
च्यास बराच आळा पडला आहे. 'डोरा'-डिफेन्स ऑफ धिरेल्म आक्ट
या कायद्याने युद्ध सुरू असतां बरच खाच केला. पण प्रत्यक्ष माचापेक्षा
येथील सरकार अनुग्रहश्ष्स्त्रानें अर्थात् आवडत्यांना लाडूच देऊन आपला
हेतु अधिक साधीत आहे. या दोषाचे धनी लालूच देणाऱ्या सरकारा-
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प्रमाणें ती घेणारे वर्तमानपत्रकर्तेहि आहेत ही गोष्ट खरी; पण आज इंग्लं-
डांत दोनतीन वर्तमानपत्रांखेरीज मनास येईल तें स्पष्ट बोलणारी वर्तमान-
पत्रे नाहींत, येवढें निर्विवाद आहे. पणइंग्लंडात स्वराज्याप्रमाणें स्वकीयांचे
राज्य असल्यामुळें सत्तेचा प्रकार ताटांत सांडलें काय वाटींत सांडले काय
असा आहे हें विसरता येत नाहीं.

व्याख्यानांच्या कार्यक्रमास सुरुवात झाली आहे. गेल्या आठवड्यांत
दादासाहेब खापर्डे दीदरणवेल्स प्रांतांत पार्टिप्रिड येथें व्याख्यानाकरितां
जाऊन आले; त्यांच्याबरोबर रा. प्रधान यांस पाठविण्यांत आलें होतें. ता.,
७ रोजी कार्डिफ येथें बाबू बिपिन चंद्रपाल व आसामचे प्रतिनिघि बार-
डोलाई हे गेले होते. या सभेस सुमारें एक हजार लोक होते. पालबाबूचें
भाषण सुमारें दीड तास झालें. कॉग्रेसच्या ठरावांना धरून ठराव व पंजाब-
संबंधी ठराव मंजूर करण्यांत आले. ज्या त्याठिकाणच्या लोकांनी आपल्या
तर्फे निवडून दिलेल्या पार्लमेंटांतील सभासदांना आपलें मत कळवून
त्यांजकडून पार्लमेंटमध्यें हिंदुस्थानासंबंधीं खटपट. करवावी असाहि एक
भाग ठरावांतून होता. ता. १०, ११ व १२ या तीन दिवशीं पुन; कार्डिफ.
व पेयाजवळच्या गांवीं मिळून तीन सभा व्हावयाच्या आहेत व त्याकरिता
येथील पूर्वींच्या रहिवाश्यांपैकीं दीप नारायण सिंह, चमनलाल व मिश्र हे
गेले आहेत. ता. १२ रोजी बोर्नमथ येथें सभा आहे. त्याकरिता दिवाण
माघवर्राव, दादासाहेब खापर्डे, मिसेस नायडू, पटेल वगैरे मंडळी जात
आहेत. ता. १९ ते २४ पर्यंत फिरून साउथवेल्समध्यें सभा आहेत.
त्यांकरितां बाबू बिपिन पाल व मि. हॉर्निमन यांची योजना करण्यात

आली आहे.
पंजाब प्रकरणाची चौकशी करण्याकरितां नेमले कमिशन येथें कोणा-

सच पसंत नाहीं. लोकमताच्या दृष्टीने काम करणारी अशी सहांतील एक-
दोनहि माणसे नाहींत. निदान एक तरी सभासद लोकांच्या-अर्थात ऑल-
इंडिया कॉग्रेसकमिटी व मास्लिम लीग यल्या-पसतीचा असावा अशा-
सबंधाने ब्रिटिश कॉग्रेसकमिटीने स्टेर्टंसेक्रेटरी यांच्याशी पलव्यवहार केला,
पण त्याचा उपयोग झाला नाही. कमिशनची नेमणूक व्हाइसरॉयसाहेबार्नी
जार केल्यांची त्रोटक हकीकत येथें मंगळवारीं कळली. त्याच दिवशी
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ब्रिटिश काँग्रेसकमिटीची जादा सभा भरविण्यांत येऊन या बाबतींत कमि-
शनची कारवाई असमाधानकारक आहे या मुद्याला अनुलक्षून ठराव करून तो
स्टेटसेक्रेटरीकडे पाठविण्यांत आला. या सबघाने लवकरच येथें एक जाहीर
सभा भरविण्याचा कॉ. कमिटीचा विचार आहे.

पत्र नं. १ ई

( ता. १८ सप्टेंबर १९१९)
दक्षिणवेल्स, बोर्नमाउथ व सॉउथॅम्टन येथें व्याख्यानाकरितां गेलेली

डेम्युटेशनची मंडळी परत आली. लो. टिळक व डॉ. वेलकर हेहि एड-
बरोहून परत आले. या सर्वाच्या मिळून या आठवड्यांत कर्मींत कमी
दहा सभा झाल्या. सरोजिनी नायडू याची भाषणे लोकांस फार आव-
डलीं. दादासाहेब खापर्डे यांच्या विनोदाची छाप पडून एका सभेत त्यांना
हिंदुस्थानचे ' मार्कट्वेन ' म्हणजे मूर्धाभिषिक्त विनोदी व्याख्याते अशी
पदवी एका गृहस्थाने दिली. या सभांपैकीं अर्थात् कांहीं लहान, पण कांहीं
बऱ्याच मोठ्या होत्या. सहानुभूतीच्या दृष्टीने वेल्स व स्कॉटलंड याचा
नंबर इंग्लंडपेक्षां वर लागतो. स्कॉटलंड व वेल्स या दोनहि प्रांतांत राष्ट्री-
यत्वाची जागृति चांगलीच असून तेथील लोक आमच्याप्रमाणेच होमरूल.
मागत आहेत, आपला पैसा इंग्लंड खर्च करते असें म्हणत आस्ते, व
सर्व देशांच्या कारभाराला एकटे एक व अवजड पार्लमेंट निरुपयोगी.
असू त्यामुळें आपल्या राष्ट्रीय सुधारणा मागें पडतात किंवा हाणून पाड.
तात अशी तक्रार करीत आहेत. अर्थात् त्यांच्या व हिंदी लोकांच्या मनांत:
एक प्रकारचे समरसत्व आहे.

बेझंटबाई व्याख्याने देत बाहेर फिरत आहेत. बरोबर रा. तेलंग,
वाडिया, जमनादास हे आहेत. वाडिया हे ग्लासगो येथील ट्रेडूस युनि.
यन सभेला विलायतेबाहेरचे प्रति म्हणून हजर होते. वाडिया यांची
भाषणे मजूरपक्षास बरीच आवडतात. कारण ते थेट मजरूपक्षाच्या दृष्टीने
बोलतात. बेझंटबाईच्या खटपटीने मजूरपक्षानें त्यांस एक पदक दिलें.
लंडन येथें एक साप्ताहिक वर्तमानपत्र काढण्याच्या खटपटींत बाई असून'
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नेमस्तपक्षाच्या कांहीं प्रतिनिधींच्या सस्त्याने व सहाव्याने हें पत्र आक्टोबर
एक तारखेपासून प्रसिद्ध होऊं लागेल असें वाटतें.

चळवळीच्या दृष्टीनें राहता राहिलें आयलंड, पण आयलंडांत जाऊन
हिंदुस्थानांकरितां चळवळ करण्याची आज सोय नाहींच, वस्तुतः गरजहि
नाहीं. होमरूलकरितां आयलंडांत जाऊन चळवळ करावयाची म्हणजे
उघडा दरवाजा उघडण्याचे श्रम करण्यासारखे निरर्थक आहे. किंबहुना
आयरिश लोकांपुढे आपला प्रश्न काढण्याची हिंदी लोकांची छातीच नाहीं.
याचा अनुभव आम्हांस खुद्द इंग्लंडांतहि येत आहे, मग तिकडे जा
कशाला? इंग्लंड, स्कॉटलंड वगैरे ठिकाणी सभा होतात किंवा खाजगी
-चहापार्ड्या वगैरे होतात तेथें, श्रोतृवर्गास आयरिश लोक भेटतात व ते
आम्हाला आमची भूक होमरूलनें भागेल म्हटलें तर नुसते हसतात झालें!
ते म्हणतात आम्ही मूठभर आयरिश लोक, सत्तर मैलांवरचे म्हणजे इंग्लं-
डच्या टाचेखाली सांपडलेले, स्वातंन्य मागतो, आणि तुम्ही सहा हजार-
मैलांवरचे तीस कोटि लोक नुसते होमरूल मागता? तुम्ही माणसे आहां,
की जनावरें? पण अशा प्रश्नास उत्तर देण्याच्या भानगडीत न पडावे हेंच
श्रेयस्कर असें आम्हांस वाटून आम्ही प्रायः गप्प बसत. बारा वर्षांपूर्वी
तुम्ही आयरिश लोक झाला तरी स्वातंत्र्य कोठे मागत होतां? होमरूलवरच
तुमचीहि तहान भागत होतीच कीं नाहीं? विलायतसरकार गाढव म्हणून
वेळेवरह्यतुम्हास होमरूल नसलें तरी पार्लमेंटांत तुमचे ऐशी सभासद,
तुम्हांला पार्लमेंटांतील पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढविण्याचें साधन आहे,
सिव्हिल सर्विस व लष्कर यांतल्या वरिष्ठ जागा तुम्हाला इंग्रजांप्रम्राणें

मिळू शकतात, अमेरिकेसारखा तुम्हाला पाठिराखा आहे. तात्पर्य, इतर
बऱ्याच गोष्टीत स्वास्थ असल्यामुळें तुम्हांला स्वातंन्य आठवते, आमची
गोष्ट तशी नाहीं, दुष्काळ पडला तर म्हणे दूधभातच का नाहीं खात,
असें तुम्ही आम्हांस विचारता, पण त्याचा काय उपयोग? व त्याला
आम्ही उत्तर तरी काय द्यावे? असे उलट प्रश्न विचारून आम्ही वेळ
मारून नेऊ शकत. आयरिश लोकांचं झा युक्तिवादाने अर्थातच समाधान
होत नाही; पण सांगावुयाचा मुद्दा इतकाच कीं; त्यांचें समाधान होवो
णे होवो, आमच्या होमरूलच्या मागणीला आयरिशलोक सोळा आणेच
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तर काय पण अठरा आणे अनुकूल आहेत! मजूरपक्षाइतकें देखील-
त्यांचें मन वळविण्याचे श्रम नाहींत. आयरिश सभासद पूर्वी पार्लमेंटांत
हजर रहात तेव्हां त्यांनीं सदैव हिंदुस्थानास मदतच केलेली आहे. व आज.
जर ते सिनफेनर बनले नसते तर आम्हांस हीच्या बिलाच्या कामीं
त्यांचा पुष्कळच उपयोग झाला असता.

आयर्लडमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून धुमश्चक्री माजल्याचे वर्तमान
तुम्हाला तारेने कळलेच असेल. पण या धुमश्चक्रीबद्दल खुद्द इंग्लंडच्या
लोकांस काय वाटतें याचे सूक्ष्म प्रत्यंतर परवाच्या लंडन टाइम्सच्या अग्र-

लेखांत पहावयाससापडलें. या अग्रलेखाचा सारांश रूटरतारेनें हिंदुस्थानास
सहसा पाठविणार नाहीं या समजुतीने तो खालीं थोडक्यांत देत. पण
त्यापूर्वी फक्त एकच गोष्ट सांगणे जरूर आहे ती ही कीं, गेल्या महि-
न्यांत टाइम्सने अमेरिकेला खूष करण्याकरितां आयर्लडला वसाहतीच्या
नमुन्याचे स्वराज्य द्यावे अशी जोराची चळवळ केली. तिचा उपयोग'
झाला नाहीं याचे टाइम्सला अर्थात वैषम्य वाटलें, पण त्याचा सदुपयोग
इतकाच झाला कीं, आयर्लडांतील असंतोषावर टाइम्सने हत्यार उपसून.
उठावयाचें तें न करितां त्यानें त्या असंतोषाचे एक प्रकारे समर्थनच
केलें आहे. टाइम्स म्हणतो-'' आयलैडांतील दंगेधोपे मोडण्याचा प्रयत्न

सरकाराने करावा हें ठीकच आहे. पण त्यानें अधिकारी मुत्सद्यांच्या
शहाणपणाची दिवाळखोरी झाकत नाहीं. एकाने दंगे करावे व दुसऱ्याने
ते मोडावे या पाठशिवणीच्या भातुकलीच्या खेळापासून कोणासच कांहीं-
फाइदा नाहीं. दडपशाही हाही एक मार्ग आहे पण तो एकतोंडी बोळा-
प्रमाणें आहे. या बोळांत एक तोडाने शिरत येतें पणदुसऱ्या तोडाने बाहेर
मात्रनिघतां येत नाहीं. या स्थितीची जबाबदारी सर्वस्वी सरकारावर आहे,.
अत्याचार हें निराशेच्या परमावधीस जाऊन पोचलेल्या अल्पसंख्यांकाचे शेव-
टचें हत्यार आहे. आयर्लडांतील जनसमाजाला अत्याचार व खून आवडतात
असें म्हणणें ही गोष्ट खोटी आहे. तुसे म्हणणें अन्यायाचे होईल. इंग्रज
लीकांचा द्वेष आयरिश लोकांच्या मनांतजुनाच आहेपण निराशेच्यारोजमिळ-
णाऱ्या नव्या पुराव्यानेचं तो दृढ होत आहे.. स्वराज्याची आशा दिसती
तर जे लोक नेमस्तपानें वागळे असते, त्याना आज एकीकडे दडपंशाही-
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सरकार व दुसरीकडे अत्याचारी लोक या दोन दगडांत सापडून भरडून
निघाल्यासारखे वाटत आहे या सर्वाना स्वराज्य देणे हाच उपाय. तो
उपाय करवत नसेल तर प्रधानमंडळानें राजीनामा द्यावा! ''

असो. या दंग्याघोध्यांच्या गोष्टी बाजूस ठेवून या आठवड्यांत दुख-
ऱ्याच एका प्रकारची जी गोष्ट लंडनमध्ये घडली तिच्याबद्दल दोन शब्द
अधिक लिहित. ही गोष्ट म्हणजे सिटी टेंपल नामक धार्मिक सभागृहांत
शनवार ते बुधवार भरलेली ' विश्वबंधु-मंडळा ' ची परिषद- या मड-
ळाला ही परिषद् यंदा इंग्लंडांतच भरविण्याची प्रेरणा कां झाली माहीत
'नाहीं. पण तीनचार दिवस परिषदेचे काम पाहून केव्हा गंभीर सोज्वळ
विचार मनांत येत तर केव्हा या इंग्रज लोकांच्या ढोंगीपणाचे
पोट धरधरून हसू येई! मंडळाचे हेतु जगांतील युद्ध थांबविणे व शांतते-
च्या काळांत सर्व देशांतील मनुष्यवर्गामध्ये बंधुप्रेम वृद्धिंगत करणें असे
आहेत. परिषद डॉ. क्लिफर्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली होती. हे ८४
वर्षाचे परम पवित्र गृहस्थ केवळ पाटलोण घातलेले कवि आहेत, येवढें
म्हटलें म्हणजे त्यांत त्यांचें सर्व गुणवर्णन आलें. त्यांचा जन्म धर्मपंथांचे
द्वंद्व मोडण्यांत आणि नाठाळांच्या पाठींत काठ्या घालण्यांत गेला आहे.
त्यांचें अध्यक्ष या नात्याचे भाषण ऐकून कोणाच्याहि मनांत सलकूर्ति
झाल्याशिवाय राहणार नाहीं. पण दैव असें लबाड की, त्यानें या विश्व-
बंधुत्वा-या परिषदेत लॉइड जार्जसारखे पाताळयंत्री राजकीय मुत्सद्दीहि
आणवून परिषदेचे मातेरे केलें! या परिषदेस अनेक देशांचे लोक आले
होते, पण त्यातल्या त्यांत बहुतेक साम्राज्यांतलेच होते. आमच्या राष्ट्रीय
सभेतर्फे डेप्युटेशनची मंडळी या परिषदेस प्रतिनिधि म्हणून गेली होती.
प्रार्थना, व्याख्याने, धर्मोपदेश, चर्चा या सर्वांना आम्ही मधून मधून
हजर होतों. सोमवारी लडक्य्या लॉर्ड मेयरनें सर्व प्रतिनिधीना आपल्या
इतिहासप्रसिद्ध प्रासादांत ( मॅन्शन हाऊस) चहास बोलावून
सत्कार केला.

मि. -डर, लॉर्ड रॉयर्ट, सेसील वगैरेंचे निबंध चांगले होते. मि. मैत्र
नांवाच्या एका बंगाली गृहस्थानेंहि एक निबंध वाचला बुधवारी सकाळी
मुख्य प्रधान मि. लॉइड जॉर्ज यांचें भाषण झालें. आम्ही प्रतिनिधीत
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?????? ??????????????सामील असल्यानें आम्हांस अगदीं चार हातांवरून हें भाषण ऐकावयास

सापडले. लॉइड जॉर्ज यांचें वक्तृत्व दांडगे आहे; पण त्यांच्या योग्यतेचे
चले हिंदुस्थानांतहि अनेक आहेत. त्यांचा आवाज मोठा व चांगला आहे;
पण वरचेवर टिपणाकडे पाहणे व चष्म्याच्या घालकाढीचा खेळ करणें
यामुळे स्वारस्य जातें. त्यांचे हातवारे व नाटकी थाट हे पूर्वी शोभत अस-
तील, पण मुख्प्र प्रधानाच्या दर्जाच्या माणसास ते शोभत नाहींत. ही सभा
उत्तमोत्तम लोकांची होती.' पण खूप टाळ्या पिटणे वगैरे फाजील दिखाऊ
प्रकार अशाहि सभांमधून होतात असें दिसून आलें.

या परिषदेच्या निमित्ताने चार दिवस लंडन शहरांत, निदान त्याच्या
एका लहानशा भागांत, बंधुप्रेमाचा पूर वहात होता तो इतका कीं खऱ्या
भाविक श्रोत्यांस आपण कलियुगांत नसून सत्ययुगांत, किंवा तत्पूर्वीच्या
म्हणून वर्णन केलेल्या सुवर्णयुगांत, आहो असें वाटलें असतें. वर आका-
शांत एक बाप आणि खालीं पृथ्वीवर सर्व भाऊबहिणी याशिवाय तिसरा
पदार्थ नाहीं! चार दिवस ईश्वराच्या प्रार्थनेचा एकसारखा मास सुरू
होता. कोणत्याहि कार्यक्रमाच्या आधीं प्रार्थना, मध्यें प्रार्थना व शेवटीं
प्रार्थना! मधूनमधून सर्व सभा मुक्तकंठानें गीते गायी व हरदास ' टाळी
महाराज' म्हणतो त्याप्रमाणें उपदेशक उपदेशाचा कोरडा ओढी. जितका
वेळ डोळे उघडून काम चालले होतें तितकाच वेळ डोळे मिटून चालले
असेल! ज्या व्यासपीठावरून नुकतेच द्वेषाग्रीचे लोळ उठत होते त्यावरून
आतां विश्वप्रेमाच्या गुलाबपाण्याचे हजारे उडू लागले. ' ईश्वरस्तुतिरूपीगुप्तबाच्या फुलांचा एक थर तरलगेच त्याच्यावर बंधुप्रेमाच्या खडीसाज-
रेचा एक थर असे पाचपंचवीस थर रचले जाऊन जणु काय सर्व जगाला
खायला पुरण्याइतका मिडा स्वादिष्ट व औषधी गुलकंद बनत होता. मीहि
एक वेळ डोळे मिटून अंतर्मुख हत्येसाता पाहूं लागलो तो पौर्णिमेच्या
चांदण्यामध्ये स्फटिकाच्या मंडपांत बसून ' आइसक्रीम ' खात असल्या-
प्रमाणें मला अंतर्बाह्य शीतळती बाबूली! मी इंग्रजांचा भाऊ, इंग्रज माझे
भाऊ; आतां कसलें साम्राज्य आणि कसला होमरूल! खुद्द (ठडन हेंच
पुणे झालें! 'हें विश्वाचे माझें घर' असें म्हणून टालयाहि पिटल्या असत्या,
पण असली समाधी-निमिषमात्रव टिकणार!
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--.--,------------.,....---..-.,-???????'??????''??तथापि, हा सर्वस्वी माझाच दोष होता असें म्हणवत नाही. विश्व-
बंधूंच्या या मेळ्यांत सर्वच भोंदू होते असें मी म्हणेन तर तो अन्याय
होईल. कांहीं खास सच्चे होते. पण सूर्यप्रकाशाप्रमाणें तिऱ्हाइतास स्पष्ट

दिसणाऱ्या कांहीं गोष्टी यांना दिसत नव्हत्या याचे नवल वाटलें. विश्वबंधु-
स्वाची इमारत बांधावयाची. पण यांचा विचार ती खिस्ती धर्माच्या पाया-
वर बांधावयाची, खिस्ती धर्माचे अनुयायी नसणारे लोक जर या परिषदेस
सभासद म्हणून जाऊं शकतात, तर नुसत्या ईश्वराचे नांवानें प्रार्थनादि कां
होऊं नये? त्यांत खिस्ताचें नांवच कशाला? बरें, तुमचा खाइस्ट तर
आमचाहि राम काढून तेथें त्याच्या नांवानें प्रार्थना करा म्हटलें असतें,
किंवा आमची आम्हीहि केली असती तर तें मात्र चालले नसतें! 'खिस्ती
विश्वबंधुत्व ' हा शब्दप्रयोग 'ब्राह्मणांचा जगद्गुरु' या शब्दप्रयोगाप्रमाणेच
अतिव्यासिदुष्ट नव्हे काय? पण हा भोळसरपणा नुसत्या धर्मकल्पनेपुरताच
नव्हता. विश्वबंधुत्वाच्या या गोमुखीला आतून साम्राज्यमूलक स्वार्थपरायण-
तेचें खूप जाड अस्तर लावले होतें. या विश्वबंधुपरिषदेचा हेतु राष्ट्रसंघाला
मदत करण्याचा आहे. राष्ट्रसंघाच्या हातून जगाची शांतता कितपत राह-
णार हें दिसतच आहे. पण राष्ट्रसंघाच्या अंतर्व्यवस्थेत जो धडधडीत
अन्याय दिसून येतो तोहि या मायावी लोकांच्या नजरेस पडत नाही,
असा बहाणा! राष्ट्रसंघाच्या रचनेत इंग्लंडला प्रमुख मान पाहिजे; तो न
मिळेल तर कुणा लेकाला हवा राष्ट्रसंघ? युरोपांतल्या टीचभर परक्या
राष्ट्रांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात हा राष्ट्रसंघ निर्माण झाला. पण याच्या
अवतारकृत्यांत आजची साम्राज्यें मात्र कायमच राहणार! जर्मनी,
ऑस्ट्रिया तुर्कस्थान व रशिया यांचें साम्राज्य मोडले तर तें चालेल;
पण इंग्रजांचें साम्राज्य मात्र अबाधित राहिलें पाहिजे; एवढेच
नव्हे तर त्यांतल्या प्रचंड पुराण राष्ट्रांनी स्वराज्य मागितले तर त्यांचा
न्याय माल करण्यास या राष्ट्रसंघास अधिकार नाहीं! आमचे आम्हीच
प'हून घेऊं आणि दुसऱ्याचेंहि पण आम्ही पाहूं. हा न्याय! 'तुम्ही आम्ही
भाऊभाऊं पण तुमचें-आमचें आम्हीच खाऊ! ' ही अधुप्रेमदर्शनाची
उसकला हिंदी लोकाप्रमाणेच जगांतील इतर अनेकांना हास्यास्पद वाटली
तर त्यांत त्यांचा काय दोष? आपल्या बुडाखालचें तर संभाळायचेंच पण
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हन-र- साधल्यास हाताखाली घालावयाचें. या भोळेपणास भाळणारा
कोण असेल तो असो! राष्ट्रसंघांत एक मत अधिक मिळावे म्हणून
वसाहतीबरोबर हिंदुस्थानास इंग्लंडने आपल्याबरोबर घेतलें. अमेरिकेने
हें ओळखून या कावेबाजपणाला हरकत घेतलीच, पण ज्याला आपल्या
घरी स्वराज्याचा मान नाहीं त्याला आमच्या बरोबरीला आम्ही बसवून
कां घेऊं असें उघड म्हहणून तिने हिंदुस्थानच्या जखमेत मीठ भरले. पण
याची लाज इंग्लंडला कोठे आहे? असेल तर हिंदुस्थानास स्वराज्य
दिल्याशिवाय इंग्लंड एक दिवसभरहि रहाणार नाहीं; असो. अशा अंत-
बाह्य विषम स्थितीत विश्वबंधुत्वाचा उपदेश कुणाला करतां? या परिषदेस
जमलेल्या कांहीं लोकांना हें म्हणणें पटण्यासारखे आकृष्ट; पण त्यांचें ऐक
णार कोण?

या विश्वबंधूच्या मेंढ्यांच्या कळपांत काही लांडगेहि होते. मंगळवारच्या
सभेत सर हॅरी जॉन्स्टन यांनी 'विश्वबंधुत्व व देशोदेशींचे नेटिव्ह लोक' या
विषयावर निबंध वाचला. त्यांत त्यांनी धडधडीत असें विधान केलें कीं,
काळ्या लोकांची सुधारणा गोऱ्यांनी करून त्यांना उच्च पदाला पोचविले
ज्याअर्थी त्यांच्या दरम्यानचा आजचा संबंध, अर्थात् वरिष्ट कनिष्ठ भावाचा,
पुढेंहि असाच राहिला पाजे. या विधानाचा आतूवर्गापैकी एका न्याय-
प्रिय गोऱ्या मनुळगनेच निषेध केला; पण आमच्या पालबाबूंनीहि जागच्या
जागी जॉनटनसाहेबांना खणखणीत उत्तर दिलें. हें उत्तर श्रोलूरवृंदाला
इतकें आवडले की, त्यांनीं अनेक वेळा टाळ्यांचा गजर क्रेला; व पाल-
वासूक्ते भाषण संपल्यावर पाचपंचवीस स्त्रीपुरुषांनी त्यांच्याशी हस्तांदोलन
करून त्यांचें अभिनंदन केलें.

गेल्या पंधरवड्यांत अमेरिकेत लाला लजपतराय यनि। हिंदुस्थानासंबं-
धाने एक चांगली कामगिरी केली. अमेरिकेत आमच्या होमरूललीगची
शाखा काढून व डॉ. हर्डीकर यांनी स्वराज्यसंघाच्या प्रसाराचे काम आज
कित्येक दिवस मीठ्या परिश्रमर्स्कृक चालविले असून अमेरिकन वर्तमान-
पत्रांतून आपला प्रवेश बराचसा कर्रून घेतला आहे. ही क्षमेरिकेत
शातता-परिषदेने मंजूर केलेल्या तह्याच्या मद्यासंबंधानें फारच वाद
माजला असून विलसनसाहेबांचें यश डळमळू लोगल्याचे केसरीच्या नाच-

९
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??????????????कांत माहीत असेलच. या संधीचा फायदा घेऊन लाला लजपतराय यांनी
हिंदुस्थानचें घोडे दामटले. अमेरिकन सेनेटनें वरील मसुद्यास संमति
देण्यापूर्वी चर्चा करण्याकरितां ' पराष्ट्रीय ' संबंधाची म्हणून एक कमिटी
नेमली असून या मसुद्यास साधकवाधक असा पुरावा तिजपुढें मांडला
जात आहे, व भाषणे होत आहेत. याकमिटीपुढें हिंदुस्थानच्या स्वयंनिर्ण-
याच्या हक्काचा प्रश्न मि. डडले लोन नामक एका वकिलामार्फत लाला-
जीनीं ता. २९ आगष्ट रोजी मांडला. मि. मॅलोन हे गृहस्थ कांही वर्षा-
पूर्वी अमेरिकन सरकारचे एक अंडर-सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व पोर्ट-कमिशनर
होते. हे वकील असतांहि त्यांनी काही एक फी वगैरे न घेता, इतकेंच
नव्हे तर आपला प्रवासखर्च आपण करून केवळ अमेरिकन नागरिक या
नात्याने कमिटीपुढें आमची शिष्टाई केली. या शिष्टाईचा परिणाम या
हाताचा त्या हातावर दाखविता येण्यासारखा काय होणार १ पण प्रयत्नांत
प्रयत्नाची भर. शातता-परिषदेला टिळकानी अर्ज पाठविला होता त्याला
घरून त्याच्या पुढची ही पायरी होय. राष्ट्रसंघाची प्राणप्रतिष्ठा होईल तेव्हां
याच दिशेनें आणखी प्रयत्न करतां येण्यासारखे आहेत. तूर्त अमेरिकन
सेनेटपुढें हा प्रश्न तिच्या पोटकमिटीमार्फत मांडला जात आहे. अमेरिकन
सरकारच्या कागदोपत्री आमचे म्हणणें दाखल झालें आहे इतकाच ग्राह्यांश.
या प्रकरणाची अधिक सुसंगत व सविस्तर माहिती पुढच्या आठवड्याच्या
'इंडिया' पत्रांत मी देणार आहें त्यावरून पहावी.

पत्र नं. १७
( ता. २ आक्यावर १९१९)

मागच्या आठवड्यांत लिहून पाठविण्यासारखें फारसे घडले नाही
म्हणून नेहमीचे बातमीपत्र पाठविलें नाही. या आठवड्यांत लिहून पाठ-
विण्यासारखें बरेंच आहे म्हणून लिहावयास बसलों आहें. पण हें पत्र
नेणारें टपाल या आठवड्यास येवून निघते कीं, नाही याची शंका वाटत
आद्र्रे. पुढील मजकूर वाचल्यावर या शंकेचे कारण कळून येईल.
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????????????????????? ???????????????????????????राष्ट्रीय सभेच्या केयुटेशनचे काम इली व्याख्यानांच्या रूपाने सुरू
.आहे. लंडनबाहेर सप्टेंबरच्या २५ व्या तारखेस जूकॅसल येथें, २६ ला
मँचेस्टर, २७ ला बंडी, ३० लिव्हरपूल, आक्टोबर १ फिरून मँचेस्टर
येथे, अशी व्याख्याने ठरलो असून तीं देण्याकरितां खापर्डे, सरोजिनी नायडू,
'पाल. पटेल हे गेले आहेत. ठरल्याप्रमाणें पहिली दोन व्याख्याने पार
पडली पण त्यापुढील बातमी अद्यापि आली नाही. ता. २६ रोजी मीं
स्वतः एरिथ येथें व्याख्यान देण्यास गेलों होतों. बरोबर ए. रंगस्वामी
आवंगार यांस नेले होतें. हवाफारशी चांगलीनव्हती. तथापि पूर्वी ठरल्या-
प्रमाणें गावातील एका मोठ्या चवाट्यावर उघड्या जागत व्याख्यान
'झालें. व्याख्यान करविणार व ऐकणार मंडळी ' स्वतंत्र मजूर ' पक्षाची
होती. व्याख्यात्यांप्रमाणें श्रोतृगणहि सर्व वेळ उमाच होता. सभेचा
सर्व थाट गणपत्युत्सवातलि मैदानी व्याख्यानासारखा होता. आम्हां
उभयतांची भाषणे झाल्यावर एक दोन स्थानिक वक्यांची भाषणे सालीं,
पण आम्हांस अधिक थांबण्यास वेळ नव्हता. मध्यरात्रीच्या आत परत
लंडनला पोचणे जरूर होते त्याप्रमाणें आम्ही घाईनें आलों. कारण मध्य-
रात्रीपासून आगगाड्यावरील प्रचंड संपास. सुरवात व्हावयाची होती व
ज्याप्रमाणे ती झालीहि!

नाटकांत ट्रान्सफर सीन करतात त्याप्रमाणें हा संपाचा घाला अचा-
नक पडला. शुक्रवारी सकाळी संप होणार अशी बातमी पत्रांजवाचली
व रात्रीं संप सुरू झाला. याच्याहि आर्धी एक दिवस गुह्य खलबते चालू
होतीं म्हणतात. पण सरकार व रलेवेचे लोक यांच्या दरम्यानच्या भांड-
यांचा कडेलोट, निर्वाणीचा खलिता, व युद्धाचा पुकारा ही सर्व चोवीस
तासांत घडून आली! रात्री दहा व बारा यांच्या दरम्यान रेलचे लोक
आपल्या कामांत शिथिलता करूं लागले व बाराच्या ठोक्याध सर्व इंग्लंड'
व स्काटलंडभर रेलवेकामगार काम टाकून घरोघर चालते झाले. स्टेश
नांस कुलपे पडली. शनिवारी सकाळी ट्रॅम व बस सुरू होत्या त्यांवरच
कामकाजास जाणाऱ्या सर्व लोकारचीघाड पडली. शैक्रडो लोकांच्या रांगा
या वाहनांची वाट पहात तास-तास उभ्या हलवा. रात्रींच्या सुमारारू
ही गर्दी थोडी कसी झाली; कारण अगदीं जरूरीच्या कामत्किवाय
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बाहेर पडून मैल-मैल विनाकारण चालत येण्याचे साहस कोण करणार?
शनिवार व रविवार दोनहि दिवस जवळ जवळ बिनकामकाजाचे असल्या-
मुळें कसें तरी भागले पण फिरून सोमवारपासून दंगल उडाली. लंडन-
च्या आसपास पन्नाससाठ मैलांपासून रोज शहरांत कामकाजास येणारे
धंदेवाले अनेक आहेत त्यांचे तर खाडेच पडले, पण खुद्द शहरची वस्ती
या टोकापासून त्या टोकापर्यंत सुमारें बावीस पंचवीस मैल चौफेर पसर-
लेली आहे; यामुळे शहरांत राहणाऱ्या लोकांचीहि जवळ जवळ तीच स्थिति'
झाली. विजेच्या चमकेप्रमाणे झालेला हा संप विजेच्या चमकेप्रसाणें संपेल
ही आशा नष्ट होतांच सरकार व लोक आपापली सोय करण्याच्या मार्गास
लागले. त्यांतल्यात्यांत लोकांपेक्षांहि सरकारावर वाहनांची सोय करून
देण्याची जबाबदारी अधिक, यामुळे सरकारने जाहीरनामा काढून लोकांस
धीर दिला व आपली सर्व साघने सज केली.

पहिली तयारी सैन्य आणण्याची. कारण दंग्याघोप्यास सुरवात होत्ये

की काय ही भीति. पण संपवाल्यांचे पुढारी शहाणे आहेत. त्यांनी संप-
वाल्यांस थोपवून घरले. संपवाल्यांना त्यांच्या फंडांतून रोज थोडेबहुत
पोटास मिळण्यासारखे असल्यामुळें बाजारहाट एकदम लुटले जाण्याचे
कारण नव्हतें. संपवाव्यांची संख्या पांचलक्ष, पण ती सर्व देशभर पसर-
लेली. यामुळे सैन्यास दंगेधोपे मोडण्याचे नसलें तरी आगगाड्या चाल
करूवाडे काम होतेंच. पण त्याहिंपक्षों लोकांस अन्न, भाजीपाला, दूध;.
पुरविण्याचे क्रम अधिक महत्वाचे होतें. जेथे शे-पन्नास आगगाड्या
दिवसांत सुटावयाच्या तेधून सैनिकांच्या मदतीने दहापांच तरी बुऱ्या
असें मानून लष्करी अधिकारी अस्तन्या सारून इंजिनहायव्हर व फायर-
मन बनले. सरकारी तवेल्यांतल्या सर्व मोटारगाड्या बाहेर निघाल्या..
हाईड पार्कात लोकांना मज्जाव करून हजारों मोटारगाड्या जमविण्यांत
आल्या, व ज्या स्टेशनावरून धान्य, अन्न, दूध वगैरे रोज गांवांत थाब-
याचे तेधून तें आणून गांवांत घाऊक व्यापाऱ्यांच्या घरीं पोचविण्याच्ये
काम सुकू झालें. शिवाय हें काम पुरे पृडावे म्हणून युद्धाच्या दिवसा-
प्रमाणें संप चालू असेपृर्यत तिकिटाशिवाय कोणा कांहीं पदार्थ मिळू
नये व मिळावयाचा तोही फारच माफक मिळावा, एक आठवड्यापेक्षी
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अधिक कोणीहि आपल्याजवळ शिवा ठऊं नये असे हुकूम सुटले. दिवा-
बची, कोळसा, ग्यास जरूरी पुरतीच वापरावी, कामापेक्षा अधिक तारा
करूं नये, पत्रे पाठवू नये असा इशारा देण्यांत आला. सर्व सरकारी
नोकरांची रजा रद्द करण्यांत येऊन वाहतुकीच्या कामास उपयोगी पडणारे
स्वयंसेवकाचे पथक उभारण्यांत आलें. आरमाराच्या नोकरपेशाची जहाजे
टेम्सनदीमध्यें आणून नांगरली; सर्व सरकारी व खासगी विमानें कामगिरीस
घरून तीं टपाल व पार्सले नेण्याकरितां व कचितूउतारूवगैरेच्या उपयोगा-
करितां संचारार्थ योजण्यांत आली कारण सरकाराला हरप्रयत्नानें संप
मोडावयाचा होता.

खासगी लोकांनींहि आपल्या साधनांची शिकस्त केली; मात्र ती संप
मोडण्याच्या हेतूनें नव्हे, तर स्वतःच्या खोईकरितां. लोकांस खरोखर एकी-
कडे आड व एकीकडे विहीर असें झालें, मनांतून संपवाव्यांशी सहानुभूति
पण संप सिद्धीस जावा म्हणून स्वतःची गैरसोय कोण किती सोसणार?
बरें, संपवाल्यांचीहि स्वरी इच्छा लोकांची गैरसोय व्हावी ही नसनू
आपली मजुरी वाढावी इतकीच आहे. तात्पर्य दोघांचा कटाक्ष एकमेकांवर
नसून सरकारावरच आहे. सरकार व रलेवे-नोकर यांची जंगी कुस्ती
पाहण्याची लोकांस हौस आहे. पण पेहेलवानांची कुस्ती पाहताना आपल्या
अंगावर त्यांची भुई कोसळू नयेत किंवा स्वांनी उडवलेली माती पडूं
नये याविषयी प्रेक्षक जितकी खबरदारी घेतात तितकी खबरदारी
येथील लोक घेत आहेत इतकेंच काय ते. असो. लोकांनी आपल्याकेलेल्या
सोयी तजविजीमुळें शहरांत खूप गडबड उडून राहिली असून नवीन
देखं।वे दिसूं लागले. रस्ते मोटारगाड्यांनी फुलून गेले, श्रीमंतांच्या
मोटारींतून पूर्वी एखाददुसरा मनुष्य तणावून बसलेला दिसावयाचा
तेथें स्त्रीपुरुषांची खेंच झाली. ठेवणीतल्या सर्व शोभिवंत चार-चाकी
गाड्या व उमदे घोडे बाहेर निघाले असून दोहोंचाहि बैठा शीण लांब
मजलांनी निवून जाऊं लागला. सर्व हरप्रकारूया वाहनांतून निर्जीव
मालाच्या जोडीला सजीव मालहि. शींग लागेपर्यंत भरला गेला. बाहेरून
लांबून येणाऱ्या भाजलील्याच्या गाड्यांतून उलावू उंची पोषाख केलेले
लोकहि वागवानाच्यम्नोकराशाखे उंच आरूढ झालेले असे रोजा ज्याळीं
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गांवांत येतांना पाहून शहरचे लोक त्यांच्याकडे व ते लोकांकडे पाहून हंस-
ण्याची रेलचेल उडाली. भाड्याच्या मोटारी तर भिंगऱ्यासारख्या फिरत
होत्या. साध्या बायसिकली लंडनच्या रस्त्यांनी पूर्वी कचित दिसत, पण
आतां त्यांची अखंड रांग लागून राहिली, येवढेंच नव्हे तर एकाने साय-.
कल चालवावी व त्याच्या मागें दोघांतिघांनीं एकमेकांच्या आगाखांद्यावर
बसावे असे सर्कशीचे खेळ फुकट पहावयास सापडू लागले! पायाला
पाय फुटल्याप्रमाणें हजारों स्त्रीपुरुष तुडतुड चालतांना दिसत-
पायांनी कोणी किती मजल मारली याविषयी चढाओढ सुरू झाली.
बाहेर प्रांतांत कित्येक लोकांनी जरूरीच्या कामाकरिता पन्नास-पन्नास
भेल प्रवास केल्याच्या बातय्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. अखेर गाढवांच्या
गाड्यांतून बसण्यापर्यंत पाळी आली. एका विनोदी पत्रांत चितारलेल्या
गाढवाला वाचा फुटली अस्त्र तें म्हणते ''बाबानों घाबरू नका. मी गाढवं
जिवंत असे तोपर्यंत तुम्हाला काळजी नको! '' बायबलांतल्या एका
शहाण्या ' गाढवाला ' अशीच वाचा फुटली होती!

संप मोडण्याचे सरकारचे व टिकून राहण्याचे मजूपक्षाचे प्रयत्न

जोराने सुरू आहेत. उमयपक्षांची पर्वे उभयपक्षांवर वाटेल ते आरोप
करीत आहेत. भांडणाचा खरा मुद्दा लहान आहे. येत्या जानेवारीपर्यत
रलेवेच्या नोकरांना युद्धाची ' महागाई ' सरकार देणारच आहे. ड्राय-
चर करे कांहीं नोकरांना पुढेंहि महागाईचे दर असेपर्यत महागाई
चालू राहणार आहे. पण खालच्या नोकरांना हें आश्वासन देण्यास सर-
कार तयार नाही. म्हणून रेलवे-नोकरांच्या संघाचा पुढारी व प्रधानमंडळ
यांचें कान्फरन्स भरले, त्यांत शब्दाचा गैरसमज होऊन संप पुकारला
गेला. '' संप केलांतच तर मग ठीक आहे, आतां महागाई देतच नाही.
असे सरकार घेऊन बसले, व '' केव्हा तरी गोष्ट निकरावर यावयाचीच
होती. आतांच आली बरें झालें '' असें मजूरपक्षाचे पुढारी म्हणत आहेत.
गेल्या :६.१२ई

ऊ र६२
ऋ

६६
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तिसरा साधतो की फसतो हें अद्यापि पहावयाचे आहे. प्रत्यक्षापेक्षां अप्र-
त्यक्ष हेतूच या संपांत मुख्य व महत्वाचे आहेत. पार्लमेंटांत आपलें चालत
नाही म्हणून सरकारास वळणीला आणण्याचा धोपट मार्ग म्हणून मजूर
पक्षाने त्यावर भिस्त ठेविली आहे. संपाचा हेतु बराचसा राजकीय आहे
असें जाणून सरकार-पक्षाची वर्तमानपत्रे संपवाल्यांना जहाल, अराजक,
अयाचारी, क्रांतिकारक, बोलशेविक असली शेलकी विशेषणे लावीत
आहेत. सुदैवानं जर्मनी या वेळीं आपल्या पराभवामुळे बचावला. नाहीं
तर इंग्लंडांत पैसा पेरून त्याच्या प्रभावाने संप घडवून आणल्याचा
आरोप त्याच्यावरहि आला असता!

या नुसत्या आरोपांनी वास्तविक कोणाचाच पाडाव होण्याचा संभव
नाही. केवळ संप झाला म्हणून प्रधानमंडळ उलवून पडत नाहीं व संप-
वाल्यांना बोलशेव्डिएक म्हटल्यानें आगगाड्यांची इंजिने आपोआप देश-
भक्तीच्या जोराने चालू लागत नाहीत. लोकहि गैरसोईचा कडेलोट
होईपर्यंत तटस्थपणानें वाट पहाणार. पण सरकारविरुद्ध रेलवेनोकर असाच
सामना पुष्कळ दिपस जुंपून राहिल्यास सरकारची सरशी होण्याचा संभव
अधिक दिसतो. याच्या उलट, संपवाल्यांना इतर खात्यांतील मजूरपक्षाची
मदत मिळाल्यास सरकारचा पाडाव खास होईल खाणीवाले, रेलवेवाले,
व इतर वाहतुकवाले असे मजूरपक्षाचे मुख्य तीन वर्ग आहेत. सरकार
या प्रत्येकास राजकीय शरीरातील एकेक दोष असेंच मानतें.. हे दोष
एकएकटे प्रबळ झाले तरी सरकार त्याला दाद देत नाहीं?रपणया तिघांची
एकु। ही त्रिदोषसन्निपाताप्रमाणें कोणत्याहि पक्षाच्या प्रघानमंडळास घातक
झाल्याशिवाय राहणार नाही. लंडन शहरांत अजून ट्रामगाड्या व ओम-
नीबसा चालू आहेत. पण त्या बंद झाल्या म्हणजे राजधानीच्या नाड्याच
आखडल्या. खाणी बंद होणें हें शेवटचे हत्यार. तें घडून आल्यास राज्य-
क्रांतीच येऊन ठेपली असे समजावे! जेव्हां इंग्लंडांत दगडी कोळसा
नव्हता, आगगाड्या नव्हत्या,.ट्रॅम व 'बस' नव्हत्या असाहि काळ एकदा
होता खरा, पण तेव्हां एवढा त्याच एवढा प्रसारह नव्हत, भौतिक
सुधारणा सरळ चालू आहे तोपर्यंत तो देवछ, नारी तर तें ७!सोन्याचे ताट चोराने अवचितू चोरून नेले आणि जुने खापराचे परळ
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ही आपल्याच हाताने भिकार म्हणून फोडून टाकलें; मिळून जेवायला
ताट नाहीं म्हणून उपाशी, अशातला हा प्रकार आहे!

मजूरपक्षाची मंडळी खूष आहेत, अश्व डगमगली नाहींत. संपाच्याच
रात्री ब दुसऱ्या रात्री त्यांचा एक बडा नाच होबर्न येथील एका सभा-
गृहामध्ये झाला. हा आधींपासूनचा बेत किंवा काकतालीयन्याय कळत
नाही. पण नाचणाऱ्या मंडळीला संपामुळे अधिक स्फुरण आलें होतें
खास. या नाचाच्या प्रसंगीं पुढाऱ्यांची भाषणे व्हावयाची होती. शुक्रवारी
मिसेस बेझंट, वाडिया वगैरेंना तेथें भाषणे केली. ते सध्यां मजूरपक्षार्शी
सर्वतोपरी समरस होऊन गेले आहेत. शनिवारी थॉमस व लान्सबरी यांची
भाषणे व्हावयाची होतीं. पण याच वेळी आलबर्ट-हॉलमध्ये मजूरपक्षाचे
बडे संमेलन मुद्दाम संपाच्या निमित्तानें आयत्या वेळीं भरविण्यांत आल्या-
मुळें होबर्न सभागृह त्यांना अंतरलें. आम्ही काही मंडळीहि भाषणे ऐका-
वयास गेलों होतों; पण भाषणे ऐकण्याऐवर्जी नाच मात्र पहावयास
सापडला. एका अर्थी त्या भाषणांपेक्षां त्या नाचामध्येंच मजरूपक्षाच्या
स्त्रीपुरुषांचें खरें मनोगत अधिक व्यक्त होत होतें. कोण तो त्यांचा
उल्हास! व या उल्हासाचे कारण काय तर राजकीय उत्कर्षाची जाणीव!
सुमारें एक हजार स्त्रीपुरुष बँडच्या सुरांत नुसता धुडणूस घालीत होते.
या प्रसंगाचें-म्हणजे येथील गर्दी, स्त्रीपुरुषसंमर्द, न दमतां नाचण्याची
हौस, घरविनोद यांचें-वर्णन देणे कठीण आहे. थोडीशी कल्पना हवी
तर एखाद्या संस्थानिकाच्या लग्नाच्या पहिल्या वर्षी राजवाड्यांत झालेल्या
महालक्ष्मीच्या समारंभाची कल्पना करावी! महालक्ष्मीच्या नाचांत दोर्घी-
चौघींच्याच अंगांत फार तर येतें. या नाचांत सुमारें पाचशे स्त्रियांच्या
अंगांत वारें भरले होते असें वाटलें! आलबर्ट होंलनंतर संपवाल्यांची
दुसरी प्रचंड सभा सोमवारी टॉवरहिलवर झाली. टॉवरहिलची टेकडी व
मैदान लडन-टोंवरला लागून आहे. टॉवरहा सर्वात जुनापुराणा किव्या
पुष्कळ वर्षेपर्यंत तुरुंगासारखा वापरला जात असे. या किल्यांत ठेवलेल्या
राजकीय कैद्यांचा जाहीर शिरच्छेद करण्याची जाया म्हणजे टॉवरहिल.
या दृष्टीने राजकीय सत्तेली तुच्छ लेखणाऱ्य्रा नव्या खुनतेची जाहीर सभा



लंडनचे बातमीपत्र १३७
येथें भरावी हें योग्यच होतें. सभेस सुमारें पन्नास हजार तरी लोक असावे
अनेक व्यासपीठांवरून भाषणे होत होती.

असो. आतां फिरून आपल्या विषयाकडे वळ मिस बेझंट यांचे
' युनाइटेड इंडिया ' नामक नवे वर्तमानपत्र येथें काल प्रसिद्ध व्हावयाचें
होतें. या पत्राकरितां पाचसात हजार पाँडांच्या भांडवलाची तजवीज झाली
असावी. या पत्रांत प्रथम तरी नेमस्त पक्षाच्या पुढाऱ्यांचे लेख बाईच्या
लेखाबरोबर प्रसिद्ध व्हावयाचे असल्याचें जाहीर झालें आहे. वास्तविक
हिंदुस्थानासंबंधी इकडील लोकांस माहिती देणारी व हिंदी राजकारणाची
चर्चा करणारी वर्तमानपत्रे जितकी असतील तितकी हवीच आहेत. तथापि
बाईचा झोक ही कसा आहे याची माहिती मीं पूर्वी एका पत्रांत लिहि-
स्त्रीच होती त्याचें हें प्रत्यंतर आहे. असो. त्यांची साधने जुळविण्याची
हातोटी मात्र घेण्यासारखी आहे. वरील प्रत्यंतराखेरीज दुसरेंहि एक दिसून
आलें आहे. आक्टोबर ता. ४ रोजी ब्रिटन-इंडिया सोसायटीच्या
विद्यमानें एक सभा भरावयाची असून बाई त्या सभेच्या अध्यक्ष योजल्या
गेल्या आहेत. ही सभा प्रथम सामान्य स्वरूपाची ठरली होती. परंतु पुढें
सभेमध्ये ठराव आणण्याचा घाट घातला जाऊन त्या ठरावाने राष्ट्रीय
सभेच्या मागणीपेक्षा कमी दर्जाच्या मागणीस संमति व्यक्त करण्याचा हेतु
प्रगट झाला. सर्व प्रगतिपर शिष्टमंडळास संमत असलेल्या सुधारणा तरी
बिलांत घालाव्या अशी मॉडेबूसाहेबांना विनंति करण्याचा हा उर आहे.
प्रगतिपर शिष्टमंडळांत, अर्थात त्यांत नेमस्त शिष्टमंडळ व साईच्या होम-
रूलचें शिष्टमंडळ ही येतात, त्यांना जें मान्य तेंच माँटेग्यूसाहेबांनी मान्य
करावे. कॉग्रेसची याच्या पलीकडची मागणी अमान्य झाली तरी चालेल
असा या ठरावांतून. ध्वनि निघतो. कोणास वाटेल कीं, माँटेखूसाहेबांचे
व बाईचे खलबत होऊन बिलांत काय घालावयाचे हें ठरलें असेल व
बाहेरून त्या ठरावास लोकसमति देण्याचे काम बारींनी आपणावर घेतलें
असेल! हें खरें असतें व निदपन सर्व प्रगतिपर शिष्टमंडळांना संमत अस-
लेल्या का होईना पण तशा सुधारणी बिलांत प्रक्कि होण्याचा संभव
हटकून असता तर त्याबद्दल काय म्हणावयाचे याचा विचार केला असता.
पण मुळांत हें रवरेच.नाहीं, व म्हणूनच हा निंवळ ' अव्यापारेपु व्यभार '
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आहे असें म्हणणें प्रात होतें. (-यानंतर ता. ८ च्या पत्रावरून अखेरीस
हा ठराव करण्याचा विचार सोडून देण्यांत आला असें कळले आहे. -खं. के.) वाहेर लोक काय मागतात यावरून आत कमिटी आपला
रिपोर्ट तयार करील हा निवळ श्रम आहे. म्हणून ही सभा आपल्या
तोंडाची वाफ मात्र व्यर्थ दवडणार याचे वाईट वाटतें. स्वतःस तूर्त हवें.
तितके देण्याचा जोपर्यत सरकारचा बाणा आहे तोपर्यंत स्वतःस तूर्त हवें
तितके सर्व बेलाशक मागण्याचा बाणा लोकप्रतिनिधींनीं ठेवावा हेंच
बरें नव्हे काय?

आयर्लद, इजित वगैरे ब्रिटिश साम्राज्यांतील परतंत्र राष्ट्रे हेंच करीत
आहेत. आयर्लदची हकीकत लिहिण्याचें कारणच नाहीं. इजिल्हया चळ-
वळीमुळे लॉर्ड मिलरसाहेबांचें कमिशन नेमले गेलें आहे, व टर्कीशी
तहाच्या अटींची वाटाघाट चालू असून टर्कीला सर्वस्वी प्रतिकूल असा
निकाल होणार नाही, असें कित्येकांस वाटत आहे. इजितमधील राष्ट्रीय
पक्षाचे प्रतिनिधि इंग्लंडांत येतजात असून त्यांची चळवळ सुरू आहे. ता.
१ आक्टोबर रोजी क्रीटस्ट्रीमध्ये ' ईस्ट-वेस्ट-सर्कलच्या विद्यमानें
खासगी सभा भरली होती. इजिसमधील एक पुढारी मि. एशन अलबकर
यांचें भाषण झालें. त्यांत त्यांनीं. खिस्ती राष्ट्राप्रमाणे मुसलमानी व इतर
धर्माच्या राष्ट्रांनाहि स्वयंनिर्णयाचे तत्व लागू व्हावें असें प्रतिपादिलें. हिंदी
गृहस्थांकीं दिवाण माधवराव व डॉ. वेलकर यांस निमंत्रणे आलीं होतीं.
त्यांनीं या प्रतिरादनास दुजोरा दिला. डॉ. वेलकर हे मुंबईच्या कांहीं
मजूरसंघांतर्फे प्रतिनिधि म्हणून आलेले असून त्यांनी येथील ट्रेड युनियुरन्स
वर्कर्सवेलफेअर लीग वगैरे संस्थांच्या? मंडळींशी ओळखी करण्याचें काम
सुरु केलें आहे. सत्यमूर्ति हेहि मजूरपक्षापुढें ट्रेड युनियन्सच्या दृष्टीने
व्याख्यानं देण्याचे काम करीत आहेत. राष्ट्रीय सभेचे शिष्टमंडळ विलाय-
तेस आलें ते केवळ बिलासंबंर्घी चळवळ करण्यास आले असून, मजूर-
पक्षाच्या चळवळीच्या निरनिराळ्या अंगांशीसंलग्न असलेल्या निरनिराळ्या
रोदेवाशी आपला संबंध कसा रहावा हं राष्ट्रीय सभा ठरवीपर्यंत शिष्टमंडळास
'शिष्टमंडळ' या नात्याने कांही विशेष करतां येत नाही. तथापि ज्याला
जिकस्त अनुकूल दिसेल तिकडून हिंदुस्थानासंबंधीं इकडील लोकांस
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माहिती देण्याचे काम जो तो शक्य तितके करीत आहे येवढी गोष्ट खरी.
डॉ. साठ्ये गेल्या आठवड्यांत येथें येऊन दाखल झाले असून ते ना.
पटेल यांस ऑफिसच्या कामी मदत करीत आहेत.

पत्र नं. १८
(ता. १ इ आक्टोबर १९१९)

हल्ली दोन आठवडे इकडून जाणाऱ्या टपालाची चाळवाचाळव झाली
आहे. पहिल्या खेपेस टपाल एक दिवस आधीच निवून गेलें. दुसऱ्या
खेपेस बुधवारी टपाल जाणार असें बुधवारी सकाळी जाहीर झालें म्हणून
पत्र लि?हेता आलें नाहीं. बरें ही चाळवाचाळव संभाळण्याकरितां एकदोन
दिवस आधी पत्र लिहावे तर आठवड्यांतील मजकूर घालावयाचा राहतो.
तथापि, आतां वेळ सापडेल तेव्हां पत्र लिहून टाकावे, जाईल तेव्हां
जाईल व मजकूर उरला किंवा शिळा झाला तरी होवो असा विचार केला
आहे. ही भानगडहि आतां लवकर संपेल. कारण सर्व डेम्युटेशनच्या मड-
ळीला लवकरच हिंदुस्थानास परत जाण्याला बोटीचे परवाने देण्यांत येणार
अशी बातमी आहे, व ती खरी ठरल्यास ' विलायतर्ची बातमीपत्र ' लिहा-
वयाचें माझें काम संपेल.

आगगाड्यांचा संप ता. २७ सप्टेंबरला सुरू झाला व तो ता. ५.
आक्ढोबरला संपला. आठच दिवस संप टिकला. पण तेवढ्यामध्यें विल-
यत्तेत आकाशपाताळ एक झालें. ज्या अशुभचिंतकांना इंग्लंडांत यादवी
ऊर्फ ' सिव्हिल वॉर.' होण्याचे डोहाळे लागलें आहेत, त्यांना अकाली
प्रसूतिवेदना सुरू झाल्या. पाहावयाला गेलों तर भांडण अडक्याचे पण.
आतून असंतोषाचे रक्त कुजून गळू झालें असलें म्हणजे अडक्याच्या भांड-
णानेंच त्याला तोंड फुटते. यादवी ०मवयाचीच असती तर उभयपक्षी
तयारी पुरी होती. आगगाड्यांच्या लोकांपुरता संप राहता तर सरकारने
तो एक नाही तर दोन ऽआठड्यांत खास वठणीबर आणला असता.
कारण पाचसहा दिवसांतच सरक्तराने इतर लोक लावून जवळ जवळ.
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निम्या आगगाड्या सुरू केल्या होत्या. पण रेल्वेच्या लोकांमागोमाग ट्रॅम
बस, व्ही, कॅप यांचें नोकर, त्यांच्या सहानुभूतीने खाणावीले मजूर,
त्यांच्याकरितां नदी कालवे या जलमार्गावरचे वाहतुकवाले, त्यांच्या मद-
तीला ट्रेड युनियन्समधील इतर धंदेवाले अशा परंपरेने सर्व व्यवहार थांब-
ण्याचा संभव होता. हें झाल्यावर, सर्व सरकारी कारखाने बंद पडून व
लोकांची उपासमार होऊन प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होण्यास कितीसा विलंबलाग-
णार? सरकाराने तर सैन्य आणवून व मशीनगन्स रोखून युद्धाची तयारीच
.केली होती. महायुद्ध नुकतेच होऊन गेल्यामुळे सरकाराजवळ लढाऊ सर-
जाम तयार होता. सर्व देशभर मेयर माजिस्ट्रेट लोकांस दंगेधोपे मोडण्या-
.करितां तयारी करण्याच्या सूचनेचे जाहिरनामेहि लागले होते. पण रलेवे
असुरांच्या पलीकडे संप गेला नाहीं म्हणूनच यादवी वाचली.

संपाच्या पांचव्या दिवशीं संपवाले हताशहाऊएन त्यांनीं इतरधंदेवाल्यांना
मदतीचा अर्ज केला. पण मजूरपक्षापैकी रलेवेटी संबंध नसणाऱ्यालोकांनी
कसून मध्यस्थी केली व प्रघानमंडळानें बाह्यतः जरबदाखवून मागितलेल्या
सवलती देण्याचे हळूहळू कबूल केलें थामुळे युद्ध टळले संप मोडला तो
मध्यस्थांच्या चातुर्यानें असेंच सरकारपक्षाचीहि पत्रे म्हणाली; सरकारच्या
जोराने मोडला असें त्यांनाहि म्हणतां आलें नाहीं. संप मोडला हा मजूर-
पक्षाचा विजय असें लोकपक्षाचीं पत्रे खणू लागली; आणि हें म्हणणें मात्र
खरें होत्ते. कारण किमानपक्षाची म्हणून सरकार जी चाळीस शिलिंगांची
मजुरी म्हणत-होते ती एकावन्न शिलिंगांपर्यंत वाढली व बाजारभाव कमी
झाल्यास दिसेंबरअखेर मजुरीचे दर कमी करूं असे सरकार म्हणत होतें,
ती मुदत पुढील सष्ठेवरपर्यत वाढली. संप मोडण्याचे सरकारचे हिंदुस्था-
नांतले व येथील मार्ग यातले अंतर पाहिले म्हणजे आश्चर्य वाटतें. संप.
चाल्यांचे पुढारी व मंत्रिमंडळ बरोबरीच्या नात्याने एकत्र बसून वाटाघाट
करीत होतें. हिंदुस्थानांत संपवाल्यांचा पुढारी बंडखोर मानला जातो!
चॉशिंगटन येथें भरणाऱ्या मजूर-पीरुषदेल? इंग्लंडांतील संयुक्त मव्ह-
पक्षाने नापला प्रतिनिधी आपण निवड्य पाठविला आहे. हिंदुस्थानांत
मकवर्ग संघटित नाही यामुळे अजून सरकार झणोल तोच मजूर पक्षाचा
प्रतिनिधि ठरतो! सरकारचे ह्मणणें तर .सरकार सांगणारच; पण लोकाचे
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???????????????????????????????????????????म्हणणेहि सरकारच सांगणार! प्रजेला आपल्या हाताने भरविण्याचा सर-
कारमाउलीला कंटाळा येणे झक्य नाहीं. भरविणाऱ्या हाताला छ चाई
लागलें झणजे भरविण्याचा चाळा संपला तर संपेल!

सिलेक्ट कमिटीचे काम ता. ६ आक्टोंबर रोजी फिरून सुरू झालें.
सोमवारी सर थॉमस होल्डरनेस यांची साक्ष झाली. सुधारणा करण्याची
आता वेळ आली आहे; यापुढें लोकांच्या हातीं कांही तरी खेळणे देऊन
भागावयाचें नाहीं; लोकप्रतिनिधींना वाटेल तर जबाबदार धरा, पण खरे
अधिकार द्या; हिंदुस्थानाइतकेहि शहाणे मतदार नाहींत, अशा झणजे
ग्रीससारख्या देशांत प्रातिनिधिक संस्था यशस्वी झाल्या आहेत मग हिंदु-
स्थानांतच त्या कां होऊं नयेत? हिंदी रयत आपल्या पायापुरतें पाहणारी
आज असली तरी तिला चांगलेंवाईट जाणण्याचे शहाणपण आहे वगैरे
प्रगमनशील अशीं मते सर थॉमस यांनी प्रतिपादलीं. लॉर्ड सिडनहॅम यांनी
त्यांना छेडण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला, पण त्याला त्यांनीं दाद दिली नाहीं.
द्विदळपद्धति त्यांतल्या त्यांत बरी आहे असें म्हणून त्यांनीं माँटेग्यस्राहे.
बांना पाठिंबा दिला; आणि वरिष्ट सरकारामध्यें आज ढवळाढवळ करूं
नये हेहि त्यांनीं सांगितलेंच. शिक्षणाचे सर्व खाते लोकांच्या स्वाधीन करावे-
त्यामुळें शिक्षण सुधारेल, सरकारापेक्षां लोक तें काम अधिक हौसेनें करतील
असें मात्र त्यांनी सांगितलें.

मंगळवारी सर मायकेल ओडवायर यांची साक्ष झाली. या रुपिरप्रिय
जंगबहादुरांची साक्ष होणार होणार म्हणून बरेच दिवस गाजत होती ती
अखेर झाली. सर मायकेल यांची साक्ष कशा प्रकारची झाली असेल हें मी
सांगण्याचेकारण नाहीं. त्यांची असें पूर्वी हिंदुस्थानसरकारच्या खलित्याबरो-
बर प्रसिद्ध झालीच आहेत. त्यांनीं कमिटीच्या लेखी प्रश्नास त्या मतांच्या
अनुरोधानें उत्तरे दिली. त्यानंतर त्यांना आणखी कांहीं सांगावयाचें आहे
काय? असा ठराविक प्रश्न करण्यांत आला. त्याला तोंडी उत्तर म्हणून
त्यांनीं एक असें लांबलचक रूपक रेखाटले. राज्यकारभार ही एक खेती
आहे व प्रजाजन हे शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांची शेती -फलप्रद
होण्यास नेटिव्ह व युरोपियन अशा दोन पाटांनी पाणी मिळत असून हे
दोनहि पाट एकत्र करून पाणी दिलें तरच जमीन ओली यहील; नाहीं
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ठरावाचे मुख्य विषय रशियातून इंग्रज सैन्य परत आणणें व कोळशांच्या
खाणी सरकारी करणें हें होते. लान्सबरी, हॉजेस, विल्यम्स, मिसेस स्नो-
डन, राक्षे मॅकडोनाल्ड, मिसेस बेझंट, वगैरे वक्यांची भाषणे झाली.
इंग्लंडांत जाति नाहींत तरी पण वरिष्ठ वर्गाबद्दल कनिष्ठ वर्गीच्या मनांत
किती द्वेष उत्पन्न झाला आहें हे पदोपदी भाषणांतून दिसून येत होतें.
मि. विल्यम्स यांनी तर सरकारास उघड आव्हान करून असें बजावलं
कीं, रेल्वेचा संप संपला येवढ्यावर जाऊं नका, संपाच्या भीतीनें सरकार
शरण येतें ही गोष्ट आतां कळून चुकली आहे. एका वर्गानें संप केला
कीं त्यास दुसरे अनेक वर्ग सहानुभूतीनें येऊन मिळतात ही गोष्ट निश्चित
असून मजूर पक्ष क्रमाक्रमाने आपल्या सर्व मागण्या या संपाचे पिस्तूल
सरकारच्या माथ्यावर रोखून पदरांत पाडून घेणार! सारांश हासवर-
यादवी-च्या गोष्टी सभांतून लोक खुशाल बोलं लागले आहेत. मजूर-
पक्षाचे हें संमेलनपाहण्यास कॉग्रेस डेम्युटेशनच्या लोकांस निमंत्रण करण्यांत
आलें होतें. हें संमेलन पाहत असतां व भाषणे ऐकत असतां उदयोमुख
अशा ब्रिटिश जनतेचा उत्साह, तेज व आपप्रत्यय यांचा परिणाम प्रेक्ष-

काच्या मनावर झाल्याशिवाय राहिला नाही.
राष्ट्रीय सभेतर्फेच्या व्याख्यानास मध्ये एक आठवडा सुटी होती; ती

व्याख्यानें आतां फिरून सुरू झाली. बाबू पाल व इमाम हे व्याख्याना-
करिताबाहेरगांवीं गेले .असून मीं स्वतः, मि. हॉर्निमन व मि. आयंगार
असें उद्यांपासून परगावी व्याख्यानाकरितां जाणार आह. माझो व्याख्याने
बर्मिगहॅम, ब्रायटन, टॉटन वगैरे ठिकाण व्हावयाची आहेत. गेल्या ट्रोम
वारी मी वे मिस नॉरमॅटन, इंडियापत्राचा सहकारी संपादक, ब्रॅपहॅम
येथें व्याख्यानास गेलों होतों. समाज चांगला असून व्याख्यानानंतर प्रश्न-
तर्र वरीच झाला. सभा सुमारें दोन तास. चालू होती. मिस नॉरमॅटन या
बाईंनी लंडन युनिव्हर्सिटीत इतिहास या विषयात श्रेष्ठ प्रतीचा मान
मिळविला असून ग्लासगो युनिव्हर्सिटीत त्यांनी प्रोफेसरचे काम केलें आहे.
इंग्रज स्त्रियांना मतदारीचा हक्क मिळविण्याच्या चळवळींत त्यांनीं भाग
घेतलेला होता. इंडिथपत्रास येऊन मिळण्यापूर्धीच्स्त्रीनागरिकसंघाच्याल्या
चिटंणीस' होत्या. बॅरिस्टरीच्या परीक्षेचा त्यांचा अभ्यास झालेला असून
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आपणास न्यायकोर्टातनू वकिली कुरण्याचा हक्क मिळावा म्हणून त्या हीहाऊस ऑफ लॉर्डसपुढे भांडत आहेत व लॉर्ड रॉबर्ट सेसिलसारख्या सह-
त्यांनीं त्यांचा पक्ष उचलून धरला आहे. त्यांची भाषण करण्याची शैली
थेट वकिली बाण्याची असून त्यांना 'आधुनिकपोर्शिया' असें लोकांनी नांव
दिलें आहे. मिसेस बेझंट यांच्या अगदी तोडीचे त्यांचें वक्तृत्व नसलेंतरी
बेझंटबाईपेक्षाहि विषयप्रतिपादनाची त्यांची शैली अधिक चांगली आहे.

मिसेस बेझंट यांनी नवे पत्र काढताच त्यांत कॉग्रेसच्या डेप्युटेशनवर
टीका करण्यास सुरुवात केली. अर्थात् इडियापत्राने त्यांना जाब दिला.
बाई राष्ट्रीयसभेला यंदा हजर राहतील असा रंग दिसत नाहीं. त्या बहुधा
यापुढें येथेंच राहतील असें वाटतें. राष्ट्रीय सभेला त्या अंतरल्या तरी
येथें, आपलें वर्चस्व राहील अशी आपणापुरती सोय करून घेऊन का
होईना, पण हिंदुस्थानासवघी त्या चळवळ करीत राहतील असें वाटतें.
त्यांची कारवाई चंचलपणाची आहे; पण हिंदुस्थानासवघी भाषणे कीर-
ताना लोकपक्षाचीं मते प्रतिपादन करण्यास त्या सहसा माघार घेत नाहीत
येवढी गोष्ट त्यांतल्या त्यांत बरी आहे. येत्या २५ व्या तारखेस आलबर्ट
हॉलमध्ये हिंदुस्थानास होमरूल मिळावा अशी मागणी करण्याकरितां
मजूरपक्षातर्फे बर्डे संमेलन व्हावयाचें आहे त्या प्रसंगीं लो. टिळकच मिसेस
बेझंट भाषणे करणार आहेत.

जॉइंट कमिटीचे काम बहुतेक संपले आणि रिपोर्टहि पुरा होऊनविल
लवकरच फिरून पार्लमेंटपुढे येईल. तें जेव्हां पुढें येईल .तेव्हां त्यांत
राष्ट्रीय सभेतर्फे कांहीं प्रतिनिधि राहणे जरूर आहे. म्हणून ना. पटेल,
व ना खोपडे हे आणखी कांहीं दिवस मागें राहतील व इतर मंडळी
राष्ट्रीय सभेस हजर राइण्याकरितां लवकरच निघतील असें वाटतें.

पत्र नं. १९
( ता. २३ आक्टोबर १९१९)

या आठवड्यांत सिलेक्ट कमिटीचे साक्षी घेण्याचे काम संपून रिपो.
र्टाचे वादविवादास खाली रीतीनें. सुरुवात झाली आहे;. मूल जन्मंण्यी-

१०
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पूर्वी त्याला नांव देण्यांत अर्थ नाही. तथापि सर्वाना आपापल्या दृष्टी
कोणत्याहि भावी गोष्टीचा कयास करण्याची मोकळीक असते व त्याला
अनुसरूनच मीहि आपला कयास खालीलप्रमाणे लिहीत आहे. बिलातील
स्पूल मुद्दे केसरीच्या वाचकांस माहीतच आहेत म्हणून हा कयास थोड-
क्वांत देतो. बिलाला नांव काय असावें हा पहिला प्रश्न. त्याचें उत्तर
बहुधा असेंच ठरणार कीं, विलाचा सरनामा २० आगष्टच्या जाहीर-
नाभ्यास धरून आहे तेव्हां जबाबदारीचे स्वराज्य हळूहळू देण्याचे बिल
असेंच त्याचे नांव रहावें. 'हळूहळू' याचा अर्थ काय? तर हळूहळू हाच!
कॉग्रेसनें मागितल्याप्रमाणे संपूर्ण स्वराज्य अमुक इतक्या मुदतींत देण्याचे
कलम त्यात घेतलें जाणार नाहीं. उलट पार्लमेंटरी कमिटीकडून चौकशी
होऊन अधिकार देण्याची मुदत पांच दहा वर्षापेक्षा वाढेल. नागरिक-
त्वाच्या हक्काचा उल्लेख बिलांत असावा ही सूचना मान्य होणार नाहीं.
प्रांतानिहाय मागितलेले संपूर्ण स्वराज्य मिळणार नाहीं. द्विदळपद्धति
मान्य होईल पण तिचा संपर्क वरिष्ठसरकारास लागू दिला जाणार नाही.
फार तर वरिष्ठ सरकारच्या कार्यकारी कौन्सिलांत ही एक हिंदी सभा-
खद असतो ती संख्या वाटून दोन होईल. प्रांतांनिहाय खाती तोडून
देण्याच्या कामी किंचित् सढळपणा दाखविला जाईल. पण याचा उल्लेख
विलांत होणार नाहीं. स्त्रियांना मतदारीचा हक्क मिळणार नाहीं. जातवार
मतदार संघाचा उल्लेख ओक्यांत होईल. माझें हे भविष्यकुडबुड्या जोशाच्या
भविरुवासाक्केच आहे. पण बिल मंजूर करण्याचा अधिकार पार्लमेंटच्या
हाती असला तरी भविष्य करण्याचा हक्क सर्वाप्रमाणे मलाहि आहे तो मी
कां गमावीन?

उन्हाळ्याच्या सुट्टीमुळे बंद झालेल्या पार्लमेंटर्नी कवाडे फिरून आज
उघडली गेली. सुट्टीत घडलेल्या पोटनिवडणुकीत प्रघानपक्षाचीच प्राय:
सरशी झाली असून प्रधानमंत्री अद्यापि जोरावर आहेत; लॉइड जॉर्ज
यांच्या तर्फेचें लिहिणारे आज एकहि वर्तमानपत्र नाही. व त्याच्या समर्थन-
पर असें भाषण कोठेंहि कानावर पडत नाही. पण पार्लमेंटांत त्यांचा परा-
भव माल कोणी करूं शकत नाहीं. लॉइड जॉर्जआज कॉझरूहेटिव्ह पक्षाचा
स्वाश्रय करून राज्य चालवीत आहेत.. लिबरल पक्ष नामशेष झाला. या
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पक्षाचे म्हणविणारे व स्वतंत्र बाण्याचे असे पार्लमेंटांत सुमारे पंचवीस
.सभासद आहेत. त्यांचे जुने पुढारी मि. स्वीथ हे अस्तंगत झाल्यासारखे
असून पार्लमेंटबाहेर इकडे तिकडे कोठे तरी एखादे भाषण करण्यापली-
कडे त्यांची चळवळ उरलेली नाहीं. परवा मॅनशन हाऊसमध्ये लीग ऑफ
नेशन्सच्या सभेत त्यांचें भाषण मीं ऐकले. ते आतां पिकले पान झाले
आहेत व ते एकटे पुढें मागें निवडून आले तरी त्यांना सामनेवाले म्हणू-
नच पार्लमेंटांत बसावे लागेल. त्यांना प्रघानपद मिळण्याइतकें बहुमत
चमूंच्या बाजूला राहणार नाहीं. राहिला तिसरा मजूरपक्ष हा जोरावर
असून पुढील निवडणुकीत त्याला अधिक जोर येईल. पण स्वरे म्हटलें तर
या पक्षाचा जोर पार्लमेंटांतील संख्येपेक्षा किंवा कर्तबगारीपेक्षां बाहेरच्या
कर्तबगारीवर म्हणजे संपाच्यादहशतीवरच अधिक आहे. यापक्षाला देशांत
मतदारसंघ मोठा आहे. पण भांडवलवाल्यांचा वचक आणि स्वतः मत-
दारांचे अज्ञान यामुळे आणि पार्लमेंटरी सभासदांची वाटणी असावी तशी
नसल्यामुळे या मतदार संघाचा व्हावा तितका उपयोग होत नाहीं. म्हटले
तर मजूरपक्षाचे तीनशे सभासद या मतदारसंघाच्या जोरावर निवडून यावे;
पण आज अवघे साठसत्तरच आहेत. मजूरपक्षाच्या पुढाऱ्यांना अद्यापि
मुत्सद्दीगिरीचा अनुभव नाहीं. ते प्रघानमंडळांत शिरले तर संस्थानच्या
गादीवर बसलेल्या दत्तक मधुकरी मुलाप्रमाणे बावरतील असे पुष्कळ
म्हणतात. तथापि आज नाहीं तर उद्या ते प्रघानमंडळ सजविणारणयात
शंका नाहीं.

गेल्या पंधरवड्यापूर्वी खापर्डे, पाल, सरोजिनी नायडू वगैरे मंडळी
ग्लासगो, नूकासल वगैरे ठिकाणी व्याख्यानें देऊन आली. नंतर मध्यें
एक आठवडा सुना गेला. फिरून गेल्या आठवड्यांत व्याख्यानांस सुर-
वात झाली. पाल मेंचेस्टरच्या भागाकडे पाचचार व्याख्यानें देऊन आले.
हसनइमाम हेहि दुसरीकडे गेले होते. मी, हॉर्निमन, रंगस्वामी अय्यर
असे तिघे पश्चिम भागांत व्याख्यान देऊन आलों. बरोबर मुंबईच्या मजूर-
संघातर्फेचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. वेलकर हे आले होते. २७ रोजी गनमा-
.हॅम येथील टेंपरन्सहॉलमर्ध्य आम्हां सर्वाची भाषपों झाली. दुसरे दिवशीं
हॉर्निमन व अग्षगार हे कार्डिफ येथें गेले व ता. १९ रोजी त्यांचें तेथें
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???????????????????????????मजूरपक्षाच्या विद्यमाने व्याख्यान झालें. मी व डों० वेलकर ता. १ टे
रोजी बेस्टन सुपरमेर येथें गेलों. सकाळी नऊ वाजता तेथील डल्स
स्कूलच्या सभागृहात माझें व ड. वेलकर यांचें व्याख्यान झालें. नंतर
तेथील मंडळीशी दोन तास खासगी संभाषण झाल्यावर मि० ओव्हर नामक
गृहस्थांनीं आम्हांस फलाहार दिला. हे गृहस्थ टॉलस्टॉय यांचे अनुयायी
असून युद्धाच्या वेळीं हातांत हत्यार न धरण्याच्या शपथेबद्दल दोन वर्षे

तुरुंगांत होते. त्याच दिवशीं आम्ही टॉनटन येथें गेलों व रात्रीं आठ
वाजता लाइसियम नाटकगृहांत माझें व्याख्यान झालें. ड. वेलकर हेहि
बोलले. सभेस श्रोतृसमुदाय भरपूर होता. टॉनटन हें मजुरपक्षाचें एक
आगर असून मंडळी उत्साही आहेत. सभेत स्थानिक वकयाचीहि भाषणे
झाली. ता. २० रोजी आम्ही ब्रिस्टलू येथें गेलों. तेथें हॉर्निमन व आटय-
गार हे कार्डिफ येथून आम्हांस येऊन मिळाले. रात्री स्थानिक सभागृहात
सर्वीची भाषणे झाली.

इकडील व्याख्यानांचा साधारण अनुभव असा आहे कीं, खटपट
झाली असता कोठेंहि सभा होण्यास अडचण पडत नाहीं. श्रोतुसमाज
किती मिळेल हें मात्र निश्चित सांगतां येणे कठीण असतें. कारण सभा
कोण भरवितो यांवर तें बरेचसे अवलंबून असतें. प्रायः प्रत्येक शहरी
इद्धिझेडट लेबरपाटीं, डल्स स्कूल, चर्च, सोसायटी वगैरे दोन तीन
संस्था असलात व त्यापैकी एकाद्या संस्थेच्या विद्यमाने सभा भरू शकते.
शिवाय या संस्थेच्या आठवड्याच्या, पंधरवड्याच्या ठराविक सभा अस-
'तातच. त्यांतली एखादी सभाच आपणास मिळाली तर श्रोतृसमाज विशेष
भरपूर मिळतो. प्रत्येक शहरी स्थानिक वर्तमानपत्र असतेंच व जाहिरात
आगाऊ झालेली असल्यास त्या पत्राचा रिपोर्टर येऊन थोडा तरी रिपोर्ट
देतो. सभेस येणारे लोक शेकडा नव्वद सहानुभूतिपर्णूअसतात; व व्याख्याना-
नंतर विचारलेल्या प्रश्नांत विरोधापेक्षा जिशासाच अधिक असते. विरोध
करणा एखादा भेटतोहि. परंतु प्रश्न विचारणारांपेक्षां उत्तर देणाराला
दिवळ्यषयाचेन्क्सज्ञान अधिक असल्यामुळें तो सहसा आपली छाप पाडल्याशिवाय
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तात्पर्य, एक बोलका व एक माहितगार असे दोन हिंदी वक्ते व्याख्याने
.देण्याच्या निश्चयानें बाहेर पडतील तर त्यांना सर्व इंग्लंडभर हिंडण्यास
एक वर्षीह पुरणार नाही. पण विलायत जाहिरात, प्रवास व जागाभाडे,
हॉटेल ही फार मोठ्या खर्चाची चीड आहेत. शिवाय कोठेंहि व्याख्याने
यशस्वी होऊन ग्रामसमाज अगदीं सोळा आणे अनुकूल झाला तरी पार्ल-
मेंटरी निवडणुकीच्या वेळी हिंदुस्थानच्या मुद्द्यावर एकहि निवडणूक
होण्याची अद्यापि वेळ आली नाहीतथापि विलायतहें राजकीय चळवळीचे
सुरू क्षेत्र पडल्यामुळें येथें चळवळ चालू ठेवल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं,
मात्र विलायतेत पैशाची किंमत हिंदुस्थानापेक्षां आठदहापट कमी असल्या-
मुळें हिंदुस्थानांत ज्या कामास एक हजार रुपये पुरतील त्यास येथें दहा
हजार लागणार या अदमासाने खर्चाची तरतूद ली पाहिजे. पण या
विषयाचा सविस्तर ऊहापोह मी करीत बसत नाही. यंदाच्या राष्ट्रीय

सभेपुढे हा चर्चेचा एक मुख्य विषयच बहुधा होणार आहे.
असो, ता. ३० आक्टोबर रोजी इजित नामक बोटीने हिंदुस्थानास

परत जाण्यास आम्हांस तिकिटे मिळाली आहेत; व त्या दिवशी आम्ही
विलायतेस रामराम ठोकणार. येथें येऊन उद्यांपांच महिने होतात. हे पांच
महिने येथील कामाधामामुळें बरेच लवकर गेले. मला त्यांतल्या त्यांत
केसरीच्या वाचकांच्या दृष्टीने तिकडे कळविण्यासारखी माहिती वाटली
सी कळवीत होतों. पण केवळ पत्रांच्या रूपानें एका देशाची दुसऱ्या
देशास माहिती किती देऊं शकणार? तें काम वर्षानुवर्षू चाले तरी
संपावयाचें नाही?





परिशिष्ट नं. १

विलायतेच्या यात्रेची तयारी.
( विनोदी कविता)

-२८८६.( अत्यबोटीवरील रिकामपणाची कामगिरी]
ता- ७ ते १० नक्यैंर १९१९

'' तुम्हा जाणें विलायतेला । तरी लागा तयारीला ।

शस्त्रांवीण शिकारीला । वीर तरी केविं जाय १

सहा हजार मैल दूरी । जावे लागे सागरांतरीं ।

देव तारी त्या कोण मारी । परी सिद्धता असावी
मरण न तरी दुरवर्णेकणे । त्याहीसाठी उपाय करणें ।

पश्चात्तापाची वेळ न येणे । या नांव दूरदर्शित्त्व

षहिलटकरणीस सुईण । नवख्या प्रवाशा मित्र सुजाण हुं

पूर्वानुभव विशेष गुण । ऐसा कोणी बोलवा. ''
मग मेळविले कोण कोण । आस प्राज्ञ विचक्षण ।

प्रवाशा उपयोग म्हणून । देतो वर्णन यथामति

आले मिस्तर फॅशनेबल । त्यांजकरितां मांडले टेबल ।

कारण विलायतेत सकळ । खातापिता बोलताती
म्हणती मिस्तर फॅशनेबल । खर्च करावा लागेल सढळ
जरी होईल थोडा पाल्हाळ । यादी करा वस्तूंची
पांच तव्हेचे कोट बेतणे । तितकचिं हवी पाटलोणें ।

वेरूकोट जाकिटांचे लेणे । त्यांत स्वये समाविष्ट
कापड असावें बहुत उंची । ती काय तंबाखूची चंची ।

म्हणोन त्यांत सदभिरुची । न मानोनी चालेल?

४

७

१८
९ ।।

पुणें येथे मे १९९२ मध्ये भरलेल्या 'द्वितीय कविसंमेलनात वाचून
दाखविलेली कविता.
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कापड असावें भरदार । कापड असावें ऊबदार ।

कापड असावे मजेदार । परी सर्वही लोकरीचे ।। १० ।।

विलायतेत कापूस जात । परी त्या तेथ कोणि न पुसत
कापशी वस्त्रे विणतात । परी तुम्हांकारणें ।। ११ ।।

'पोझिशन' राखणे राहो । परंतु तेथें थंडी कोण हो ।

अस्तुरी प्राणाचा लाहो । तरी कापड लोकरी ।। १२ ।।

कापड होईल सहज पसंत । परी कोणता शिंपी बेतीत
सर्व मर्म आहे त्यांत । म्हपुनि चिकित्सा करणें लागे ।। १३ ।।

एक तूर अदमी दस तूर कपडा । हाच सुधारणेचा निवाडा
म्हणोन चतुर शिलाई निवडा । त्यातूनही इंग्रज ।। १४१
ज्याचे काम त्यानें करावे । नेटिव्हांनी दुरून पहावे ।

सूट कटाचे पारखावे । नाणे इंग्रजांनीं झलडी ।। १५१
'सूटाची ही मोठी कटकट । परी काय उपयोग येवोनि वीट
विलायती सफरीचा घाट । घातला तरी सोसावे ।। १६१
पहिला कपडा दुसरी हजामत । दोघांचेही तेंच महत्त्व ।

सुघारणेचें सर्वस्व सत्त्व । यांताचे असे साठविले ।। १७१
लोमशत्रुत्व अंगी. आणा । धग पुरा हजामाचा बाणा ।

सर्व लपवाव्या खाणाखुणा । चेहऱ्यावरी केसाच्या ।। १८१
सक्षौर श्मश्रू अभिमत । सुधारणावाद्यांचे हें मत ।

अंगिकाराल तरीच हित । होईल कांहीं इंडी १ १९१
प्रतिप्रभातीं दिसावा चेहरा । कीं हा बाळ मातेच्या उदरा
सोडुनि आल्या क्षणहि पुरा । झाला असेल नसेल ।। २० ।।

चेहरा असावा तुळतुळीत । कीं दुसऱ्यानें पाहता त्यांत
आपुलेच मुख प्रतिबिंबित । वाटे त्यास दिसावे १२११त्यानंतर बोलणे चालणें । हें तो सांगोनि कवणा येणे ।

शुद्ध परमेश्वराचे देणे । परी यत्न कांहीं करावा १२२१इंग्रजी भाषा ओष्ठदंत । यातुनि' पुरी बाहेर न पडत ।

र वर्णाशी वर्ज्य होत । अन्य व्यंजने कठोर १२ रं १
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कांहीं येतें येथल्या तेथें । परी सांगितल्या वेळीं स्मरतें ।

निश्चर्ये गेल्या युक्त पंथें । यशःसिद्धी होईल ।।

आतां वस्तु कोणत्या उरल्या । त्या पाहिजे सांगितल्या
फॅशनेबला भल्या भल्या । वेळीं विसर पडतसे ।।

बूट पाहिजे विलायती । पेटंट चामड्याचीच ख्याती ।

परि रोगणे तुळतुळती । तेही कांहीं घ्या सवे ।।

बूट लेसेची ब्रह्मगांठ । दिप्ते गोंडस बसे निपट ।

शिका ती करूनी खटपट । सर्व विद्या येणे हवी ।।

पायमोजे लोकरी रेशमी । वरी नक्षीची काडी नामी ।

पायी घालता न व्हा अशी । तरी इंग्रजी रीत शिका ।।

पाटलोणीची 'ब्रेसें' हवी । तोच मुशाफरांचीं जानवी ।

दोन्हीं एकदम उजवी डावी । खांद्यावरुनी घालताती ।।

शर्टवटणें घ्यावी वरी । विविधरंगी विविघाकारी ।

हातरुमाल परोपरी । किनारदार तेवि साधे ।।

सांगतां राहिली एक गोष्ट । परंतु तीच सर्वात श्रेष्ठ ।

शिकण्या थोडे पडतील कष्ट । परि अवश्य शिकावी ।।

स्त्रीस जैसें मंगळसूत्र । पूजासाहिर्त्यी अभिषेकपात्र ।

नाड्यप्रयोगासी रात्र । तेविं पोषाखा नेकटाय औ।

पाहता वीतभर चिंघोटी । परंतु तियेची प्रतिष्ठा मोठी
न वापराल ही गळोटी । तरी म्हणतील रानवटु ।

खुळे वेडे नंगे फकीर । खिस्ती धर्माधिकारी थोर ।

नेकटाय-माफीचा वर । केवळ यांसच दीघला १
गंगे जातां गंगादास । तमसा-तीरीं अगलवेष ।

जो असेलं अभिमत विशेष । तोच अवश्य आदरावा ।।

गळबंदावीण शर्टबटण । मानिला असे निषिद्धदर्शन ।

जेविं पदरावीण सन । पतिव्रता कुलवधूचा ओ।

आतां केशमंडन-विचार डिथोडक्यांत साग्जों साचार
प्रथम करणें.संहार । शैडी नामक वटीचा ।

असेल ती. हिंदुत्वाची खूण । परि जातांविलायतेस आपणू

१५३

२२४५ ऽ

२६

२७
२८

३० ।।

३१ ।।

३३ ।।

३४

३६

३७
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तेथें मस्तकास भूषण । वपित केशकलापाचें औ। ३८ ।।

गवती मैदान कापले । तेवीं मस्तक दिसावे भले ।

मध्ये भांगे दुभंगले । तरी त्या गुण विशेष ।। ३९ ।।

केशविघान परोपरी । करावे रुचिपरत्वे तरी ।

एक शेंडी आणि 'भादरी' । यावीण काही चालेल ।। ४० ।।

ऋषीशाही बोकडद्याही । नीग्रोशाही टक्कलशाही ।

अन्य प्रकार आणखी कांहीं । परी होईल विस्तार ।। ४१ ।।

अक्षौर श्मश्रू रक्षणें तरी । हवी आर्घिपासोनि तयारी
कारण दाढी ती विचारी । आयत्या वेळीं न उगवे ।। ४२ ।।

दाढीने फुके साधुत्व । मिळतें तरुणास प्रौढरव ।

वयाआघीं वयोगुण प्रास । व्हावा तरी दाढी ठेवा !। ४३ ।।

परंतु दाढीस अंगयष्टि । लागते तशीच बळकट मोठी
काडी-जवाना ऐसी खोटी । उठाठेव शोभेना ।। ४४१
झुरळा-सिंहाची आयाळ । भातेणासि वटशाखाजाळ
गुसपोलिसा शब्द पाल्हाळ । तेविं रोडक्यास दाढी औ। ४५ ।।

कंगवा फणी हस्तिदंती । साबण सुगंधी सांगाती ।

घड्याळ साखळी रवरें फिती । लेखन साहित्य सर्वही ।। ४६ ।।

कातडी पेट्या कापडी पेठ्या । असाव्या कांही लहानमोठ्या
हातीं घरण्याच्याही काठ्या । शोभिवंत असाव्या ।। ४७१सोनेरी सिगार सुंदर केस । सिगार-पेड्या दहावीस ।

लागती आपणा ओढण्यापांरस । दुसऱ्यास अधिक द्यावा ११च्या
विडी ही न विडी, ती समिध । क्षणांत होमाग्नि होतो सिद्ध
तत्साक्षिक मैत्री प्रसिद्ध । करितां होते कायमची ।। ४९१
नसेल ओढण्याची चाड । तरी सवईची करावी वाढ
भल्याभल्यांची मैत्री गाढ । पाडनि देते ही वली ।। ५० १
जरी असती डोळे बरवे । तरी सांगाती चष्मे हवे ।

विन नंबरी भिंगाचे घ्यावे । चष्मा वाढवी सौंदर्य ।। ५१ १
कांही असावे आणिक रंगी । लाकडी झापर्डी दोहो भार्गी
घालिता वाटे लोकांलागीं । क्षणैक घोडा ताग्याचा ।। ५२१
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रंगी चष्मा डोळ चढे । पाहता येतें लोकांकडे ।

ते न मात्र उलट बापुडे । आपणासी न्याहाळू शकती ।। ५३ ।।

मिळाल्यास घ्यावी दुर्बिण । बायनॉक्सर दूरदर्शन ।

पुढें दिसणार तरी आधीं क्षण । पाहिल्याविना केवींहोय ।। ५४ ।।

क्षणोक्षणी भिंग लावावे । तेचि तेचि देखावे पहावे ।

परी इतरांस मासों द्यावे । मार्मिक नजरबाज हा ।। ५५ ।

क्र..असो. फॅशनेबल उठले । शेकहँड शिकवोन गेले १

नंतर समाचारा आले । दुसरे मित्र खाद्यगुरू ।। ५६ ।

तेच होवोनि म्हणती सत्वर । इतर सर्व राहो विचार
परी आर्धी भोजनाचार । तुम्हा शिकला पाहिजे ।। ५७१
वनस्पत्याहाराची प्रौढी । मिरवा हिंदुस्थानांत बापुडी
परी माक्षाहारी उडी । घातली पाहिजे परदेशी ।। ५८ ।

चार-पंचमांश जग । मांसाहारीच आहे मग ।

व्यर्थ शुद्धाहाराची रग । जिरली पाहिजे सुविचारें ।। ५९१
पापपुण्य कोणी पाहिले । केवळ शरीर रक्षण पहिलें
सर्व घर्माघिष्ठान भले । शरीर असें मानिती १६० १
'जीव जीवाचे जीवन' । हे तो प्रसिद्ध मनुवचन ।

त्यातें अवमानितां जाण । धर्मव्यवहार उलघती १६११मासाहारीं न मुळीं पाप । दोरीस म्हणूं नये सापू ।
सर्व योजना आपोआप । परस्पर झाली असे ।। ६२ गं

खाट स्वगृही मारिला । बवजींनें शिजवियला ।

आपण फक्त सुखी घातला । यांत कैचे पापाचरण ।। ६२ ।।

हिंसा म्हणीचे कशाला । हेच न कळे मुा-इं आम्हाला
ब्रह्मदेवाचा बाप बोलला । ' हिंसित पूर्वीच मृत असती ' ।।६४।।
काटा म्हणजेच त्रिशूल । सुरीचे ' नंदक्र ' खड्ग मूळ
चमचा ' यशसुच ' व केवळ । सकल खाद्य पवित्र करी १६५कढीभाताचे ल पुरे ।.हंसतील इंग्रजांची कोर । 'शरीरप्रकृतीसही बरें । म्हणोनि मास.स्वीकीरा ।। ६६ औ।
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खावी उकड-अडी सकाळीं । दुपारी कुक्कुटबाळें कोंवळी
मातापितर संध्याकाळी । वंशक्षय एका दिवशी! ।। ६७१येणे मागें उरत न कोणी । दुःख करावया लागोनी ।

बोलती सर्व तत्त्वज्ञानी । मृत न दुःखी, उरला तो ।। ६८१
गोमांसासारखें खाद्य नाहीं । पोषक जगती दुसरें कांहीं
विहित-निषिद्धाची ग्वाही । परदेशी ईश्वरी सोपवावी ।। ६९ ' ।।

कोणाची जीभ कोणाची शेपटी । एकाचे काळीज दुसऱ्याची ओटी ।

विविध रुचिर खाद्यवटी । मांसाहारी लाभतसे ।। ७० १
परदेशगमन नव्हे ती थट्टा । वरर्ती पडे कामाचा रट्टा ।

म्हणोनी तुम्ही तुमचा कोठा । पुष्टसमृद्ध ठेवावा ।। ७१ औ।

अन्न खावोनि बनविणे मांस । यासि जठरा पडत आयास
भक्ष्य भक्षक दोन्ही समरस । त्वरित होती मांसाहारी ।। ७२ ।।

क्र क्र शं
असो, यावरी आले सभ्य । सदुपदेश लाभ अलम्य ।

कारण आम्ही जन्मादारम्य । देशी सम्पताच जाण ।। ७३ ओ।

मिस्तर सभ्य मग म्हणती । इंग्रजांची सभ्यतेची ख्याती
म्हणोन शब्दाची व्याख्या व्यासी । जाणून ठेविली असावी १४सम्यपणांत हिंदी लोक । प्रमुख ऐसा आहेच लौकिक ।

परंतु खलपरत्वे फरक । सर्व गोष्टीत पडत असे ।। ७५ ।।

शिक येतां शिको नये । ढेकर येतां देऊं नये ।

खाकरवसा काहीं नये । या नांव असे सभ्यता ।। ७६ ।।

प्राणापान तेवि उदान । सर्व वास्तूंचे वशीकरण ।

प्राणायाम सभ्यताकारण । सहज परत्वे होत असे ।। ७७१दांतावरतीं कीट वाढलें । तोडी शिरोन कोणी पीहिले ।

परी चेहऱ्यास साबण लावले । या म्हणताती सम्यता ।। ७८ ।।

युकी भरली जरी तोंडांत । तरी घरोनि हातरुमालात ।

खुशाल घालावी खिशांत । आपुला माल आपण धनी १७९ औ!

हसणे लोटले पोटांत । तरी न आणीवे ओठांत ।

जेवि दारिद्याचे मनोरथ । तेवि गूढचि जिरवावें १८० १
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गालावरची सुरकुती । तोच हास्याची परिमिती ।

अतिक्रमणाची वाटता भीती । तोंडा रुमाल लावावा १ ' १

अनोळख्याशी वोलूं नये । जरी कोणाचा प्राण जाये ।

उद्दामपण मिथ्या विनये । झांकोन सर्व काढावे ।। ८२
कोणाकडे डोळे भरून । पाहता सम्यतेचा खून ।

होतसे म्हणूनी नेत्रकोण । केवळ त्याकडे फिरवावा ।। ८३
आभारप्रदर्शन खिशांत । भरोनि घ्यावे दिवसरात ।

त्या इतका इतर न होत । नित्य खर्च कशाचाही ।। ८४
थेंस्तू-कटू-क्यू होतां होतां । शेवटी धू ऊ उरले हाता
परी कृतशतेची ओळखता । भाषा सर्वा येत असे ।। ८५
काडी उचलोन दिली वरी । ' उपकार पर्वत झाले ' तरी
ऐसें उद्वारावें सत्वरी । मनांत शिव्या जरी दिल्या १८६अपराध करितां कांहीं आपण । म्हणावे ' झालो दुःखपूर्ण '
मनांत शाप शिव्या जाण । दिल्या तरी चालताती १८७थेंस्तू शब्दे उपकार सपला । आतां काय देणे तुझ्या बापाला ।

ऐसाच त्याचा अर्थ झाला । हें तो जग जाणतसे ।। ८८
तसंच मागा सवंग माफी । अपकाराची साफसुफी ।

आपोआप होते फुकी । मग अपराघा काय तोटा १. १ ' ९नमस्कार मस्त करावया । कटिपर्यत देह लवकवा ।

कंबर मोडल्याचा देखावा । केल्या सम्यते रंग चढे ।। ९०
दुसऱ्या प्रथम वाट द्यावी । आपण थोडी सबूर करावी
पुढें मागें याची राखावी । आठवण निरंतर औ। ९१
स्त्रियांस सर्वश्रेष्ठ मान । त्या येतां द्या उत्थापन ।

ना तरी तुम्ही देहभान । विसरला ऐसें म्हणतील ।। ९२
जेथे नारींची पूजा करिती । देवता तेथें आनंदे रमती
हेंच स्मरोनि सर्व सासू । ऽआचरती लोक इंग्लंडीं. ।। ९३
स्त्री पुरुष एकन दिसता । शंकाकुशंका मनीं न घेता
आदरावीं.सम उभयता । मग ते असोत कोणीही भ ९४
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स्त्रीची वस्तूपडता खालीं । एकदमच मारोनि उसळी
परक्यानेंही हातीं दिली । तरीच त्यास सभ्य म्हणती १ ९५
मिथ्या विनय असे घातक । परस्त्रियांसी वागता देख
धीटपणा हसतमुख । आपण सदा असावें ।। ९६ ।

सुंदरगात्री सुंदरवदना । ही कोण असे आपली ललना
गौरवपूर्ण उत्तान प्रश्ना । करणें हीच सम्य रीती ।। ९७ ।

परिचित स्त्रीस आपला हात । खुशाल द्यावा इतरां देखत
ती ' शिव्हलरी ' ' गलांट्री ' होत । इतर अर्थ कांहीं नसे ।। ९८ ।

हे शिष्टाचार दिसती विपरीत । परंतु ही त्या देशाची रीत
तिथेचे शिक्षण घ्यावें येथ । मग परदेशी पाय घाला ।। ९९ ।

क्र क्र ७
असो. यापरी अनेक लोक । उपदेशूनि गेले देख ।

नवख्या प्रवाशाचे मुख । वाळोनि गेलें सत्वरी ।। १०० ।।

जलसागर उत्तीर्ण होणें । हें तो सुलभ आगबोटीने ।

परी आचार सागर ओलांडणे । कवणे उपाये होणार? ।। १० १।।
ज्या न स्वदेशीच रीत भात । त्याची परदेशी काय बात
असो, तरी आतां जाणें प्रास । म्हणोनि गेलें पाहिजे ।। १ ०२।।
तज्ज्ञ मित्र गेल्यामागुती । आले ' देशी ' मित्र सोबती
तैसचि आसइष्टांप्रतीं । भेटा जाणें प्रास झालें ।। १० ३।।
त्या सवीही केला उपदेश । प्रकृति संभाळण्याचा विशेष
साघनसामुग्रीचा आदेश । कोणाचाही अवमानवेना ।। १ ०४।।
खाद्य आवडे यांस काय । याचा मानसी निश्चय ।

करोनि प्रत्येकी पाथेय । निरनिराळे वाघियलें ।। १० ५।!
कोणी केले लाडू डिंकाचे । उपयोगी जे प्रवासाचे ।

म्हणोत टिकाऊ हेंच साचे । इतर नाखोनी जाईल ओ। १० ६।।
कोणी आलेपाक बनविला । कोणी नारळ दिधला ओला
कोणी वाळल्या खोबऱ्याच्या भकला । आणोनिदेतितातडीने।। १० ७।।
कोणी म्हणती लोणचे घ्यावे । पापड पोहे म्हणती न्यावे
खिसभिस खारका अवश्यप हवें । ऐसें सुज्ञ कोणी म्हणती ।। १० मै।
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??????????????????????? -.ऽ.????????मुख्य ते भूईमूग राहिले । त्याविणण इतर कांहीं न असें

तैसेचि फोडोनि गुळाचे भेले । मोठा खडा च्या म्हणती । । १० ९। ।

होतां होतां माजली गर्दी । पडकी याचं भरली अर्धी
इतक्यांत आत आली वर्दी । वैद्यराज ओल्याची । । ११० । ।

त्याही पाहिला खाद्यसंभार । आणि मनाशीं केला विचार
जुळविला रोगांचा बाजार । परि औषध कांहीं दिसेना ।। १११ ।

तेव्हां म्हणती वैद्यराज । तुम्हा परदेशी कामकाज ।

परी आरोग्याचा इलाज । घेतल्याविण जाऊं नये ।। ११२ ।

देशी प्रकृतीस औषधे देशी । परदेशी मानवतील कैसी
म्हणोन कांहीं देईन खाशी । घ्या तीं तुमच्या संग्रही ।। ११ रे ।।

पनवेलचे ते पुराणिक । किंवा झंडूभटजी नामक ।

वैद्यवयौचीं दुकाने संमुख । औषधास हो काय तोटा ।। ११४ ।।

हवे ते देशी रोग जुने । किंवा नवे इंग्रजी नमुने ।

सर्व संहार आपुल्या कें । करितील आमुची औषधे ।। ११५ ।।

त्यातूनही नित्यानित्य । विवेक करावा अगत्य ।

मूर्धाभिषिक्त असती सत्य । त्याचि औषधी आर्धी घ्या ।। ११६ ।।

अवरोध हेंच असतें जाण । माय. सर्व विकारकारण
म्हणून पहिलें त्रिफळाचूर्ण । कुपी भरोनि घ्या जवळी हा ११७ ।।

हिरडा बेहडा आवळकाठी । जो नित्य घाली निज पोटीं
तया जगजेठी उठाउठी । शौचास साफ करवील ।। ११८ ।।

तैसी मात्रा सूतशेखर । सर्व प्रवाशांचा आघार ।

वातपित्तरचा संहार । सदा निश्चयें करित असे ।। ११९ ।।

खाद्य औषधे झाली तरी । राहिली: कुटलेली सुपारी
तिची आठवण नित्य दुपारी । झाल्यावीण केवि राहे? ।। १२० ।।

इतक्यांत आले उपाध्ये भट । त्यांना लागलीसे चुटपुट
म्हणती ब्राह्मण्यरक्षणात्री वाट । काय केली तें सांगा. ।। १२१ ।।

प्रायश्चित्ताचा विचार । सावकाश करू झल्यावर ।

परी अवश्य न्यावें बरोबर । यज्ञोपवीत मंतरीनी ।।. १२२ ।।
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पवित्र सूजाची ब्रह्मगांठ । सर्व पातकांचा नायनाट ।

करिते म्हणोनी खटपट । माझी सर्व चालले ।। १२३
मग भिक्षुकांचे अह्यावर । मी गर्वाने करीन जाहीर
आमचे यजमान घर्मावतार । जानवे विलायतेसि नेले! ।। १२४
प्रवासी मनुष्य काय करितो । तें कोण कोणास विचारितो
अभिनिवेश तयारीत दिसतो । तेवढा आम्हा ग्राह्य पुरे ।। १२५
असो. ऐसी सर्व तयारी । करोनि गाठली मुंबानगरी
देवोनि घेवोनि परोपरी । आशिर्वाद लहानथोरां ।। १२६
सन एकोणीस एकोणिशींशे । एप्रिलाच्या उपास्य दिवशी
'मनोरा' आगबोट खाशी । आम्हां घेवोनी निघाली ।। १२७

ल-ळ
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सरकारच्यालहरीपणाचा मासला
( केळकरांनी कोलंबोहून लिहिले पत्र)

' मनसा चिंतित कार्य दैवमन्यद्विचितयेतू ' या म्हणीचा अनुभव
पावलोपावली मनुष्याला येत असतोच. पण स्वराज्यसंघाच्या शिष्ट मंडळा-
ला तिचा काल जो अनुभव आला तो मात्र आश्चर्यानं थक्क करून
सोडणारा होता. आज सकाळी मी लिहीत बसलों आहें या वेळीं, टिळक-
प्रवृति डेप्युटेशनची मंडळी कोलंबोच्या बंदरांत जाऊन आगबोटीत बस-
ण्याच्या धांदलींत असावयाची. पण दैवाची लीला अशी कीं, याच वेळी
विलायतेस जाण्याची तयारी न करितां त्यांनीं परतहिंदुस्थानाकडे जाण्याच्या
तयारीस लागा! ही बातमी वाचून केसरीचे हजारों वाचक डोळे चोळ-
चोळून आपण स्वप्नांत आह कीं जागे आहो असा विचार करूं लागतील;
पण सरकारने लोकांना अशा रीतीनें आश्चर्यचकित करून सोडण्यासारखे
खेळ आजवर अनेक केले त्यांतलाच हाहि एक आहे; व आणखी असे
किती खेळ आपणा लोकांस पहावयाचे आहेत न कळे!

असो; विलायतेस हिंदी स्वराज्यसंघामार्फत शिष्टमंडळ पाठविण्याचा
वेत नक्की करून त्याची साधनसामुग्री जुळविण्यास प्रारंभ ' झाल्यापासूनची
हकीकत केसरीतून वेळोवेळीं प्रसिद्ध झालीच आहे. मुबईहून निघणाऱ्या

-जा आगबोटींत जागा मिळाली तर पहावी अशा हेतूनें केलेले सर्व
प्रयत्न निष्कळ झाव्यावर, कोलंबो येथें येऊन आगबोटीवर बसण्याचा बेत
करावा लागला; व त्याप्रमाणें मुंबईहून सामानासुमानाची सर्व तयारी करून
आम्ही सर्व मंडळी- ता. २७ रोजी निघाल. वाटेत विजापूर येथील
मंडळीकडून लो. टिळक यासस्फार दिवसांचें निमंत्रण होतें म्हणून तेथें
अर्धा दिवस मुक्काम करून मद्रालेस ता. ३० रोजीं येऊन पोचलो. मळा.
सेझ एक दिवस विश्रांति हवीच होती. शिवाय मिसेस बेझंट यांनी अड्यार
येथें वाटेत उतरण्याखे टिळकांकडून पुण्यास अभिवचन घेतले होतें

११ न



१९२ विलायतचीं बातमीपत्रे

यामुळे मद्रासेस दीड दिवस मुक्काम पडला. या मुक्कामांत मद्रास शह
रांतील सर्व जातींच्या व सर्व पक्षाच्या पुढल्यांकडून टिळकाचा सन्मान
उत्तमप्रकारें करण्यांत आला व डेप्पुटेशनला अतिशय प्रेमपूर्वक निरोप
देण्यांत आला. मद्रास इलाख्यांतील पुढारी व सुशिक्षित लोकांचे मत
टिळकासबघाने व डेप्युटेशनच्या कामासंबंधानें काय आहे, हें मद्रास येथील
प्रचंड जाहीर सभेत मद्रासेंतील सर्व प्रमुख राजकीय व इतर सार्वजनिक
संस्थांनी मिळून जें संयुक्त मानपत्र दिले, आणि विशेषतः सर सुब्रह्मण्य
अय्यर यांनी जें भाषण केलें, त्यावरून कळून येण्यासारखे आहेच. मद्रासे-
हून निघाल्यावर पुढे कोलबोपर्यत वाटेत कोठेंहि मुक्काम करावयाचा
नाही असें ठरलें होतें. तथापि वाटेतील लहानमोठ्या अनेक स्टेशनांवरून
टिळकांचा अतिशय थाटाने सत्कार काण्यांत आला. तंजावर, त्रिचनाचली,
मदुरा वगैरे ठिकाणी ओ थाट व उत्साअसूर आणि समारंभांत जो व्यवस्थित-
पणा, दिसून आला तो अपूर्व होता. लहानसान स्टेशनांवर गाडी उभी
रहात नाहीं; तथापि गांवोगांवच्या लोकांनी रात्री दोन दोन तीन-तीन
वाजता, टिळकांना पहाण्याची संधि मिळणे शक्य नसता, किंवा आपला
आवाज त्यांच्या झोपेत त्यांच्या कानी जाण्याचीहि आशा नसतो, स्टेशना-
वरील प्रॅटफॉर्मवरूनर्च काय पण रस्त्याच्या बाजूलाहि उभे राहून, टिळक
महाराजकी जय' अशी आरोळी मारून त्यांचा सत्कार करण्याची आपली
हौस कसी तरी फेडून घेतली.

कोलंबो येथेंह हिंदी व सिंहली मंडळींनी टिळकांचे व डेप्युटेशनचे
थाटाने स्वागत केलें. टिळक व पाल या दोघांची दोन व्याख्यानें२पहिल्या व्याख्यानास सर अरुणाचल, सीलोन येथील पहिल्या प्रत

नागरिक, व दुसऱ्या व्याख्यानास मि. ळ्यइएल सी. बी. ई., कोलंबो
येथील एक पुढारी, हें अध्यक्ष होते. उपवनोपहारपसंगी कोलंबो येथील
कर्मींत कमी दीड हजार प्रमुख स्त्रीपुरुष हजर होते. टिळकांच्या व
पालबापूंच्या व्याख्यानांस सुमारें दीइ-दो-न? हजर रुपये जमले ते तेथील
माजी लोकप्रिय गव्हर्नर सर अँडरसन यांच्या स्करकास देण्यांत आले.

९१९२२काढण्यास. सुरुवात केली असून
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ता. २ व ३ हे दिवस डेप्पुटेशनच्या मंडळीस व त्यांचा सत्कार कर-

णाऱ्या कोलंबो येथील नागरिकास मोठ्या गर्दीचे गेले. मुंबईस सामान-
सुमान बरेंच खरेदी झालें होतें; तथापि कांहीं खरेदी व्हावयाचें राहिलेंच
होतें ते होऊन बांधाबांध जोराने सुरू: झाली. इतक्यांत ता. ३ रोजी
विलायतच्या सफरीची अनपेक्षित रीतीनें डळमळहोण्याची सुरुवात झाली,
पी. अँड ओ. ची आगबोट मिळत नाहीं असें पंघरा दिवस पाहून आम्ही
प्रथम बी बीलाइनर कंपनीच्या लॅकेशायर नामकबोटीनें कोलंबोहून जाण्याचे
ठरविलें. पण ता. ३ ला या वोटीनें जाण्याच्या ऐवजी ता. तर रोजी
जपानी कंपनीच्या इयोमारू नामक बोटीने गेल्यास मंडळींची सोय प्रवा-
साच्या दृष्टीने अधिक होईल, असें मुंबईस एका तज्ज्ञ व अनुभविक गृह.
स्थाने फारच आग्रहाने सांगितल्यावरून जपानी वोटीने जाण्याचे आम्ही
मुक्रर केलें होतें. कोलंबोस ही जपानी बोट ता. ५ रोजी यावयाची असा.
अदमास होता. त्याप्रमाणें आम्ही व आमचे एजंट थॉमस कुक कंप--
नीचे लोक बोटीची वाट पहात होतो. ता. ३ रोजी सायंकाळी मी येथील
कलोनियल सेक्रेटरीकडे पासपोर्ट मंजुरीकरिता गेलोआम्हास मुंबईस पासपोर्ट
मिळाले होते वतेसर्व हिंदुस्थानांत चालले असते. पण सीलोन ही क्राऊन
कॉलनी. येथील सरकार वेगळे असल्यानें आमच्या पासपोर्टावर येथील
सरकारचा मंजुरीचा स्वतंत्र शेरा हवा होता, व तो सदर सेक्रेटरीनी तावड-
सोब करूनहि दिला. पासपोर्ट घेऊन मी तसाच थॉमस कुक कंपनीकडे
गेलों व तिकिटे काढली काय म्हणून विचारले तो त्यांनीं सांगितलें की,
'तुमुची जपानी बोट येत आहे कुठे? ती उद्या कोलंबोस यावयाची होती
खरी; पण आतां पहात तो नुकतेच तिने जपान सोडले असून ता. २३
पर्यत ती कौलबोसत्येत नाही !' हें ऐकून मला काय वाटले असेल रे

आणखी २० दिवस कोलंबोस असाच पाहुणचार खात पडून राहण्याची
कल्पना दुःसह होती. पाहुणचार फार गोड होता. येथील मंडळींच्या सह-
चासांत महिनेच्या महिने घालविले तुरी कंटाळा येणे शक्य नव्हतें. पण
२० दिवस व्यर्थ कसे घालवावलाचे? विलायतचें फामहि पुढें ढकलले
जाणार! आधीच बोटीवर ४५ दिवस लागूणार; त्यांत या २० दिव-
कांची आणखी भर १ पण जपानी बोटीवरून जाण्याचे ठरण्यापूर्वी ज्या
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लॅकेशावर बोटीवरून जाण्याचे आम्ही प्रथम मुंबईस ठरविलें होते तिचीं
आठवण मला होती. ती याच सुमारास कोलंबोस येणार होती. अर्थात्
' इयोमारू ' मिळत नाही तर ' लॅकेशायर ' कां होईना? तिच्यावर जागा
मिळवून द्या म्हणजे झालें असें मी थॉमस कुकच्या एजंटांस सांगितलें, व
त्यांनीं ताबडतोब टेलिफोन करून माहिती मिळवून '' होय, सात जागा
तुम्हास दिल्या आहेत '' असें उत्तर आम्हांस जागच्या जागी मिळवून
दिलें! यामुळे एका पांच मिनिटांचे औत विलायतेस जाण्याच्या निरा-
शेचें दुःख व फिरून निराशेच्या जागी आशा उत्पन्न झाल्याचे सुख मला
अनुभवावयास सापडले! व ज्या लॅकेशायर बोटीचा आम्ही जाणूनबुजून
पूर्वी अव्हेर केला तिनेच आम्हास आयत्या वेळीं हात द्यावा हा योगायोग
विलक्षण स्वरा असें म्हणून मी घरीं परतलो दैवलीलेच्या या लहानशा
धक्क्याने आमची प्रवासाची हुरूप फिरून ताजी झाली; व सामानासुमानाची
उरली सुरली तयारी पुरी करण्यास डेमुटेशनच्या मंडळींनी प्रारंभ केला.

ता ४ रोजी सकाळी पालबाबूंचे व्याख्यान झालें. दोनप्रहरी जेवणानंतर
येथील हिंदी मित्रमंडळीच्या आग्रहावरून फोटो घेण्याचे काम सुरू होऊन
डेप्युटेशनचा फोटो काढून झाला. सामानसुमान पुरे बांधले जाऊन त्यावर
बोटींची तिकिटे डकविण्यास सुरवात झाली. लॅकेशायर बोट दोन तासांनी
बंदरांत येणार अशी बातमी आली. टिळकानी अखेरच्या जरूरीच्या
चिठचारापाटचावर सह्या करून दिल्या. दारांत गाड्या व मोटारी उभ्या
होत्या त्यांत करून आतां फक्त उपवनोपहारसमारंभास जावयाचें व परत
येतांच तसेंच थॉमस कुकच्या मनुष्याचे स्वाधीन सामान करावयाचें इतुकेच
काय तें काम उरले इतक्यांत पालबावूच्या पासपोर्टवर मंजुरीचा शेरा
घेण्याचा उरला होता त्याकरिता रा. गोखले हे कल्येनियल सेक्रेटरीच्या
ऑफिसांत गेले होते. ते बातमी घेऊन धांवत सांगत आले की, '' पाल-
वावृचा पासपोर्ट सेक्रेटरीनी ठेऊन घेतला. तो तर ते परत देत नाहीतच.
पण बाकी सर्वांचे पासपोर्टहि रद्द करण्याचा हुकूम तारेने आलेला असून
काल मंजूर करून दिले सर्व पासपोर्टझि परत आणून स्वाधीन करा असे
सेक्रेटरी म्हणतात! ''.प्रथम याचा अर्थच आम्हांस कळेना. तेव्हां टिळक
अति आम्ही सर्व मंडळी ताबडतोब बेटरीच्या भेटीस गेलों. त्यांनीं
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सांगितलें कीं 'दिलीहून एक व मद्रासेहून एक अशा दोन सरकारी हुकमा-
च्या तारा नुकत्याच आल्या असून त्याअन्वर्ये तुम्हा सर्वींचे पासपोर्ट रद्द
करण्यांत आले आहेत. तुम्हांपैकी टिळक व केळकर यांस मी आतांच
पत्रे रवाना करवीत होतों तो तुम्ही सर्वच आला बरें झालें. ' हे ऐकून
आमची स्थिति अत्यंत चमत्कारीक झाली. आम्ही कोणी न जाती तर
ही पर्वे आम्हांस आज सकाळी म्हणजे बोटीवर जाण्यास निघण्याच्या क्षणी

हाती पडली असती. किंबहुना तसेंहि झालें नसतें! कारण लॅकेशायर बोट
काल सायंकाळीच कोलंबोस येऊन दाखल झालेली असून आज सकाळी
आठ वाजताच ती निघणार होती. अर्थात् सामान तर पुढें बोटीवर आधीच
गेलें असतें, व पत्रे हातीं पडावयाच्या आधींच आम्ही बोटीच्या धक्यावर
जाऊन पोचणे संभवनीय होतें; पण पर्वाची व आमची चुकामूक झाल्याने
बोट सापडणे मात्र शक्य नव्हतें. कारण कलोनियल सेक्रेटरीनी आम्हांस
असें सांगितलें कीं, '' तुम्हांस पत्रे न पोचती तरी सुद्धा बोटीवर चढतांना
तुमचे पासपोर्ट काढून घेऊन तुम्हांस बोटीवर चढण्यास प्रतिबंध कराव-
याचा असें आमच्या सरकारने ठरविलें होतें! ''

आतां पुढें काय? कोलंबो येथील अधिकाऱ्यांचे हातीं कांहींच नव्हतें.
आमचे हातीं दिलेल्या पवातील मजकुरावरून पाहता खुद्द विलायतसर-
कारच्या हुकमावरून आम्हांस ही बंदी 'करण्यांत आली आहे असे दिसलें.
अर्थात दिलीसरकार तरी या बाबतींत काय करूं शकेल हाही प्रश्नच

होतातथापि एकवेळ व्हाईसरायसाहेबांकडे तारानी अर्ज करून पहावे असें
ठरान स्वतः टिळक व खापर्डे यांच्यानांवची एकेक व डेप्युटेशनच्या तर्फे

माझ्या नावची एक अशा तीन तारा पाठविण्याचें ठरले. पण आमच्या
तारा तरी कोण ग्रठवू देणार १ तारेची रबुटीहि सरकारच्याच हातीं!
त्यांतहि आम्ही परस्वाधीनच! गेल्या पंधरा दिवसांत 'टिळक व डेप्युशेनची
मंडळी कोलंबोस कधीतरी येणार, सोयी काय पाहिजेत वगैरे मजकुराच्या
पाठविलेल्या सर्वतारायेथील च्छेसारनेक दडपून ठेवल्याहोत्या, व आम्ही स्टेश.
नावर अमक्या दिवशीं येणार ही बातमी आमच्या कोलंबो येथील स्नेहीमं-
डळीस अखेर पर्यत प्रत्यक्ष अशी मिळू दिली ताही, हा अनुभव ताजा
होताच प्र तेव्हां टिळकांनी सेक्रेदरीस विनीत केली की, आम्ही इव्हेंबसराय
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च स्टेटसेक्रेटरी यांच्या तारा लिहून देत व पैसे देत. पण तारा तुम्ही
पाठवाल तर पोचतील. तेव्हां सेक्रेटरी म्हणाले की, तारा मला पाठविता
येणार नाहींत; पण मी ' सेन्सारला ' साधून तुमच्या या तारांना प्रतिबंध
होऊं नये असें मात्र करतो. अखेर सेक्रेटरीच्या हपिसातच बसून तारा
लिहिल्या व पाठविल्या व तारांच्या उत्तराची वाट पहात मंडळी घरी
येऊन बसली. डेमुटेशन ता. ५ रोजी जाणार अशा समजुतीने बाहेर-
गांवाहून द्वारा व पत्रे येतच होतीं. हिंदुस्थानांतील लोक डेखुटेशन आग-
बोटींत बसून निघाल्याच्या तारेची वाट पहात बसले होते. अशा वेळी
' डेप्युटेशन जावयाचें थांबले, सरकाराकडून डेप्युटेशनला प्रतिबंध झाला,
दिले पासपोर्ट परत मागितले, डेम्युटेशनर्ची मंडळी परत हिंदुस्थानाकडे
निघणार '' अशी तार प्रसिद्ध करण्याची वेळ यावी हा कोण विलक्षण
योगायोग! पण सरकारच्या लहरी व मनस्वी स्वभावाने तो आणला खरा!

व्हाइसरॉयसाहेबांच्या तातच, बंदीचा हुकूम विलायतसरकाराकडून
माल्याचा मजकूर असल्यामुळें, व्हाइसरॉयसाहेबांस केलेल्या तारांचा
कारसा उपयोग होण्याची आशा कोणासच फारशी नव्हती. ' आमच्या
हाती या बाबतींत कांहीं नाहीं ' असे मोघम उत्तरच बहुधा व्हाइसरॉय-
साहेबांकडून येईल असें वाटून, व हिंदुस्थानाकडे परत फिरावे लागणार
भसे वाटून, आमच्यापैकी कांहीं मंडळींनीं सिलोनची जुनी राजधानी कँडी
शहर पहाण्यास दोनप्रहरीं निघण्याचे ठरविलें; व रा. गोखले हे आदल्या
दिवशीं कलोनिकरू सेक्रेटरीस कबूल केल्याप्रमाणे सर्व पासपोर्ट त्यांच्या स्वा-
मीन करण्याकरितां सेक्रेटरीयट हॉलमध्ये गेले. त्यांनी पासपोर्ट परत केदे व
त्यावरील मंजुरीचे शेरे खोडले जाणार, इतक्यांत फिरून एक आशेची लाट
उठली. व्हाइसरॉयसाहेबांकडून कोलंबोखरकारास अशीनतार येऊन धड-
कली कीं, ''टिळक व डेप्युटेशनची मंडळी यांच्या तारा पोंचल्याप्रमाणें
टिळकांना व त्यांच्या बरोबरच्या मंडळीला परवानगी देण्याचा प्रश्न मी
विलावतसरकारकडे तारेने धाडला आहे. दरम्यान तूर्त तुम्ही वाटेल तर
.-असें करावेक्ष-हर्ली जी बोट केपला-दक्षिण आक्रिकेच्या दक्षिण टोका-
-च्या केप ऑफ गुड होपला-केप कॉलानोली जात आहे तिजवरून टिळक
-वगैरेंनाहवें तर जाऊं द्यापण ही परवानगी फक्त केपपर्यतची देता येईल.
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मात्र दरम्यान विलायतसरकारनें जर आपला पूर्वीचा हुकूम फिरविला
नाही तर त्यांना केपहून परत यावें लागेल. हें त्यांस तुम्ही स्पष्ट वजवावें,
व हें त्यांस सर्वस्वी कबूल असेल तर त्यांस बोटीवर जाऊं द्यावे.''

वरील प्रकारची माहिती घेऊन रा. गोखले हे घरीं आले तेव्हां सर्व

मंडळींच्या आशेस फिरून थोडी धुगधुगी आली. केपपर्यत जाऊं देतात
तर तेथात तरी जाऊं, मग पुढें काय होईल तें पाहता येईल, असें सर्वा.
नुमतें टिळकांनी ठरविलें, व केपर्ग्यत जाण्याच्या परवानगीसंबंधाची मंजुरी
फिरून सर्व पासपोर्टवर मांडून घेण्याकरितां रा. करंदीकर मी व गोखले कलो-
नियलसेक्रेटरीकडेगेलो.पासपोर्टवर केपपर्यतजाण्याचीमजुरी तर लिहून द्याच,
पण शिवाय व्हाइसरॉयसाहेबास आणखी एक तार आम्ही करीत आह
तीहि कालच्यासारखी तुम्ही आजहि 'सेनसॉर' कडून पुढें जाऊं द्या असें
मी त्यांस सांगितलें. येथें हें सांगणे जरूर आहे कॉ, व्हाइझरीयसाष्ट्रेत्यलंन?
शर्तीची परवानगी दिली असें सकृद्दर्शर्नी दिसलें खरे पण त्यांत केपपर्यंत
जाण्याची परवानगी द्या असे शब्द वास्तविक विनाकारण पडले होते व
त्या शब्दांमुळेच ती शर्तीची परवानगीहि फुकट गेली. टिळकांनी व्हाइस
रॉयसाहेवास केलेल्या तारेत केपचा उल्लेख मुळींच नव्हता. पण पोलीस व
इतर रिपोर्ट सरकाराकडे पूर्वी गेले त्यांत व वर्तमानपत्रांतूनहि आम्ही
केप-मार्गानें जाणार असा उल्लेख होता. तोच अर्थात् व्हाइसरॉयसाहेबांच्या
लक्षांत राहिलेला असून नुसते ' जाऊं द्या ' असें लिहिण्याच्या ऐवजी
कैकेपर्यंत जाऊं द्या' असें लिहिले गेलें; पण त्य नं आमचा मीत्र केवढा
घोटाळा झाला पहा! आम्ही केपकडून गेलों काय किंवा सुएझकडून
गेलों काय, आम्हास व सरकारास दोनहि सारखीच होतीं. केपकडून
जाणाऱ्या बोटीस वीस दिवसांचा उशीर म्हणूनच सुएझकड्रन जाणाऱ्या
बोटीवर आयत्या विळी जागा मिळविली; व व्शइसरॉयसाहेवाच्या तातेत

केपचा उल्लेख होण्याचे साधारणत: कांहीं कारणहि नव्हतें. कारण त्यांची
शर्त मान्य करावयाची म्हटट्टी तरी आम्ही केपला अडकून पडावयाचे ते
सुएझला अडकून पडलों असतो.' दोनहि प्रवासूमार्ग सुरू आहेत, व
दोनहि ठिकाणी आम्हास सरर्कारला अडकवून ठेवता येणे शर्क्य असल्या-
मळे दोनहि मार्गही फलधुति एकच होती. पैण नाश. दैवयोग उलटा
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-व्हावयाचा म्हणजे तो: असाच! व्हाइसरॉय आपणाकडून पग्वानगी
देऊन आमची सोय काढण्याकरितां घाडलेल्या तारेत सहज ' केपमार्गे '
असे शब्द घालतात; पण आमची आदल्याच दिवशीं बदललेली बोट
प्रायः केपमार्गे जाणारी असतांहिया खेपेस ती सुएझमगि जावयास निघते!

'केपपर्यत' हे श्।व्द वास्तविक निरर्थक आहेत; ते सहजासहजी अर्थ-

वादादाखल चुकून पडले आहेत; आम्ही व्हाइसरॉयसाहेबांची शर्त मान्य
केल्यास आम्ही केपकहुन गेलों काय किंवा सुएझकडनू गेलों काय, त्यांना
दोनहि सारखीच आहेत; म्हणून आपण निवळ शब्दांवर फारसे जाऊं
नका; तारेचा खरा, म्हणजे आम्हास परवानगी देण्याचा, दाहसरीयसाहे.
बांचा खरा हेतु आपण लक्षांत आणा; वोट बंदरांत आहे, सामान
वक्यावर आहे; तिकिटे आमच्या हातीं आहेत; थोडासा सारासार विचार
चालवून परवानगी देण्याचे तुमच्या हातींआहे; तेव्हां कृपा करून आम्हास
बोटीवर जाण्याची परवानगी द्या; वाटेल तो करारनामा व्हाइसरोंयसाहे-
वाच्या तारेप्रमाणें आम्ही तुम्हास लिहून देत '' असें कलोनिअल सेके-
टरीस मी समजावून सांगितलें. तें त्यांस पटलेंहि. ते म्हणाले-'यापुढें
तार जाऊन व्हाइसरॉयसाहेबांकडून आणखी तीन चार तासांत उत्तर येणे
शक्य नाहीं. म्हणून मींच आमच्या गव्हर्नरसाहेबांच्या कानावर हा मज-
चूर टेलिफोननें घालतो व तुम्हास परवानगी देता आली तर पहातो.'' या
आश्वासनामें आम्हास खरोखर फिरून आशा उत्पन्न झाली. कारण कलो-
निश्चल सेक्रेटरीकडे तीन-चार वेळां जाण्याचा प्रसंग आला व त्या त्या

वेळीं ते आमच्याशी सभ्यपणाने व भलेपणानें वागले होते. सुमारें तीन
वाजता त्यांचें उत्तर मिळणार होतें!

झालेली हकीकत टिळकांस सांगण्याकरितां आम्ही परत घरी आलों तो
इकडे ऱ्हाइसरॉयसाहेबांकडून टिळकांना पहिल्या तारेस उत्तरादाखल तार
येऊन राहिली होती. या तारेत शर्तीच्या परवानगीचाच मजकूर होता, व
केपपर्यत' असेपइशब्दहि, होतेजास्त श्त्यर्द होते ते मात्र असे कीं, ''विलायत-
सरकारने डेर्प्युटेंशनला बंदी केली त्याचें कारण बहुष्ट हेंच असावें की,
हेली विलायत विचार व उद्योग जो कोणतृााइh व्हावयाचा तो फक्त युद्ध
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??खोराने कसें चालू ठेवाचे यापुरताच होणें इष्ट आहे. तथापि तुमचें प्रकरण
मी-विलायतसरकाराकडे विचाराकरितां पाठवीत आहें. ''

ही तार घेऊन आम्ही फिरून तीन वाजता सेक्रेटरीसाहेबांकडे गेलों.
तो सेक्रेटरीसाहेबांनीं सांगितलें कीं, ''टेलिफोन करून गव्हर्नरसाहेबांस
विचारले. पण 'केपपर्यत' असे शब्द आहेत त्या अर्थी इतर मार्गाने आम्हास
परवानगी देता येत नाही! मात्र आपली तार व्हाइसरॉयसाहेबांकडे पाठ.
विण्याची मी कालच्यासारखी सवलत देतो'' असें उत्तर मिळाले. अशा
रीतीनें सर्व उपाय खुंटल्याने व्हाइसरॉयसाहेबांस आणखी एक तार रवाना
करून आम्ही निराश होऊन घरीं परत आलों.

या वेळीं ४। -५ वाजले होते. लैकेशायर बोट बंदरांत उभी असून
बरोबर सात वाजता सुटणार होती. पुढील तास दीड तासांत उत्तर येणार
.कसें? आले तरी पासपोर्टवर लेखी मंजुरी लिहिली जावयाची कशी?
आमची उत्कंठा व निराशा पाहनूसेक्रेटरींनी रा. करंदीकर यांस सहानुभूति-
पूर्वक असें सांगितलें की,तुम्हा मंडळीखातर मी आज पांचाचे ऐवजी सहा
वाजेपर्यंत हपिसात रहातो व उत्तर अनुकूल आल्यास एका क्षणांत मंजुरी
लिहून देऊन मोकळे करतो. बरें, हें झाले तरी आमची सर्व मंडळी व
सामान पडलें दोन मैलांवर तें आयत्या वेळी बोटीवर कसें चढणार?
याकरिता पन्नास रुपये खर्चून आम्ही थॉमस कुककंपनीकडून एकरस्पेशल
लाँचवर (पडाव) धक्क्यावरील आमचे इतर सामान चढवूननखलाशा तयार
राहण्याची व्यवस्थाहि करविली, व अगदीं अखेरपर्यंत तारेची वाट पाहिली.
पण तार आली नाही! रात्रीं बोट ठरल्याप्रमाणे बंदरांतून निघून गेली.
आम्ही मात्र हताश होऊन घरीं परत आलों.

आज व्हाइसमॉयसाहेबांकडे टिळकानी सविस्तर हकीकतीची आणखी
तार पाठविली असून '' बशर्त. का होईना, पण वाटेल त्या वोटीने व
वाटेल त्या मार्गाने जाण्याची सर्व साधारण अशी परवानगी द्या '' अशी
तारेत विनंति केलेली वाहे. झालेली सर्व हकीकत वर्तमानपत्रांकडे त्रोटक

रीतीनें तारेने कळविकी आहेच; पण सेनसॉर कोणती तार पाठवितात व
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कोणती अडकवून ठेवतात कोणी सांगावें? याकरिता ही कवी हकीकत
केसरीतून प्रसिद्ध होऊन सर्व मित्रमंडळींस कळावा याकरिता पाठवीत
आहे. पुढें हकीकत घडेल तीहि अशीच कळवीन.

कोलंबो, माटेग्यु-हाऊस.
ता. ६ एप्रिल १९१८.

: ० :

न. चिं. केळकर
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व श्री. केळकर

लोकसंग्रहाच्या प्रतिनिधी ता. २९- १ १- १९ रोजी रा. रा. न. चिं.
केळकर यांची मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतींत घाईत पण थोड्या
वेळांत झालेलीं प्रश्नोत्तरें पुढें दिली आहेत.

प्रश्नः-आपण विलायतेत पांच महिने घालवले व तेथील राजकीय
स्थितीविषयी आपणाला प्रत्यक्ष गोष्टी पहावयास मिळाल्या, त्यावरून
तिकडील चळवळीसंबंधानें आपलें मत काय झालें?

उत्तरः--या प्रश्नाचें उत्तर देण्याला म्हटलें तर एकादा ग्रंथ लिहूनही
पुरणार नाहीं. व म्हटलें तर तें दोन शब्दांतहि देता येईल. विलायर्तेतील
चळवळ अवश्य हवी एवढेच नव्हे तर ती यशस्वी झालीच पाहिजे यांत
शंका नाहीं. विलायतेंतील चळवळ हा निराशेचा मामला नाही! पण
तिजवर आशा कितपत ठेवावी हें दोन गोष्टीवर अवलंबून राहीलू. खुद्द
विलायतेत ज्या प्रमाणाने चळवळ होईल त्या प्रमाणाने किडे प्रत्यक्ष फळ-
मिळेल हें तर उघडच आहे. पण तिकडील चळवळीलाहि यश येण्याला
खुद्द विलायतेत हिंदुस्थानांतील चळवळ नऊदशांश आधारभूत आहे हें
मात्र विसरता येत नाहीं.

प्रश्नः--म्हणजे वरील प्रश्नाचें उत्तर एकेरी नाही, असेंच म्हणण्याचा
आपला अर्थ दिसतो.

उत्तर:-अगदी बरोबर एकेरी उत्तर पुष्कळांना प्रिय वाटतें; पण
दुर्देवाने त्यावर निर्वाह मात्र होऊं शकत नाही. एकाच गोष्ट फाजील
स्तोम माजविणे व माज म्हणून त्याच्या' प्रतियोगी गोष्टत्याज्य ठरविणे ही
फार मोठी ०० होले.
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सर्व रोगांवर एकच औषध
देणाऱ्या डोंक्टरासारखे हें धोरण हास्यास्पद ठरतें. चळवळ दुर्मती

विलायतेत किंवा नुसती हिंदुस्थानांत हवी या प्रश्नाला एकेरी किंवा व्यव-
च्छेदक उत्तर नाहीं. दोन्ही एकसारख्या चालू पाहिजेत व समोरासमो-
रीळ दोन आरशांमध्यें उभ्या राहिलेल्या माणसाप्रमाणें हिंदुस्थानाला दोन्ही
चळवळीवर एकच वेळीं आपल्या राजकीय देहाचे स्वास्थ्य व सौष्ठव एकाच
क्षणी पहाता व संभाळतां आलें पाहिजे.

पश्नः-पण त्यांतल्या त्यांत कमी अधिक महत्त्व तारतम्य भावानें तरी
आपण दोन्ही चळवळीस वाटून देऊं शकाल कीं नाहीं?

उत्तर:--हेहि जरा कठीणच आहे. पण या दोहोंतीलसंबंधास तारतम्य-
भाव हें नांव देण्यापेक्षां

अन्योन्यावलबी भाव
असे नांव मी देईन. हिंदुस्थानांत चळवळ नसेल वलोकांच्या आकांक्षा

प्रदीप्त होऊन मागण्या ठरल्या नसतील तर कोणी केवढाहि बडा हिंदी
मुत्सद्दी अगर वक्ता विलायतेत जाऊन चळवळ करूं म्हणेल तर ती
होणार नाही. कोणाही वक्त्याला पाठबळ किती आहे याकडे तिकडील
लोक विशेष पहातात; कारण तिकडे लोकसत्तेचा मनु सुरू आहे. बरें
याच्या उलट विलायर्तेत थोड्या श्रमाने केलेली चळवळ एक-
दम पुष्कळ फलूरदायी होण्याचाहि संभव असतो. तात्पर्य, या बाबतीत
सामान्य सिद्धांत एवढाच घालता येईल कीं, येथील व विलायतेतील
चळवळ ही एकाच शरिराचे दोन डोळे आहेत असें माजून कोणहवाहि
वस्तूकडे दोन डोळ्यांनी मिळून जसे आपण पहाती तसें पाहिले पाहिजे.

प्रश्न:--विलायतेतील अधिकारी व पार्लमेंटांतील राजकीय पक्ष यांचें
हिंदुस्थानसंबंधाने पुढील धोरण कसें काय रहाण्याचा संभव आहे?

उत्तर: -याचे थोडक्यांत मी असे उत्तर देईनविलायर्तेतील हिंदुस्थानचे
मुख्य अधिकारी म्हणजे स्टेट सेक्रेटरी वे त्यांचें कौन्सिल; पैकी कौन्सिलची
सभा अखेरे कमी होईल; पण दरम्यान दिवसे दिवस हिंदी लोकांचा
त्यात अधिकाधिक समावेशहोऊन आमच्या उपयागोच्यर दृष्टी त्याचें महत्त्व
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?????????????????????वाढेल. कौन्सिलची सत्ता कमी झाल्याने स्टेट सेक्रेटरी यांची सत्ता

चली असें सकृद्दर्शनी दिसेल. पण दिवसानुदिवस प्रातिगातिक मताचे
स्टेट सेक्रेटरी नेमले जाण्यापेक्षा प्रागतिक मताचे स्टेट सेक्रेटरी नेमले
जाण्याचा अधिक संभव आहे. प्रागतिक मताचा स्टेट सेक्रेटरी व त्याचें
हिंदी कौन्सिलरांशी साहचर्य या दोहोंमुळें हिंदी राजकीय सुधारणांचा
प्रश्न विलायतेत सरकारी रीतीनें तरी यापुढें निरंतर जागृत राहील असें
मला वाटतें. दुसरे पक्षी आज पार्लमेंटांत मजूरपक्षाला बहुमतनसलें तरी तो

सरकाराशी झुंजणारा प्रधान मल्ल आहे.
त्याची वाढही तरुण मनुष्याप्रमाणें सुरू आहे व जुन्या पक्षाची वाढ

वृद्ध मनुष्याच्या शरिराप्रमाणें खुंटलेली आहे; एयढेंचनव्हे तर त्याची शक्ति
क्षीण होत चालली आहे. अर्थात् पुढें मागें मजूरपक्षाचे प्रधान मंडळ
अधिकारारूढ झालेंच पाहिजे यांत शंका नाहीं. शिवाय मबूरपक्षानें
हिंदुस्थानच्या कार्यासंबंधानें जितकी सहानुस्ती दाखवली आहे तितकी
दुसऱ्या कोणत्याहि पक्षाने आजपर्यंत उघड दाखविली नव्हती. मकृपक्ष
झाला तरी आज जितके बोलतो तिक सर्व ताबडतोब करीलच असें मी
म्हणत नाहीं, पण दुसऱ्या कोणत्याहि पक्षापेक्षा या पक्षाच्या हाती सत्ता
आल्याने आम्हाला स्वराज्याचे अधिकार अधिक लवकर मिळतील एवढे
खास म्हणतां येईल. आतां

मजूरपक्षाच्या मदतीचे औषध
घेतांना कांहीं विशिष्ट अनुपान व पथ्य सांभाळावे लागणार आहे. पण

तो विषय विस्तुत-त्र गहन असल्यामुळें मो त्याविषयी तूर्त कांहीं सांगत
नाहीं. खुणेचा शब्द म्हणून सांगतो तो हाच कीं, हिंदी लोकांना राज्य-
कारभारांत अधिक सत्ता दिली तर तिचा फायदा अखिल जनतेला मिळेल
किंवा ते गांठ मध्येंच कोणी तरी दडपून बसेल अशी शंका मजूरपक्षा-
च्या कांहीं जाणत्या लोकानी घेत्रलेलो; आढळली वही त्यांची शंका यामा-
णिकपणाची असल्कमुळे तिला प्रांजलपणाचें उरत्तर देऊनच तिचे समा
धान करण्याचा प्ररून हिंदी धूऽढाऱ्यांकडून झाला पाहिजे.
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प्रश्नः-विलायतेंतपुढेचळवळचालविण्याची व्यवस्था काय झाली आहे?
उत्तरः-याविषर्यी लो. टिळक यांनी पुष्कळ विचारपूर्वक मळ-

योजना मनाशीं ठरविली असून. येथील खाजगी व जाहीर सभांतून त्यांनीं
त्यासंबंधीं दिग्दर्शन केलेंच आहे, व ही योजना राष्ट्रीय सभेपुढे ते मांड-
णार आहेत व सर्व प्रांतांतील पुढाऱ्यांकडून त्यास पाठिंबा मिळेल अशी
आशाहि आहे, तूर्त सिद्ध झालेल्या गोष्टींपैकी म्हणून एक गोष्ट मात्र मी
-सांगतो ती ही की, विलायर्तेतील ब्रिटिश कॉग्रेस कमिटी ही आतां सर्वस्वी
राष्ट्रीय सभेच्या मताची झाल्यामुळे, तेथील चळवळीला लागणारी
साधने आज तयार आहेत. कमिटीचे चेअरमन डॉ. क्लार्क हे पूर्ण लोक-
-सत्तावादी आहेत. कमिटीचे नवे सेक्रेटरी मि. ब्लिझर्ड हे मजूरपक्षांतील
चळवळ्या लोकांपैकी एक असून

फेवीयन
सोसायटीशी त्यांचा विशेष संबंध आहे. एक महिन्यापूर्वी झालेल्या

म्युनिसिपल निवडणुकीत त्याना आपल्या भागांत सर्वात अधिक मते
-मिळाली व पुढील पार्लमेंटरी निवडणुकीत ते बहुधा निवडूनहि येतील.
त्याचप्रमाणे

इंडिया पत्राची व्यवस्था
संई समाधानकारक झाली आहे. कारण एका मनुष्याला पुरणारं तें

काम असून त्या. कामाला लागणारी शिक्षणविषयक व राजकीय परिज्ञान-
विपपूक जी लायकी हुवी तीं हल्लींच्या संपादक मिसनॉरमॅटन यांना आहे.
माडर्न रिव्ह्यूतील लेखांत सेंट निहालसिंग यांनी या बाईचे वर्णनष्टष्ट्र०र्डर-

-०५४८ अन ३१६ या शब्दांनकेले आहे व तें खरेंआहेब्रिटिश काँग्रेस
कमिटीच्या घटनेत ठरल्याप्रमाणे पसंत केलेला एकादा पुढारी विलायतेस
गेल्यास स्थथानिके हिंदी ज्ञानाचा फायद्धा इंडियापत्राच्या धोरणास अधिक
होईल. गेल्या मंहिन्यांत राष्ट्रीय सभेच्या डेश्वटेशनतर्फेजी व्याख्यानें झाली
त्यांची व्यवस्था कमिठीचे नवे सेक्रेटर्रा मि. च्छिझर्ड यांनीच केलेली होती
व हिंदी पुढारी कमिटीच्या मदतीस गेल्यास व पैशाचा पुरवठा झाल्यास
व्याख्यानाचे वगैरे काम पुष्कळंच फैलावण्यासारखे अहे.
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प्रश्न--तिकडील चळवळीच्या खर्चाचा अंदाज व स्वरूप काय आहे?

-ध्यत्तर:--याची त्रोटक माहिती डेप्युटेशनच्या रिपोर्टात आहे. लो.
टिळकांनी केलेल्या अंदाजाप्रमाणे एक ब्रिटिशु काँग्रेस कमिटी
शिवाय तीन हिंदी प्रतिनिधी विलायतेत- पुढील जच, वर्षेपर्यंत
निरंतर रहावे; पैर्की एक चांगला लेखक, एक चांगला वक्ता व एक
दुहजबी मनुष्य असावा. या तिघांचा तेथील रहाण्याचा, प्रवासाचा, व्याख्या-
नांचा व छपाईचा वगैरे मिळून शाहीना सुमारें ६० हजार रु. खर्च येईल.
या सर्व प्रश्नांच्या विचाराकरतां राष्ट्रीय सभा- एकादी लहानशी पोटकमिटी
नेमून चर्चा करीलच; मात्र माणखें नेमणे तीं शक्य-तितेकी निरनिराळ्या
प्रांतांची पण एक मताची असावी हें इष्ट आहे.प्रश्नः--सार्वजनिक दृष्टीने उपयुक्त असें काही तिकडील विशिष्ट अनु-
भव व माहिती आपण थोडीशी सांगितल्यास ती वाचकांस उपयोगी पडेल
असें वाटतें.

उत्तरः--विलायतेंत घालविलेल्या दीड दिवसांपैकी अप्रस्तुत वाचन
च निरीक्षण यांजकडे देण्याला मिळालेला वेळ फारसा असणे शक्य नाही.
तथापि जें कांही सांगण्यासारखे आहे तेंहि अंबा उभी तोंडी सांगतां येण्या.
सारखे नाहीं. सांगण्यासारख्या ज्या गोष्टी ओघाने पाहिल्या, वाचल्या व
ऐकल्या त्यांची माहिती यापुढें प्रसंगाप्रसंगाने,किंवा सवड झाल्यास एखाद्या
लहानशा पुस्तकाच्या रूपाने मित्रमंडळीस देण्याचा माझा विचार -संपढे;
डेल तें खरें!

९

५
- केरे

ऱ्ये


